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สืบเน่ืองจากการทีส่มเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
ได้ทรงริเริ่มให้มีโครงการจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ และทรงรับเป็น
ประธานกิตติมศักด์ิของโครงการ ฯ โดยเสด็จ ฯ เปิดการประชุมโต๊ะกลมไทย-
สหรัฐฯ ตลอดทุกครั้งที ่ผ่านมา นับตั้งแต่การจัดประชุมครั้งที ่ 1 ณ
ประเทศไทย เม่ือปี พ.ศ. 2544  การประชุมคร้ังท่ี 2 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เม่ือป ีพ.ศ. 2547 และการประชมุครัง้ที ่3 ณ ประเทศไทย ในป ีพ.ศ. 2548
ซึง่จดัข้ึน ณ มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์ในระหวา่งวนัที ่7- 8 พฤศจกิายน
2548 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศประมาณ 350 คน
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการ
ประชุมดังกล่าว จึงได้นำผลการประชุม เรื่อง การวิจัยนโยบายการปฏิรูป
ระบบอุดมศึกษาและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ซ่ึงนำเสนอเป็นภาษา
อังกฤษมาประมวลจัดทำเป็นรายงานสรุปผลการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ
ฉบบัภาษาไทย เพ่ือเผยแพรแ่กผู่ส้นใจโดยทัว่ไป

สำนักงาน ฯ ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประชุม
โต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ซ่ึงมี ศ. ดร. สิปปนนท์ เกตุทัต เป็นประธาน คณะทำงาน
เตรียมการจัดการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 3 ซึ่งมี ดร. สิริพร



บุญญานันต์ และ ม.ร.ว. รมณียฉัตร แก้วกิริยา เป็นประธานร่วม คณะทำงาน
จัดประชมุโตะ๊กลมไทย-สหรฐัฯ คร้ังที ่3 ซ่ึงไดเ้สียสละเวลาและทุม่เทกำลงั
กายกำลังใจเพ่ือให้การจัดประชุมคร้ังน้ีประสบความสำเร็จด้วยดี ขอขอบคุณ
คณะผู้แทนจากฝ่ายสหรัฐฯ ท่ีให้ความร่วมมือด้านวิชาการเพ่ือให้ประเทศไทย
ได้เรียนรู้ประสบการณข์องประเทศสหรฐัฯ และผู้บรรยายและผูน้ำเสนอผล
การวิจัยฝ่ายไทย รวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ทุ่มเทความคิด สติ
ปัญญา และอทิุศเวลามารว่มแสดงความคดิเห็นในการประชมุคร้ังน้ี

สำนักงานฯ หวังว่า ข้อค้นพบจากงานวิจัย ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น
ต่างๆ ที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบาย
ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่สนใจติดตามพัฒนาการทางการศึกษาของ
ประเทศไทย อีกท้ังเป็นฐานความรูส้ำหรับเป็นแนวทางประกอบการผลกัดัน
การปฏิรูประบบอุดมศึกษาและการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างแท้จริง
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คณะอนุกรรมการบริหารโครงการจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ
ได้จัดการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บณัฑติยใ์นระหวา่งวนัที ่ 7 - 8 พฤศจกิายน 2548 เพ่ือเฉลิมพระเกยีรติ
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
เจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ในการเปิดการประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุม
จำนวนประมาณ 350 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ ผลการประชมุสรปุไดดั้งน้ี

1) สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีองค์ประธาน
กิตติมศักด์ิโครงการจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
เสด็จฯ เป็นองคป์ระธานในพธีิเปิดประชมุโตะ๊กลมไทย-สหรฐัฯ โดยทรงมี
พระราชดำรัสเปิดการประชุมและทรงปาฐกถานำ เรื่อง พระราชกรณยีกิจ
ดา้นการศกึษา (My Career in Education) มีใจความสำคญัสรปุไดดั้งน้ี

(1) การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประชากรและ
ประเทศชาติ นานาประเทศจึงให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาและ
การยกระดับคุณภาพการศึกษาในประเทศ โดยตระหนักถึงความแตกต่าง
และความหลากหลายในการเรยีนรู้ของแต่ละบุคคล  ซ่ึงต้องการการวางแผน
นโยบายทางการศกึษาและการนำแผนไปสูก่ารปฏิบัติท่ีสัมพันธ์กับศักยภาพ
การเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียน อีกทั้งยังต้องการการวิจัยเชิงนโยบาย
อย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้สามารถขับเคล่ือนความพยายามไปในทิศทางท่ีถูกต้อง

(ก)



จนบรรลเุป้าหมายได้อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล
(2) พระองค์ทรงสนพระทัยกิจกรรมโครงการความร่วมมือทาง

วิชาการด้านการศึกษากับต่างประเทศ ในคราวเสด็จฯ เย่ียมชมการดำเนินงาน
ของบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ทรงมีแนวคิด
ว่า ควรดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวในประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ของโครงการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ นอกจากน้ี เม่ือเสด็จฯ เยือนประเทศ
ต่างๆ ทรงมีโอกาสศึกษาแนวปฏิบัติของประชาชนในประเทศนั้นๆ ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และสร้างความร่วมมือกับผู้เชี ่ยวชาญชาว
ต่างประเทศในสาขาต่างๆ จึงทำให้ทรงมีเครือข่ายระดับโลกในทุกสาขา
วิชาท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

(3) พระองค์ทรงพิจารณาพระองค์เองว่าเป็นผลผลิตของระบบ
การศึกษาไทย  เนื่องจากทรงศึกษาในระบบโรงเรียนตั้งแต่ทรงพระเยาว์
จนสำเร็จการอุดมศึกษา จากนั้นทรงเป็นพระอาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ซ่ึงนอกเหนอืจากงานสอนแลว้ ยังทรงโปรดฯ ใหโ้รงเรยีน
ดำเนินโครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยอื่นๆ
ในด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยท้ัีงในและตา่งประเทศ

(4) ในสว่นของพระราชกรณยีกิจดา้นการศกึษาในระดบัโรงเรยีน
และการอาชีวศึกษานั้น พระองค์ทรงโปรดฯ ให้โรงเรียนดำเนินโครงการ
ต่างๆ หลายประเภท เพ่ือใหค้วามรูด้้านอาหาร โภชนาการ สุขอนามัย และ
ฝึกการอาชีพให้แก่นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ อาทิ โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน โครงการสวนพฤกษศาสตร์และสมุนไพรในโรงเรียน
โครงการทันตกรรม ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โครงการ

(ข)



ศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยี เป็นต้น โครงการเหล่านี้ ต้องอาศัยทั้งครู
ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยใน
หลายๆ ด้าน

(5) จากน้ัน พระองคท์รงนำเสนอภาพโครงการพระราชดำรต่ิางๆ
ดังน้ี

การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์จัดทำแผนที่โรงเรียน
ทีบ่า้นหว้ยขนนุ บา้นส่ีหลงั บา้นสามหมืน่ อำเภอหว้ยละมาด จงัหวดัตาก
ซึ่งยากลำบากต่อการเดินทาง  และบางพื้นที่ไม่มีบริการทางการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจตระเวนชายแดน กรมการศึกษานอก
โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ช่วยกันพัฒนา
โครงการ เพื่อขอเงินทุนสนับสนุนจากพระองค์ ประชาชนชาวไทย และ
พระสหายชาวต่างชาติ

โครงการดอยตงุ  มีการทดลองด้านการเกษตรและหตัถกรรม
ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีงานทำ มีการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยใน
การควบคุมคุณภาพสินค้า และการบำรุงรักษาเครื่องมือ และกระทรวง
ศึกษาธิการได้ช่วยเหลือในเรื ่องการสร้างเครือข่ายโรงเรียนที ่มาจาก
หลากหลายสังกัด เพ่ือเป็นหลักประกันว่าจะสามารถใหบ้ริการทางการศึกษา
ได้จนถึงระดับอุดมศึกษา

โรงเรยีนจติรลดา เปน็โรงเรยีนทีท่รงศกึษาเมือ่ทรงพระเยาว์
และทรงอุปถัมภ์อยู่ในปัจจุบัน ครูของโรงเรียนนี้เข้าร่วมในโครงการ
แลกเปลี่ยน รวมทั้งมีนักเรียนส่วนหนึ่งได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

(ค)



ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ในจังหวัดต่างๆ  เกิดข้ึนจากการเสด็จฯ
ไปเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ต่างๆ และทราบว่าพื้นที่เหล่านั้นต้องการ
โรงเรียน ทรงส่งคนซึ่งสามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้พูดคุยกับประชาชนถึง
ความต้องการโรงเรียน หากเห็นด้วยก็จะช่วยกันก่อสร้าง และมาเรียน
พร้อมท้ังส่งลูกหลานมาเรยีนด้วย

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  มีจุดกำเนิดจากการที่
ตำรวจตระเวนชายแดนพบว่า มีประชาชนในพื้นที่จำนวนหนึ่งขาดโอกาส
ทางการศึกษา จึงได้สอนประชาชนตามความรู้ที่มี ต่อมา ผู้บังคับบัญชา
เล็งเห็นความสำคัญจึงให้การสนับสนุน และกราบบังคมทูลสมเด็จพระ-
ศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อขอ
พระราชทานพระราชทรัพย์สมทบกับเงินท่ีได้จากการบริจาค ปัจจุบัน พระองค์
ทรงรับดำเนินงานด้านโภชนาการและการทำให้นักเรียนได้รับการศึกษา
ต่อเน่ือง

งานฝมีอืการจกัสานวสัดทุีท่ำจากพชื เป็นลวดลายตา่งๆ ซึง่
ได้นำผลิตภัณฑ์ทั้งหมดออกจำหน่าย การจักสานดังกล่าวมีครูจากชุมชน
ซ่ึงเรียนรู้การจักสานสืบต่อจากพ่อแม่เป็นผู้สอน

ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก  ได้ทรงริเริ่มไว้ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อ
หลายปีก่อน ปัจจุบัน ชุมชนหมู่บ้านมีการเปล่ียนแปลงในทางทีดี่ข้ึน

โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนมีโครงการพิเศษ-
ต่างๆ มากมาย อาทิ การเชิญเจา้หน้าท่ีจากสถานทตูมาบรรยาย การเรยีนรู้-
จากศาสตราจารย ์ชาวอเมร ิก ันโดยวิธ ีการประช ุมทางไกล (VDO
Conference) การเรยีนรูใ้นหอ้งปฏบิตักิาร เปน็ตน้ ปจัจบุนั มีอาจารยท์ี่

(ง)



สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหลายคน  ซึ่งส่วนใหญ่จบสาขา-
วิศวกรรมศาสตรจ์ากต่างประเทศ

โรงเรยีนสามเณร เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพระราชอุปถัมภ์ของ-
พระองค์ พระองค์ทรงพระราชทานเครือ่งคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในโรงเรยีน
ที่โรงเรียนมีศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา มีทั้งภาษาไทย อังกฤษ และบาลี
เพ่ือใช้สำหรับการเรยีนการสอนหลักธรรมทางศาสนา

การช่วยเหลือเด็กพิการ  เด็กเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจให้-
พระองค์ทรงศึกษางานวิจัยต่างๆ และเสด็จฯ ไปยังที่ต่างๆ เพื่อหาซื้อ
อุปกรณ์ท่ีสามารถนำมาใช้หรือดัดแปลงเพ่ือช่วยเหลือเด็กเหล่าน้ัน

2) นายจาตรุนต ์ฉายแสง  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงศกึษาธกิาร ได-้
บรรยายนำ เร่ือง ยุทธศาสตรก์ารปฏรูิปการศกึษาไทย สรปุไดดั้งนี้

(1) ภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานมากในเรื่อง การปฏิรูปโครงการสร้าง
การบริหารจัดการในภาพรวม และการกระจายอำนาจการบริหารจาก
ส่วนกลางไปยังหน่วยปฏิบัติ  โดยเฉพาะสถานศึกษา  สำหรับนโยบายปฏิรูป-
การศึกษาท่ีจะเร่งรัดดำเนินการต่อไปคือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย-
ในทุกระดับ

(2) ยุทธศาสตร์สำคัญของการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ
การปรับระบบการเรียนการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ มี
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็ง มีทักษะคอมพิวเตอร์
และการส่ือสารท้ังภาษาของตนเองและภาษาตา่งประเทศ สำหรับการศึกษา-
ปฐมวยั มุ่งเน้นการพัฒนาความพรอ้มของเดก็ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ และ

(จ)



การเรียนรู้ โดยคำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของสมอง ทั้งนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครูท่ีสำคัญคือ การเร่งพัฒนาครูให้มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน-
ท้ังดา้นเน้ือหาสาระ วิธีการสอน และการใชส่ื้อในการจดัการเรยีนการสอน

ในระดับอาชีวศึกษา มีเป้าหมายพัฒนากำลังคนระดับกลาง
ทั ้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมียุทธศาสตร์สำคัญคือ การให้
สถานอาชีวศึกษาวางแผนและดำเนนิงานอย่างใกล้ชิดกับสถานประกอบการ
และการสง่เสรมิใหนั้กเรียนเลือกเรียนสายอาชีวศึกษาเพ่ิมข้ึน

ส่วนในระดับอุดมศึกษา  มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ-
ของสถาบันอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถพัฒนาเป็น-
มหาวทิยาลยัช้ันนำในระดบัโลก โดยมยุีทธศาสตรท่ี์สำคัญ คือ การพฒันา-
กลไกและกระบวนการจดัการด้านคุณภาพการอุดมศึกษา การปฏิรูประบบ-
การเงินอุดมศึกษา การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และ
การปรับการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาให้มีเสรีภาพด้านวิชาการ
มีความคลอ่งตวั และตรวจสอบได้

(3) ในด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญ-
กับการเสริมสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
การขยายโรงเรียนเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมผู้มีความรู้ความ-
สามารถพิเศษ  เพ่ิมสัดส่วนการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
รวมทัง้ส่งเสรมิแหลง่เรยีนรู้นอกห้องเรยีน

(4) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรไทย ทำได้โดย
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรยีน ควบคู่กับการเรียนรู้ในระบบโรงเรยีน

(ฉ)



เพ่ือยกระดับความสามารถในการประกอบอาชพี โดยใช้ส่ือและเทคโนโลย-ี
ตา่งๆ

(5) ทิศทางและยุทธศาสตร์สู่การปฏิรูปการศึกษาจะบังเกิดผล
ได ้โดยการดำเนนิงานใน 3 เรือ่งหลกั ไดแ้ก ่1) การจดัทำแผนปฏบิตักิาร
2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากบทเรียนและประสบการณ์
จากประเทศต่างๆ  และ  3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดำเนินโครงการ
ความร่วมมือทางวชิาการกับประเทศตา่งๆ

3) H.E. Mr.Ralph L. Boyce เอกอัครราชทตูสหรฐัอเมรกิาประจำ-
ประเทศไทย ได้บรรยายเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรฐั-
อเมรกิาด้านการศกึษา สรุปได้ดังน้ี

(1) ในโลกยคุโลกาภวัิฒน์ คุณภาพการศกึษาเปน็หัวใจสำคญัใน-
การเปิดประตูประเทศเสรีประชาธิปไตยสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและ
การปกครองที่มีประสิทธิภาพ ประเทศต้องอาศัยพลเมืองที่มีการศึกษาสูง
และรักการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือทางการศึกษาจึง
ไมเ่พียงแตก่่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่ทัง้สองประเทศ หากยงันำไปสูก่ารสรา้ง-
ความเปน็อันหนึง่อันเดียวกนัด้วย  เน่ืองจากตอ้งอาศยัความรูค้วามเขา้ใจ-
อย่างถอ่งแทท้ัง้ในเรือ่งคา่นิยม สถาบนั และสงัคมของแตล่ะฝา่ย

(2) ปัจจบัุน เป็นยุคทีต้่องตระหนกัวา่ ความไมรู้่ก่อใหเ้กิดการใช-้
วธิกีารทีร่นุแรงและการถอืทฐิ ิอย่างไรกดี็ การศกึษาสามารถสรา้งคนใหมี้-
ความรู้ ความเข้าใจ และขจัดทิฐิของมนุษยชาติ การศึกษาจึงเป็นปัจจัย
สำคัญประการหนึ่งของความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ความ
ร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศมีส่วนช่วยพัฒนาสถาบันทางสังคมและ-

(ช)



องคก์รเอกชนตา่งๆ เพ่ือใหมี้ความตืน่ตวัในดา้นการสง่เสรมิประชาธปิไตย
การเคารพกฎหมาย สิทธิมนุษยชน ประเด็นเรื่องสตรี และการปฏิรูป
การเมือง

(3) ในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา  ประเทศสหรัฐอเมริกาได้
สร้างความรว่มมือทางการศกึษากับประเทศไทยมากขึน้ในรูปของโครงการ-
แลกเปลี่ยนและสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วม-
โครงการมีความรู้ความสามารถทางวิชาการสูงขึ้น และมีความรู้เกี่ยวกับ
ค่านิยมและสังคมของอีกประเทศที่ตนไปอาศัยด้วย ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกา
จะยังคงให้การสนับสนุนในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น  การส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน
และความรว่มมือระหวา่งสถาบนัต่างๆ ของสองประเทศ

(4) การศึกษาจัดเป็นสินค้าส่งออกประเภทหนึ่งของประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาจึงยินดีต้อนรับนักศึกษาไทยที่ประสงค์ไป
ศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
ปกป้องประชาชนและการเปดิประเทศตอ้นรับผู้คนสู่สังคมอเมริกัน

4) Prof. Dr. Rebecca Maynard จากบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ได้นำเสนอเร่ือง ภาพรวมการพฒันาการศกึษา-
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา สรุปไดดั้งน้ี

(1) สหรัฐอเมริกาได้รับการจัดลำดับว่าเป็นประเทศที่มีระบบ
การศึกษาท่ีดีท่ีสุดประเทศหน่ึงในโลก โดยมีเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์เด็กเล็ก
ร้อยละ 80 ของกลุ่มประชากรเด็ก เด็กอเมริกันทุกคนได้รับการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา และร้อยละ 85 ของเยาวชน สำเร็จการศึกษาระดับ

(ซ)



มัธยมศกึษา  โดยสว่นใหญศึ่กษาตอ่ในระดบัหลงัมัธยมศกึษา
(2) ในการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

ของตลาดแรงงาน  สหรัฐอเมริกาเผชิญปัญหาความแตกต่างด้านผลสัมฤทธ์ิ-
ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนระดับมัธยม-
ศึกษาท่ีมีภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม และชาติพันธ์ุท่ีแตกต่างกัน และปัญหา-
การขาดแคลนการฝกึอบรมคร ูในขณะทีร่ะดับอุดมศึกษา มีความตอ้งการ-
ท่ีเพ่ิมข้ึนของหลักสูตรการศกึษาผู้ใหญเ่พ่ือยกระดบัฝีมือแรงงาน และเปน็-
เคร่ืองมือพ้ืนฐานในการเตรยีมเยาวชนในช่วงรอยต่อของการเรียนในระดับ-
มัธยมศึกษาและการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปัจจุบันสหรัฐอเมริกาประสบปัญหา-
การมีต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึนในการบำรุงรักษาส่ิงอำนวยความสะดวกด้านการจัดการ-
เรียนการสอนและการวจัิยด้านวิทยาศาสตร์

(3) สำหรับการประชุมคร้ังน้ีมีเป้าหมายสำคัญด้านการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและแนวคิด 2 ประการ คือ การยกระดับคุณภาพ-
และขยายผลเพื่อบรรลุเป้าหมายการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ
การศึกษา และการทำงานเพื่อสร้างสรรค์ระบบอุดมศึกษาให้มีความยั่งยืน
และตอบสนองตอ่ความต้องการทางสงัคมและเศรษฐกจิในปัจจุบัน

5) ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี  นำเสนอเรื่อง  ภาพรวมการพัฒนาอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย  โดยมเีน้ือหาการนำเสนอ 5 ส่วน ดังน้ี

(1) การปฏิรูปมหาวิทยาลัยในบริบทของการปฏิรูปการศึกษา
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ส่งผลให้มี
การจัดทำแผนปฏิบัติการการปฏิรูปการศึกษา ในช่วงต้นของรัฐบาลใหม่

(ฌ)



ทีมี่ พ.ต.ท. ดร. ทกัษณิ  ชินวตัร เปน็ผูน้ำ การปฏริปูการศกึษาไมมี่ผล-
การดำเนนิงานทีเ่ป็นรูปธรรม  กิจกรรมทีด่ำเนินมุ่งเนน้การปรบัโครงสรา้ง-
ภ า ย ใ น ก ร ะ ท ร ว ง ศ ึ ก ษ า ธ ิ ก า ร แ ล ะ เ ข ต พ ื ้ น ท ี ่ ก า ร ศ ึ ก ษ า
แ ล ะ ม ิ ไ ด ้ จ ั ด ต ั ้ ง ก ร ะ ท ร ว ง ใ ห ม ่
ตามท่ีกำหนดใน พ.ร.บ. ต่อมา ในปี 2547 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา-
ได้จัดทำข้อเสนอยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการปฏรูิปอุดมศึกษาของไทย

(2) การปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ  ระบบอุดมศึกษา-
ของประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวในเชิงปริมาณ ประมาณครึ่งหนึ่งของ-
สถาบนัอดุมศกึษาทัง้หมดเปน็สถาบนัขนาดเลก็ ซึง่สว่นใหญจ่ดัการศกึษา
ในหลักสูตรทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงควรคำนึงถึงอนาคตของสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กเหล่านี้
ท้ังในด้านของเน้ือหาสาระเชิงวิชาการ การพัฒนาทางการเงิน  และการบริหาร-
จัดการ และการปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นสถาบันที่เน้นวิทยาศาสตร์และ-
เทคโนโลยใีนภายหลงั

เพื่อมิให้การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสถาบันอุดมศึกษา-
ประสบปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงควรสร้างความเข้มแข็งให้-
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด (economy of
scale) และสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์เชิงปริมาณอย่างมีประสิทธิภาพและ-
ประสิทธิผล ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การใช้ปัญญาเชิงพื้นที่และภูมิศาสตร์
โดยสร้างเครือข่ายและรวมสถาบันอุดมศึกษาในระดับจังหวัดและภูมิภาค
ปัญญาเชิงหลักสูตร โดยสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-
ระหว่างสถาบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปัญญาเชิงพันธกิจ

(ญ)



โดยแบง่กลุ่มมหาวิทยาลัยตามพันธกิจการดำเนินงาน
(3) การปฏิรูปการเรียนการสอนและการวิจัย ในช่วงหลายปีมานี้

การเรียนการสอนที่ใช้การศึกษาแบบความรู้ฝังลึก (tacit knowledge)
และความรู้ในสถานประกอบการ เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นที่นิยมมากขึ้นใน-
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง  ทั้งนี้  ปัญหาที่พบในการดำเนินโครงการ-
ลักษณะดังกล่าวคือ การสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการและภาค-
อุตสาหกรรมเข้ามาร่วมจัดการศึกษาโดยใช้มาตรการลดหย่อนทางภาษี
แต่การจัดเงินทุนสนับสนุนโครงการในลักษณะน้ีมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการสอน-
แบบปกต ิและนกัศึกษาตอ้งใชเ้วลาฝกึมากกวา่ปกติ

ในด้านการปฏรูิปการวจัิย การพัฒนาเปน็มหาวทิยาลัยท่ีเน้น-
การวิจัย อาจทำได้โดยจัดหลักสูตรอุดมศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถ-
พิเศษ และดำเนินโครงการวิจัยที่เน้นชุมชน แม้รัฐได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะ
จัดสรรเงินทุนสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการให้แก่มหาวิทยาลัย แต่ในทาง-
ปฏิบัติ ไม่ปรากฏผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมใดๆ นอกจากนี้ รัฐยังได้ปฏิรูป
และปรับโครงสร้างระบบการวิจัยของประเทศ โดยยกเลิกและยุบรวม
หน่วยงานวิจัยหลายหน่วยงานเข้าด้วยกัน ซ่ึงส่งผลกระทบตอ่มหาวิทยาลัย-
ทีไ่ดร้บัประโยชนจ์ากหนว่ยงานดงักลา่ว

(4) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  สมศ. ได้ประเมินคุณภาพการศึกษา-
ในสถานศกึษาระดบัพ้ืนฐานประมาณ 20,000 โรง และสถาบนัอุดมศึกษา-
จำนวนกวา่ 200 แหง่ รอบที ่1 แล้วเสรจ็ตามกำหนดเวลาใน พ.ร.บ. โดย
ได้ส่งผลการประเมินไปยังรัฐบาล และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อนำไป

(ฎ)



ใช้ปรับปรุงคุณภาพการอุดมศึกษาของไทย  ซึ่งในระดับอุดมศึกษานั้น
เม่ือพิจารณาปจัจัยสำคัญท่ีใช้ในการจดัลำดับมหาวทิยาลัยระดับโลก พบว่า
มหาวิทยาลัยของไทย 24 แห่งที่มีมาแต่ดั้งเดิม ล้วนอยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน
สากล

(5) การปฏรูิประบบการเงนิเพ่ือการอุดมศึกษา  การปฏริปูระบบ
การเงินเพ่ือการอุดมศึกษาดำเนินการโดยเปล่ียนแนวทางการใหเ้งินอุดหนุน-
จากการใชร้ายได้จากเงินภาษีของประเทศเปน็การใช้รายได้จากค่าหน่วยกิต
และเปลี่ยนแนวทางการสนองทุนผ่านด้านอุปทานเป็นผ่านด้านอุปสงค์
โดยการพัฒนาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ใน-
อนาคต (Income Contingent Loan : ICL) ซึง่มปีระเดน็สำคัญทีค่วร-
คำนึงถงึในชว่งระยะเปลีย่นผา่น ไดแ้ก ่ ICL ข้ึนกับภาวะการมงีานทำและ-
รายได้ในอนาคต สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาตนเองอย่างมากเพื่อบรรลุ
พันธกิจการดำเนินงานของสถาบันและต้องการกลไกการให้เงินสนับสนุนเพ่ือ-
ปรบัโครงสรา้งและเสรมิสรา้งความเขม้แข็งของสถาบนั รวมทัง้การพฒันา-
ภาวะผูน้ำ ธรรมาภบิาล และการบรหิารจดัการระบบ ฯลฯ

6) รศ. ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ประธานคณะอนุกรรมการ-
พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอ เร่ือง แผนท่ีนำทาง-
การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
(พ.ศ. 2549-2556) สรุปได้ดังน้ี

(1) การผลติกำลังคนด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นปัจจยั-
สำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน โดยที่การพัฒนา

(ฏ)



กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยยังไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการในอนาคตไดอ้ย่างเพียงพอ คณะรฐัมนตรจึีงมีมติ
เห็นชอบแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (พ.ศ. 2547-
2556) ซ่ึงมีเน้ือหาสาระครอบคลุมเป้าหมายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์-
และเทคโนโลยขีองประเทศไทย โดยเนน้ใหมี้การผลตินกัวจัิยในอัตราสว่น
10 คนต่อประชากร 10,000 คน  การจัดสรรงบสนับสนุนประมาณ 2
ล้านบาทสำหรับนักวิจัย 1 คนต่อปีโดยเฉลี ่ย การผลิตบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง และการทำให้-
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-
บางสาขา

(2) ในการนำแผนกลยุทธ์ฯ ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน
คณะอนุกรรมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้จัดทำ-
แผนท่ีนำทางของการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(พ.ศ.
2549-2556) โดยมีจุดเน้น คือ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เพ่ือให้เยาวชนท่ีมีความสามารถพิเศษสนใจประกอบอาชพีเป็นนักวิจัยและ-
พัฒนา การพัฒนาครูและคณาจารย์ที่สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การส่งเสริมทักษะระดับสูงในภาคอุตสาหกรรมและการผลิต และการ-
ประสานงานและกำกับดูแลการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องกบัแผนทีน่ำทางอืน่ๆ อีก 5 แผน ในแผนกลยทุธดั์งกลา่ว

(3) ปัจจุบัน ได้ดำเนินกิจกรรมหลายอย่างในแผนที่นำทางแล้ว
และอยู่ระหวา่งการตดิต่อส่ือสารกับบุคลากรและหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือ-
เสริมสร้างความมั่นใจว่า  ทุกคนมีแผนที่เดียวกันและใช้แผนที่นี้เป็นเส้น

(ฐ)



นำทางเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มี
การประชุม/สัมมนาอย่างต่อเนื่องเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายจากหนว่ยงาน/บคุคลทีเ่ก่ียวขอ้ง

7) Mr. John Merrow ประธานบริษัท Learning Matters นำเสนอ
สื่อวิดีโอ เรื่อง การลดลงของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา :
ภาวะเสีย่งของการอดุมศกึษา ซึง่ใชเ้วลา 1 ป ีในการทำวจิยั และ 2 ป ีใน-
การถ่ายทำในสถาบันการศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยใหญ่ที่เน้น
การทำวิจัย มหาวิทยาลัยท้องถิ่น วิทยาลัยเอกชนชั้นนำ และวิทยาลัย
ชุมชนประเภท 2 ป ีโดยมกีรณศึีกษาจำนวน 6 กรณ ีดังน้ี

กรณีศึกษาที่ 1 นักดาราศาสตร์และอาจารย์อาวุโส  ซึ่งไม่เคย
ผา่นการฝกึอบรมครมูาก่อนแตเ่คยอบรมการเปน็นักวจิยัด้านวทิยาศาสตร์
เม่ือเข้ามาสอนจึงได้รับการอบรมเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์  เดิมใช้วิธีการสอน-
แบบดัง้เดิมท่ีครูเป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้  แตต่่อมาเปลีย่นวิธีการสอนใหม่
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สามารถสะท้อน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในห้องเรียนได้อย่างฉับพลันทันที  ทำให้การเรียน-
การสอนมชีีวิตชีวา และนกัศึกษาไดเ้รียนรู้ในหอ้งเรยีนมากข้ึน

กรณีศึกษาที่ 2  อาจารย์สอนวิชารัฐศาสตร์  ซึ่งสอนนักศึกษา
จำนวน 225 คน ในห้องเรียนขนาดใหญ่ โดยให้นักศึกษาอ่านบทเรียน
ล่วงหนา้ และบรรยายอยา่งตอ่เน่ืองในหอ้งเรยีน เน่ืองจากเหน็วา่ การสอน-
ในห้องเรียนท่ีมีนักศึกษาจำนวนมากมีรูปแบบตายตวั และเป็นการยากท่ีจะ-
หยดุการบรรยายเพยีงเพ่ือถามนักศึกษาบางคนวา่เข้าใจหรอืไม ่นอกจากนี้
นักศึกษาที่เข้าเรียนล้วนเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยมี

(ฑ)



สิ่งที่เป็นเสมือนข้อตกลงร่วมกันว่า ผู้เรียนไม่ต้องทำการบ้านมาก ไม่ต้อง
อยากรู้อยากเห็นมาก ผู้สอนจะไม่บังคับผู้เรียน และผู้เรียนก็จะไม่ทำให้
ผู้สอนตอ้งทำงานหนกั ซ่ึงเปน็ส่ิงทีท้ั่งผูเ้รียนและผูส้อนชอบ

กรณีศึกษาที่ 3 ครูที่อยู่ระหว่างการฝึกสอนเพื่อขอใบอนุญาต-
ประกอบวชิาชีพครตูลอดชพี (tenure)  ซ่ึงจะตอ้งสอนประมาณ 6 ป ีโดย-
เกณฑ์ในการพิจารณาให้ได้รับใบอนุญาตขึ้นกับการเรียนการสอน บริการ
ทางวิชาการที่ให้แก่ชุมชน และงานวิจัย แม้จะต้องการให้นักศึกษาได้รับ
สิ่งที่ดีที่สุด แต่ก็ต้องการผ่านการพิจารณาเพื่อเป็นครูตลอดชีพด้วย จึง
ต้องประนีประนอมระหว่างเป้าหมายส่วนตัวกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
คือ การทำใหนั้กศึกษาอยู่ในสถาบนัและจบตามหลกัสูตร

กรณีศึกษาที่ 4  อาจารย์ชั่วคราวสอนวิชาจิตวิทยา ที่พอใจใน
รายได้และความเป็นอิสระ  ใช้วิธีการสอนและข้อสอบชุดเดียวกันในวิทยาลัย-
ทุกแห่ง โดยเห็นว่า การใช้ตำราเรียนเล่มเดียวกันทำให้นักศึกษาเรียนใน
สิ่งที่เหมือนกัน จึงสามารถใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเดียวกันได้ทุกที่
ซ่ึงในประเทศสหรัฐฯ นิยมจ้างอาจารย์ช่ัวคราว เน่ืองจากสามารถลดค่าใช้จ่าย-
ของสถาบันลงได้

กรณศีกึษาที ่5  นักศึกษามหาวทิยาลยั ท่ีทำงานเตม็เวลาในรา้น-
อาหารฟาส์ตฟู้ดในช่วงกลางคืน และเรียนเต็มเวลาในช่วงกลางวัน และ
เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยโดยหวังว่า จะได้งานที่ดีในบริษัทที่ดี แต่ด้วย-
สาเหตุจากความเหน่ือยล้าท่ีมีมากเกินไป  จึงต้องย้ายไปเรียนท่ีวิทยาลัยชุมชน-
ใกล้บ้านแทน

กรณีศึกษาท่ี 6 นักศึกษาในวิทยาลัยแห่งหน่ึง ซ่ึงได้รับเงินช่วยเหลือ

(ฒ)



ค่าท่ีพักลดลงภายหลังการแต่งงาน จึงต้องหยุดพักการเรียนช่ัวคราวเพียงแค่
3 สัปดาห ์ ก่อนส้ินสุดภาคการศกึษาที ่ 2 เพ่ือทำงานเตม็เวลา โดยหวงัวา่
จะสามารถเก็บเงินได้เพียงพอในช่วงฤดูร้อน เพื่อกลับมาศึกษาต่อได้ใน
ช่วงฤดูใบไม้ผลิ

9) การนำเสนอผลการวจัิยและประเดน็การอภิปราย
การอุดมศึกษา  มีการนำเสนอผลการวิจัยและอภิปรายในประเด็น-

ต่อไปน้ี
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศสหรัฐฯ

มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื ่องสะท้อนถึงความเชื ่อที ่เพิ ่มมากขึ ้นว่า
การอุดมศึกษาเป็นสินค้าเฉพาะบุคคล (private good) มากกว่าสินค้า-
สาธารณะ (public good) ทัง้นี ้สหรฐัฯ มีแนวคดิในการแปรรปูสถาบนั-
อุดมศึกษา (privatization) เพ่ือให้ผู้ปกครองและผู้เรียนมีส่วนร่วมรับภาระ-
ค่าใช้จ่ายทางการศึกษามากข้ึน ส่งผลให้เกิดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา
และเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระ
ในการจดัการศึกษามากข้ึน

ในขณะท่ีประเทศไทยพบว่า ปัญหาพ้ืนฐานท่ีทำให้ต้องปฏิรูประบบ-
การเงินเพื่อการอุดมศึกษา คือ จำนวนเงินที่รัฐสนับสนุนการอุดมศึกษามี
มากเกินไป ความลำบากในการเพิม่ค่าหน่วยกิต และการขาดประสทิธิภาพ-
ของระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไทยอยู่-
ระหว่างการพัฒนาระบบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้
ในอนาคต (Thailand's Income Contingent and Allowance Loan :
TICAL) โดยมีแนวคิดสำคัญ คือ การให้ค่าหน่วยกิตสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง-

(ณ)



ของการศกึษามากขึน้
นอกจากนี ้การทีรั่ฐบาลประกาศใชน้โยบายการปฏรูิปอดุมศึกษา-

ระบบการเงนิเพ่ือการอุดมศึกษา ส่งผลใหค่้าเล่าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา-
สูงข้ึน ผู้นำของสถาบันอุดมศึกษาต้องปรับเปล่ียนลักษณะการบริหารจัดการ-
จากการเน้นกระบวนการเปน็การเน้นผลลัพธ์

(2) มหาวิทยาลัยท่ีเน้นการวิจัยในประเทศสหรฐัอเมริกาทำหน้าท่ี-
สำคัญในการทำวิจัยพื้นฐานระดับชาติและเป็นด่านหน้าของการคิดค้น
นวัตกรรม บูรณาการการวิจัยเข้ากับการศึกษาและอบรมผู้นำรุ ่นใหม่
ขับเคล่ือนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ และสร้างความรู้ความเช่ียวชาญท่ี-
มีความสำคัญอย่างมากต่อสังคม มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านท่ีแตกต่างกัน และแหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัยก็จะแตกต่างกัน-
ข้ึนกับประเภทของการวจัิย โดยเงินสนับสนุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึน
อย่างมากโดยมภีาคอุตสาหกรรมเปน็แหลง่เงนิท่ีใหญท่ี่สุด ท้ังน้ี สหรฐัฯ มี-
สัดส่วนงานวจิยัพ้ืนฐาน ตอ่งานวจิยัพ้ืนฐานและประยกุต ์ตอ่งานวจิยัและ-
พัฒนา เป็นร้อยละ 45-55 : 25-30 : 10

(3) ผู้แทนฝ่ายสหรัฐฯ ได้ยกตัวอย่างการพัฒนาคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ว่า มีการพัฒนาเป็น 3 ข้ันตอนใหญ่ๆ  ได้แก่ การ
ทำให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสมัครเป็นอาจารย์ การพัฒนา-
คณาจารย์  และการรักษาคณาจารย์ที่มีผลปฏิบัติงานดีให้ทำงานใน-
มหาวิทยาลัยนานๆ  โดยวิธีการท่ีมีประสทิธิภาพมากต่อความสำเร็จในการ-
พัฒนาบุคลากร คือ การมีโครงการเฝา้ระวังในระดับคณะ ท่ีให้ความสำคัญ-
กับคณาจารยใ์นทกุระดบั ในขณะนีป้ระเทศไทยมกีารพฒันาเครอืข่ายเชิง-

(ด)



กลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาบุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือบูรณาการ-
การเรียนการสอน การวิจัย และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยไว้ด้วยกัน และ
สร้างความเป็นเลิศของระบบอุดมศึกษาไทย โดยมุ่งเป้าท่ีการพัฒนาบุคลากร-
และผลงานวิจัย การสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ และการพัฒนาความ
เข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านต่างๆ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีแผนจะจัดตั้ง
เครอืข่าย 20 เครอืข่าย จำแนกเปน็ 5 กลุ่ม คือ กลุ่มกระบวนทศัน์ใหม่
กลุ่มฐานเศรษฐกจิของประเทศ กลุ่มการจดัการความรูแ้ละทรพัยากรเพือ่-
ความมัน่คงของชาต ิกลุ่มวฒันธรรมและสงัคม และกลุม่พิเศษ

(4) ในประเทศสหรฐัฯ ตำแหนง่ระดบับรหิารท่ีสำคัญของสถาบนั-
อุดมศึกษา มี 3 ตำแหนง่ คือ ประธานสภามหาวทิยาลยั อธกิารบด ีและ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  โดยประธานสภามหาวิทยาลัยมักมาจากนักการเมือง
หรือข้าราชการท่ีมีช่ือเสียงท่ีเกษียณอายุแล้ว และไม่ได้ยุ่งเก่ียวกับกิจกรรม-
เชิงวิชาการ  ส่วนตำแหน่งอธิการบดีจะเป็นลักษณะของการหมุนเวียนระหว่าง-
คณาจารย์อาวุโส ผ่านกระบวนการคัดสรรหรือเลือกต้ัง  โดยคณะกรรมการ-
คัดสรรจะทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกผู้ที่ดีที่สุด ซึ่งกระบวนการคัดสรร-
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยในไทยยังอยู่ในวงแคบเม่ือเปรียบเทียบกับสหรัฐฯ
สำหรับตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการส่วนใหญ่จะมีภูมิหลังทางวิชาการ-
และเปน็ท่ีนับถืออย่างมากในวงการวชิาการ

(5) จากประสบการณข์องฝ่ายสหรัฐฯ ช้ีให้เห็นว่าผู้บริหารจะตอ้ง-
เคารพบุคลากรในองค์กร ซ่ึงจะมีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพสูง จึงต้อง-
ปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ในสถาบันอุดมศึกษาหน่ึงๆ

(ต)



จะมีคณาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติการ ผู้บริหารจึงต้องประพฤติเสมือนเป็นผู้จัดการ-
ของคณาจารย์แต่ไม่ควรสั่งการว่า จะต้องทำสิ่งใดบ้าง ในขณะเดียวกัน
ก็จะต้องแก้ปัญหารอบด้านไปด้วยโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการใน-
มหาวิทยาลัยและเช่ือมโยงกระบวนการเข้ากับผลงาน โดยคำนึงถึงวัฒนธรรม-
องค์กร นอกจากนี้ โครงการอบรมการพัฒนาภาวะผู้นำในมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ชี้ให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น มีโอกาส
ได้รับการส่งเสริมและย้ายไปทำงานใหมใ่นส่วนอ่ืนของมหาวทิยาลัยมากข้ึน
และมีโอกาสน้อยลงที่จะลาออกจากมหาวิทยาลัย  รวมทั้งทำให้เกิดการ
ผูกมิตรขา้มคณะ/วทิยาลยั ส่งผลใหก้ารประสานงานมคีวามราบรืน่ข้ึน

(6) ประเทศไทยควรเชือ่มโยงการพัฒนาผู้นำกับการผลิตบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยประสานการดำเนินงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษา-
กับหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณและหน่วยงานจัดสรรทุนการศึกษา
และควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกมีส่วนร่วมในโครงการ
ความรว่มมือเพ่ือสร้างความเปน็เลิศทางวชิาการ

(7) จากการประชุมความร่วมมือทางวิชาการของคณะอธิการบดี
(President Summit) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10-21
เมษายน 2548 มีข้อเสนอในการที่จะพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำว่า-
มหาวิทยาลัยต้องมีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งผลิตคนมี
คุณภาพ สร้างองค์ความรู้ ผลิตงานวิจัย ที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติและ
เป็นมันสมองของสงัคม มี "การเช่ือมต่อ" ข้ามระยะเวลาอนัยาวนาน โดยมี
"ประเพณขีองความเปน็เลิศ" เป็นฐาน การมีฐานะทางการเงนิท่ีม่ันคง การ
มีสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างสำคัญที่สวยงามเป็นสัญลักษณ์ การบริหารงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องในการทำงานของทีมงานบริหาร มีความ

(ถ)



มุ่งมั่น การทุ่มเท และความไม่เห็นแก่ตัวของผู้ปฏิบัติ และให้ความสนใจ
แกส่ิ่งทีนั่กศึกษาไดรั้บ

วิทยาศาสตร์ศึกษา  มีการนำเสนอผลการวิจัยและอภิปรายใน-
ประเด็นต่อไปน้ี

(1) สหรัฐฯ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงการ-
พัฒนาการศึกษาสำหรับครูก่อนประจำการ การพัฒนาวิชาชีพครูในระยะ
ยาว  การสรา้งแรงจงูใจดา้นการเงนิ การใชป้ระโยชนสู์งสุดจากผูเ้ช่ียวชาญ-
ที่อยู่ในภาคเอกชนและอุดมศึกษา และการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
วชิาชีพครู

(2) บริษัทออราเคิล เอเชีย แปซิฟิค ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาส
การเรียนรู้ของนักเรียนและการเลือกเรียนสายอาชีพ การเตรียมฝึกทักษะ
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้กโ่รงเรยีนตา่งๆ ทัว่โลกและสรา้งทกัษะโดย-
เฉพาะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ สำหรับศตวรรษที ่21

(3) แรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาของ
ประเทศสหรัฐฯ มาจากความต้องการนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และผลสัมฤทธิ์ทางวิชา-
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาของนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ  เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่
พัฒนาแลว้ในแถบเอเชยี ทำใหส้หรฐัฯ ตอ้งกำหนดสาขาวชิาทีอ่ยู่ในความ-
สนใจและเส้นทางอาชีพการสอนอย่างเป็นรูปธรรม และมีโครงการทาง
วิทยาศาสตร์หลายโครงการที่รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์

(ท)



แห่งชาติ (National Science Foundation) ซ่ึงมีเป้าหมายเพ่ือเปิดโลกทัศน์-
ด้านวิทยาศาสตร์ให้นักวิชาการรุ่นเยาว์ นอกจากน้ี นโยบายของรัฐบาลกลาง-
ประเทศสหรฐัฯ "ไมมี่เด็กคนใดทีถู่กทอดทิง้" (No Child Left Behind)
ส่งผลดีในระยะยาวในการกระตุ้นให้เกิดการทำวิจัยเชิงประยุกต์มากขึ้น
จากเดิมซ่ึงเน้นการทำวจัิยพ้ืนฐานเป็นส่วนใหญ่

(4) สำหรับประเทศไทย ระบบการศึกษาในอดีตจนถึงปัจจุบัน
เน้นการเรียนรู้ในห้องเรียนที่มีผู้สอนเป็นศูนย์กลาง มีข้อดีคือ สามารถ
ขยายเชิงปริมาณได้รวดเร็ว แต่มีข้อเสียคือ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ต่ำ
และไม่ได้สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมากนัก ซึ่ง
การเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ และการปฏิบัติในชีวิตจริง จะเกิดผลสัมฤทธิ์-
มากกว่า จึงควรเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้านการศึกษาจากเน้นความรู้เชิง
ทฤษฎีหรือความรู้ในตํารา (Explicit Knowledge) เป็นการเน้นความรู้
เพื่อการปฏิบัติหรือความรู้ในคน (Tacit Knowledge) ที่จะทําให้การ
เรยีนรูท้ัง้สองแบบชว่ยเสรมิพลัง (synergy) ซึง่กนัและกนั

(5) การวิเคราะห์โครงสร้างการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
ของประเทศไทยในระยะยาว ควรวเิคราะห์บนพ้ืนฐานของจุดแข็งของประเทศ
โดยเริ่มต้นจากการพิจารณาระดับอุปสงค์ของประเทศ สิ่งที่ทำแล้ว สิ่งที่
ยังไม่ได้ทำ และส่ิงท่ีต้องการทำ เพ่ือมุ่งเป้าไปยังจุดท่ีต้องการ และคำนึงถึง-
การให้บริการแก่สถาบันต่างๆ ในภูมิภาค  และรัฐควรมีบทบาทสำคัญในการ-
วางแผนพัฒนาระดับชาติเกี ่ยวกับการผลิตกำลังคนสายวิทยาศาสตร์
การสรา้งผลตอบแทน การสนับสนุนและกระตุน้นักเรียนท่ีมีความสามารถ-
พิเศษให้เลือกทำงานในสายวิทยาศาสตร์ การให้ผู้รับทุนเลือกประกอบอาชีพ-

(ธ)



เป็นนักวิทยาศาสตรท่ี์ดีและเปน็กำลังสำคัญในการพฒันาประเทศ
(6) แนวทางการผลิตครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ควรมคีวามแตกตา่งกัน โดยในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ช่วงชัน้ที ่3-4
ควรเน้นหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนในระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่
1-2 ควรเน้นเรื่องจิตวิทยา วิธีสอน และวชิาชีพครู โดยเน้นการสอนด้าน
วทิยาศาสตรพ้ื์นฐาน และการสอนใหเ้กิดจติพสัิยทีดี่ ฝกึการใฝเ่รยีน ใฝรู่้
และเรียนรู้จากรูปธรรมสู่นามธรรมเพื่อเป็นการปูพื้นฐานไปสู่ระดับมัธยม-
ศึกษาและอุดมศึกษาต่อไป

(7) โดยที่ประเทศไทยขาดแคลนกำลังคนที่ได้รับการฝึกอบรม
อย่างดีในสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงควรเน้นการเรียนรู้และ
การใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการยกระดบัการเรยีนในสาขาทีข่าดแคลน

(8) ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ใน-
ประเทศไทย  คือการท่ีครูท่ีสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มักไม่สนใจ-
ภาษาและการพฒันามนษุย ์ทำใหเ้ทคโนโลยขีาดคุณคา่ ดังนัน้ ควรทำให้
ครูเห็นภาพการพัฒนานักเรียนในองค์รวมตามระดบัการศึกษา

(9) การที่หลักสูตรฝึกหัดครูเน้นเนื้อหาและวิธีการสอนโดยมิได้
คำนึงถงึวธิกีารทำใหนั้กเรยีนเรยีนรูส้ถานการณจ์รงิของชวีติ ส่งผลใหเ้กิด-
การขาดทักษะชีวิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และศาสตรอ่ื์นๆ ท่ีสำคัญต่อการดำรงชพีในสถานการณข์องโลก ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ที่ควรมีจิตใจที่เอื้ออารี สันติสุข สำหรับชีวิตอื่นๆ ในโลกด้วย
ควรบรูณาการการเรยีนรู ้การสอนและการวจัิย เข้าด้วยกนั และใหค้วาม-
สำคัญกับการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

(10) โดยที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงมาก การเรียนการสอนวิชา

(น)



วิทยาศาสตร์จึงควรเปลีย่นใหทั้นสภาพการเปลีย่นแปลง โดยควรเพิม่แนว-
คิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้แบบเชิงรุก

(11) จากการศึกษาดูงานการสอนวิทยาศาสตร์ศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา วิทยาลัย และศูนย์วิทยาการสนบัสนุนการเรียนรู้ของประเทศ-
สหรัฐฯ ของคณะคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
พบว่า การพัฒนาวทิยาศาสตรศึ์กษาในประเทศไทย ควรสรา้งความรว่มมือ
ทีเ่ข้มแขง็ระหวา่งมหาวทิยาลยั-โรงเรยีน-บรษิทั ส่งเสรมิใหนั้กเรยีนทำวจิยั
และกิจกรรมที่สร้างสรรค์โดยสอดแทรกในหลักสูตรคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ศึกษา ให้ทุนการศึกษาเพื่อดึงดูดผู้ที่มีความสามารถพิเศษ
และครู  และสนับสนุนส่ือการเรียนการสอนและทรพัยากรแก่ครูท่ีสอนวิชา-
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา รวมทั้งปรับปรุงการอบรมครูที่สอน
วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา

(12) ควรมีการพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-สหรัฐฯ
ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมและพัฒนาครูประจำการ การปรับปรุงตำราวิชา-
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และส่ือการเรียนการสอน โดยการแลกเปล่ียน-
ประสบการณ์และองค์ความรู้  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  การจัด
หลักสูตรที่ให้นักศึกษาไทยเรียนในประเทศไทยและทำงานวิจัยในสหรัฐฯ
และการศึกษาดูงานในสถานศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ  ที่มีการฝึกปฏิบัติ
ดีเด่น (best practice) ในดา้นตา่งๆ

10) การดำเนนิงานในขัน้ตอ่ไป
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประชมุโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ได้-

นำประเด็นสำคัญท่ีได้จากการอภิปรายมาประชุมเพ่ือหาแนวทางการดำเนินงาน-

(บ)



ในข้ันต่อไป ซ่ึงสรปุไดดั้งน้ี
(1) แนวทางการดำเนนิงาน การปฏรูิปการอดุมศกึษา จะเนน้เร่ือง

การพัฒนาผู้นำในสถาบันอุดมศึกษา และการปฏิรูปการเงินเพ่ือการอุดมศึกษา-
โดยเฉพาะกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
ส่วนกลุ่มวทิยาศาสตรศึ์กษา จะเนน้เรือ่ง สาระการเรยีนรู ้และการพฒันา
ครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการตอบสนองต่อความต้องการของ
นักเรียนท่ีหลากหลาย

(2) ในด้านการศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
ประเทศนั้น เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จริง  แต่ละฝ่ายควรเก็บรวบรวม-
และศกึษาขอ้มูลในเบือ้งตน้ เพ่ือกำหนดรายละเอยีดทีต้่องการศกึษา รวม
ทั้งประเภทและระดับของสถานศึกษาให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และ
เมื่อได้ความชัดเจนแล้ว จึงแจ้งความประสงค์ไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อขอ
ความร่วมมือในการประสานงานเพือ่คัดสรรสถาบนัการศึกษาท่ีเป็นผู้นำใน-
ด้านท่ีต้องการศึกษาดูงาน โดยฝ่ายสหรัฐฯ ยินดีประสานสถาบันอุดมศึกษา-
อ่ืนๆ ในประเทศสหรฐัฯ ทัง้สถาบนัทีมี่ความรว่มมอืและสถาบนัทีไ่มเ่คยมี-
โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เพื่อให้ไทยสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ได้กว้างขวางขึ้น

(3) กำหนดเวลาและสถานท่ีจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ คร้ังท่ี
4 มีกำหนดจัดในปี พ.ศ. 2550 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสานต่อ-
โครงการฯ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการ  โดยให้ทั้งสองฝ่ายใช้
เวลาในช่วงระหว่างนี้จนถึงก่อนการจัดประชุม ติดต่อ ประสานงาน และ
วางแผนในรายละเอยีด

(ป)
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ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ กับ
พวกท่านอีกครั้งหนึ่ง และขอขอบใจท่านทั้งหลายที่มาร่วมอวยพรข้าพเจ้า
เน่ืองในโอกาสครบรอบวนัเกิด 50 ปี ของข้าพเจ้า

การศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งสำหรับประเทศชาติเฉกเช่นเดียวกับ
การพัฒนาแต่ละบุคคล นานาประเทศล้วนมีนโยบายหลักในการจัดการศึกษา-
ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับเด็กในประเทศด้วยการสนับสนุนเงินทุนและ-
ทรัพยากรอื่นๆ ที่จำเป็น อย่างไรก็ดี ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของเด็กนั้น สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือ การจัดการศึกษาโดยตระหนักถึงความ
แตกต่างและความหลากหลายของศักยภาพและความสามารถทางสติปัญญา-
ในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

การวางแผนและนโยบายทางการศึกษา ตลอดจนการนำแผนไปสู่
การปฏิบัติควรสัมพันธ์กับศักยภาพการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียน
ซ่ึงต้องการการวิจัยเชิงนโยบายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การลงทุนท้ังในรูปของ-
เงินทุนและความพยายาม สามารถบรรลเุป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล

ข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จสำหรับความพยายาม-
อย่างต่อเนื่อง ที่ได้อุทิศตนเพื่อการทำวิจัยเชิงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์
และการอดุมศึกษา ซ่ึงเปน็หัวข้อท่ีมีความสำคัญย่ิงตอ่การพัฒนาการศกึษา
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ข้าพเจ้าเชื่อว่าผลการวิจัยจะเสนอแนะแนวทางที่แม่นยำและทำให้พวกเรา-
สามารถขับเคล่ือนความพยายามไปในทศิทางทีถู่กต้องได้

บัดนี้ ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ และหวังว่า
การประชมุคร้ังน้ีจะประสบความสำเรจ็ด้วยดี
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ข้าพเจ้าจะพยายามรักษาเวลา เน่ืองจากจะต้องมอบเวทีน้ีให้แก่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร ณ เวลา 9.45 น. ก่อนอ่ืน ข้าพเจ้าขอขอบใจ
คณะผูแ้ทนฝา่ยสหรฐัฯ ท่ีเดินทางมาประเทศไทยเพือ่การประชมุโตะ๊กลมฯ
ครั้งนี้ และยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่ง โดยหวังว่าท่านทั้งหลายจะทำงานได้
อย่างเต็มที่และมีความสุขระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย หากท่านประสงค์
จะทำสิ่งใด  โปรดอย่าลังเลที่จะแจ้งคณะผู้จัดงานชาวไทยของข้าพเจ้า
ซึ่งจะคอยดูแลท่าน ข้าพเจ้ามั่นใจว่า พวกเขายินดีที่จะทำให้ท่านทั้งหลาย
อยู่ท่ีน่ีอย่างมีความสุขและสนุกสนาน

ข้าพเจ้าพิจารณาตนเองวา่เป็นตัวแทนของการศกึษาไทย เป็นผลผลติ
ของระบบการศกึษาไทยอยา่งสมบรูณ ์โดยไดใ้ช้ระยะเวลานานถงึ 16 ปีใน
โรงเรยีน และมากกวา่น้ันในระดบัอุดมศึกษา

ในระหวา่งทีไ่ปศกึษาดงูาน ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิานัน้ ข้าพเจา้ได้
เย่ียมชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีน่าสนใจหลายแห่งซ่ึงรวมถึงมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
ด้วย และได้รับข้อมูล ความรู้ รวมทั้งประสบการณ์ต่างๆ มากมาย โดย
ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดคือ การสร้างมิตรกับชาวอเมรกัินหลายคน ซ่ึงเป็นประโยชน์
ต่อการดำรงชวีติและการทำงานของขา้พเจา้ ตัวอยา่งเช่น ในป ี พ.ศ. 2540
ข้าพเจ้ามีโอกาสเยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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เพนซิลเวเนยี และไดฟั้งการสรปุโครงการและกจิกรรมตา่งๆ ของคณะ
โครงการหนึ่งในบรรดาโครงการเหล่านั้น คือ คณะศึกษาศาสตร์ได้

ดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษากับหลายประเทศ
โดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการแลกเปล่ียนอาจารย์
ระหวา่งมหาวทิยาลยัในประเทศสหรฐัฯ และประเทศนัน้ๆ จงึทำใหข้้าพเจา้
เกิดความคิดว่า น่าจะดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวกับครูในโรงเรียนไทย
เช่นกัน จงึไดห้ารอื Dr. Cheng Davis รองคณบดบีณัฑติวทิยาลยัคณะ
ศึกษาศาสตร์ ในเรื่องการคัดสรรครูและผู้บริหารโรงเรียนในประเทศไทย
จำนวนหนึ่ง เพื่อสังเกตและศึกษาวิธีการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของครูในประเทศสหรฐัฯ โดยให้ครูไทยมีโอกาสพักท่ีบ้านของครูชาวสหรัฐฯ
หลงัจากนัน้ จงึเกดิการจดัประชมุโตะ๊กลมไทย-สหรฐัฯ ครัง้ที ่1 ข้ึน ดังนัน้
การประชุมโต๊ะกลมฯ ครั้งนี้จึงเป็นผลผลิตจากโครงการนี้เช่นกัน และ
ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีท่ีได้เป็นประธานกิตติมศักด์ิของโครงการจัดประชุมโต๊ะกลม
ไทย-สหรัฐฯ

ในด้านอุดมศึกษา  ข้าพเจ้าเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้ามาเกือบ 25 ปี  จุดเด่นของโรงเรียนนี้คือ  มีหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ มากมาย  และมีหลักสูตรที่เกี ่ยวกับ
วิทยาศาสตร์พื้นฐานทั้งในสาขาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาด้วย ปัจจุบัน
ยังมีวิชาท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม และไบโอเทคโนโลยี  โดยข้าพเจ้า
เริ่มสอนในคณะกฎหมายและสังคมศาสตร์ก่อน และภายหลังได้สอนวิชา
ประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับสถาบัน
อุดมศึกษาและสถาบันวิจัยอื่นๆ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งใน



9
 ⌫ 

 ⌦⌦

และตา่งประเทศ รวมทัง้ประเทศสหรฐัฯ ซ่ึงเอกอคัรราชฑตูสหรฐัอเมรกิา-
ประจำประเทศไทยไดใ้ห้เกียรติมาบรรยายดว้ย

นอกจากงานสอนในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้ว ข้าพเจ้า
คุ้นเคยกับการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และการอาชีวศึกษา
อีกเล็กน้อย เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่ที่ข้าพเจ้าทำงานมิได้อยู่ในเขต
เมืองใหญ ่ดังน้ัน การท่ีจะทำใหป้ระสบความสำเรจ็ได้จึงต้องอาศัยอาจารย์-
จากมหาวิทยาลัยและงานวิจัยด้านการพัฒนาครูและเทคนิคการสอนนักเรียน-
จำนวนมาก รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและโภชนาการซึ่งมี
ส่วนสำคัญต่อการศึกษา

ข้าพเจ้าขอเริม่จากโครงการเกษตรกรรมในโรงเรยีน โดยการปลกูผกั
เล้ียงสัตว์และปลาท่ีกินได้ การทำเกษตรกรรมทำใหโ้รงเรียนมีอาหารเพ่ิมข้ึน
ขณะเดียวกันก็สามารถฝึกนักเรียนให้มีทักษะด้านการทำเกษตรกรรม
โดยให้นักเรียนสังเกต จดบันทึกการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรใ์นเวลาเดยีวกัน เน่ืองจากเราไดบ้รรจเุน้ือหา-
สาระเหล่านี้ในวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา นักเรียนจะต้องทำงานเป็นหมู่คณะ
แบบวิถีประชาธิปไตย เพ่ือสร้างความม่ันใจว่า พวกเขาจะสามารถแสดงความ-
คิดเห็นในการประชมุ โดยความคดิเห็นท่ีแตกตา่งกันเหล่าน้ีจะไดรั้บการนำ
ไปปฏบิตั ิไมม่ใีครเปน็เผดจ็การในโรงเรยีน ซ่ึงตอ่มาในภายหลงั มีบคุคล/
หน่วยงานจากภาคสว่นตา่งๆ อาทิ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน องค์การบรหิาร-
ส่วนตำบล และคณะกรรมการหมูบ้่าน เป็นต้น ได้เข้ามามีส่วนรว่ม

ในการทำเกษตรกรรม การบรหิารจดัการแหลง่นำ้ทีใ่ช้เปน็เรือ่งสำคญั
โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งต้องการแหล่งน้ำสำหรับ-
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กิจกรรมการเกษตรในโรงเรียน และในขณะเดียวกันต้องแบ่งปันการใช้น้ำกับ-
ชุมชนด้วย มิฉะนัน้แลว้ จะเกดิปญัหาขึน้ ดังนัน้ จึงตอ้งจดัสรรทรพัยากร-
ให้เพียงพอสำหรับทุกคนในท้องท่ี

นอกจากนี ้ยังมกีารทดลองวจิยัเก่ียวกบัสภาพดนิและการปลกูพืชที-่
เหมาะสมเพ่ือปรับปรุงสภาพดิน ซ่ึงจำเป็นต้องรู้ถึงวิธีการฝึกทำเกษตรกรรม-
ทีดี่ และตอ้งการแรงงานทีมี่สุขอนามัยดี ดังนัน้ จงึตอ้งการการฝกึปฏบิตัิ
อย่างมาก รวมทั้งห้องทดลอง และอุปกรณ์การทดลองหลายชิ้น ในกรณี
ดังกลา่ว มหาวทิยาลยัมีบทบาทในการชว่ยเหลอืเปน็อย่างมาก เช่น ในเขต-
พ้ืนท่ีท่ีข้าพเจ้าปฏิบัติงาน เป็นแหล่งท่ีมีการระบาดของเชือ้มาลาเรีย จึงต้อง-
มีการทดลองในพืน้ท่ีขนาดใหญ่

โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับองค์กร
ไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศสหรฐัฯ เป็นโครงการขนาดใหญ่ท่ีดำเนินการ-
ทดลองและสอนคนในหมู่บ้านให้เรียนรู้วิธีการทดลอง อย่างไรก็ดี ใน
โครงการของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ามีความกังวลเน่ืองจากเม่ือไปเย่ียมเยือนโรงเรียน
ประชาชนมไิดน่ั้งบนเกา้อ้ีหรอืยืนตอ่หนา้ข้าพเจา้ แตจ่ะนัง่หรอืหมอบกราบ
อยู่บนพ้ืนแทน ซ่ึงเป็นการไม่ดีต่อสุขอนามัยของพวกเขา โรงเรียนไม่สามารถ-
ดำเนินการได้ถ้าครูไม่สามารถมาสอน และนักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้

ในการสรรหาอุปกรณ์การทดลองนั้น บางครั้งครูสามารถนำอุปกรณ์
การแพทย์ท่ีโรงพยาบาลท้ิงแล้วมาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้เก็บตัวอย่างเลือด-
และทดสอบที่ใช้ได้ผลดี  มหาวิทยาลัยทั้งในคณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์มีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริม-
ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาสาธารณสุขมูลฐาน โดยช่วยทำวิจัยระดับ
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หมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาทำนองนี้ และนักเรียนระดับประถมศึกษาก็สามารถ
มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวโดยสัมภาษณ์ประชาชน  เสนอความคิด
ต่างๆ เก่ียวกบัโรคภยัไข้เจ็บ และนำมาเสนอในหอ้งเรยีน

นอกจากน้ี มีโครงการฉีดวัคซีนต่างๆ ซ่ึงวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอได้ผล-
ค่อนข้างดีมากในโรงเรียน แม้ว่าจะมีโครงการการบริโภคอย่างถูกหลัก-
สุขอนามัยในโรงเรยีน แตก็่ยังตอ้งจดัการกบัปญัหาการบรโิภคอยา่งไมถู่ก-
หลักสุขอนามัย เนื่องจากยังมีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่ผอม ขาดสารอาหาร
สำคัญ และมีปัญหาพยาธิ ในเด็กนักเรียนบางคนพบพยาธิมากกว่า 4-5
พันธุ ์อยู่ในทอ้ง และมหาวทิยาลยัก็ไดมี้บทบาทชว่ยเหลอืในการถา่ยพยาธิ

โรงเรียนยังมีโครงการอื่นๆ อาทิ โครงการทันตกรรม โครงการ
ศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งในการผลิตสินค้านั้น ต้องอาศัยความ
ช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากคณะและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการวิจัย
พัฒนา ควบคุมคุณภาพ นอกเหนือไปจากการทำเทคนิคการตลาดเพื่อ
จำหนา่ยสินค้าของโรงเรยีน ท้ังนี ้พวกเราสามารถทำไดแ้บบมอือาชีพด้วย-
ความชว่ยเหลอืของมหาวทิยาลยับางแหง่

โครงการที่เกี ่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ  มีการทำสวน
พฤกษศาสตร์และสมุนไพรในโรงเรียน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการ
ที่ถูกต้องในการเก็บพืชทั้งในสภาพสดและแห้ง การเก็บรักษาสมุนไพร
โดยสอนศลิปะควบคูไ่ปดว้ย เช่น การระบายส ีการสเกต๊ภาพ ซ่ึงนักเรยีน-
ค่อนข้างสนใจในวชิาน้ี

การสร้างห้องปฏิบัติการทดลองในโรงเรียนจะขึ้นกับสภาพของแต่ละ
โรงเรียน โดยพยายามทำให้ไม่สลับซับซ้อน ซึ่งในบางครั้ง อาจเป็นเพียง
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สถานท่ีฝึกฝนทักษะการทำงานเทา่น้ัน ครูบางคนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
โดยไดอ้อกแบบเครือ่งมอืทดลองเอง ซึง่ในการดำเนนิโครงการตา่งๆ ของ
โรงเรียนนั้น มีนวัตกรรมทางความคิดเกิดขึ้นมากมาย ผลผลิตทางด้าน-
เกษตรกรรม เช่น กล้วย สามารถแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชนได้ ซึ่ง
เป็นการบริการชุมชนประเภทหนึง่

ข้าพเจ้ายังได้รับคำแนะนำจากศาสตราจารย์ทั้งฝ่ายไทยและฝ่าย
สหรัฐฯ  แม้ว่าจะศึกษาในโรงเรียนไทยซ่ึงมีครูส่วนใหญ่เป็นคนไทย แต่คร้ัง-
หนึง่ ข้าพเจ้ามีโอกาสไดศึ้กษาระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร ์ณ สถาบนั-
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย ซึ่งผู้สอนเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่
ณ สถาบันแห่งนี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็น
คร้ังแรก

ในสาขาการพัฒนาชุมชนและการศึกษา ข้าพเจ้าเริ่มต้นจากนักเรียน-
อนุบาลและประถมศึกษา และต่อมาภายหลังได้จัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กเล็ก
ด้วยเห็นว่าการท่ีเด็กในหมู่บ้านมาอยู่รวมกันท่ีศูนย์ดูแลเด็กเล็กหรือโรงเรียน-
อนุบาล จะทำใหง่้ายข้ึนต่อการใหภู้มิคุ้มกันกับเด็กเหล่าน้ัน

ข้าพเจ้าได้ทำงานร่วมกับศาสตราจารย์ชาวอเมริกันคนหนึ่งในด้าน-
โภชนาการและการสร้างภูมิคุ้มกัน ท้ังกับเด็ก หญิงมีครรภ์ และแม่ท่ีดูแลเด็ก
เพื่อให้เด็กได้รับความรู้ด้านสุขอนามัยจนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ส่งผลให้ปัจจุบันปัญหาการขาดโปรตีนและพลังงานลดน้อยลง นอกจากนี้
ยังให้ความสำคัญกับเรื่องวิตามินและเกลือแร่ เช่น ปัญหาการขาดสาร
ไอโอดีน  ซ่ึงศาสตราจารย์ชาวอเมริกันได้แนะนำข้าพเจ้าให้รู้จักกับผู้เช่ียวชาญ-
ในสาขาเดียวกันในประเทศต่างๆ ที่ไปเยี่ยมเยือน ตัวอย่างเช่น ในคราว
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ไปสหรฐัฯ เม่ือปทีีแ่ลว้ ข้าพเจา้ไดฟั้งการบรรยายในสาขาโภชนาการ และ
เมื่อข้าพเจ้าบอกว่า จะไปอิหร่านอีก 2-3 วันข้างหน้านี้ ศาสตราจารย์ชาว
อเมริกันได้เอ่ยชื่อผู้เชี่ยวชาญชาวอิหร่าน และ ณ กรุงเตหะราน ข้าพเจ้า
มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้เช่ียวชาญชาวอิหร่านดังกล่าวในสาขา-
โภชนาการ ถือเป็นเครือข่ายระดับโลกในทุกสาขาวิชา ที่ทำให้สะดวกต่อ
การเรียนรู้ เม่ือมีโอกาสไปประเทศตา่งๆ

ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยือนประเทศแถบเอเชียใต้ พร้อมกับ
ผู้แทนจากคณะสาธารณสขุศาสตร ์และมหาวทิยาลัยในอเมรกิา เพ่ือเย่ียม-
บ้าน หากได้ข่าวว่าบ้านใดมีเด็กที่เพิ่งคลอด จะก็รีบไปที่บ้านดังกล่าว
เพ่ือสัมภาษณแ์มท่ีเ่พ่ิงคลอดลกู ดูวา่เด็กเปน็อย่างไร ศึกษาสภาพแมแ่ละ
ลูก และเยีย่มบา้น

ในเวลาตอ่มามีคณะผูเ้ช่ียวชาญเดนิทางมาประเทศไทย ข้าพเจ้าเป็น-
มัคคุเทศก์ ซ่ึงสถานท่ีบางแห่ง คณะผู้แทนจากฝ่ายสหรัฐฯ จะได้ไปเย่ียมเยือน-
ภายหลังการประชุมนี้ ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ได้บริจาคเงินเข้ากองทุน เพื่อ
สนับสนุนการขยายโรงเรยีนสาขาไปยงัพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในชนบท และโรงเรยีนท่ี-
ข้าพเจา้ไปมาเมือ่เรว็ๆ น้ีมี 14 สาขา (campuses)  ครใูหญต่อ้งใชเ้วลาใน-
การเดินทางด้วยเท้าไปยังโรงเรียนสาขาเหล่านั้นประมาณ 2 ชั่วโมงหรือ
มากกว่านั้น การขยายโรงเรียนสาขานับว่ามีความจำเป็นและมีคุณค่ายิ่ง
ได้มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการและส่งให้กับผู้บริจาค
ทุกคน ซึ่งทุกคนมีความพึงพอใจ และให้การสนับสนุนในโครงการอื่นๆ
อีกมากมาย  มีการสรา้งศนูย์การเรยีนรูชุ้มชนหลายแหง่  ซึง่ศนูย์ดังกลา่ว-
ไม่ถือเป็นโรงเรียนเสียทีเดียว เพราะมีนักเรียนค่อนข้างน้อยและเป็นเรื่อง
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ทีค่่อนข้างยากทีจ่ะอาศยัครใูนระบบปกตไิปสอนทีน่ั่น ดังนัน้ จงึตอ้งอาศยั
กองทนุน้ีสรา้งโรงเรยีนเล็กๆ ในรปูแบบงา่ยๆ และมคีรเูพียง 1-2 คน ที่
สามารถพูดภาษาท้องถิ่น  ครูจะทำหน้าที่ทุกอย่างในโรงเรียนนับตั้งแต่
การสอนในช้ันเด็กเล็กจนถึงช้ันเรียนท่ีสูงข้ึน และสอนประชาชนในตอนเยน็
รวมทั้งทำงานด้านการเกษตร ปรุงอาหาร นับว่าเป็นการใช้จ่ายเงินบริจาค
ท่ีมีประสิทธิภาพมาก

นอกจากนี้ ยังมีโครงการให้ครูได้ไปศึกษาดูงานตามที่ข้าพเจ้าได้
กล่าวถึงมาแล้ว โครงการประชุมโต๊ะกลมฯ มีประเด็นที่น่าสนใจมากมาย
ในการนำมาอภิปรายแลกเปล่ียนกัน ท่ีสำคัญ เช่น การเงิน  แม้ประเทศไทย-
จะมิได้ยากจนมากจนเสมือนกับไม่มีอะไร พอมีเงินอยู่บ้างแต่ควรใช้เงิน
ทีมี่อยู่ใหเ้กิดประสทิธภิาพสูงสุด น่ีเปน็ส่ิงสำคญัมาก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาทรงดำเนินงานโครงการความร่วมมือ-
กับมูลนิธิหลายแห่งในประเทศสหรัฐฯ แต่โดยท่ัวไปเป็นเร่ืองท่ีค่อนข้างยุ่งยาก
เพราะต้องเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของสองประเทศ  แม้ว่าใน
ความจริงสามารถทำงานร่วมกับองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและชุมชนใน
สหรัฐฯ มากมาย  ซ่ึงได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นมิตรท่ีดี  ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจท่ี-
มีบทบาทในความร่วมมือทางวิชาการสำหรับการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ
ในคร้ังน้ี

ก่อนจบการบรรยาย ข้าพเจ้าขอนำเสนอโครงการตา่งๆ พร้อมอธิบาย-
ด้วยรปูภาพ ดังน้ี

การใชร้ะบบสารสนเทศทางภมูศิาสตร ์จดัทำแผนทีโ่รงเรยีน ทีบ่า้น
หว้ยขนนุ บา้นส่ีหลงั บา้นสามหมืน่ อำเภอแมล่ะมาด จังหวดัตาก พบวา่
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มีบางพื้นที่ไม่มีบริการทางการศึกษา ข้าพเจ้าทำงานโดยร่วมกับหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ตำรวจตระเวนชายแดน กรมการศึกษานอกโรงเรียน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วยกันเขียนโครงการขึ้น ซึ่งมีทั้ง-
โครงการที่มีเงินทุนสนับสนุนของตนเองและโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
ท้ังจากคนไทยและเพ่ือนชาวต่างชาติ และพ้ืนท่ีน้ีคือพ้ืนท่ีท่ีเพ่ือนชาวอเมริกัน
ได้ให้ความช่วยเหลือ จากแผนท่ี ต้องเดินทางข้ามหุบเขาระยะทาง 3 กิโลเมตร
และในฤดูฝนจะมีโคลนตม (ระยะทางดังกล่าวอาจดูไม่ไกลสำหรับการ
เดินทางในเมือง หรือการเล่นสกีกลางหิมะ) ข้าพเจ้าได้ไปในพื้นที่ดังกล่าว
เพ่ือเรยีนรูชุ้มชน ทำใหท้ราบขา่วสารขอ้มูล ลักษณะของผูค้น รายไดข้อง-
ประชากร ซ่ึงพบวา่มีรายไดเ้พียงประมาณปลีะ 100 เหรยีญสหรฐัฯ

โครงการดอยตุง  ซึ่งคณะจะเดินทางไปเยี่ยมชมเช่นเดียวกัน เป็น-
โครงการในพืน้ท่ีท่ีสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีพระอยัยิกา เคย-
เสด็จฯ ประทบั ผู้คนท่ีมาอาศัยท่ีน่ีส่วนใหญเ่ป็นผู้อพยพท่ีเดินทางเข้าเมือง-
โดยผิดกฎหมาย การทดลองด้านการเกษตร ส่งผลให้ประชาชนซ่ึงส่วนใหญ่-
เป็นผู้หญิงและไม่มีงานทำในอดีตได้มีงานทำ ในโครงการมีการทำหัตถกรรม
ปลูกพืช เช่น ถั่วแมคคาเดเมีย กาแฟ เพื่อนำมาแปรรูปเป็นอาหาร ซึ่ง
มหาวทิยาลยัสามารถชว่ยเหลอืไดใ้นข้ันตอนของการควบคมุคุณภาพ และ
การบำรุงรักษาเครื่องมือให้ใช้ได้นาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกันในด้านเครือข่ายโรงเรียน  ซ่ึงมีหลากหลาย-
สังกัด และด้านการคำนวณและคาดการณ์ประชากรในอนาคต รวมทั้ง
การรับเด็กต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าเรียน ซึ่งมีบางโรงเรียนมีเด็ก
ต่างชาติถึงร้อยละ 80 และมีเด็กไทยเพียงร้อยละ 20 คนเหล่านี้มีหลัก-
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รับประกนัว่าจะสามารถเขา้ถึงบรกิารทางการศกึษาจนถงึระดบัอุดมศึกษา
โรงเรียนจิตรลดา  เป็นโรงเรียนที่ข้าพเจ้าศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล

จนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาทรง
ก่อต้ังโรงเรียนน้ี และปัจจุบันอยู่ในความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้า ครูท่ีน่ีเข้าร่วม-
ในโครงการแลกเปลี่ยน รวมถึงมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อ
ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา

ศนูยก์ารเรยีนรูช้มุชน (บา้นเรยีน) ซึง่สว่นใหญไ่ดร้บัการสนบัสนนุ-
จากบริษัทต่างๆ ในประเทศฝรั่งเศส  การสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนใน
จังหวัดต่างๆ  เกิดข้ึนจากการท่ีข้าพเจ้าได้ไปเย่ียมเยียนประชาชนในพ้ืนท่ีต่างๆ
และทราบว่าพื้นที่เหล่านั้นมีความต้องการโรงเรียน ในการสร้างบ้านเรียน
ได้ส่งคนซ่ึงสามารถพูดภาษาท้องถ่ินได้แจ้งให้ชาวบ้านทราบว่าจะมีการก่อสร้าง
บ้านเรียน  ซ่ึงหากประชาชนเห็นด้วยกับความคิดดังกล่าวก็จะเข้าร่วมก่อสร้าง-
บ้านเรียน และมาเรียนพร้อมทั้งส่งลูกหลานมาเรียนด้วย ซึ่งผู้ที่มาเรียนมี
อายุต่างๆ กัน และมีจำนวนหญิง-ชายพอๆ กัน ซ่ึง ณ บ้านเรียนจะมีอุปกรณ์-
การศกึษา มีพลังงานแสงอาทติย ์และอปุกรณส์ำหรบัการเรยีนทางไกล

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  โรงเรียนดังกล่าวจะมีอายุครบ
50 ปีในปหีนา้ ก่อนทีจ่ะกอ่สร้างโรงเรยีนดังกล่าว ตำรวจตระเวนชายแดน-
ได้ลาดตระเวนพบว่ามีประชาชนในพื้นที่จำนวนหนึ่งขาดโอกาสทางการ
ศึกษา  ตำรวจเหลา่น้ันได้ใช้ความรู้เท่าท่ีมีอยู่สอนและตอ่สู้เพ่ือให้มีไฟฟ้าใช้
ในระยะแรกถอืเปน็การงานสว่นตวัของตำรวจ แตต่่อมาเม่ือผู้บังคับบญัชา
เล็งเห็นความสำคัญจึงให้การสนับสนุน  และได้กราบบังคมทูลสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระอัยยิกา และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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พระราชบดิา  เพ่ือทรงอปุถมัภ์สมทบกบัเงนิทีไ่ดจ้ากการบรจิาค  ปจัจบุนั-
ข้าพเจ้ารับดำเนินการด้านโภชนาการและหาทางให้นักเรียนได้รับการศึกษา
ต่อเนื่อง  ซึ่งมีนักเรียนบางคนจากโรงเรียนดังกล่าวสำเร็จการศึกษาใน
ระดับปรญิญาโท แม้จะยังไม่มีใครสำเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาเอกก็ตาม

งานฝีมือการจักสานวัสดุที่ทำจากพืช เป็นลวดลายต่างๆ ซึ่งได้นำ-
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดออกจำหน่าย การจักสานดังกล่าวมีครูจากชุมชนซึ่ง
เรียนรู้การจักสานสืบต่อจากพ่อแม่เป็นผู้สอน

ศนูยด์แูลเดก็  ไดร้เิริม่ไวท้ีจ่งัหวดันราธวิาส ในภาคใตข้องประเทศ
ไทยเมื่อหลายปีก่อน ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่
ก้าวหน้าของชุมชนหมู่บ้าน เด็กเหล่านี้ในปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่มีงานทำแล้ว
บ้างเป็นพยาบาล บ้างเป็นช่างเทคนคิ

ชั้นเรียนที่ข้าพเจ้าสอนนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรยีนมีโครงการพเิศษตา่งๆ มากมาย มีการเชญิเจา้หนา้ทีจ่ากสถานทตู
รวมท้ังจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมาบรรยาย-
หลายครั้ง โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้ง ที่นี่นักศึกษาวิชาทหารได้มี
โอกาสเรียนรู้จากศาสตราจารย์ชาวอเมริกันโดยวิธีการประชุมทางไกล (VDO
Conference) โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการให้นักเรียนใช้  ในส่วนบุคลากรของ-
โรงเรียนปัจจุบันมีอาจารย์สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหลายคน
ส่วนใหญเ่ปน็ผูส้ำเรจ็การศกึษาในสาขาวศิวกรรมศาสตรจ์ากตา่งประเทศ

โรงเรียนสามเณร  สังกัดสำนักพระพุทธศาสนา เป็นโรงเรียนซึ่ง
ผู้ปกครองส่งบุตรหลานของตนใหบ้วชเป็นสามเณร เน่ืองจากมีฐานะยากจน
ไม่สามารถเข้ารับการศกึษาตามระบบปกตไิด้ โรงเรยีนสามเณรมหีลายแหง่
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กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ดำเนินการด้วยเงินงบประมาณ สมทบด้วย
เงินบริจาค มีสามเณรรูปหน่ึง เรียกข้าพเจ้าว่า "โยมแม่" มาเข้าเฝ้าเพ่ือขอให้-
ข้าพเจ้าให้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในโรงเรียน ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้ตาม
ที่ขอ ความจริงแล้ว ข้าพเจ้าควรเป็น "โยมย่า" มากกว่าเป็น "โยมแม่"
ที่โรงเรียนสามเณรมีศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา มีทั้งภาษาไทย อังกฤษ
และบาลีเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนหลักธรรมทางศาสนา การมีห้อง
ฟังทางภาษาชว่ยทำใหก้ารเรยีนการสอนมคีวามนา่สนใจมากขึน้

ภาพเด็กพิการ  ในคราวไปประเทศสหรัฐอเมริกา เด็กเหล่านี้เป็น
แรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้า แวะไปยังท่ีต่างๆ เพ่ือหาซ้ืออุปกรณ์ รวมท้ังพยายาม-
ศึกษางานวจิยัจากมหาวทิยาลยัตา่งๆ เพ่ือช่วยเหลอืเด็กเหลา่น้ัน

เด็กผู้หญิงไม่มีแขน ไม่มีขา สามารถไปไหนๆ ได้โดยใช้เก้าอ้ีท่ีมีล้อเล่ือน-
สำหรับคนพิการ (wheelchair) เด็กคนนี้มีแม่คนเดียว มีความสามารถ
ด้านคอมพิวเตอร์และสามารถร้องเพลงได้ดี จึงต้องการประกอบอาชีพ 2
อย่างคือ ดีเจ และผู้เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ แต่ส่ิงสำคัญในการร้องเพลง
คือต้องรู้จักควบคุมการใช้เสียง ซึ่งค่อนข้างยากสำหรับเพลงไทย จึงให้-
พยายามฝึกเรียนภาษาอังกฤษซึ่งน่าจะง่ายกว่า แต่เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก
ที่จะหาครูไปช่วยสอนเนื่องจากเด็กอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทาง
การเมือง  จึงต้องอาศัยเพียงการใช้ส่ิงอำนวยความสะดวกด้านคอมพิวเตอร์-
ท่ีได้จัดหาให้

เด็กผู้ชายต้องการเป็นทหาร เป็นเด็กที่ค่อนข้างโชคดีเพราะมีพ่อแม่
คอยให้การสนับสนุน

เด็กผูห้ญงิอกีคนหนึง่ ไมมี่แขน ไมมี่ขา และเปน็เด็กกำพรา้ พ่อแม่
ของเด็กมาจากภาคเหนือมีฐานะยากจนมากไมส่ามารถดูแลเด็กได้จึงท้ิงเด็ก
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ไว้ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และกองทุนได้เข้าไปให้การช่วยเหลือเด็กคนนี้
เครื่องมือในภาพเป็นการทำเลียนแบบจากเครื่องมือที่ได้ทอดพระเนตรใน
ต่างประเทศและมีราคาค่อนข้างแพง เนื่องจากใช้แม่พิมพ์พลาสติก จึงได้
ใช้เซรามิคซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในประเทศไทยแทน เด็กคนนี้พยายาม
ช่วยตนเอง  เด็กสามารถกินอาหารเองโดยไม่มีใครป้อนโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ-
สวมศีรษะทีติ่ดช้อนตรงตำแหนง่กลางหนา้ผาก

ได้เวลาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้ว จึงขอจบเพียง
เทา่น้ี  ขอขอบใจ
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ศาสตราจารย ์ดร. สิปปนนท ์ เกตทุตั
ประธานคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประชมุโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท
ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลที ่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเจร ิญ

พระชนมายุ 50 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2548  ปวงชนชาวไทยได้ร่วม
เฉลิมพระเกียรติในมหามงคลฤกษ์นี้ตลอดทั้งปี และรู้สึกสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น-
ล้นพ้น ที่พระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่ห่วงใย และทรงมีพระเมตตา โดย
ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และโครงการอื่นๆ เพื่อความเป็นอยู่
ทีดี่ข้ึนของประชาชน ข้าพระพทุธเจา้มคีวามปติแิละชืน่ชมเปน็อยา่งยิง่ ใน
พระปรีชาสามารถอันลึกซึ้ง ทรงมีพระสติปัญญา และพระอัจฉริยะโดย
รอบด้าน ซ่ึงรวมถึงด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ข้าพระพุทธเจ้า-
ในฐานะผู้แทนคณะอนุกรรมการฯ ในการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ พร้อม-
ด้วยผูท้ีม่าเฝา้ทลูละอองพระบาทอยู ่ณ ทีน้ี่ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหมอ่ม
ถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจรญิ ทรงมีพระชนมายุย่ิงยืนนาน ทรงมี-
พระพลานามยัแขง็แรง สมบรูณ์
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ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่าน
ทรงรับเชิญเป็นองค์ประธานกิตติมศักด์ิของโครงการวจัิยด้านวิทยาศาสตร์-
ศึกษาและอุดมศึกษา ท้ังๆ ท่ีพระองค์ท่านทรงมีพระภารกิจมากมาย ยังทรง-
พระกรุณาเสด็จเปิดการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 3 และทรง
ปาฐกนำภายหลังการเปิดประชุมในวันนี้  โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อสนอง
พระราชดำริท่ีทรงให้ความสำคัญด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตลอดจนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา นักวิชาการของไทยและสหรัฐอเมริกา
ได้ดำเนินการวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในที่ประชุมโต๊ะกลมไทย--
สหรัฐฯ เร่ือยมา นับต้ังแต่การประชมุ คร้ังท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2544 ณ ประเทศ-
ไทย โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และองค์กรที่เกี่ยวข้องรับเป็น
เจ้าภาพ และการประชมุครัง้ที ่2 ในป ีพ.ศ. 2547 ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา
โดยมีมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเป็นเจ้าภาพ ซึ่งใต้ฝ่าละอองพระบาท
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิด
การประชมุทัง้ 2 ครัง้

สำหรบัการจดัประชมุโตะ๊กลมไทย-สหรฐัฯ ครัง้ที ่3 ณ ประเทศไทย
ในปีนี้  จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ
50 พรรษา โดยกอ่นการประชมุ Dr. Cheng Davis รองคณบดบัีณฑติ-
วิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ได้เชิญคณะอธิการบดี
และคณะคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
เดินทางไปประชมุความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงผล-
การประชุมดังกล่าว จะนำเสนอในการประชุมคร้ังน้ี เพ่ือสานต่อความร่วมมือ
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ทางวชิาการของทัง้สองประเทศอยา่งเป็นรูปธรรมตอ่ไป
ภายหลังการประชุม จะมีการศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดเชียงราย

ในโครงการตามพระราชดำริ สถานศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และอุดมศึกษา รวมทั้งวัด พิพิธภัณฑ์ และสถานที่ต่างๆ ซึ่งทรงคุณค่า
ในทางประวติัศาสตรแ์ละศลิปวฒันธรรมของชาตด้ิวย

ก่อนที่พระองค์จะทรงเปิดการประชุมในวันนี้  ข้าพระพุทธเจ้าขอ
พระราชทานพระราชานญุาตเบกิตัว ดร.สิริพร บุญญานนัต์ รองเลขาธกิาร-
สภาการศึกษา อนุกรรมการและเลขานกุารฝ่ายไทย ในฐานะผูแ้ทนฝ่ายไทย
และ  Dr. Cheng Davis  รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย อนุกรรมการและเลขานุการฝ่ายสหรัฐฯ ในฐานะ-
ผูแ้ทนฝา่ยสหรฐัฯ เข้ารบัพระราชทานของทีร่ะลกึ

ภายหลังจากที่พระองค์ทรงเปิดการประชุมและทรงปาฐกนำแล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานญุาตเบิกตัวนายจาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  H.E. Mr. Ralph L. Boyce
เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย Prof. Dr. Rebecca
Maynard ศาสตราจารย์ด้านนโยบายการศึกษาและสังคม มหาวิทยาลัย
เพนซลิเวเนยี ดร.กฤษณพงศ ์ กีรตกิร อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และรองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นำเสนอในแต่ละประเด็นตามกำหนดการเป็นลำดับต่อไป
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ในวโรกาสนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระ--
ราชทานกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเปิดการประชุมโต๊ะกลม-
ไทย-สหรัฐฯ คร้ังท่ี 3 และแสดงปาฐกถานำเพ่ือเป็นเกียรติแก่ท่ีประชุมคร้ังน้ี-
สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่มฯ
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นายจาตรุนต ์ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ขอพระราชทานกราบบังคับทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะอนุกรรมการ
บริหารโครงการประชมุโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการไหลเวียนอย่างเสรี (Free flow) ถึงกัน
ทั่วโลกอย่างรวดเร็วและไร้ขีดจำกัด ทั้งคน เงิน ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
สินค้าและบริการ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยในมิติต่างๆ จึง
จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และ
ส่งผลกระทบตอ่การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ

การปฏิรูปการศึกษานับเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญที่จะนำประเทศเข้าสู่
สังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) เพื่อรองรับกระแส
โลกาภิวัตน์ได้อย่างรู้เท่าทัน ให้ประเทศยืนหยัดและสามารถแข่งขันได้กับ
นานาประเทศ  นับต้ังแต่มีการประกาศใชพ้ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็นกฎหมายการศึกษาแม่บทฉบับแรกท่ีสำคัญ ท่ีวางแนวทาง
หลักของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ และได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน
ทีส่ำคัญ ไดแ้ก ่การปฏรูิปโครงการสรา้งการบรหิารจดัการในภาพรวม ซ่ึง
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ได้มีการรวมหนว่ยงานทีจั่ดการศกึษาเขา้ด้วยกนั เพ่ือความเปน็เอกภาพใน
นโยบาย และการกระจายอำนาจการบรหิารจากส่วนกลางไปยังหน่วยปฏิบัติ
ในพื้นที่ให้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไปยังสถานศึกษา อย่างไรก็ตาม
พระราชบญัญติัการศกึษาแหง่ชาต ิไดใ้หค้วามสำคญัในประเดน็อ่ืนๆ ดว้ย
รวมทัง้การดำเนนิงานปฏริปูการศกึษาสูก่ารปฏบิตั ิ และขณะนีถึ้งเวลาแลว้
ท่ีจะใหค้วามเอาใจใสเ่ป็นพิเศษกับประเดน็เร่ืองคุณภาพทางการศกึษา

นโยบายปฏิรูปการศึกษาที่จะเร่งรัดต่อไป คือ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไทยทุกระดับการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของพลเมืองให้
สามารถดำรงอยู่ในชุมชนโลกที่มีความซับซ้อนและหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรม โดยจะต้องสร้างให้เกิดความสามารถด้านการเรียนรู้ มีทักษะ
ด้านการคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะในการทำงานและดำรงชีวิต
ประจำวันในลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จรยิธรรม และจติสำนึกของผูเ้รียนเพ่ือการเรยีนรู้ท่ีจะอยูร่่วมกัน
อย่างสันติสุข ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและ
เกิดความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันในสังคม

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ยุทธศาสตรส์ำคัญทีจ่ะดำเนนิการคอื การปรบั
ระบบการเรยีนการสอนโดยเนน้ใหผู้เ้รยีนรูจั้กคิดวเิคราะห ์ รู้วธีิทีจ่ะเรยีนรู้
ต่อไป ให้มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็ง มีทักษะ
คอมพิวเตอร์ท้ังในแง่ของการใช้และความสามารถในการแสวงหาการเรยีนรู้-
จากแหล่งความรู้ที่อยู่ในแหล่งต่างๆ ทั่วโลกได้ในเวลาที่รวดเร็ว มีทักษะ
การสือ่สารในภาษาของตนเอง และภาษาตา่งประเทศ อย่างนอ้ยหนึง่ภาษา
เป็นอย่างดี ในระดับการศึกษาปฐมวัย มุ่งเน้นการพัฒนาความพร้อมของเด็ก
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ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงหลักการการพัฒนา-
ศักยภาพการเรยีนรูข้องสมอง ซ่ึงเปน็วทิยาการทีก้่าวหนา้มาก

การปฏิรูปดังกล่าวจะสำเร็จได้   ต้องคำนึงถึงปัจจัยที่สำคัญคือ
การพัฒนาครู ยุทธศาสตร์สำคัญที่ได้วางไว้ คือการเร่งพัฒนาครู-อาจารย์
ให้มีขีดสมรรถนะเพิ่มขึ้นทั้งด้านเนื้อหาสาระ วิธีการสอน การใช้สื่อใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
วางแผนแม่บทในภาพรวมของการอบรมครูและพัฒนาครู โดยพิจารณา
วิธีการและนวัตกรรมที่เหมาะสมและหลากหลาย เพื่อให้การอบรมและ
พัฒนาครูตรงกับความต้องการของครูและกลุ่มเป้าหมายและทำได้ในเวลา
ท่ีไม่นานจนเกินไป

ส่วนการอาชีวศึกษาน้ัน  จะพลิกโฉมการจัดการอาชีวศึกษาขนานใหญ่
เพ่ือผลิตกำลังคนระดับกลางท่ีมีคุณภาพ ให้สามารถสนองตอบต่อการผลิต-
ในภาคอุตสาหกรรม และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นฐานสำคัญ-
สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ทว่าในขณะนี้ประเทศกำลัง-
ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับกลาง  ท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ
ยุทธศาสตร์สำคัญที่วางไว้ร่วมกับภาคเอกชน ประการแรก คือให้สถาน
อาชีวศึกษาวางแผนและดำเนนิงานอย่างใกล้ชิดกับสถานประกอบการ เพ่ือ-
ให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติตรงกับงานที่จะทำ ประการที่สอง คือ
กระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียน หันมาเรียนในสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น
โดยสรา้งหลักประกนัเร่ืองคุณภาพและการมงีานทำ

สำหรับอุดมศึกษาซึ่งเป็นจุดเน้นหลักของการประชุมโต๊ะกลมครั้งนี้
น้ัน นโยบายของอุดมศึกษา คือ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย/
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สถาบันอุดมศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล สำหรับมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
ดีอยู่แล้วจะสนับสนุนการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก
จุดมุ่งหมายท่ีสำคัญ คือ ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถผลิตกำลังคนระดับสูง
ที่มีคุณภาพ สนองต่อการเพิ่มขีดสมรรถนะในการแข่งขันด้านต่างๆ ของ
ประเทศ

ด้วยจุดมุ่งหมายดังกล่าวจึงได้วางยุทธศาสตร์เพื่อดำเนินการให้
ไดผ้ล ตวัอยา่งยทุธศาสตรท์ีส่ำคัญ ประการแรกคอื การพฒันากลไกและ-
กระบวนการจดัการดา้นคุณภาพการศกึษา เคร่งครดัการจดัระบบประกนั-
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยและประเมินเพื่อ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย เสริมด้วยมาตรการเร่งรัดเพื่อยกระดับคุณภาพ-
ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตรท่ี์สอง คือ การปฏรูิประบบการเงนิอุดมศึกษาเพ่ือใชเ้ปน็-
เคร่ืองมือสำคัญในการปรับทิศทางการจัดการอุดมศึกษา ท้ังในด้านการผลิต-
กำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ และ-
การควบคุมคุณภาพ ด้วยการปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ เป็นการ
จัดสรรผ่านผู้เรียนหรือการสนองทุนผ่านด้านอุปสงค์ โดยนำกองทุนเงินกู้ยืม-
ทีผ่กูกับรายไดใ้นอนาคต มาใชต้ัง้แตป่กีารศกึษา 2549 และขณะเดยีวกนั-
รัฐบาลจะสนบัสนนุใหนั้กศึกษาทีต้่องการเงนิสนับสนนุด้านการครองชพี มี
รายไดเ้สรมิระหวา่งเรยีน

ยุทธศาสตร์ถัดมา คือ การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
มุ่งสนับสนุนกระบวนการพัฒนาอาจารย์ให้ถึงระดับปริญญาเอกควบคู่ไปกับ-
การวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ  และสร้างองค์ความรู้
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นวัตกรรม และเร่งสร้างพัฒนา นักวิจัยมืออาชีพในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ัง
ยุทธศาสตร์การปรับการบริหารจัดการท้ังองค์กร  ประสานงานและกำกับดูแล-
ให้มีประสิทธิภาพ  และระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีเสรีภาพด้านวิชาการ
มีความคล่องตัวในการจัดการแต่ตรวจสอบได้ ท่ีดำเนินการไปแล้ว คือ เร่งนำ
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ

ในส่วนของวิทยาศาสตร์ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญ-
กับการส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็น
พ้ืนฐานสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยจะขยายโรงเรียน-
เฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มากข้ึน หรือเพ่ิมห้องพิเศษในโรงเรียน อีกท้ัง-
ส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษอย่างเป็นระบบ ให้ได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  การเพิ่มสัดส่วนการผลิตกำลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่ง
หลายประเด็นจะมีการนำมาเสนอและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการประชุม-
คร้ังน้ี

ยุทธศาสตร์อีกด้านหน่ึงท่ีมีความสำคัญย่ิง คือ การส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชากรไทย ด้วยการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรยีน
ควบคูกั่บการเรยีนรูใ้นระบบโรงเรยีน ท้ังสำหรบัประชากรทีข่าดโอกาสเดมิ
หรอืผูท่ี้ต้องการเพิม่พูนความรู ้หรอืทกัษะการประกอบอาชพีเพ่ิมเตมิ เพ่ือ
ยกระดบัความสามารถในการประกอบอาชพี  อีกทัง้จะสง่เสรมิการเรยีนรู้
ตามอธัยาศยั โดยใชพ้ลังและประโยชนจ์ากสือ่และเทคโนโลยตีา่งๆ อย่าง
กว้างขวาง เช่น การใช้สื่อโทรทัศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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(ICT) เพ่ือการเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่ทุกวัยเพ่ือสร้างสังคมและการเรียนรู้
ทิศทางและยุทธศาสตร์สู่การปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวจะบังเกิดผล

ได้ จะต้องมีการดำเนินงานใน 3 เรื่องหลัก ประการแรกคือ มีการจัดทำ
แผนการปฏิบัติการ (action plan) ประกอบด้วยแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ระยะเวลา งบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดำเนินการบ้างแล้ว ประการที่สอง บทเรียน
และประสบการณจ์ากประเทศตา่งๆ ท่ีได้มีการพัฒนาไปแล้วหลายเร่ือง เช่น
วิธีการสอนภาษาองักฤษ  การพัฒนาและกระตุน้การเรยีนรูข้องเด็กโดยใช-้
หลักการสมองกับการเรียนรู้ (brain based learning) การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยด้านต่างๆ เป็นต้น ประการสุดท้าย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และความร่วมมือจากประเทศต่างๆ ในลักษณะเช่นนี้จะเป็นประโยชน์
อย่างย่ิง ประเทศไทยคงตอ้งขอความรูแ้ละความรว่มมอืจากประเทศตา่งๆ
ควบคู่ไปกับการขอความรว่มมือจากทุกภาคส่วนในประเทศ

ในระดบันานาชาต ิกระทรวงศกึษาธกิารจะดำเนนิการเจรจาในระดบั-
ทวิภาคีโดยจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum Of Understanding :
MOU) และร่วมมือในระดับพหุภาคี โดยผ่านทั้งหน่วยงานของรัฐ และ
หน่วยงานอ่ืน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ ่งที ่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความสนพระทัยในด้านการศึกษาและเสด็จ
พระราชดำเนินเปิดการประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม
การประชมุในวันน้ี
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H.E. Mr.Ralph L. Boyce
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติ
และยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 3
ในวันนี้  และรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงพระกรณุารบัเปน็-
ประธานในการประชมุโตะ๊กลมไทย-สหรฐัฯ ครัง้แรกเมือ่วนัที ่ 7 มกราคม
2544 ซ่ึงทรงมีบทบาททำใหก้ารประชุมดังกล่าวเป็นพลังขับเคล่ือนท่ีสำคัญ-
สำหรบัความรว่มมอืทางการศกึษาระหวา่งไทยและสหรฐัฯ นับตัง้แตน้ั่นมา
ข้าพระพุทธเจ้าเช่ือว่าการท่ีใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาในวันน้ี-
เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังและความสำคัญของความสัมพันธ์ทางการศึกษา
ระหว่างประเทศของเรา ข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ
และขอขอบคุณท่านทั้งหลาย สำหรับความทุ่มเทและการทำงานอย่างหนัก
ในการจดัประชมุน้ี ด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่ม

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูล-
รายงานเปน็ภาษาองักฤษ  เน่ืองจากมผีูฟั้งจากประเทศสหรฐัอเมรกิาซึง่ไม-่
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เข้าใจภาษาไทยรว่มฟงัอยู ่ณ ทีน้ี่ด้วย
โครงการความร่วมมือทางการศึกษา ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยน-

ความคิดเห็น ดังเช่นการจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ซ่ึงได้รับการสนับสนุน-
จากท้ังภาครัฐและเอกชน มีส่วนสำคัญในการกระชบัความสัมพันธ์ระหวา่ง-
ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีเหตุผลสำคัญ
หลายประการ

ประการแรก  การเป็นประเทศเสรีประชาธิปไตยท่ีเน้นความม่ังค่ังทาง-
เศรษฐกิจของท้ังประเทศไทยและสหรฐัฯ ต้องอาศัยพลเมืองท่ีมีการศึกษาสูง
และคุณภาพการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งทางเศรษฐกิจ
การตลาด และการเสริมสร้างความมั่งคั่ง รวมทั้งความจำเป็นในการรับรู้
ข่าวสารขอ้มูลเพ่ือเสรีภาพของประชาชนในการปกครองตนเอง ด้วยเหตน้ีุ-
ประชาชนจึงต้องแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และคุณภาพการศึกษาได้-
กลายเป็นหัวใจสำคัญในการเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและ
การปกครองทีมี่ประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ โลกยุคโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้ทั้งสองประเทศจำเป็นต้อง
เตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมท้ังทางด้านสังคมและวัฒนธรรมสำหรับโลกใน-
ศตวรรษท่ี 21 ความร่วมมือทางการศึกษาจึงไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดประโยชน์-
ต่อทั้งสองประเทศ หากนำไปสู่การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใน
ระดบันานาชาตด้ิวย ด้วยเหตน้ีุ ความสมัพันธ์อันดีระหวา่งสองประเทศใน-
ระยะยาว ดังเชน่ ความสมัพันธใ์นระดบัทวภิาคีระหวา่งประเทศไทยและ-
สหรฐัฯ จำเปน็ตอ้งอาศยัความรูค้วามเขา้ใจอยา่งถอ่งแทท้ัง้ในเรือ่งคา่นิยม
สถาบนั และสงัคมของแตล่ะฝา่ย
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ประการตอ่ไป พวกเราท้ังหลายอาศัยอยู่ในยุคท่ีต้องระลึกอยู่เสมอว่า-
ความไม่รู้ก่อให้เกิดการใช้วิธีการท่ีรุนแรงและการถือทิฐิ ซ่ึงการศึกษาสามารถ-
สร้างคนรุ่นต่อไปให้มีความรู้และความเข้าใจ ซึ่งจะสามารถขจัดทิฐิของ
พวกเรา ดังสิง่ที ่Thomas Jefferson ไดก้ล่าวถงึ "การใหเ้กียรต ินับถอื-
ความคิดเห็นของมวลมนุษยชาติ"  ข้าพเจ้าเคยกล่าวเสมอมาว่าประเทศไทย-
เป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคนี้ที่มีความใกล้ชิดกับประเทศสหรัฐอเมริกา
ข้าพเจ้าเชื่อว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของความร่วมมือ-
ระหวา่งสองประเทศ

ในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา  รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา
ท้ังท่ีเป็นกระทรวงในระดับมลรัฐ USAID กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง-
กลาโหม รวมทัง้องค์กรเอกชน  โดยเฉพาะอยา่งย่ิง มหาวทิยาลัยหลายแหง่
เช่น มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ได้ใช้ความพยายามในการสร้างความ
ร่วมมือทางการศึกษาและทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกามีความร่วมมือกับ-
ประเทศไทยมากข้ึนโดยผ่านโครงการแลกเปล่ียนและการสนับสนุนการปฏิรูป-
การศึกษา

ยกตัวอย่างเช่น เมื่อไม่นานมานี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในการก่อตั้งวิทยาลัยชุมชน  และกระทรวง-
ศึกษาธิการของมลรัฐยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองในด้านความร่วมมือ-
ทางการศึกษาในระบบโรงเรยีนระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย
กับวิทยาลัยชุมชนหลายแห่งในประเทศสหรฐัอเมริกาเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่วิทยาลัยชุมชนของประเทศไทย และอาสาสมัครชาวอเมริกันซึ่งใน-
ปัจจบัุนมีจำนวนเกอืบ 100 คน ยังคงทำงานทกุวนัเพ่ือสร้างความเขม้แขง็-
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ในเร่ืองความรูพ้ื้นฐานในระดบัจังหวดั รวมทัง้ใหมี้การบรหิารจดัการท่ีดีใน-
ระดับตำบล

จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ
305 คน และครู 20 คน ท่ีได้รับทุนในโครงการแลกเปล่ียนระดับมัธยมศึกษา
(AFS) มีนักเรยีนอเมรกัินในประเทศไทย 11 คนและครอีูกจำนวน 10 คน
นอกจากนี้  มูลนิธกิารศึกษาไทย-อเมรกิัน (Fulbright) ไดส้นับสนุนทนุ
การศกึษาปลีะ 7,000 ทนุแกป่ระเทศตา่งๆ ทัว่โลกมาเปน็เวลากวา่ 50 ปี
มีคนไทยและคนอเมริกันหลายพันคนเดินทางเพื่อศึกษา วิจัย และสอน
ในประเทศท่ีตนเดินทางไปอาศัย ปัจจุบันมีคนไทยเกือบ 50 คนท่ีกำลังศึกษา
สอน และทำวจัิยอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา และในทำนองเดยีวกนัมีคน-
อเมริกันจำนวนหลายสิบคนอยู่ในประเทศไทย ผู้รับทุนฟุลไบรท์ทั้งหมด
ท้ังคนไทยและอเมริกันต่างกลับมาทำงานในสถาบันต่างๆ ณ ประเทศของตน
ซ่ึงไม่เพียงแต่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการท่ีสูงข้ึน แต่มีความรู้เก่ียวกับ-
ค่านิยมและสังคมของอีกประเทศทีต่นไปอาศัยด้วย

แม้กระท่ังในสาขาวิชาการทหาร ในช่วง 50 ปีท่ีผ่านมา มีข้าราชการไทย-
จำนวนถงึ 21,000 คน ท่ีเดินทางไปศกึษาในประเทศสหรฐัอเมรกิา ภายใต-้
โครงการความชว่ยเหลอืทางทหาร ด้านการฝกึและศกึษา (International
Military Education Training : IMET) นับเปน็ประเทศทีมี่ผูเ้ข้ารบัการ
อบรมมากท่ีสุดในโลก

ความร่วมมือทางการศึกษามีส่วนช่วยพัฒนาสถาบันทางสังคมของ
พลเมือง และการเติบโตขององคก์รเอกชนในประเทศไทย ซ่ึงมีความต่ืนตัว-
ในด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การเคารพกฎหมาย สิทธิมนุษยชน
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ประเด็นเร่ืองสตรี และการปฏิรูปการเมือง ท้ังหมดน้ีเป็นผลมาจากพลังความ-
ร่วมมือทางการศกึษาซ่ึงก่อให้เกิดความคิดและวธีิการใหม่ๆ   อย่างไรกต็าม
การแลกเปล่ียนท่ีมีการสนับสนุนอย่างเป็นทางการเช่นน้ี เป็นเพียงส่วนหน่ึง-
ของการแลกเปล่ียนทางการศึกษาท้ังหมดระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและ-
ประเทศต่างๆ  ในปี 2004 มีนักศึกษาต่างชาติเกือบ 600,000 คน เดินทางไป-
ศึกษา ณ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศสหรฐัอเมริกา ในจำนวนน้ัน-
มีนักศึกษาไทยมากกว่า 9,000 คน ถือเป็นประเทศที่มีนักศึกษามากเป็น
ลำดับท่ี 9 และมีนักศึกษาชาวอเมริกันจำนวนหลายร้อยคนท่ีเดินทางมาศึกษา-
ในมหาวิทยาลัยไทยในแต่ละปี โดยมีความตกลงร่วมกันทางวิชาการอย่าง
เป็นทางการระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชนของไทยและสหรัฐ-
อเมรกิามากกวา่ 400 รายการ

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยไดท้ำงานร่วมกับหุ้นส่วนท่ี-
ปรึกษาทางการศึกษาเพื่อให้ข่าวสารที่แม่นยำและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับ-
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เพ่ือให้นักเรียนไทยเลือกประเทศ-
สหรัฐอเมริกาเป็นสถานท่ีสำหรับการศึกษาต่อ  การศึกษาจึงเป็นหน่ึงในสินค้า-
ส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้พวกเราชาว
อเมริกันมีความสุขมากไปกว่าการได้เห็นนักเรียนไทยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
เลือกท่ีจะศึกษาในสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าแน่ใจว่าเพ่ือนของเราจากมหาวิทยาลัย
เพนซิลเวเนียจะใหก้ารต้อนรับนักศึกษาไทยมากข้ึน

ในโอกาสน้ี ข้าพเจ้าขอกล่าวถึงบางส่ิงบางอย่างเก่ียวกับการขอตรวจรับ
ลงตรา (วีซ่า) ของนักศึกษาไทย ซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
คนไทยจำนวนมาก และข้าพเจ้าคิดว่ามีความคลาดเคล่ือนด้านข้อมูลเก่ียวกับ
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การขอวซีา่ จงึขอถอืโอกาสนีส้รา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง ข้าพเจ้าไมส่ามารถ
กล่าวย้ำได้อย่างเต็มท่ีได้ว่าสหรัฐอเมริกายินดีต้อนรับนักศึกษาไทยท่ีประสงค์-
ไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา และแสวงหาความได้เปรียบจากโอกาส-
อันดีเย่ียมท่ีสหรัฐอเมริกาหยิบย่ืนให้ แม้ว่าสถานทูตได้ทดลองวธีิการใหม่ๆ
เพื่อทำให้พรมแดนของสหรัฐฯ และการเดินทางท่องเที่ยวของสาธารณชน
มีความปลอดภัยมากขึ้น แต่สถานทูตก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ผู้มี-
คุณสมบัติในการขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อการศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าคิดว่าโชคไม่ดีที่นักเรียนไทยจำนวนมากมีความเชื่อ
ที่ไม่ถูกต้องว่า เป็นการยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับการอนุมัติวีซ่า
เพ่ือเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่เป็นจริงเพราะอัตราการอนุมัติ-
วีซ่าในประเทศไทยในปัจจุบันเกือบเท่าๆ กับการอนุมัติก่อนการเกิดเหตุการณ์
11 กันยายน 2544 และส่วนใหญ่ของนักเรียนไทยที่ยื่นขอวีซ่าจะได้รับ
การอนุมัติ

คำขวัญของเรากคื็อ "เปิดประตปูระเทศ พรมแดนปลอดภยั" โดยให-้
ความสำคญักบัทัง้สองสว่น  เรากำลงัทำงานเพือ่สรา้งสมดลุทีถู่กตอ้งดว้ย-
การปกป้องประชาชนในสหรฐัอเมริกา  ขณะเดียวกันยังคงเปิดประเทศและ-
ต้อนรับผู้คนสู่สังคมอเมริกัน  อันเป็นการสะท้อนความรู้สึกของเราเก่ียวกับ-
เอกลักษณ์และจดุมุ่งหมายของประเทศ  เราเช่ือว่าการลงทนุทางการศกึษา-
เป็นการลงทุนให้คนในแผ่นดินสหรัฐอเมริกามีความปลอดภัยบนพื้นฐาน
แผ่นดินของทุกคน และความปลอดภยัสำหรับทุกคน

ด้วยเหตน้ีุ ทา่นสามารถเหน็ไดว้า่สหรฐัอเมรกิาใหก้ารสนบัสนนุอย่าง
เข้มแข็งในการแลกเปล่ียนนักศึกษาและอาจารย์  การแลกเปล่ียนความคิดเห็น
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การส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน และความร่วมมือระหว่าง-
สถาบนัตา่งๆ ของสองประเทศ ข้าพเจา้ทราบดวีา่การอภปิรายแลกเปลีย่น-
ความคิดเห็นที่จะมีขึ้นในอีก 2 วันข้างหน้าและการสนทนาอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ-
มากย่ิงๆ ข้ึนในโอกาสตอ่ไป ข้าพเจา้ขอส่งความปรารถนาใหบั้งเกิดความ-
สำเร็จเพ่ือประโยชนร่์วมกันของท้ังสองประเทศ

ข้าพระพุทธเจ้ารู ้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ให้โอกาสแก่
ข้าพระพทุธเจา้ใหมี้ส่วนรว่มในเชา้วันน้ี

ด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่มฯ
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โดย  Prof. Dr. Rebecca Maynard
Professor of Education and Social Policy

บณัฑติวทิยาลยัศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนยี

ขอพระราชทานกราบบงัคมทลู สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุารี และทา่นผู้มีเกียรติท่ีเข้าร่วมประชมุทุกท่าน ข้าพเจ้าในฐานะ-
ผู้แทนฝ่ายสหรัฐอเมริกา ในการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 3
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงท่ีสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จฯ เป็นองค์ประธานสำหรับการประชุมในวันนี้ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกยีรตเิน่ืองในโอกาสทีพ่ระองคท์รงเจรญิพระชนมาย ุ50 พรรษา
การประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ได้ริเร่ิมข้ึนภายใต้พระราชดำริของพระองค์
ด้วยพระวิสัยทัศน์ และพันธะสัญญาที่มีต่อการศึกษาทั้งในระดับประเทศ
และทั่วโลก

การประชุมโต๊ะกลมที่ผ่านมาทั้งสองครั้ง  ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการ
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นอย่างเสรี  ในประเด็นสำคัญท่ีจะ-
พัฒนาการศึกษาสำหรับประชาชนของทั้งสองประเทศ รวมทั้งจากทั่วโลก
สหรัฐอเมริกาได้ศึกษาความสำเร็จและจุดอ่อนของระบบการศกึษา  และได้-
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หารือร่วมกันเก่ียวกับการถ่ายทอดความสามารถด้านนโยบายการศึกษาและ-
การปฏิบัติ  ในบริบทของประเทศหนึง่สู่บริบทของอีกประเทศหนึง่

ผลการดำเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม ได้แก่ การประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ
ทั้งสองครั้งที่ผ่านมา และการประชุมความร่วมมือทางวิชาการของคณะ-
อธิการบด ีณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา เม่ือเดือนเมษายน 2548 ในประเดน็-
เก่ียวกับการเงนิเพ่ือการศึกษา  การจ้างอาจารย ์ และการระดมทนุจากการ-
รบันกัศกึษา รวมทัง้การประชมุความรว่มมอืทางวชิาการของคณะคณบด-ี
คณะครศุาสตร ์ศึกษาศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา
ในช่วงเดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน ถึงปัจจุบันสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินงาน
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านระบบการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายท้ังในระดับชาติ-
และความจำเปน็ของสังคมโดยรวมระดบัโลก

สหรัฐอเมริกาได้รับการจัดลำดับว่าเป็นประเทศท่ีมีระบบการศึกษาท่ีดี-
ท่ีสุดประเทศหน่ึงในโลก ท่ามกลางส่ิงดีงามด้านระบบการศึกษา สหรัฐอเมริกา-
มีเด็กก่อนวยัเรยีนในศนูย์เด็กเล็ก ร้อยละ 80 ของกลุม่ประชากรเดก็ ซ่ึง-
มากกว่าประเทศอ่ืนๆ หลายประเทศ ท้ังน้ี เด็กอเมริกันทุกคนได้รับการศึกษา-
ในระดบัประถมศกึษา และรอ้ยละ 85 ของเยาวชน สำเรจ็การศกึษาระดบั-
มัธยมศึกษา โดยส่วนใหญ่ศึกษาต่อในระดับหลังมัธยมศึกษา มีงานทำ
ท่ีดี และยังคงเป็นส่ิงท้าทายสำหรับสหรัฐอเมริกาในการยกระดบัการศึกษา-
ให้สูงขึ้น

สหรัฐอเมริกาได้เตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนสำหรับการ
เปล่ียนแปลงของตลาดแรงงาน โดยใชค้วามพยายามอย่างมากเพ่ือให้ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากโรงเรยีนท่ีปราศจากทกัษะพืน้ฐานประสบความสำเรจ็ในการ-
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ศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือมีช่องทางหางานทำที่ดี เพื่อเติมเต็มให้ผู้เรียน
ในระดับมัธยมศึกษาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อระดับหลัง-
มัธยมศึกษาในวชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์สหรฐัอเมรกิาต้องเผชญิ-
กับความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีภูมิหลัง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และชาติพันธุ์ที ่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังพบ
ปัญหาการขาดแคลนการฝึกอบรม และการฝึกอบรมครูใหม่ด้านคณิตศาสตร์-
และวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา วิทยาลัยใน-
มหาวิทยาลัยหลายแห่งต้องเผชิญกับความท้าทายด้านความต้องการที่
เพิ่มขึ้นของหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับฝีมือ
แรงงานของคนเหลา่น้ีทีอ่ยู่ในตลาดแรงงาน และเพือ่เปน็เครือ่งมอืพ้ืนฐาน
ในการเตรยีมเยาวชนในชว่งรอยตอ่ของการเรยีนในระดบัมัธยมศึกษา และ
การเขา้สู่ตลาดแรงงาน

สหรฐัอเมรกิามีตน้ทนุทีเ่พ่ิมข้ึน ในการบำรงุรกัษาสภาวะการอำนวย-
ความสะดวกการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ในสถาบัน
การศกึษาระดบัอดุมศึกษา มีประเดน็หลกัๆ ทีใ่หค้วามสนใจ เช่น การให้
ความชว่ยเหลอืดา้นการเงนิแกนั่กเรยีน และผูแ้ทนฝา่ยสหรฐัอเมรกิาทีเ่ข้า
ร่วมประชุมในคร้ังน้ีไม่ต้องการแลกเปล่ียนเฉพาะในส่วนของปัญหา แต่ต้อง-
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยและแนวคิด โดยเน้นเป้าหมาย
สำคัญ 2 ประการ ดังนี้

ประการแรก คือ การยกระดับคุณภาพและขยายผลเพ่ือบรรลุเป้าหมาย-
ของการศกึษาดา้นวทิยาศาสตรใ์นทกุระดบัการศกึษา ตัง้แตร่ะดบัประถม-
ศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาโทและเอก  ประการท่ีสองคือ  ผู้เข้าร่วมประชุม-



45
 ⌫ 

 ⌦⌦

ฝา่ยสหรฐัฯ ทีอ่ยู ่ณ ทีน่ี ้ตอ้งการทำงานเพือ่สรา้งสรรคร์ะบบอดุมศกึษา
ให้มีความยั่งยืน และตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นทางสังคม และ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน  รวมท้ังการเปล่ียนแปลงด้านการตลาดท่ีเกิดข้ึนรอบตัว-
อยู่ตลอดเวลา

ในช่วงบ่าย  ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีความ
สำคัญย่ิง ในประเดน็เก่ียวกับการอุดมศึกษาของสหรฐัอเมริกา นำเสนอโดย
Mr. John Merrow ซึ่งเป็นผู้บริหารหรือเป็นเจ้าของ Merrow Report
ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ Mr. John Merrow เป็นผู้รับผิดชอบด้าน
การศกึษาจากสือ่โทรทศัน์ของรฐัในสหรฐัอเมรกิา สำหรบัผูแ้ทนจากสหรฐั-
อเมริกาท่านอ่ืนๆ จะแบ่งปันประสบการณร่์วมกับผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละ-
ช่วงที่สำคัญ บางกลยุทธ์กำลังใช้อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย
อ่ืนๆ ร่วมกัน เช่น กลยุทธ์เก่ียวกับระบบความรบัผิดชอบ (accountability)
สำหรับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการสร้างนวัตกรรม-
และหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะในระดับประถมและมธัยมศึกษา และการใช้-
เทคโนโลยกีารศึกษา เป็นต้น

ดังที ่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระราชดำรสัไวข้้างตน้วา่ ทัง้ไทยและสหรฐัอเมรกิา มีความปรารถนาทีจ่ะ-
ทำงานร่วมกันต่อไป และฝ่ายสหรัฐฯ กำลังดำเนินงานในความพยายามด้าน-
การวจัิยและใชป้ระโยชนจ์ากการวจัิย เพ่ือปรบัปรงุคณุภาพการศกึษาของ-
ประเทศ ก่อนจบการบรรยายนี ้ข้าพระพุทธเจ้าใคร่ขอพระราชทานพระบรม-
ราชานุญาตกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วา่พวกเราผูเ้ข้ารว่มประชมุฝา่ยสหรฐัฯ รูสึ้กดีใจทีไ่ดม้าอยู่ ณ ทีน้ี่ เน่ืองใน-
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โอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ในปีนี้ นับเป็นพระ-
มหากรุณาธิคุณยิ่งที่พระองค์ทรงมีพระวิสัยทัศน์  ทรงริเริ่มการประชุม
โตะ๊กลมไทย-สหรฐัฯ และทรงสนบัสนนุการดำเนนิงานอยา่งตอ่เน่ือง และ
ขอขอบคุณท่านท้ังหลายท่ีจะอยู่ร่วมประชมุในอีก 2 วันข้างหน้า ซ่ึงพวกเรา-
ฝ่ายสหรฐัฯ จะไดมี้โอกาสรว่มแลกเปลีย่นประสบการณ ์ขอขอบคณุ
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ดร. กฤษณพงศ ์ กีรตกิร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

ขอเดชะฝ่าละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี ข้าพระพทุธเจา้ขอพระราชทานพระราชานญุาตบรรยายในที-่
ประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งนี้ เป็นภาษาอังกฤษและไม่ใช้ราชาศัพท์
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

หัวข้อเร่ืองท่ีจะบรรยายคือ "ภาพรวมการพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ-
ไทย" ด้วยการเริ่มต้นจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
โดยพิจารณาการอุดมศึกษาภายใต้กรอบการปฏิรูปอุดมศึกษา ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของการปฏิรูปการศึกษาตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ
นายจาตรุนต ์ฉายแสง ไดบ้รรยายไปแลว้

เนือ้หาการนำเสนอประกอบดว้ย 5 ส่วน ดังน้ี
1. การปฏิรูปมหาวิทยาลัยในบริบทของการปฏิรูปการศึกษา โดย

นำเสนอความเป็นมาโดยสรุป เพื่อปูพื้นฐานให้แก่คณะผู้แทนจากประเทศ
สหรฐัฯ และผูเ้ข้ารว่มประชมุทีไ่มไ่ดมี้ส่วนเกีย่วขอ้งกบัการจดัทำพระราช-
บัญญัติการศึกษาฯ

2. การปฏิรูปโครงสร้างและระบบบรหิารจัดการ โดยเน้นการขยายตัว-
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ของสถาบนัอุดมศึกษาและสาขา และมหาวทิยาลยัในกำกบัของรฐั
3. การปฏรูิปการเรยีนการสอนและการวจัิย
4. ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาครัง้ที ่ 1 ของสำนกังานรบัรอง-

มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
5. การปฏรูิประบบการเงนิเพ่ือการอดุมศึกษา โดยจะกลา่วถงึเพียง-

ส้ันๆ เน่ืองจาก ศ.ดร.เมธ ีครองแกว้ จะนำเสนอในรายละเอยีดตอ่ไป

1. การปฏิรูปมหาวิทยาลัยในบริบทของการปฏิรูปการ
ศึกษา

ในช่วงปี 2540-2542 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในปัจจุบัน) ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติ-
การศึกษาแห่งชาติ และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีประกาศใช้
เปน็พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.2542 ซึง่ผลสบืเนือ่งทีต่ามมา
คือ มีการจัดตั้งสำนักงานปฏิรูปการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการ
การปฏิรูปการศึกษา

ในปี 2544 ประเทศไทยได้จัดต้ังรัฐบาลใหม่ โดยมี พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ
ชินวตัร เปน็นายกรฐัมนตร ีช่วง 2-3 ป ีนับจากการจดัตัง้รฐับาลคณะใหมน้ี่
การปฏิรูปการศึกษาผ่านพ้นไปอย่างปราศจากพันธะสัญญาจากภาครัฐ และ-
ไม่มีผลการดำเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม  จึงนับได้ว่าเป็นปีแห่งความผิดพลาด-
และการสูญเสียโอกาส  แม้สำนักงานปฏิรูปการศึกษาจะเสนอให้จัดตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการระดับชาติ  ในรูปของสำนักงานปฏิรูปการศึกษา
ของชาต ิหรอืองค์กรใหม ่ ท่ีมีบุคลากรปฏบัิติงานเตม็เวลาและมรีะยะเวลา
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การดำเนินงานจำกัดเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิรูป  แต่รัฐบาลก็มิได้
ดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว เน่ืองจากมีความเห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งเป็นเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาควรจะปฏิบัติภารกิจดังกล่าวเอง
แต่โชคไม่ดีที่กิจกรรมที่ดำเนินกันในกระทรวงมุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง
ภายในกระทรวงและเขตพื้นที่การศึกษา นอกจากนี้ ยังมิได้มีการจัดตั้ง-
กระทรวงใหมท่ี่ทำหน้าท่ีกำกับดูแลการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ตามท่ีกำหนดในพระราชบญัญัติการศึกษาฯ

ในปี 2547  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้กลับเข้ามาช่วย
ประสานงานเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงาน ดังนั้น
การปฏิรูปการศึกษาจึงกลับเข้าร่องรอยที่ควรเป็น ทั้งนี้ สกศ. ได้ติดตาม
การปฏิรูปอุดมศึกษาและจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการปฏรูิป-
อุดมศึกษาของไทย ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในเดือนเมษายน
2547

ข้อเสนอยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก
ได้แก่ 1) การปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการอุดมศึกษา 2) การปฏิรูป
การเงินเพ่ือการอุดมศึกษา 3) การผลิตกำลังคนและกระจายโอกาสอุดมศึกษา
4) การปฏรูิปการเรยีนการสอนและการวจัิย 5) การปฏรูิประบบการพฒันา-
คณาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษา และ 6) การมีส่วนร่วมของเอกชนในการ-
บริหารและการจดัการอุดมศึกษา

ตอ่ไป ข้าพเจา้จะกลา่วถงึยทุธศาสตรเ์หลา่น้ีเพียงบางยทุธศาสตร์
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2. การปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการ

ประเด็นแรกที่จะกล่าวถึงคือ การขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษา
และสาขา แม้อัตราการเกิดของประชากรในประเทศจะลดลง แต่ระบบ
อุดมศึกษาของประเทศไทยมีแนวโน้มจะขยายตัวในเชิงปริมาณ อันเป็น
ผลจากการทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษาฯ ไดข้ยายการศกึษาภาคบงัคบัเปน็
9 ป ีและใหมี้การศกึษาขัน้พ้ืนฐานไมน้่อยกว่า 12 ป ีทีร่ฐัตอ้งจดัใหอ้ย่าง
ทัว่ถงึและมคุีณภาพโดยไมเ่ก็บคา่ใชจ้า่ย  ซึง่สง่ผลใหจ้ำนวนของนกัเรยีน
ท่ีจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามีเพ่ิมข้ึน
โดยในป ี2548 มีนักศึกษาจำนวน 1.8 ล้านคน ในสถาบนัอุดมศึกษาและ
400,000 คน ในวทิยาลยัอาชีวศกึษา

แม้จำนวนนักเรียนในสถานศึกษาระดับพ้ืนฐานจะลดลง แต่ในปี 2565
หรืออีก 15 ปีข้างหน้า คาดว่า จำนวนนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อระดับ
อุดมศึกษาจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 60-70 คำถามท่ีตามมาคือ ประเทศจะสามารถ-
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนความต้องการที่เพิ่มขึ้นมากนี้ได้เพียงพอ
หรือไม่ คณาจารย์จะมาจากที่ใด การให้บริการในระดับอุดมศึกษาจะ
ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบใด คำถามเหล่านี้ล้วนต้องการคำตอบ เนื่องจาก-
ประชากรวัยแรงงานของประเทศจำนวนมากกว่า 30 ล้านคน ต้องการ
การฝึกอบรมและการศกึษาเพ่ิมเติม

ในปี 2548 จำนวนสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยสถาบัน
อุดมศึกษาของรฐัเพิม่ข้ึนจาก 24 เปน็ 74 แหง่ และในป ี 2549-2550 น้ี
จำนวนสถาบันอุดมศึกษาจะเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 10 แห่ง ซึ่งเป็นสถาบัน
การศกึษาในกลุม่ของสถาบนับรมราชชนกและสถาบนัการอาชวีศกึษา
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ข้อมูลการกระจายตัวของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในปี 2548
ชี้ให้เห็นว่า ประมาณครึ่งหนึ่ง (73 แห่ง) ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด
เป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 6,000 คน
สถาบันเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ-
ท่ีเพ่ิงปรับเปล่ียนสถานะ ประมาณ 1 ใน 4 (35 แห่ง) เป็นสถาบันอุดมศึกษา-
ขนาดเล็กที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยกว่า 2,000 คน ดังนั้น หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจึงควรคำนึงถึงอนาคตของสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กเหล่านี้
ท้ังในด้านของเน้ือหาสาระเชิงวิชาการ การพัฒนาทางการเงิน และการบริหาร-
จัดการ  และโดยที่สถาบันอุดมศึกษาเหล่านี้ส่วนใหญ่จัดการศึกษาใน
หลักสูตรทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จึงยากต่อการปรับเปล่ียน-
เป็นสถาบันท่ีเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนภายหลัง

ในช่วงที่ผ่านมา  ประเทศไทยแก้ไขปัญหาความไม่พอเพียงของ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานด้วยการสร้างโรงเรียนเพ่ิมข้ึนในเขตชนบท ทำให้นักเรียน-
ได้เข้าเรียนมากข้ึน และประชากรมกีารศกึษาเฉลีย่มากข้ึนเปน็ 9.2 ปี

การที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมิได้ให้ความสนใจกับการประเมินผล-
คุณภาพการศึกษานับตั้งแต่ 40 ปีที่ผ่านมานี้ ส่งผลให้ปัจจุบัน ประเทศ
ต้องตอ่สู้อย่างมากในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในทำนอง-
เดียวกัน การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสถาบันอุดมศึกษาอาจก่อให้เกิด-
ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกคร้ังในระดับอุดมศึกษา

เมื่อถามว่า ประเทศจะสามารถสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจำนวน
มากเหล่าน้ีได้หรือ ข้าพเจ้าตอบตัวเองว่า ไม่ และเม่ือถามต่อว่า เราต้องการ-
พัฒนามหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพมากขึ้นจนเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำหรือไม่
ข้าพเจา้ก็ตอบไดว่้า ใช่ และคดิวา่คำตอบของพวกเราคงเหมอืนกัน ดังน้ัน
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ขณะนี้ จึงเป็นเวลาที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
เสริมพลังซ่ึงกันและกัน ให้เกิดการประหยัดจากขนาด (economy of scale)
และสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์เชิงปริมาณ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ
และคณุภาพการจดัการศกึษา ซ่ึงอาจทำไดด้้วยวธีิตา่งๆ ดังนี้

u ปัญญาเชิงพื้นที่และภูมิศาสตร์ (area wise and geography
wise) โดยการสร้างเครือข่ายและรวมสถาบันอุดมศึกษาในระดับจังหวัด
และภูมิภาค ในปี 2547 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ริเริ่ม-
โครงการทดลองนำร่อง โดยให้สถาบันอุดมศึกษาในระดับจังหวัดสร้าง
เครอืข่ายความรว่มมอืทางการศกึษาในระดบัจงัหวดั และขยายไปสูร่ะดบั-
ภูมิภาคในภายหลัง

u ปญัญาเชงิหลกัสูตร (discipline wise) อาท ิการสรา้งเครอืข่าย-
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 แห่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ-
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี)

u ปัญญาเชิงพันธกิจ (mission wise)  อาทิ  การแบ่งกลุ่ม-
มหาวิทยาลัยราชภัฏตามพันธกิจการดำเนินงาน การแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย-
ทั้งรัฐและเอกชนบางแห่งให้เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย เป็นต้น
ทั้งนี้ ข้อพึงระวังคือ การรวมกลุ่มมหาวิทยาลัยย่อมก่อให้เกิดทั้งข้อดีและ
ข้อเสีย ข้อดีคือ การใชป้ระโยชนจ์ากโครงสรา้งหลกัสูตรและบคุลากร และ-
เกิดการยกระดับทักษะที่แตกต่างกัน และข้อเสียคือ คณาจารย์บางคน
ไม่ยอมเปล่ียนแปลงตนเอง

ประเด็นที่สองของการปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการคือ
การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร-ี
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ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้สำเร็จในปี 2541
โดยในช่วงระยะเปลีย่นผ่าน สถาบันฯ ประสบกบัความยากลำบากมากกวา่-
ที่คิดไว้ในเบื้องต้น และในระหว่างนั้นมีบทเรียนมากมายที่ผ่านไปได้ด้วย
การถกเถียงกันอย่างหนักเรื่องข้อดีและข้อเสีย ความยากลำบากนี้เป็น
สาเหตุหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยของรัฐที่เหลือขาดความกระตือรือร้นที่จะ-
เปล่ียนแปลงตนเองเปน็มหาวทิยาลัยในกำกับของรฐั

3. การปฏิรูปการเรียนการสอนและการวิจัย

ประเด็นแรกที่จะกล่าวถึงคือ การเรียนการสอนที่ใช้การศึกษาแบบ
ความรู้ฝังลึก (tacit knowledge) และความรู้ในสถานประกอบการ ในช่วง-
ระยะเวลาหลายปีมาน้ี  การศึกษาท่ีเน้นการพัฒนาโครงการและการแก้ปัญหา-
กลายเป็นแนวปฏบัิติท่ัวไปในคณะแพทยศาสตรแ์ละสาธารณสขุศาสตร์ใน-
มหาวิทยาลัยหลายแห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีชื่อเสียงในด้าน-
โครงการสหกิจศึกษา  และเมื่อไม่นานมานี้  สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ให้เงินสนับสนุนเป็นระยะๆ แก่มหาวิทยาลัยที่ต้องการ
ดำเนินโครงการสหกจิศึกษา สำหรบัมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้-
ธนบุรีน้ัน ได้ประยุกต์ใช้แบบจำลองโรงเรียนฝึกหัดทางวิศวกรรม (Engineering
practice school) ของสถาบันเทคโนโลยแีมสซาชูเซตต ์(Massachusetts
Institute of Technology : MIT) มาเกือบ 1 ทศวรรษแลว้

การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการศึกษาที่เน้นเนื้อหาสาระและสถาน
ประกอบการนั้น พบว่า มีปัญหาบางประการที่ต้องคำนึงถึง อันได้แก่
1) การสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมเข้ามา
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ร่วมจัดการศึกษาโดยใช้มาตรการลดหย่อนทางภาษี 2) การสนับสนุนทาง
การเงินเนื่องจากโครงการในลักษณะทำนองนี้ มักมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการ
สอนแบบปกต ิและ 3) ความพยายามอยา่งสูงของนกัศึกษา ซึง่ในบางกรณี
นอกจากความพยายามแลว้ ยังตอ้งใชเ้วลามากกวา่ปกตด้ิวย

ประเดน็ทีส่องคอื การทำใหเ้ปน็มหาวทิยาลยัทีเ่น้นการวจัิยอาจทำได้
โดย การจัดหลักสูตรอุดมศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ (ได้แก่
โครงการเรียนล่วงหน้า (Advance Placement Program : AP Program)
และโครงการเกยีรตินิยม (Honor Program) และการดำเนนิโครงการวจัิย-
ที่เน้นชุมชน ซึ่งขณะนี้ ภาครัฐได้ให้ความสนใจกับโครงการที่เน้นชุมชน
หลายโครงการ (อาทิ โครงการหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ โครงการการบริหาร-
จัดการหมู่บ้านโดยประชาคม หรือ โครงการ SML ซึ่งหมายถึงหมู่บ้าน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ และโครงการผู้ว่า CEO) จนถึง
ปัจจบัุน มหาวทิยาลยัมีบทบาทในโครงการเหลา่น้ีโดยการดำเนนิกิจกรรม-
ตา่งๆ ซึง่เปน็ไปตามเปา้หมายประการทีส่ามของมหาวทิยาลยั คือ การให-้
บรกิารวชิาการแกชุ่มชน

ประเด็นที่สามคือ  การปฏิรูปการวิจัย  ในช่วงเริ่มต้นของรัฐบาล
พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร  รัฐได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะจัดสรรเงินทุน
สนับสนนุการวจิยัใหแ้กม่หาวทิยาลยั ทีเ่รยีกกันวา่ การวจิยัแบบบรูณาการ
มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งว่า ในหลักการ การบูรณาการอาจเปน็การวิจัยท่ีเน้น-
หัวข้อการอภิปราย ประเด็นร้อน พื้นที่/ภูมิภาค และการปฏิรูปโครงสร้าง
กระทรวง มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ใช้เวลาและกำลังคนอย่างมากเพ่ือพัฒนา
ข้อเสนอโครงการ แตใ่นทีสุ่ด ไม่ปรากฏผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรมใดๆ
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แนวคิดดังกล่าวนี้เกิดขึ้นใกล้เคียงกับการประกาศเจตนารมณ์ของ-
รัฐบาลท่ีจะปฏิรูปและปรับโครงสร้างระบบการวิจัยของประเทศ  โดยยกเลิก-
และยุบรวมหน่วยงานวิจัยหลายหน่วยงานเข้าด้วยกัน องค์กรวิจัยและ
หน่วยงานที่ให้เงินสนับสนุนการวิจัยหลายหน่วยงานถูกแขวนขึ้นหิ้งเป็น
เวลา 2-3 ป ี(อาท ิสำนักงานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิสำนักงานกองทนุ-
สนับสนุนการวิจัย  และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยท่ีได้รับประโยชน์จากหน่วยงานดังกล่าวเกิดความกังวล-
เปน็อย่างมาก และในชว่งปลายป ี 2548 มูลนิธบิณัฑติยสภาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (Thailand Academy of Science
and Technology : TAST) ซึง่สมาชกิส่วนใหญเ่ปน็นักวจิยัทีมี่ช่ือเสียง
และผูท้รงคณุวฒิุได้ย่ืนข้อเสนอแนะเชงินโยบายการวจัิยต่อนายกรัฐมนตรี

4. ผลการประเม ินค ุณภาพการศึกษาของสำนักงาน
รบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.)

สมศ. ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาระดับพื้นฐาน
ประมาณ 20,000 โรง และสถาบนัอุดมศึกษาจำนวนกวา่ 200 แหง่ รอบที ่1
แลว้เสรจ็ตามกำหนดเวลาในพระราชบญัญตักิารศกึษาฯ ข้าพเจา้สามารถ-
กล่าวได้ว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับชาติจัดเป็นผลลัพธ์
ที่ดีของพระราชบัญญัติดังกล่าว  ทั้งนี้ สมศ. ได้ส่งผลการประเมินไปยัง
รัฐบาล และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญให้นักนโยบาย
และแผนการศกึษานำไปใชป้รับปรงุคุณภาพการอดุมศึกษาของไทย
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ข้าพเจ้าจะกล่าวเพียงส้ันๆ ถึงประเด็นสำคัญของข้อมูลการประเมินผล-
สถาบันอุดมศึกษากว่า 200 แห่ง ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏในเอกสาร
ประกอบการประชมุหน้า 20)

มาตรฐานที ่1 คือ คุณภาพของบณัฑติ บณัฑติสว่นใหญ ่ (มากกวา่-
ร้อยละ 80) สามารถหางานได้และประกอบธุรกิจส่วนตัว ประมาณหนึ่ง
ในสามของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผ่านวารสารและการประชมุท้ังในระดบัประเทศและนานาประเทศ

มาตรฐานที ่2 คือ การเรยีนรู ้สถานศึกษาตระหนกัดีถึงความสำคญั-
ของการจัดการศึกษาท่ียึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี การสอนยังคง-
มีบทบาทโดดเดน่ในกระบวนการเรยีนรู้ของนักเรียน อีกท้ังยังไม่มีงานวิจัย-
ท่ีโดดเด่นในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน

มาตรฐานที่ 3 คือการสนับสนุนการเรียนรู้ อัตราส่วนของอาจารย์
ต่อนักศึกษาเตม็เวลาเทยีบเทา่ คือ 1:19.9 ประมาณรอ้ยละ 8 ของอาจารย์
มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก อัตราส่วนของอาจารย์ต่อเจ้าหน้าท่ี-
แสดงตัวเลขที่ไม่น่าพึงพอใจ คือ 1:22 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าอาจารย์ต้องทำงาน
ธุรการมาก ทำให้มีปริมาณงานมากเกินควร และสัมพันธ์ถึงการขาด-
ประสิทธิภาพของงานสอนและวิจัย ในเกือบทุกกรณี ผลการประเมินยัง-
สะท้อนถึงความแตกต่างกันอย่างมากมายระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ
ท้ังในด้านจำนวนและคุณภาพอาจารย์ ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา การใช้อุปกรณ์-
อำนวยความสะดวกในด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องสมุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ตอ้งการการแกไ้ข

ปัจจัยสำคัญท่ีใช้ในการจัดลำดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ได้แก่  จำนวน-
คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีสนับสนนุ อัตราสว่นอาจารยต่์อนักศึกษา คุณภาพ
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อาจารย์ ห้องสมุดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในด้านอินเทอร์เน็ต
ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยของประเทศไทย 24 แห่งท่ีมีมาแต่ด้ังเดิม ล้วนอยู่ต่ำกว่า-
มาตรฐานสากล

5. การปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา

ในเอกสาร ข้าพเจ้าได้บรรยายลักษณะของการเงนิเพ่ือการอุดมศึกษา-
ของประเทศไทย และสถานะของกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาใน
ปัจจบัุน โดยไดแ้สดงขอ้มูลเชิงสถิติประกอบ สรุปไดดั้งน้ี

ประมาณสองในสามของผู ้กู ้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื ่อ
การศึกษาได้ชำระหนี้คืน โดยหนึ่งในสามชำระหนี้คืนล่าช้า และประมาณ
รอ้ยละ 50-75 ของผูท้ีช่ำระหนีคื้นล่าช้า มีสาเหตจุากการไมมี่งานทำ ดังนัน้
การให้กู้ยืมเงินจึงควรต้องคำนึงถึงภาวะการมีงานทำด้วย เนื่องจากเป็น
การสะท้อนถึงคุณภาพการจัดการอุดมศึกษา ซึ่งสัมพันธ์กับสิ่งที่นักเรียน
ไดร้บัและสิง่ทีส่ถาบนัการศกึษาจดัใหด้้วย

การปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการอุดมศึกษาดำเนินการโดยเปล่ียนแนวทาง
การให้เงินอุดหนุนจากการใช้รายได้จากเงินภาษีของประเทศเป็นการใช้รายได้-
จากค่าหน่วยกิต และเปลี่ยนจากการสนองทุนผ่านด้านอุปทานเป็นการ
สนองทุนผ่านด้านอุปสงค์ โดยใช้ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่
ผูกกับรายได้ในอนาคต (Income Contingent Loan : ICL) แทนกองทุน-
เงนิใหกู้้ยืมเพ่ือการศกึษาทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจบุนั ทัง้นี ้ ข้าพเจา้ไดก้ล่าวถงึระบบ
ICL ในเอกสารไวบ้า้งแลว้ และในชว่งบา่ยวนัน้ี ศ. ดร. เมธ ีครองแกว้ จะ
กล่าวในรายละเอยีดตอ่ไป
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สำหรบัประเดน็ทีค่วรคำนงึถึงในชว่งระยะเปลีย่นผา่น มีดังน้ี
1) ICL ข้ึนกับภาวะการมีงานทำและรายได้ท่ีจะได้รับในอนาคต ดังน้ัน

จึงต้องมีกระบวนการเสริมสร้างความมั่นใจว่า สถาบันการอุดมศึกษาจะ-
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยมีค่าใช้จ่ายท่ีสมเหตุสมผล

2) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการพัฒนา
ด้านตา่งๆ อาท ิการพึง่พาตนเอง ศักยภาพ ธรรมาภบิาล ขีดความสามารถ-
ในการบริหารจัดการ มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา พร้อมไปกับการ
บรรลพัุนธกจิการดำเนนิงานของสถาบนั โดยทีปั่จจบัุน สถาบนัอุดมศึกษา
ของรฐัแตล่ะแหง่ไดร้บัเงนิอุดหนนุจากรฐัในอตัราทีแ่ตกตา่งกันมาก ดังนัน้
การใชร้ะบบ ICL ท่ีมีอัตราการอดุหนนุทีเ่ปน็เอกภาพจำเปน็ตอ้งใชเ้วลาใน
ช่วงเปลี่ยนผ่าน

3) สถาบันอุดมศึกษาต้องการกลไกการให้เงินสนับสนุนเพื่อปรับ
โครงสร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน ซึ่งต้องอาศัยแนวทาง
การสนับสนุนจากภาครัฐ

4) การปฏริปูการอดุมศกึษาตอ้งอาศยัเครือ่งมอือ่ืนนอกเหนอืไปจาก
การสนับสนุนด้านการเงิน อาทิ ภาวะผู้นำ ธรรมาภิบาล และการบริหาร
จัดการระบบ เป็นต้น

ข้าพเจ้าหวังว่า การนำเสนออย่างสั้นๆ ในวันนี้ จะเป็นการปูพื้นฐาน
ให้แก่ท่านผู้เข้าร่วมประชุม และพวกเราคงยินดีกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับ
การอุดมศึกษาของประเทศไทย ขอบคุณ
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รองศาสตราจารย ์ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบญุ
ประธานคณะอนกุรรมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอเดชะฝ่าละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตบรรยายใน
ทีป่ระชมุโตะ๊กลมไทย-สหรฐัฯ ครัง้นี ้เปน็ภาษาองักฤษและไมใ่ช้ราชาศพัท์
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

การผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นปัจจัยท่ีสำคัญ-
ประการหนึ่งในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และ-
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศอย่างยั่งยืน โดยที่การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ-
เทคโนโลยีในประเทศไทยยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการในอนาคตได้-
อย่างเพียงพอ คณะรฐัมนตรใีนคราวประชมุเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2547
จึงมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พ.ศ.
2547-2556)

แผนดงักลา่วเปน็ทีรู้่จกักันวา่ สมุดปกแดง มีเน้ือหาสาระครอบคลมุ
เป้าหมายการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
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ซ่ึงสรปุไดดั้งนี ้การผลตินกัวจิยัในอตัราสว่น 10 คนตอ่ประชากร 10,000
คน การจดัสรรงบสนบัสนนุประมาณ 2 ล้านบาทสำหรบันกัวจัิย 1 คนตอ่ปี
โดยเฉลี่ย การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานสูง และการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาค
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบางสาขา แม้เป้าหมายเหล่านี้อาจดู
ไม่น่าต่ืนเต้นสำหรับเพ่ือนร่วมงานชาวอเมริกัน  แต่ก็เป็นส่ิงท่ีพวกเราชาวไทย-
มีความต้องการเป็นอย่างมาก

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2547 มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน
6 คณะ เพื่อให้การนำแผนกลยุทธ์ฯ ไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ผลต่อเน่ืองท่ีตามมาคือ คณะอนุกรรมการพฒันากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (Science and Technology Manpower Development
Subcommittee) ซึ่งมีข้าพเจ้าเป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดทำ-
แผนที่นำทางการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ.
2549-2556) โดยใช้ระยะเวลา 6 เดือน และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 14
กรกฎาคม 2548

ขั ้นตอนการพัฒนาแผนที่นำทางมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงบประมาณ เป็นต้น โดยคณะอนุกรรมการฯ
มีความเห็นว่าระดับของเทคโนโลยีท่ีต้องการพัฒนา คือ การยกระดับการผลิต-
กำลังคนจากการเน้นแรงงานและทักษะ เป็นการเน้นเทคโนโลยีและ
การวิจัยและพัฒนา
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ข้อมูลจำนวนบุคลากรสายวิจัยและพัฒนาในประเทศต่างๆ จากผล
การศกึษาของ IMD (International Institute for Management and
Development) ในปี 2547 ปรากฏว่า ในจำนวนประชากร 10,000 คน
ประเทศไทยมบุีคลากรสายวจัิยและพัฒนา 6.7 คน ในขณะทีป่ระเทศทีอ่ยู่-
ในลำดับแรกคือ ฟินแลนด์ มี 105.7 คน และประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์
ไตห้วนั และเกาหล ี มีตวัเลขอยูท่ี ่ 67.3 56.2 52.9 และ 38.9 คน ตาม
ลำดับ ดังนั้น ไทยจึงมีนโยบายที่จะเพิ่มจำนวนบุคลากรสายวิจัยและ
พัฒนา โดยเพิม่ตวัเลขจาก 6.7 เปน็ 10 หรอืเม่ือเปรยีบเทยีบเปน็จำนวน-
ประชากรของประเทศทัง้หมด คือ จาก 42,000 คน เป็น 65,000 คน ในอีก
8 ปีข้างหนา้

ในปี 2546 ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 0.26
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อย่างไรกดี็ รัฐมีแผนทีจ่ะเพ่ิมค่าใช้จ่าย-
ดังกล่าวจนเปน็ร้อยละ 1 ของผลติภัณฑม์วลรวมในประเทศในป ี2556

จุดเน้นของแผนที่นำทางประกอบด้วย การมุ่งเน้นการอุดมศึกษา
(เช่น หลักสูตรปริญญาตรีและหลังปริญญาเอก เพื่อทำให้เยาวชนที่มี
ความสามารถพเิศษสนใจประกอบอาชพีเป็นนักจัยและพฒันา) การพัฒนา
ครูและคณาจารย์ท่ีสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมทักษะ-
ระดบัสูงในภาคอตุสาหกรรมและการผลติ และการประสานงานและกำกบั-
ดูแลการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่นำทางอื่นๆ
อีก 5 แผนที ่ในแผนกลยทุธด้์านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ

ผลผลิตของการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาระดับสูง คือ
นักวจิยัจำนวน 18,300 คน และดษุฎบีณัฑติ 14,204 คน ซึง่ตอ้งอาศยั
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ความพยายามอย่างมากรวมท้ังความช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงานชาวอเมริกัน-
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ สำหรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานนั้น
คาดว่า อยู่ในวงเงิน 92,220 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลา 8 ปี โดยรัฐบาลเป็น-
แหล่งเงินทุนรายใหญ่ เงินจำนวนนี้อาจดูเสมือนเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อ
เฉล่ียเปน็รายปแีล้ว คิดเปน็ประมาณ 11,000 ล้านบาทตอ่ปี หรอืร้อยละ 1
ของเงินจำนวน 820,000 ล้านบาท ท่ีประเทศไทยใช้จ่ายในการนำเข้าเทคโนโลยี

แผนทีน่ำทางประกอบดว้ยโครงการตา่งๆ  7 โครงการ ดังนี้
1. การพัฒนานักเรียนที่เรียนดีและมีความสามารถพิเศษ  เป็น-

โครงการท่ีใหญ่ท่ีสุดในแผนท่ีนำทางประกอบด้วย การศึกษาของผู้ท่ีมีความ-
สามารถพิเศษ การตั้งค่ายวิทยาศาสตร์แบบถาวร โรงเรียนวิทยาศาสตร์
และหอ้งเรียนวิทยาศาสตรพิ์เศษ  และหลกัสูตรสำหรบัผู้ท่ีมีความสามารถ-
พิเศษและหลกัสูตรหลงัปรญิญาเอกในสถาบนัอุดมศึกษา

2. การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของหลักสูตรพ้ืนฐานในทุกระดับการศึกษาและส่งเสริมให้เป็น-
ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษ ประกอบด้วย การส่งเสริมการต้ังค่ายวิทยาศาสตร์
การประกวดและแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ การศึกษาโดยใช้อินเทอร์เน็ต-
และระบบการศึกษาทางไกล การสร้างแรงจูงใจในการเลือกศึกษาสาย
วิทยาศาสตรใ์นระดบัอุดมศึกษา และวทิยาศาสตรส์ำหรับโรงเรยีนชนบท

3. การพัฒนาครูและคณาจารย์ท่ีสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นโครงการเชงิปรมิาณทีป่ระกอบดว้ย การพัฒนาครแูละคณาจารยก่์อน-
ประจำการ การฝึกอบรมครูประจำการ การพัฒนาคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย
และการพฒันาเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา
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4. การพัฒนากำลังคนที่มีทักษะในภาคอุตสาหกรรมและการผลิต
เป็นแผนการเพ่ิมความเข้มแข็งของเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือดึงดูดความสนใจ-
ของผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษในระดับอาชีวศึกษาให้ศึกษาสูงข้ึนจนถึงระดับ-
ปริญญาโทและเอก โดยการจัดต้ังโรงเรียนฝึกหัด และหลักสูตรท่ีมีการฝึกหัด-
ทีดี่ (หรอืทีเ่รยีกวา่ สหกจิศกึษา (cooperative study) ในประเทศสหรฐัฯ)
หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือการพัฒนาทักษะรายสาขาวิชา โรงเรียนเทคโนโลยีฐาน-
วิทยาศาสตร ์และการพฒันากำลงัคนระดบับนในเทคโนโลยสีาขาหลกั

5. การพฒันากำลงัคนในบางสาขาสำหรบัประเทศเพือ่นบา้น เปน็-
โครงการพัฒนากำลังคนของประเทศเพ่ือนบ้านในสาขาท่ีประเทศไทยมีความ-
เข้มแข็ง ประกอบด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากประเทศเพ่ือนบ้าน
การพัฒนาการทำวิจัยร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน การให้เงินทุนสนับสนุน
การวิจัยแก่มหาวิทยาลัยท้ังรัฐและเอกชนทีผ่ลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก
และการสร้างแรงจูงใจให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยพัฒนาตนเองไปสู่
การเปน็มหาวทิยาลัยช้ันนำในโลก

6. การก่อตั้งสำนักงานถาวรเพื่อนำแผนที่นำทางไปสู่การปฏิบัติ
แม้ว่าปัจจุบัน คณะอนุกรรมการฯ จะรับผิดชอบภารกิจในการนำแผนท่ีนำทาง-
สู่การปฏิบัติ แต่ในระยะยาว จะมีการจ้างเจ้าหน้าที่เต็มเวลาเพื่อทำหน้าที่-
ประสานงาน ดำเนินงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ
ตามแผนท่ีนำทาง

7. การประสานงานและคำนงึถึงท้ังอุปสงค์และอุปทาน ประกอบด้วย
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศ ฯลฯ)
การพัฒนาเส้นทางอาชีพ และการสร้างแรงจูงใจให้บริษัทต่างชาติที่เน้น
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การวจัิยมาลงทนุในประเทศไทย
ขณะนี้ มีการดำเนินกิจกรรมหลายอย่างแล้ว และอยู่ระหว่างการ

ตดิตอ่ส่ือสารกบับคุลากรทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการพฒันากำลงัคนเพือ่เสรมิสรา้ง-
ความม่ันใจว่า ทุกคนมีแผนท่ีเดียวกันและใช้แผนท่ีน้ีเป็นเส้นนำทางเพ่ือให้-
สามารถบรรลุเป้าหมายที่เหมือนกัน นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการประชุม/
สัมมนาอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ระดมความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย-
สำหรบับคุคลในโครงการตา่งๆ ในแผนทีน่ำทาง

ท่านผู้เข้าร่วมประชมุท้ังหลาย ส่ิงสำคัญท่ีสุดคือการสรา้งความมัน่ใจ-
ว่า รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐทั้งในปัจจุบันและอนาคตมีความเข้าใจ-
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เรากำลังอยู่บนถนนสายยาวที่ไม่มีเส้นทางลัดเส้นใด
ช่วยได ้หากตอ้งการเหน็ประเทศไทยอยูบ่นแผนทีโ่ลกอยา่งภาคภมิูใจและ
มีศักด์ิศรี
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Mr. John  Merrow
ประธานบรษิทั Learning Matters

ข้าพเจา้มีความประทบัใจเปน็อย่างยิง่ทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษา
และทรงเห็นความจำเป็นท่ีจะต้องยกระดับมาตรฐานวิทยาศาสตร์ของประเทศ-
ไทย ในประเทศสหรัฐฯ ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานวิทยาศาสตร์และไม่เคย
มีผู้นำระดับชาติคนใดเห็นความจำเป็นของการยกระดับมาตรฐานวิทยาศาสตร์
แมป้จัจบุนั มีความพยายามทีจ่ะใชแ้นวคดิใหมท่ีเ่รยีกวา่ การออกแบบเชงิ
สติปัญญา (intelligent design) ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษาของระดับ-
มัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ในบรรดาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจำนวน
4,000 แหง่ มีเพียง 3 แหง่เทา่น้ัน ทีใ่หค้วามสนใจกบัแนวคดิดังกลา่ว

ประเทศสหรัฐฯ มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ทั้งหลักสูตร 2 และ
4 ปี รวมประมาณ 4,000 แหง่ มีจำนวนนกัเรียนประมาณ 14 ล้านคน ผล
จากการจดัลำดับมหาวทิยาลัยช้ันนำ 200 แห่งของโลกโดยนติยสาร Times
ขององักฤษ ช้ีใหเ้หน็วา่ มหาวทิยาลยัในประเทศสหรฐัฯ ไดร้บัการยอมรบั-
ว่าเปน็มหาวทิยาลยัช้ันนำของโลก โดยมหาวทิยาลยัช้ันนำของโลก 10 20
30 40 และ 50 ลำดับแรกเปน็ของประเทศสหรฐัฯ 7 12 14 17 และ 20
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แหง่ ตามลำดบั สำหรบัมหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนยี ซ่ึงเปน็เจา้ภาพรว่มของ-
โครงการประชมุโตะ๊กลมไทย-สหรฐัฯ ไดรั้บการจดัลำดับใหเ้ปน็ลำดับที ่32
ในโลก และ 15 ในประเทศ

ข้าพเจ้าและคณะไดจั้ดทำส่ือวิดีโอเก่ียวกับการอุดมศึกษาของประเทศ
สหรฐัฯ โดยใชเ้วลา 1 ป ีสำหรบัการทำวจิยั และ 2 ป ีสำหรบัการถา่ยทำ
ในสถาบนัการศกึษาทีแ่ตกตา่งกนั 4 แหง่ ไดแ้ก ่มหาวทิยาลยัใหญท่ีเ่น้น-
การทำวิจัย มหาวิทยาลัยท้องถิ่น วิทยาลัยเอกชนชั้นนำ และวิทยาลัย
ชุมชนประเภท 2 ปี เน่ืองจากสือ่วดีิโอดงักล่าวมเีน้ือหาสาระเกีย่วขอ้งกบั-
ประเดน็ท่ีจะอภปิรายกนัในการประชมุโตะ๊กลมไทย-สหรฐัฯ คร้ังน้ี ข้าพเจ้า
จึงคิดว่า อาจเป็นประโยชน์ที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ในวิดีโอ
มีตวัอยา่งวธีิการสอนของคร ู4 คน ทัง้แบบดแีละไมดี่ ข้าพเจา้จะเริม่จาก-
ตัวอย่างที่ดีก่อน ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่
ผูเ้รยีน

ตัวอย่างที่ 1 Tom Fleming นักดาราศาสตร์และอาจารย์อาวุโส
(Associate Astronomer and Senior Lecturer) มหาวิทยาลัยอะริโซนา

Tom เร่ิมต้นงานสอนเมือ่ปี พ.ศ. 2539 ก่อนสอน เขาไม่เคยไดรั้บ
การฝึกอบรมด้านการเป็นครูแต่ได้รับการอบรมด้านการเป็นนักวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ ต่อมา เมื่อเข้ามาสอนจึงได้รับการอบรมที่ศูนย์การเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ และได้รับเครื่อง-
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เคร่ือง

เดิม Tom ใช้วิธีการสอนแบบดัง้เดิมท่ีครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ คือ
ครูบรรยาย นักศึกษาจดบันทึก ครูให้การบ้านและออกข้อสอบ แต่ต่อมา
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เขารู้สึกไม่พอใจกับบรรยากาศการเรียนการสอนแบบเดิมๆ และมีความสนใจ-
มากขึ้นว่านักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งที่สอนในห้องจริงหรือไม่ เขาจึงได้เปลี่ยน
วิธีการสอนใหม่  โดยเริ่มศึกษาเทคนิคการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อย่าง
จริงจัง เพื่อสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาในห้องเรียนได้อย่างฉับพลันทันที

ในชัว่โมงบรรยาย นักศึกษาทกุคนจะไดรั้บเครือ่งมอืส่ือสารชนดิหนึง่
มีลักษณะคล้ายเครื่องคิดเลข มีหน้าจอและปุ่มตัวเลขตั้งแต่ 0-9 ในช่วง
ระหว่างการบรรยาย Tom จะต้ังคำถามท่ีเก่ียวกับเน้ือหาสาระท่ีสอนขณะน้ัน
และให้นักศึกษาตอบคำถามโดยกดตัวเลขหน้าคำตอบท่ีต้องการจากเคร่ืองมือ-
ส่ือสารท่ีได้รับ  ซ่ึงผลลัพธ์ของนักศึกษาทุกคนจะปรากฏบนจอใหญ่หน้าห้อง-
เรียนในรปูของกราฟแทง่ แสดงความถีข่องตวัเลือกแตล่ะข้อ จากน้ัน Tom
จะให้นักศึกษาจับกลุ่มย่อยอภิปราย แล้วเลือกคำตอบใหม่อีกครั้ง ก่อน
เฉลยคำตอบจรงิ วิธีการดังกล่าวนอกจากจะทำใหก้ารเรยีนการสอนมชีีวิต-
ชีวาแล้ว ยังเป็นการสะท้อนอีกด้วยว่านักศึกษาเรียนรู้สิ่งที่สอนในห้องจริง
หรือไม่

ในประเทศสหรัฐฯ มีรายงานว่านักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยใช้เวลา
ประมาณ 1 ช่ัวโมงหรือน้อยกว่าน้ันในช่วงกลางคืนเพ่ือการเรียน แต่นักศึกษา-
ของ Tom รายงานวา่ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมงเพือ่การเรยีน แม้จะมีกฎว่า-
ครูจะต้องทำให้สื่อการเรียนการสอนน่าสนใจ  โดยไม่สามารถอ้างได้ว่า
"ได้สอนแล้ว แต่นักเรียนไม่ยอมรับรู้"  แต่ในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยหลายแห่ง
กลับพบว่า มีครูหลายคนท่ียืนพูดปาวๆ อยู่หน้าห้องโดยมิได้สนใจว่าผู้เรียน-
ให้ความสนใจกบัส่ิงท่ีครูพูดอยู่หรือไม่
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ตัวอย่างท่ี 2  ซ่ึงจะกล่าวถึงต่อไป  เป็นตัวอย่างท่ีพบกันมากในสถาบัน-
การศึกษาหลายแห่ง แนวปฏิบัติในตัวอย่างนี้เปรียบเสมือนการที่ประเทศ
2 ประเทศมีข้อตกลงกันว่าจะไม่ต่อสู้กัน กล่าวคือ แม้จะมิได้พูดชัดเจน
แตก็่เปน็ทีรู้่กันวา่ ถ้าคุณลงเรยีนวชิาของฉนั คุณไมจ่ำเปน็ตอ้งทำการบา้น
มาก เพียงแตป่ลอ่ยใหฉั้นอยู่ตามลำพงั และเมือ่ปลอ่ยฉันไวต้ามลำพงั ฉัน
ก็สามารถทำสิง่ทีต้่องการทำได ้และกจ็ะไมเ่รียกร้องใหคุ้ณตอ้งทำการบา้น-
มาก โดยคุณจะไดค้ะแนนดี

ตัวอย่างท่ี 2 Paulette Kurzer อาจารย์สอนวิชารัฐศาสตร์ (Professor
of Political Sciences) มหาวทิยาลยัอะรโิซนา

Paulette สอนวิชารัฐศาสตร์เป็นระยะเวลา 11 ปี ชั้นเรียนของเธอ
เป็นห้องใหญ่ที่มีนักเรียนจำนวน 225 คน เธอสอนโดยการให้นักศึกษา
อ่านบทเรียนท่ีจะสอนล่วงหน้าท่ีบ้าน ต้ังคำถามในห้องเรียน และให้นักศึกษา-
ตอบในกระดาษ ผลปรากฏวา่ คำตอบทีไ่ดร้บัแตกตา่งกนัมาก ซึง่แสดงวา่
นักศึกษาไม่ได้อ่านหนังสือตามที่ Paulette มอบหมาย แต่เมื่อถามเรื่อง
ดังกล่าว มีนักศึกษาเพียง 5 คน จาก 225 คน ท่ียอมรับวา่ไม่ได้อ่านหนังสือ
และทีย่ิ่งกวา่น้ันคือ นักศึกษาไมรู่สึ้กละอายใจทีไ่มไ่ดอ่้านหนงัสอืเลย

Paulette สอน 3 ครัง้ตอ่สัปดาห ์ใชว้ธิบีรรยายในหอ้งใหญ ่2 ครัง้
และอภปิรายในหอ้งเลก็ 1 ครัง้โดยครผููช่้วย ทัง้ Paulette และครผููช่้วย
3 คน  ต้องทำงานหนักอย่างมากในการเตรียมสอนท้ังในช่ัวโมงบรรยายและ-
อภิปราย พวกเขาจึงรู้สึกผิดหวังอย่างมากที่นักศึกษาไม่ได้อ่านหนังสือ
ล่วงหน้า

วิธีการสอนในห้องใหญ่นั้น ส่วนใหญ่เป็นการบรรยายอย่างต่อเนื่อง
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โดยมิได้หยุดเพื่อถามว่า นักศึกษาเข้าใจและมีคำถามหรือไม่ แม้ข้าพเจ้า
จะมคีวามเหน็วา่ วธีิการสอนของ Paulette น่าเบือ่เกินไป ทำใหบ้รรยากาศ
การเรียนการสอนในห้องไม่มีชีวิตชีวา แต่ Paulette มีความเห็นว่า เป็น
รูปแบบการสอนในหอ้งเรียนท่ีมีนักศึกษาจำนวนมาก และเป็นการยากท่ีจะ-
หยดุการบรรยายเพยีงเพ่ือถามนักศึกษาบางคนวา่เข้าใจหรอืไม ่นอกจากนี้
นักศึกษาที่เข้าเรียนล้วนแต่เป็นผู้ใหญ่แล้วและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
สภาพการเรียนการสอนในห้องนั้น แม้มิได้มีพันธะสัญญา แต่เป็นเสมือน
ข้อตกลงรว่มกันว่า คุณไม่ต้องทำการบา้นมาก ไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นมาก
ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจมาก ฉันจะไม่บังคับคุณ และคุณ
ก็ต้องไม่บังคับฉันเช่นกัน น่ีเป็นส่ิงท่ีท้ังผู้เรียนและผูส้อนชอบ

สถาบันการศึกษาหลายแห่งมีครูที ่สอนด้วยวิธีการแบบเดียวกับ
Paulette และทีน่่าตกใจคอื รอ้ยละ 62 ของนกัเรยีนเหลา่น้ันไดร้บัเกรด A
หรอื B และเมือ่ข้าพเจ้าอธบิายให ้ Paulette ฟังถงึวธิกีารสอนของ Tom
Fleming (ตวัอยา่งที ่1) Paulette กลับมคีวามเหน็วา่ วชิาที ่Tom สอน
จะต้องปฏิสัมพันธ์กับเทคโนโลยี จึงเป็นหน้าที่ของ Tom ที่จะต้องค้นหา
ว่านักศึกษาเข้าใจสภาพทีเ่ป็นอยู่หรือไม่

ต่อมา ข้าพเจ้าและคณะได้ไปมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเคนทักกี เพื่อ
แจ้งความประสงค์ว่าต้องการพบและสัมภาษณ์อาจารย์ที่ดีจริงๆ 1 คน
และไดพ้บกบั Bryan Strar ทีน่ั่น

ตัวอย่างที่ 3 Bryan Strar ครูที่อยู่ระหว่างการฝึกสอนเพื่อขอใบ-
อนุญาตประกอบวชิาชีพครตูลอดชพี (tenure) ของมหาวทิยาลยัเวสเทร์ิน-
เคนทักกี
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Bryan เป็นครูฝึกสอนของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเคนทักกี เขาจะต้อง-
สอนประมาณ 6 ปี และถา้ผ่านการพิจารณา ก็จะไดรั้บใบอนญุาตประกอบ-
วิชาชีพเป็นครูตลอดชีพ  ทั้งนี้  เกณฑ์ในการพิจารณาขึ้นกับการเรียน
การสอน บรกิารทางวชิาการทีใ่หแ้กชุ่มชน และงานวจิยั

เป้าหมายของมหาวทิยาลยัคือ อัตราการคงอยู ่แม ้ Bryan ตอ้งการ
ให้นักศึกษาของเขาได้สิ่งที่ดีที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน เขาก็ต้องการผ่าน
การพิจารณาเพื่อเป็นครูตลอดชีพด้วย Bryan จึงประนีประนอมระหว่าง
เป้าหมายของมหาวิทยาลัยกับเป้าหมายส่วนตัว วิธีการสอนของเขาคือ ไม่ใช้-
ตำราเรียน ให้นักศึกษาอ่านบทความเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ และเลือก
บทความที่ดีที่สุด เพื่อเขียนวิเคราะห์โดยมีความยาวประมาณ 3-4 หน้า
ต่อสัปดาห์ ซึ่งทำให้เขามีบทความที่ต้องตรวจและให้คะแนนประมาณ
200 ฉบับต่อสัปดาห์

ข้อสอบท้ังหมดเป็นแบบปรนัยและเติมคำในช่องว่าง  ไม่มีข้อสอบอัตนัย-
เลย การให้คะแนนใช้วิธีการวาดกราฟและตัดเกรดตามเส้นโค้ง (curve)
โดยนกัศึกษาทีต่อบขอ้สอบถกูครึง่หนึง่จะไดรั้บเกรด C เขามีความเหน็วา่
ต้องปฏิบัติตามนโยบายของมหาวทิยาลัย ซ่ึงก็คือ การรักษาอัตราการคงอยู่
และเมือ่ข้าพเจา้บอกอธกิารบดใีนเรือ่งดงักลา่ว อธกิารบดตีอบวา่ หากเขา
ต้องการไดรั้บเงินเดือน ก็ควรทำใหนั้กศึกษาเรียนจนจบหลกัสูตร

เม่ือข้าพเจ้าสัมภาษณนั์กศึกษา พบวา่ นักศึกษาส่วนใหญค่าดหวงัวา่-
พวกเขาจะตอ้งเรยีนหนกัข้ึน เน่ืองจากในขณะทีอ่ยู่ในโรงเรยีนมัธยมศกึษา
ไดร้บัการปลกูฝงัวา่ จะตอ้งเรยีนหนกัมากข้ึนเม่ือเข้ามหาวทิยาลยั แตเ่ม่ือ
เข้าเรียนจริงๆ แล้ว ปรากฏว่า หลายคนไม่ต้องเรียนหนัก และไม่มีนักศึกษา-
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คนใดบ่นเร่ืองเรียนหนักเลย  แม้ว่าจะได้ช่ือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว  ซ่ึงต้องมีหน้าท่ี-
และความรับผิดชอบมากข้ึนก็ตาม

ข้าพเจ้าและคณะค้นพบว่า มหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาที่ตั้งความหวัง
ไว้สูง  จะไม่บ่นเมื่อต้องเรียนหนักขึ้น  แต่จะให้คะแนนเชิงบวกกับ
มหาวิทยาลัยมากข้ึน ซ่ึงแสดงว่า การเรียนการสอนเป็นหัวใจของมหาวิทยาลัย
ดังน้ัน มหาวทิยาลยัจึงตอ้งหาวธีิการกระตุน้และใหร้างวลัสำหรบัการเรยีน-
การสอนท่ีดี

ปรากฏการณห์น่ึงท่ีกำลังเป็นท่ีนิยมในสถาบนัการศึกษาของประเทศ-
สหรัฐฯ คือ การจ้างอาจารย์ช่ัวคราวแทนอาจารย์ประจำ แม้ว่าอาจารย์ช่ัวคราว-
ส่วนใหญจ่ะทำงานในสถาบนัการศกึษาหลายแหง่เพยีงเพือ่ตอ้งการรายได-้
จากการสอนก็ตาม

ตัวอย่างที่ 4 Bob Gibson อาจารยช่ั์วคราวทีส่อนวชิาจติวทิยาใน-
สถาบันการศึกษาหลายแห่ง

ในภาคการศกึษานี ้ Bob สอน 9 หอ้งเรยีนในวทิยาลยั 3 แหง่ ซึง่
ส่วนใหญ่เป็นวิทยาลัยชุมชนในมลรัฐเดนเวอร์ วิทยาลัยชุมชนนับว่ามีบทบาท-
สำคัญตอ่การพฒันาประเทศ เน่ืองจากประมาณรอ้ยละ 45 ของนกัเรยีน-
อเมริกันศึกษาในวทิยาลัยชุมชน

Bob สอนแบบเดยีวกนัและใชข้้อสอบชดุเดียวกนัในวทิยาลยัทกุแหง่
เขามีความเห็นว่า การใช้ตำราเรยีนเล่มเดียวกันทำใหนั้กศึกษาเรียนในส่ิงท่ี-
เหมอืนกัน จึงสามารถใชว้ธีิการเรยีนการสอนแบบเดยีวกนัไดทุ้กที ่ เขาคิด
จะประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ชั่วคราวไปเรื่อยๆ เนื่องจากพอใจในรายได้
และความเปน็อิสระ และไมคิ่ดวา่ทกุคนจะรูจ้รงิวา่จะเกดิอะไรขึน้กับระบบ
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การศึกษาของประเทศสหรฐัฯ
สาเหตุหน่ึงท่ีสถาบันการศึกษาหลายแหง่นิยมจ้างอาจารยช่ั์วคราว คือ

นโยบายประหยัดค่าใช้จ่าย โดยสถาบันสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้าง-
อาจารย์ชั่วคราวได้อย่างเร็วและง่ายดาย อาทิ เมื่อต้องการปิดหลักสูตร
ที่มีนักศึกษาลงเรียนน้อย  หากผู้สอนเป็นอาจารย์ชั่วคราวก็จะสามารถ
ยกเลิกการจา้งในภาคการศกึษาตอ่ไปไดทั้นที

การจ้างพนักงานช่ัวคราวเปน็ส่ิงท่ีสมเหตุสมผลในภาคธรุกิจ กล่าวคือ
จะจ้างเม่ือต้องการ และเลิกจ้างได้ทันทีเม่ือไม่ต้องการ แต่สำหรับการศึกษาน้ัน
ไม่สามารถวัดประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายของการผลิตกำลังคนด้วยวิธีนี้ได้
เน่ืองจากนักศึกษาเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายน้ัน นอกจากน้ี เวลาในการให้คำปรึกษา-
แนะนำแก่นักศึกษาก็จะขาดหายไป และอาจารย์ช่ัวคราวไม่ต้องทำกิจกรรม-
มาก ในขณะท่ีอาจารย์ประจำท่ีทำงานเต็มเวลาต้องคิดวิธีการทำให้นักศึกษา-
ทำการบา้นโดยบรูณาการความรูจ้ากวชิาอ่ืนด้วย

ข้าพเจ้าคิดว่า  ปรากฏการณ์นี ้เป็นเสมือนสัญญาณเตือนภัยว่า
จะต้องมีการลงทุนด้านการศึกษา และลงทุนเพื่อสังคมการเรียนรู้สำหรับ-
ประชาชนทีก่ระหายความรูม้ากข้ึน โดยทีป่จัจบุนั การศกึษาเปรยีบเสมอืน-
สมบัติส่วนบุคคล ที่ผู้เรียนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ดังนั้น สภาพที่
เกิดข้ึนคือ  สถาบันอุดมศึกษาท่ีดีมีโอกาสมากข้ึนท่ีจะเลือกรับนักศึกษาท่ีมี-
ฐานะดี สภาพเศรษฐกิจจึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการศึกษา
กล่าวคือ ประตูวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยจะเปิดสำหรับคนที่มีฐานะดีเท่านั้น
ซึ่งผลที่ตามมาคือ มีวิทยาลัยชุมชนเพิ่มขึ้นมาก เพื่อรองรับนักศึกษาที่มี
ฐานะยากจนหรือเรียนไม่ดี อย่างไรก็ดี ยังมีข่าวดีอยู่บ้าง คือ สถาบัน
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อุดมศึกษาหลายแห่งเริ่มให้ความสนใจอย่างจริงจังกับสภาพความเป็นจริง
ในการเขา้เรียนและการจบการศกึษา

นอกจากตัวอย่างการสอนที่แตกต่างกัน ข้าพเจ้ามีกรณีตัวอย่างของ
นักศึกษาที่ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้เรียน เนื่องจากรัฐไม่ได้ลงทุนด้านการศึกษา
มากพอ ดังน้ี

Ceylon Hollis เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเคนทักกี
Ceylon ทำงานเต็มเวลาในร้านอาหารฟาส์ตฟู้ดร้านหนึ่งในช่วงกลางคืน
และเรียนเต็มเวลาในช่วงกลางวัน  เธอเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยความ-
หวังว่า สักวันหนึ่งจะได้งานที่ดีในบริษัทที่ดี บ่อยครั้งที่เธอต้องการนอน
เม่ือเลิกงาน  แต่ก็ไม่สามารถนอนได้  เน่ืองจากต้องทำการบ้านภายใต้ความ-
กดดันว่าหากทำไม่เสร็จ ก็จะเรียนไม่ผ่าน เธอพยายามอดทนมาเป็นปี
แต่แล้วความฝันของเธอก็พังทลายลงในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี พ.ศ. 2548
ด้วยสาเหตุจากความเหนื่อยล้าที่มีมากเกินไป Ceylon ย้ายไปเรียนที่
วิทยาลัยชุมชนใกล้บ้าน  ด้วยโอกาสสุดท้ายของการบรรลุความฝันของ-
ชาวอเมริกันในการเปน็ปัญญาชน

Debbera Stake  เป็นนักศึกษาในวิทยาลัยแห่งหนึ่ง  หลังจาก
แต่งงาน เงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัยที่เธอเคยได้รับถูกลดลง เงินเดือน
ของสามีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่มี Debbera จึงต้องหยุดพักการเรียน
ช่ัวคราวเพยีงแค ่ 3 สัปดาห ์ ก่อนส้ินสุดภาคการศกึษาที ่ 2 เพ่ือไปทำงาน
เต็มเวลา โดยมีความหวังว่า จะสามารถเก็บเงินได้เพียงพอในช่วงฤดูร้อน
และกลบัมาศกึษาตอ่ไดใ้นชว่งฤดใูบไมผ้ลิ
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การขาดสายสัมพันธ์ทางสังคมของนักศึกษาและสถาบันการศึกษา
ท่ีมีฐานะยากจน  ซ่ึงส่วนใหญ่คือวิทยาลัยชุมชน  ส่งผลให้มีนักศึกษาจำนวน-
มากกว่า 200,000 คน ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียและฟลอริดา ต้องออกกลางคัน
ประมาณคร่ึงหน่ึงของนักศึกษายากจนท่ีเข้าเรียนในวิทยาลัยไม่จบการศึกษา
คำถามที่ตามมาคือ จะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่า นักศึกษาได้รับ
การบริการทางการศึกษาคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป จะเปิดประตูให้นักศึกษาที่
ถูกทอดทิง้และชว่ยใหพ้วกเขาสามารถอยูร่อดไดอ้ย่างไร  และมเีวลามาก-
เพียงใดในการทำสิง่เหลา่น้ี

ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ข้าพเจ้าและคณะ
พบว่า อนาคตการศึกษาของประเทศไม่ได้สดใสมากนัก ประเทศต้องการ
สายสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อให้ผู ้ที ่มีความสามารถพิเศษสามารถเข้าถึง
การศึกษาได้ สถาบันอุดมศึกษาจำเป็นต้องให้ความสนใจมากข้ึนกับการเรียน-
การสอน และนี่เป็นสัญญาณเตือนภัยว่าการอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐฯ
กำลังอยู่ในช่วงขาลง ในขณะท่ีโลกอุตสาหกรรมกำลังเคล่ือนไหวอย่างรวดเร็ว

ประสบการณ์การศึกษาของประเทศสหรัฐฯ ท่ีนำเสนอในวันน้ี อาจเป็น-
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศไทย แม้ว่ามหาวิทยาลัย-
หลายแห่งของประเทศสหรัฐฯ จะได้รับการจัดลำดับให้เป็นมหาวิทยาลัย
ชั้นนำของโลก แต่เราก็ยังไม่ได้สนใจนักศึกษามากพอ ไม่ได้ให้รางวัลแก่
การเรียนการสอนตามควร  และไม่ได้ลงทุนมากพอเพ่ือการศึกษาของเยาวชน
สิ่งเหล่านี้ยังเป็นประเด็นที่ท้าทายการพัฒนาการอุดมศึกษาของอเมริกัน
อย่างแทจ้รงิ

ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากท่ีได้ใช้เวลาร่วมกับท่านในวันน้ี ขอบคุณ-
มาก
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ประธาน : ดร. พรชยั  มงคลวนชิ
Dr. Jerome T. Murphy

เรือ่งที ่1 : การเงินเพ่ือการอุดมศึกษาในประเทศสหรฐัอเมริกา
(Current Issues in Higher Education Finance in
the U.S.)

ผู้นำเสนอ : Dr. Thomas D. Parker

Dr. Thomas D. Parker   ผู้ช่วยอาวุโสของสถาบันนโยบาย
การอุดมศึกษา ได้นำเสนอ เรื่อง การเงินเพื่อการอุดมศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา สรุปได้ดังนี้ เงินอุดหนุนสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในประเทศสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 74 ของ
รายได้รวมในปี 2534 เป็นร้อยละ 64 ในปี 2547 สะท้อนถึงความเชื่อที่
เพิ่มมากขึ้นว่า การอุดมศึกษาเป็นสินค้าเฉพาะบุคคล (private good)
มากกว่าสินค้าสาธารณะ (public good) เนื่องจากผู้จบระดับอุดมศึกษา
ได้รับประโยชน์จากการศึกษาโดยตรงในรูปแบบของการได้งานดีและมีรายได้-
สูงกวา่ผูท้ีไ่มจ่บอดุมศึกษา ผลประโยชนข์องการอดุมศึกษาจงึตกอยูท่ีต่วั-
ปัจเจกบคุคลมากกว่ารัฐ

(7 พฤศจิกายน 2548)
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โดยทีส่ถาบันอุดมศึกษาเปน็สถาบันท่ีสามารถเรยีกร้องใหผู้้ปกครอง-
และนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาได้ง่ายกว่า
สถาบัน/องค์กรอื่นๆ ดังนั้น ประเทศสหรัฐฯ จึงมีความเคลื่อนไหวที่จะ
แปรรูปสถาบันอุดมศึกษา (privatization) เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้เรียน
เข้ามามีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษามากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ค่า
หน่วยกิตสูงข้ึนและเกดิกองทนุเงินใหกู้้ยืมเพ่ือการศึกษา

เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 26 พันล้าน-
เหรียญสหรัฐฯ ในช่วงปี 2537-2538 เป็น 62 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง-
ปี 2547-2548 เน่ืองจากประชาชนตอ้งการศกึษาตอ่ในระดบัอุดมศึกษาเพ่ิม
มากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายของการอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และรัฐ
ไม่สามารถให้การสนับสนุนนักเรียนในระดับเดิมได้ จึงต้องเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในการจัดการศึกษามากขึ้น ทั้งนี้ เงิน
กู้ยืมเพื่อการศึกษาของภาคเอกชนได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6 ของยอดรวม
ในปี 2539-2540  เป็นร้อยละ 18 ในช่วงปี 2547-2548

การเมืองและเศรษฐกิจเป็นประเด็นที่มีความเกี่ยวพันกับกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และกลายเป็นปรากฏการณ์ท่ีเหมือนกันท่ัวโลก คำถาม-
ที่ตามมาคือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจะสามารถเพิ่มโอกาสการ
เข้าถึงการอดุมศึกษา หรอืก่อใหเ้กิดค่าใชจ้า่ยและหนีท้ีสู่งขึน้ และทำลาย-
โอกาสการเขา้ถึงการอดุมศึกษาของกลุม่ท่ีมีรายไดต่้ำ
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เรือ่งที ่2 : เงินทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวทิยาลัยในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
(Research Funding in American Universities)

ผู้นำเสนอ : Dr. Perry B. Molinoff

Dr. Perry B. Molinoff  รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยั (vice provost)
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ได้กล่าวถึง เงินทุนสนับสนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยท่ีเน้นการวิจัย-
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่สำคัญในการทำวิจัยพื้นฐานระดับชาติ
และเปน็ด่านหนา้ของการคดิค้นนวตักรรม  บูรณาการการวจัิยเข้ากับการ-
ศึกษาและอบรมผูน้ำรุ่นใหม่ ขับเคล่ือนการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ และ-
สรา้งความรูค้วามเชีย่วชาญทีม่คีวามสำคญัอยา่งมากตอ่สังคม

เงินสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในประเทศสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากจาก
ประมาณ 25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2496 เป็นประมาณ 250 ล้านเหรียญ-
สหรัฐฯ ในปี 2541 โดยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นแหล่งเงินทุนที่ใหญ่ที่สุด
เม่ือเปรียบเทียบกับรัฐบาลกลางและภาคอืน่ๆ

เม่ือเปรยีบเทยีบกบังานวจัิยทัง้หมดในประเทศ ในชว่งป ี2513-2543
งานวิจัยพื้นฐาน (basic research) มีสัดส่วนอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ
45-55 ในขณะที่งานวิจัยพื้นฐานและประยุกต์ (basic and applied
research) มีสัดส่วนอยูใ่นชว่งประมาณรอ้ยละ 25-30 และงานวจิยัและ-
พัฒนา (R&D) มีสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 10

รัฐได้ให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงวิชาการใน
ช่วงป ี2515-2542 โดยในป ี2535 คิดเปน็สัดส่วนประมาณรอ้ยละ 70 ของ
ยอดรวมเงินทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงวิชาการทั้งหมด  อย่างไรก็ดี
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ยอดเงนิสนับสนุนดังกล่าวมแีนวโนม้ลดลงทลีะน้อยจนเปน็ร้อยละ 60 ใน
ปี 2542

เปน็ทีน่่าแปลกใจวา่ สถาบนัอุดมศึกษาทีไ่ดร้บัการจดัลำดับใหอ้ยู่ใน-
ลำดับต้นๆ จะมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยและพัฒนาเชิงวิชาการ
น้อยกว่าสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในลำดับถัดไป โดยในปี 2544 สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสำหรับสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดอยู่ใน 10 ลำดับแรก คิดเป็น-
ร้อยละ 17 และสถาบันที่จัดอยู่ใน 20 และ 30 ลำดับแรก มีสัดส่วน
ค่าใชจ่้ายรอ้ยละ 30 และ 80 ตามลำดบั

โดยสรุป มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยในประเทศสหรัฐฯ แต่ละ-
มหาวิทยาลัยจะมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีแตกต่างกัน และแหล่งเงินทุน-
สนับสนุนการวจัิยก็จะแตกตา่งกันข้ึนกับประเภทของการวจัิย

เร่ืองท่ี 3 : ระบบการเงินเพ่ือการอุดมศึกษาแนวใหม่สำหรับประเทศไทย :
กองทนุเงนิใหกู้้ยืมเพือ่การศกึษาทีผ่กูกับรายไดใ้นอนาคต
(The Promise of Thailand New Higher Education
Financing System : The Thailand Income Contingent
and Allowance Loan (TICAL) Scheme)

ผู้นำเสนอ : ศาสตราจารย ์ดร. เมธ ี ครองแกว้

ศาสตราจารย์ ดร. เมธี  ครองแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความยากจน
สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์ไดน้ำเสนอการปฏรูิประบบการเงนิเพ่ือ
การอุดมศึกษาของประเทศไทย ที่รู้จักกันในนาม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศกึษาทีผ่กูกบัรายไดใ้นอนาคต (Thailand's Income Contingent
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and Allowance Loan : TICAL) โดยมรีายละเอยีดสรปุไดดั้งน้ี
ปัญหาพื้นฐานที่ทำให้ประเทศไทยต้องปฏิรูประบบการเงินเพื่อการ

อุดมศึกษา คือ จำนวนเงินท่ีรัฐสนับสนุนการอุดมศึกษามีมากเกินไป ความ-
ลำบากในการเพิม่ค่าหนว่ยกติ และการขาดประสทิธภิาพของระบบกองทนุ
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน

ระบบ TICAL ท่ีพัฒนาในประเทศไทยมแีนวคิดมาจากระบบ Higher
Education Contribution Scheme (HECS) ของประเทศออสเตรเลยี
โดยได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย และมี Prof.
Dr. Paul Chapman จาก Australia National University ผูคิ้ดค้น-
ระบบ HECS เปน็ผูใ้หค้ำปรกึษาแนะนำ

แนวคิดสำคัญของระบบคือ การให้ค่าหน่วยกิตสะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง-
ของการศึกษามากขึ้น การชำระหนี้คืนผ่านระบบจัดเก็บภาษีของประเทศ
เม่ือมีรายได้ในอนาคตเพียงพอ และการทำให้หน้ีเป็นภาระของบัณฑิตอย่าง-
ค่อยเป็นค่อยไป และมีความเป็นไปได้ท่ีจะชำระคนืได้จริง

ประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาคือ  ค่าหน่วยกิตและอัตราดอกเบี้ยที่
เหมาะสม และเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำที่ต้องชำระหนี้ ซึ่งขณะนี้ มีการเก็บ
รวมรวมและศกึษาขอ้มูลตา่งๆ เก่ียวกบัคา่ใชจ่้ายตอ่หวัของการอดุมศึกษา
เพื่อนำมาคำนวณค่าหน่วยกิตที่เหมาะสม โดยจำแนกหลักสูตรต่างๆ ใน-
สถาบนัอุดมศึกษาทัง้หมดเปน็ 6 กลุ่มสาขาวชิาแลว้

นอกจากน้ี ได้มีการกำหนดรายละเอยีดต่างๆ แล้วหลายประเดน็ อาทิ
รัฐจะสนบัสนนุค่าใชจ่้ายตอ่หวัในสดัส่วนครึง่หนึง่ อัตราดอกเบีย้เงนิกู้เปน็
ร้อยละ 0 แต่จะปรับเงินต้นเพิ่มขึ้นตามดัชนีราคาผู้บริโภครายปี ระยะ
เวลาการชำระหนีคื้น 25 ป ีผูกู้้ไมต่อ้งชำระหนีเ้ม่ือเสียชีวติหรอืไมมี่รายได้
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การชำระเงินสดทันทีจะได้รับส่วนลดร้อยละ 25 และผู้ที่ชำระคืนสูงกว่า
ข้ันตำ่จะไดรั้บส่วนลดพเิศษ เกณฑช์ำระคนืข้ันตำ่คือ รายได ้10,000 บาท
ตอ่เดือน ก่อนหกัภาษ ี โดยอตัราเริม่ตน้ในการชำระคนืคือรอ้ยละ 2 ของ
รายได้ เป็นต้น

เรือ่งที ่4 : รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนในการจัดการ
อุดมศึกษา
(A Participation Model of the Private Business
Sector in Management of Higher Education)

ผู้นำเสนอ : ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. จนัทรจ์ริา  วงษข์มทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา  วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัย-
คริสเตยีนนำเสนอผลงานวจัิย เร่ือง รูปแบบการมส่ีวนรว่มของภาคธรุกิจ-
เอกชนในการจดัการอุดมศึกษา  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความคดิเห็น-
เก่ียวกบัการมส่ีวนรว่มของภาคธรุกจิเอกชนและสถาบนัอุดมศึกษาในการ-
บริหารจัดการอุดมศึกษาท้ังในปัจจุบันและอนาคต

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา 30 คน
และผู้บริหารของภาคธุรกิจเอกชน 213 คน โดยใช้แบบสอบถาม และสนทนา-
กลุ่มกับผู้บริหารของสถาบนัอุดมศึกษาและภาคธรุกิจเอกชน กลุ่มละ 5 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประยุกต์จากกรอบแนวคิด "การมีส่วนร่วมของ
โคเฮนและอัฟฮอฟ (1980)"

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารของภาคธุรกิจเอกชนมีความเห็นว่า ทั้ง-
ปัจจุบันและอนาคต ภาคธุรกิจเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการ
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อุดมศึกษาในภารกจิหลกั 4 ด้าน โดยเรยีงจากมากไปหานอ้ยได ้ดังนี ้การ
ร่วมดำเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมตัดสินใจ และร่วมประเมินผล
โดยภาคธุรกิจเข้าร่วมในรูปขององค์กรหรือสถานประกอบการมากกวา่การมี
ส่วนรว่มด้วยตนเอง โดยเฉพาะในกจิกรรมทีไ่ม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้บรหิารของสถาบนัอุดมศึกษาทกุคนมีความเหน็วา่ ในปจัจบัุนและ-
อนาคต ภาคธุรกิจเอกชนจะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุดมศึกษาใน
ภารกจิหลกัทัง้ 4 ด้าน โดยมรีปูแบบของภารกจิแตล่ะดา้น ดังนี ้การผลติ-
บัณฑิต (ร่วมดำเนินการ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วม
ประเมินผล) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ร่วมดำเนินการ และร่วมรับผล-
ประโยชน)์ การบรกิารวชิาการแกสั่งคม (ร่วมรบัผลประโยชน)์ และการวจัิย
(ร่วมตดัสินใจ ร่วมดำเนนิการ และรว่มรบัผลประโยชน)์

ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาและภาคธุรกิจเอกชนส่วนใหญ่มี
ความเหน็วา่ ภาคธรุกิจเอกชนมส่ีวนรว่มในภารกจิหลกัทัง้ 4 ด้าน และจะ
มีส่วนร่วมมากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี ผลการทดสอบความแตกต่าง-
ระหว่างความเห็นของผู้บริหารท้ัง 2 กลุ่ม พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ-
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ผู้บริหารของภาคธรุกิจเอกชนมีข้อเสนอแนะวา่ ก่อนท่ีจะใชห้ลักสูตร-
ใหม่  สถาบันอุดมศึกษาควรสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนเพื่อ-
ประเมินคุณภาพและขีดความสามารถของกำลังคนที่ภาคเอกชนต้องการ
สถาบันอุดมศึกษาควรร่วมมือกันเองมากข้ึนในการวางแผนและทำวจัิยเพ่ือ-
ให้ภาคธุรกิจเอกชนสามารถใชป้ระโยชนไ์ด้มากข้ึน

ผู้บริหารสถาบนัอุดมศึกษาเสนอว่า ภาคธุรกิจเอกชนควรรบันักศึกษา
เข้าศึกษาในหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับบริษัทในจำนวนมากขึ้น ควรให้
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ทุนสนับสนุนสำหรับการศึกษาวิจัย และควรมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนา-
ด้านอุตสาหกรรมการผลติและการบรกิาร

 การอภปิราย
สาระสำคัญของการอภิปรายสามารถจำแนกเป็น 2 ประเด็น คือ สถาบัน-

อุดมศึกษา และการปฏรูิประบบการเงนิเพ่ือการอุดมศึกษา ซ่ึงสรุปได้ดังน้ี
1. สถาบันอุดมศึกษา

1.1 ปัจจุบัน อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในสภาวะท่ีกลืนไม่เข้า-
คายไมอ่อก เน่ืองจากตอ้งสอนใหดี้เพ่ือดึงดูดความสนใจของนกัศึกษา ใน-
ขณะเดียวกัน ก็ต้องการความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้วย ซึ่งในสภาพจริง
หากไม่ได้เป็นอาจารย์ที่สอนดี แต่สามารถเป็นนักวิจัยที่ดี ก็สามารถเน้น
การทำวจัิย และนำผลงานไปแสวงหาความกา้วหน้าในตำแหนง่ทางวชิาการ-
ได้ ซ่ึงจะมีโอกาสก้าวหน้าเร็วกว่าการเป็นอาจารย์ท่ีสอนดี ดังน้ัน จึงมีคำถามว่า
จะมีแนวทางในการผสมผสานการสอนดีเข้ากับการทำวิจัยดีให้ได้ผล-
ประโยชนม์ากท่ีสุดได้อย่างไร

Mr. John Merrow และ Dr. Jerome T. Murphy ไดใ้ห-้
ความเห็นต่อคำถามดังกล่าวว่า ในประเทศสหรัฐฯ อาจารย์ส่วนใหญ่จะ
ไม่ได้รับการฝึกอบรมด้านการสอนมาก่อน การจัดจ้างจะพิจารณาจากความรู้
ด้านเน้ือหาสาระท่ีจะสอนเป็นหลัก  นักศึกษาในสถานศึกษาบางแห่งสามารถ-
ให้คะแนนผู้สอนทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้บริหารสามารถดูคะแนนของผู้สอน
แต่ละคนได้ อย่างไรก็ดี วิธีการน้ีมีท้ังผลดีและผลเสีย ผลดีคือ เป็นรูปแบบ-
หนึง่ของการประเมนิผูส้อน แตใ่นขณะเดยีวกนั อาจมผีลเสยีคือ การให-้
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คะแนนของผูเ้รียนอาจข้ึนกับทศันคติท่ีไม่ถูกต้องบางประการ อาทิ วิธีการ-
ใหค้ะแนน ความใจด ีวิธีการลงโทษของผูส้อน เปน็ตน้

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐฯ มีหลายรูปแบบ อาทิ
มหาวิทยาลัยท่ีเน้นการทำวิจัย มหาวิทยาลัยท้องถ่ิน วิทยาลัยเอกชน วิทยาลัย-
ชุมชน เป็นต้น สถาบันการศึกษาเหลา่น้ีล้วนมีเป้าหมายการดำเนนิงานและ-
พันธกิจทีแ่ตกตา่งกัน ส่ิงสำคัญทีค่วรคำนงึถึง คือ การตระหนกัว่าพันธกิจ-
ของแต่ละสถาบันต่างมีเกียรติ การกำหนดแนวทางของสถาบันให้ชัดเจน
จะมีส่วนช่วยสถาบันในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน อาทิ หาก
ต้องการให้สถาบันของตนเป็นมหาวิทยาลัยท่ีเน้นการวิจัยท่ีอยู่ในลำดับต้นๆ
เกณฑ์ในการส่งเสริมคือคุณภาพของงานวิจัย ซึ่งจำเป็นต้องรักษาระดับ-
คุณภาพไวต้ลอดไป

เม่ือคณาจารย์ตระหนักว่า  การส่งเสริมตนเองข้ึนกับคุณภาพ-
ที่ดีของงานวิจัยและการเรียนการสอน จะทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอนให้ดีข้ึนเอง  โดยมิได้ทำให้คุณภาพการวิจัยลดลงแต่อย่างใด
นอกจากน้ี  ผู้บริหารควรใช้วิธีการให้รางวัลคณาจารย์แทนการเปรียบเทียบ-
กับส่ิงท่ีสถาบันอ่ืนทำได้ดี

1.2 มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศสหรัฐฯ ได้รับการจัดลำดับ-
ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในลำดับต้นๆ ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่า เป็น
สถาบันที่มีคุณภาพบรรลุมาตรฐานการเรียนการสอนแล้ว จึงมีนักศึกษา-
จำนวนมากตอ้งการทีจ่ะเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัเหลา่น้ัน ซึง่แตกตา่งจาก
บริบทของประเทศไทย ดังนั้น จะมีข้อเสนอแนะอะไรสำหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในประเทศไทย

Mr. John Merrow มีความเหน็ว่า แม้ประเทศสหรฐัฯ จะม-ี
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มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่ง แต่ยังมีมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งที่
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มน้ัน ซ่ึงในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อยท่ีสุด คณาจารย์-
ได้รับการคาดหวงัว่า จะตอ้งรู้จักนักศึกษา และคุณภาพของนกัศึกษาน้ีเอง-
จะช่วยให้สถาบันสามารถบรรลุมาตรฐานน้ันได้  แม้ว่าบางสถาบันจะมีอาจารย์-
บางคนท่ีต้องการทำวิจัยอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่นักศึกษาส่วนหน่ึงท่ีเลือกเรียน-
ในสถาบนัเหลา่น้ัน ก็มีความตอ้งการทำวจัิยเช่นกัน ดังนัน้ สถาบนัทีดี่คือ-
สถาบันท่ีรับผิดชอบภารกิจของตนอย่างจริงจัง และในขณะเดียวกัน จะต้อง-
มีการสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อให้คณาจารย์มีความรู้สึกอยากเรียนรู้จริงจัง-
เกีย่วกบัวธิทีีจ่ะสอน

2. การปฏิรูประบบการเงนิเพ่ือการอุดมศึกษา
Dr. Thomas D. Parker แสดงความเหน็วา่ ปจัจบุนั ผูท้ีไ่ดร้บั-

การยอมรับว่ามีความเช่ียวชาญด้านระบบกองทนุเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา-
อย่างแทจ้รงิ มีเพียง 3 - 4 คนเทา่น้ัน และ Prof. Dr. Paul Chapman
ก็เป็นหน่ึงในน้ี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาสัมพันธ์กับประเด็นทางการเมือง-
และเศรษฐกจิ กลา่วคอื กองทนุเงนิใหกู้้ยืมเพือ่การศกึษาเปน็หนทางหนึง่
ท่ีจะทำให้ผู้เรียนตระหนักถึงต้นทุนท่ีแท้จริงของรัฐ  อีกท้ังเป็นการหลีกเล่ียง-
กับการประสบปัญหาทางการเงิน และนำมาซึ่งภาวะที่สถาบันตระหนักว่า
จำเปน็ตอ้งขึน้ค่าหนว่ยกติ เพ่ือใหมี้รายรบัเพยีงพอกบัรายจา่ยสำหรบัการ-
ดำเนินงานของสถาบัน แต่ในขณะเดียวกัน การให้นักศึกษาต้องกู้ยืมเงิน
เพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนของตนเอง โดยที่ไม่เคยทำมาก่อนในอดีต จะทำให้
เกิดการตอ่ตา้นอย่างมากมาย ดังนัน้ วธิกีารทีง่า่ยทีสุ่ดในการแกป้ญัหา คือ
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การให้ผู้กู้สามารถชำระหนี้คืนได้อย่างไม่ลำบากและให้การชำระหนี้คืนขึ้น
กับรายได้ในอนาคต

ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีเงื่อนไขการจ่ายคืนเงิน
ท่ีผ่อนปรนและไมคิ่ดดอกเบ้ียจากนักศึกษา ในเชิงเศรษฐศาสตร ์ดอกเบ้ีย-
ที่รัฐควรได้รับจากเงินที่ให้ยืม  หรือที่รัฐต้องรับภาระจากการไปกู้ยืม
แหล่งเงินอื่น จัดเป็นค่าใช้จ่ายของรัฐเพื่อสนับสนุนการอุดมศึกษานั่นเอง
เพียงแต่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่ปรากฏชัดเจนดังเช่นค่าใช้จ่ายประเภทอืน่

ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นรูปแบบหนึ่งของระบบ
คูปอง ท่ีนักศึกษาสามารถรับเงิน และเลือกเรียนในสถาบันท่ีต้องการได้โดย-
ไม่มีข้อจำกัด อย่างไรก็ตาม ข้อพึงระวังคือ นักศึกษาอาจนำเงินที่ได้จาก
กองทุนฯ ไปใช้สนองความต้องการของตนเองในด้านอ่ืน ท่ีมิใช่เป็นการชำระ-
ค่าหนว่ยกติแตอ่ย่างใด นอกจากนี ้อาจมแีรงกดดนัจากสถาบนัการศกึษา
ท่ีเดิมไม่มีสิทธิในการรับเงินอุดหนุนจากรัฐ  เรียกร้องให้สามารถเข้าโครงการ
ดังน้ัน การออกแบบขัน้ตอนปฏบัิติการของระบบกองทนุฯ จึงควรคำนงึถึง
ขอ้พึงระวงัเหลา่น้ี

อย่างไรกดี็ ศาสตราจารย ์ดร. เมธ ี  ครองแกว้ ไดก้ล่าวเสรมิวา่
ในบริบทของประเทศไทยน้ัน การนำเงินท่ีกู้ยืมเพ่ือการศึกษาไปใช้ในด้านอ่ืน-
ที่ไม่เกี่ยวกับการชำระค่าหน่วยกิตเป็นปัญหาของระบบกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่ระบบการเงินแนวใหม่ หรือ ระบบ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตเป็นระบบการ
สนองทุนผ่านด้านอุปสงค์ ที่ให้นักศึกษาตัดสินใจเองว่า ต้องการเรียนใน-
สถาบันใด จากน้ัน เม็ดเงินจึงจะตามตวันักศึกษาไปยงัสถาบนัท่ีเลือก โดย-
นักศึกษามิได้รับเงินเองโดยตรง
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ประธาน : ศาสตราจารย ์นายแพทยอ์ดลุย์  วริยิเวชกลุ
Dr. Jerome T. Murphy

เรือ่งที ่1 : โครงการพัฒนาภาวะผูน้ำในระดบัอุดมศึกษา
(Leadership Development in Higher Education)

ผู้นำเสนอ : ดร. มานติ  บุญประเสรฐิ

ดร. มานิต  บุญประเสริฐ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นำเสนอโครงการพัฒนาภาวะผู้นำในระดับอุดมศึกษา สรุปได้ดังน้ี โครงการน้ี
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติในการคัดสรรผู้บริหารระดับสูงของ-
สถาบันอุดมศึกษาไทย ศึกษารูปแบบต่างๆ ของการพัฒนาทักษะการเป็น
ผู้นำและการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษาไทยและต่างประเทศ  จากน้ัน
จึงวิเคราะห์จุดแข็งของรูปแบบเหล่านี้และเสนอรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับ
การคัดเลือกและพัฒนาผู้นำของสถาบนัอุดมศึกษาไทย

วิธีการวิจัยประกอบด้วย  การรวบรวมข้อมูลและศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การคัดเลือกกรณีศึกษาต่างๆ เกี่ยวกับ
เส้นทางการขึ้นเป็นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา การวิเคราะห์ข้อดี/ข้อเสีย
ของรูปแบบจากต่างประเทศแต่ละรูปแบบ  และการให้ข้อเสนอแนะเชิง-

(8 พฤศจิกายน 2548)
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นโยบายเก่ียวกับรูปแบบท่ีเหมาะสมและแนวทางการได้มาซ่ึงผู้บริหารและการ-
พัฒนาภาวะผูน้ำในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย

คำถามการวิจัยคือ  1) ใครเป็นผู้คัดสรรผู้นำในสถาบันอุดมศึกษา
2) การปรับเปล่ียนบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในยุคของการเปล่ียนแปลง-
ทางเศรษฐกจิ สังคม การเมอืง และเทคโนโลย ีควรเปน็อย่างไร  3) จะ
อนุรักษ์คุณค่าของสังคมและความเป็นอิสระของสถาบันการศึกษาในการสอน-
ได้อย่างไร และ  4) บทบาทของรัฐในการสนับสนุนการพัฒนาผู้นำในสถาบัน-
อุดมศึกษาเป็นอย่างไร

โครงการวิจัยได้ศึกษากรณีตัวอย่างการคัดเลือกอธิการบดีใน-
มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียและมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ต้า และศึกษาการ-
พัฒนาผู้นำในมหาวิทยาลัยอินเดียนาและมหาวิทยาลัยซันเดอร์แลนด์ ซึ่ง
แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีรูปแบบทีแ่ตกต่างกัน

สำหรับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
ในอนาคตนัน้ รัฐบาลประเทศออสเตรเลยีไดร่้างแผนพฒันาการอดุมศึกษา
ในรูปชุดโครงการ เรียกว่า Our Universities: Backing Australia's
Future ซ่ึงเสนอใหรั้ฐบาลกลางลงทนุ 1.5 พันล้านเหรยีญออสเตรเลยีใน-
ระยะเวลา 4 ป ี เพ่ือการปฏริปูในดา้นตา่งๆ อาท ิการเรยีนการสอน หลกั
ธรรมาภิบาล ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา การวิจัย เป็นต้น สำหรับ-
ในประเทศไทย ปัจจัยที่มีผลกระทบสำคัญในขณะนี้ คือ การที่รัฐบาล
ประกาศใช้นโยบายการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษาส่งผลให้
ค่าเล่าเรียนในสถาบนัอุดมศึกษาสูงข้ึน  ผู้นำของสถาบนัอุดมศึกษาจงึตอ้ง-
ปรับเปล่ียนลักษณะการบริหารจัดการจากการเน้นกระบวนการเป็นการเน้น-
ผลลัพธ์
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เร่ืองท่ี 2 : โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาบุคลากรอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษาสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
(Wisdom Thailand 2015, Royal Diamond Jubilee's
Strategic Research Consortiums: Human Resource
Development for Country's Competitiveness)

ผู้นำเสนอ : รองศาสตราจารย ์ดร. วนัชยั  ดเีอกนามกลู

รองศาสตราจารย ์ดร. วันชัย  ดีเอกนามกลู หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ-
วิจัยสมุนไพร และเทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จุฬาลงกรณ์-
มหาวิทยาลัย นำเสนอ โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาบุคลากร-
อาจารยใ์นสถาบนัอุดมศึกษาสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขันของ-
ประเทศ สรุปได้ดังนี้ โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ฯ เป็นโครงการเทิด
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี โดยบูรณาการโครงการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรอาจารย์เข้าด้วยกันเพื่อเชื่อมโยงให้เกิด-
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการสร้างบุคลากรระดับที่มีความ
เชี่ยวชาญสูงและผลิตผลงานเชิงองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาที่นำ
ไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ

แนวคิดของโครงการคือการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และ-
การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยไว้ด้วยกัน และสร้างความเป็นเลิศของระบบ
อุดมศึกษาไทย โดยมุง่เปา้ทีก่ารพฒันาบคุลากรและผลงานวจิยั การสรา้ง-
เครือข่ายกับต่างประเทศ และการพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษา-
ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน
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ของประเทศ
เครอืข่ายเชิงกลยทุธฯ์  ทีจ่ะจดัตัง้ข้ึนมีจำนวน 20 เครอืข่าย จำแนก-

เปน็ 5 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มกระบวนทัศน์ใหม่ เน้นการก้าวทันสากลศาสตร์ใหม่ๆ และ

การคาดการณแ์นวโนม้นวตักรรมในอนาคตเพือ่ก้าวสูโ่ลกของ Molecular
Economy ประกอบด้วย 4 เครือข่าย คือ เครือข่ายพลังงานทางเลือก
เครือข่ายนาโนวสัดุและนาโนอปุกรณ ์ เครือข่ายเทคโนโลยผีสมผสานดา้น-
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ-
ป้องกันประเทศ

2. กลุ่มฐานเศรษฐกิจของประเทศ เน้นการเพิ่มขีดความสามารถใน
การผลติตามยทุธศาสตรรั์ฐบาล ประกอบดว้ย 6 เครอืข่าย คือ เครอืข่าย-
ความปลอดภัยด้านอาหาร สมุนไพร และผลไม้ เครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรกา้วหนา้ เครอืข่ายอัญมณ ีเครือ่งประดบั และแฟชัน่ เครอืข่าย-
เทคโนโลยดิีจิทัลและซอฟตแ์วร ์  เครอืข่ายการจดัการเรือ่งมาตรฐานและ-
เครื่องมือวิเคราะห์ และเครือข่ายระบบโลจิสติกส์ การขนส่ง การบิน
(Aviation) และการจราจร

3. กลุ่มการจัดการความรู้และทรัพยากรเพื่อความมั่นคงของชาติ
ประกอบดว้ย 6 เครอืข่าย คือ เครอืข่ายโรคอบัุติใหมแ่ละภยัคุกคามด้าน
ชีวภาพ เครือข่ายการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ เครือข่าย-
เคมีสมัยใหม่เพื่อการสร้างนวัตกรรม เครือข่ายเทคโนโลยีและการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้ม ทรพัยากรนำ้ ภาวะฉกุเฉิน และภยัพิบัติ เครือข่ายนวตักรรม
การศึกษาและการจัดการความรู้  และเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาและการ-
พาณชิย์เชิงองคค์วามรู้
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4. กลุ่มวัฒนธรรมและสังคม ประกอบด้วย 2 เครือข่าย คือ เครือข่าย
ภาษา วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญา และเครือข่ายสังคมศาสตร์เพื่อ
สร้างคุณภาพสังคมไทย

5. กลุ่มพิเศษ   เพื่อแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์พื้นฐานของประเทศ
ประกอบดว้ย 2 เครอืข่าย คือ เครอืข่ายฟิสิกส์ และเครอืข่ายคณติศาสตร์

เป้าหมายของโครงการ ในระยะ 6 ปี (2549-2554) ประกอบด้วย
การผลิตบุคลากรระดับปริญญาเอก จำนวน 9,600 คน การพัฒนาบุคลากร-
สายวิชาการระดับแนวหน้า จำนวน 2,800 คน การผลิตผลงานวิจัยในระดับ-
นานาชาต ิ 12,000 เรือ่ง การผลติสทิธบิตัร/ผลติภณัฑร์ะดบัอตุสาหกรรม
80 ช้ิน การเกดิเครอืข่ายวจัิยกับตา่งประเทศ 700 เครือข่าย และการกอ่ต้ัง-
ศูนย์ความเปน็เลิศในสถาบนัอุดมศึกษาตา่งๆ ไม่น้อยกว่า 60 ศูนย์

เร่ืองท่ี 3 : สรุปผลการประชุมความร่วมมือทางวิชาการของคณะอธิการบดี
(President Summit) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง
วันท่ี 10 - 21 เมษายน 2548
(The US-Thailand Higher Education Summit 2005:
Report of President Summit in U.S.A.)

ผู้นำเสนอ : รองศาสตราจารย ์ดร. ประเสรฐิ  ชิตพงศ์

รองศาสตราจารย ์ดร. ประเสรฐิ  ชิตพงศ ์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยั-
สงขลานครนิทร ์ ไดน้ำเสนอ  สรุปผลการประชมุความรว่มมอืทางวชิาการ-
ของคณะอธิการบดี (President Summit)  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระหวา่งวันท่ี 10 - 21 เมษายน 2548  สรุปได้ดังน้ี
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คณะอธิการบดีได้ศึกษาดูงานในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆ จำแนกตามประเภทของกิจกรรมได้ดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยที่เน้น
การทำวิจัย (มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และ-
มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กเลย์)  2) การปรับตัวจากมหาวิทยาลัย
ที่เน้นการเรียนการสอนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัย (สถาบัน-
เทคโนโลยีนิวเจอร์ซีย์)  3) มหาวิทยาลัยท่ีเน้นการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษา-
ต่างชาติ (มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ และมหาวิทยาลัยอเมริกัน)  4) การพัฒนา
การวิจัยในสาขาพิเศษ (มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย)  5) สุนทรียศาสตร์ในสถาบัน-
อุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด์)  6) มหาวิทยาลัยท่ีมีหลายวิทยาเขต
(มหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นีย เบริก์เลย์)  7) บทบาทของรฐับาลในการกำกบั-
ดูแลมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา (คณะกรรมการการอุดมศึกษา
แห่งมลรัฐนิวยอร์ก) 8) ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (บริษัทซันไมโคร-
ซิสเต็ม) และ  9) บทบาทของสถานเอกอคัรราชทตูไทยในสหรฐัอเมรกิา

ท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะต่างๆ ดังน้ี  1) มหาวิทยาลัยต้องมีอุดมการณ์-
และความมุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งผลิตคนมีคุณภาพสร้างองค์ความรู้ ผลิต
งานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติ และเป็นมันสมองของสังคม จึงจะ-
สามารถเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำได้ การมีเป้าหมายที่สูงส่งในทางนามธรรม
ท่ีจะสร้างสรรค์ส่ิงท่ีมีคุณค่าคือปัจจัยสำคัญย่ิงในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย-
ไปสู่ความมีช่ือเสียง  2) มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำ-
ได้ก็เพราะม ี"การเชือ่มตอ่" ข้ามระยะเวลาอนัยาวนาน ภายใตค้วามมุง่ม่ัน-
ท่ีต้องการจะอยูยื่นยงในอนาคตอยา่งยาวไกล   โดยมี "ประเพณขีองความ-
เปน็เลิศ" เปน็ฐาน และระบบ "การเชือ่มตอ่" น้ีอาจเกดิข้ึนโดย Board of
Trustees และ/หรือศิษย์เก่า และ/หรือชุมชน 3) การมีฐานะทางการเงิน
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ที่มั ่นคงโดยมหาวิทยาลัยดำเนินงานอย่างรอบคอบภายใต้เงื ่อนไขข้อ
(1) ข้างต้นเป็นปัจจัยสำคัญของการเดินทางสู่อนาคตของมหาวิทยาลัยช้ันนำ-
เหล่านี้  4) การมีสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างสำคัญสวยงามเป็นสัญลักษณ์-
ของมหาวิทยาลัยมีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างเอกลักษณ์ของ
มหาวทิยาลัยและสรา้งความภาคภมิูใจของศษิย์เก่า  5) การบรหิารงานทีมี่-
ประสิทธิภาพด้วยการใช้บุคลากรสนับสนุนวิชาการท่ีมีความรู้ความสามารถ-
และมีความเข้มแข็งเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ  6) ความต่อเนื่อง
ในการทำงานของทีมงานบริหารมหาวิทยาลัยทำให้นโยบายของมหาวิทยาลัย-
ได้รับการตอบสนองอย่างไม่ขาดตอน  7) งานพัฒนาในทุกเรื่องต้องใช้
ความมุ่งม่ัน การทุ่มเท และความไมเ่ห็นแก่ตัวของผู้ปฏิบัติและต้องใช้เวลา-
นานพอควรเสมอ  8) การแทรกแซงในกจิการของมหาวทิยาลยัโดยภาค-
เอกชน เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ภายใต้สภาวะการณ์ของโลกปัจจุบัน
การสร้างความสมดุลระหว่างอิสรภาพทางวิชาการและอิทธิพลของภาคเอกชน-
ในมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องการความสนใจจากผู้กำหนด
นโยบายของมหาวิทยาลัย  9) มหาวิทยาลัยชั้นนำให้ความสนใจแก่สิ่งที่
นักศึกษาไดร้บัเปน็อย่างยิง่ ทัง้ในสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมตอ่การเรยีนรู้
กระบวนการเรียนรู้ คุณภาพวิชาการ สวัสดิการและการครองชีวิตใน-
มหาวทิยาลัย และ  10) สหรฐัฯ เปน็ประเทศทีมี่การพฒันาการอดุมศึกษา-
อยู่ในระดับแนวหน้าของโลก ดังนั้น สถานทูตไทยประจำประเทศสหรัฐฯ
จึงเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยไทยให้ได้รับประโยชน์จาก-
โครงการความรว่มมือระหวา่งสถาบันอุดมศึกษาของสองประเทศ



97
 ⌫ 

 ⌦⌦

การอภิปรายกลุ่ม : การพัฒนาผู้นำในสถาบันอุดมศึกษา : คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา

(Panel Discussion : Developing Leaders in Higher Education:
Faculty and Staff)

ผู้อภิปราย : Dr. Jerome T. Murphy
Dr. Perry B. Molinoff
Ms. Mary Clara Price

Dr. Jerome T. Murphy ไดก้ล่าวแสดงความรูสึ้กช่ืนชมทีส่มเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนับสนุนกิจกรรมของ-
โครงการจดัประชมุโตะ๊กลมไทย-สหรฐัฯ ซึง่ทำใหผู้แ้ทนจากสหรฐัฯ รูสึ้ก-
ภาคภูมิใจและเป็นเกียรติเป็นอย่างย่ิงท่ีได้เข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ี จากน้ันได้-
กล่าวถงึวตัถปุระสงคข์องการอภปิรายกลุม่  ซ่ึงมจุีดมุ่งหมายเพือ่นำเสนอ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลากร
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีกรณีตัวอย่างมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และ
มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์

Dr. Perry B. Molinoff รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยั (Vice Provost
for Research) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ได้นำเสนอการพัฒนาคณาจารย์-
ของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สรุปได้ดังนี้ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร   โดยข้อความตอนหนึ่งในแผน-
ยุทธศาสตรข์องมหาวทิยาลัยเพนซิลเวเนีย ปี 2546 ได้ระบุว่า "...ไม่มีอะไร-
สำคัญต่อการรักษาความมั่นคงของมหาวิทยาลัยมากไปกว่าการจ้างและ
การรกัษาไวซ่ึ้งคณาจารยท์ีมี่ผลการปฏบิตังิานด.ี.."  ข้อความนีเ้ปน็เสมือน
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การแสดงถึงพันธะสัญญาของอธิการบดี
การพฒันาคณาจารย ์จำแนกเปน็ 3 ข้ันตอนใหญ่ๆ  ไดแ้ก ่การทำให-้

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสมัครเป็นอาจารย์ การพัฒนาคณาจารย์
และการรกัษาคณาจารยท์ีมี่ผลปฏบิตังิานดใีหท้ำงานในมหาวทิยาลยันานๆ
ท้ังน้ี การดำเนินงานในแตล่ะข้ันตอนมีดังน้ี

วิธีการทำให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาสมัครเป็นอาจารย์-
ประกอบด้วยหลายวิธี อาทิ การใช้เครือข่ายการจ้างงาน การให้ผู้บริหาร
มีส่วนร่วมในการจ้างงาน การกำหนดเกณฑ์การจ้างงานเป็นกรณีพิเศษสำหรับ
การจ้างผู้หญิงและชนกลุ่มน้อย และการใช้รูปแบบใหม่ๆ ในการแต่งตั้ง/
ให้ดำรงตำแหนง่คณาจารย ์เป็นต้น

การพัฒนาคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การมีแผน
เกี่ยวกับเส้นทางอาชีพของบุคลากรอย่างเป็นระบบ  การติดตามดูแล-
คณาจารย์ในระดับต้นและกลาง การกระตุ้นให้มีกิจกรรมตลอดอาชีพ
ที่สัมพันธ์กับสายอาชีพ การให้ผลตอบแทนที่ขึ้นกับทั้งการสอนและการ
วิจัย การจัดหาทรัพยากรสำหรับการอบรมและสนับสนุนคณาจารย์ใน
การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ

การรักษาคณาจารย์ให้ทำงานในมหาวิทยาลัย ทำได้โดยการยกย่อง-
คณาจารย์ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้
น่าพึงพอใจ การตอบสนองขอ้เสนอภายนอกโดยฉบัพลันทันทีด้วยการใช-้
ยุทธศาสตร์เชิงรุกมากกว่าการทำตามข้อเสนอภายนอก และการพัฒนา
กลไกเพ่ือใหค้วามสำคัญและเพิม่บทบาทของอาจารยอ์าวุโส

ทั้งนี้ วิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากต่อความสำเร็จในการพัฒนา-
บุคลากร คือ การมีโครงการเฝ้าระวังในระดับคณะ ที่ให้ความสำคัญกับ-
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คณาจารย์ในทุกระดับ และเปิดโอกาสให้ทั้งมหาวิทยาลัยมีการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรคท่ี์แตกตา่งกัน

Ms. Mary Clara Price อดีตหวัหนา้การพฒันาทรพัยากรมนษุย-์
ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้นำเสนอประสบการณ์การดำเนินโครงการพัฒนา-
ภาวะผู้นำสำหรับบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่ช่วงปี 2541-2548 สรุปได้
ดังน้ี

ในปี 2547-2548  มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมีจำนวนนักศึกษารวม
19,730 คน อาจารย ์ 2,430 คน เจ้าหนา้ทีบ่รหิารและวชิาชีพ 5,400 คน
เจ้าหน้าท่ีเสมียนและเทคนคิ 4,450 คน  และเจา้หน้าท่ีบริการ 1,040 คน

การพัฒนาบุคลากรในช่วงก่อนปี 2541 เป็นแบบผิวเผินเพียงเพื่อ
ให้บรรลุความต้องการเฉพาะด้าน และไม่เคยมีการอบรมผู้บริหารระดับ
กลางและสูง  เม่ือมีการริเร่ิมท่ีจะจัดอบรมก็เกิดการต่อต้านข้ึนบ้างในรูปแบบ-
ต่างๆ อาทิ ความไมไ่วว้างใจในการบรหิารจดัการ ผู้มีความรูค้วามสามารถ-
ไม่ยอมเข้ารับการอบรม การขาดความรับผิดชอบในพฤติกรรมการบริหาร
เป็นต้น

ในช่วงปี 2542-2544  มหาวิทยาลัยได้พัฒนาโครงการฝึกอบรม 3
โครงการ ได้แก่ 1) โครงการภาวะผู้นำในการปฏิบัติ (Leadership in
Action) สำหรบัผูบ้รหิารระดบักลาง-สูง 2) โครงการพืน้ฐานของการเปน็
ผู้นำ (Foundations of Leadership) สำหรับผู้บริหารทั่วไป และ  3)
โครงการสิง่จำเปน็สำหรบัการเปน็ผู้นำ (Leadership Essentials) สำหรบั-
เจ้าหน้าท่ีท่ีทำหน้าท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการ

การประเมินผลการดำเนินโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
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เงินเดือนเพิ่มขึ้น มีโอกาสมากขึ้นที่จะได้รับการส่งเสริมและย้ายไปทำงาน
ใหม่ในส่วนอื่นของมหาวิทยาลัย และมีโอกาสน้อยลงที่จะลาออกจาก-
มหาวิทยาลัย สำหรับสิ่งที่สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารระดับอาวุโส คือ
หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายมคีวามทา้ทาย ความยากลำบาก การตระหนกัถึง-
ความสำคัญของบคุคลอ่ืน และเหตกุารณอ่ื์นๆ

ในปี 2548-2549 มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้พัฒนาโครงการสำหรับ
ผู้บริหารระดับอาวุโสที่มีผลปฏิบัติงานดีให้มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำ
ทั้งในลักษณะการทำงานเป็นกลุ่มและการสอนตัวต่อตัว นอกจากนี้ ในปี
2548  มหาวิทยาลัยได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่  พบว่า
ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็น
ผู้บรหิารยงัไมชั่ดเจน และคดิว่าการฝกึอบรมมใิช่หนทางการแกปั้ญหา

Dr. Jerome T. Murphy ได้บรรยายสรุปถึงโครงการพัฒนาผู้นำ
ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียและฮาร์วาร์ดได้พัฒนาในช่วงเร็วๆ นี้ และ
สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผู้นำสู่สังคม
อเมริกัน สรุปได้ดังน้ี

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้ริเริ่มโครงการ
พัฒนาผู้นำ 2 โครงการ โครงการแรกเป็นโครงการดุษฎีบัณฑิตสำหรับ
ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยท่ีทำงานเต็มเวลาท่ียังไม่เคยได้รับปริญญาเอก เป็น-
หลักสูตร 2 ปี นอกเวลาราชการ เป็นท่ีน่าสนใจวา่ ผู้ท่ีเข้าโครงการไมมี่ผู้ใด-
เป็นอาจารย์เลย ทุกคนเป็นรองอธิการบดีที่ต้องการเป็นอธิการบดี หรือ
ต้องการความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าท่ีการงานในมหาวิทยาลัยอ่ืน  โครงการ-
ที่สองเป็นโครงการดุษฎีบัณฑิตสำหรับบุคลากรใหม่ที ่ต้องการทำงาน
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ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานราชการ เนื่องจากเป็นโครงการที่เน้น
เชิงปรมิาณ จงึมผีูเ้ข้ารว่มโครงการเปน็นกัศกึษาตา่งชาตหิลายคน รวมทัง้
บุคคลท่ีมาจากคณะอืน่ ทำใหเ้กิดความหลากหลาย

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้จัดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสำหรับผู้ที่สนใจ
จะเป็นผู้บริหารในมหาวิทยาลัย   โดยให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระใน
หลักสูตร นอกจากนี ้ยังไดจั้ดโครงการอกี 2 โครงการในชว่งฤดรู้อน

โครงการแรกเรียกว่า "สถาบันเพื่อการบริหารจัดการทางการศึกษา"
(Institute for Education Management) เป็นโครงการที่ผู้บริหาร
ระดับสูงในมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ัวประเทศ  มาทำกรณีศึกษาร่วมกันประมาณ
2 สัปดาห์ ในเรื่องที่เกิดขึ้นในคณะที่สอนทางด้านธุรกิจในมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด  และเพ่ิมประเด็นท่ีเป็นปัญหาของผู้บริหารระดับสูง  ซ่ึงผลปรากฏว่า
การผสมผสานวิธีการทำกรณีศึกษากับการจับคู่ทำงาน เป็นประโยชน์ต่อ
การช่วยแกไ้ขปญัหาทีเ่กิดข้ึนในมหาวทิยาลัยอ่ืน

โครงการที่สองเป็นโครงการสำหรับอธิการบดีใหม่ที่ไม่มีภูมิหลัง
ด้านการบริหารจัดการ โครงการดังกล่าว ได้รับความสนใจจากอาจารย์
ท่ีเพ่ิงทราบว่าจะได้รับคัดเลือกเป็นอธิการบดีคนใหม่  โดยใช้เวลา 2-3 เดือน
สนทนาเกี่ยวกับสิ่งที ่เกิดขึ้นในระยะการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งพบว่า มีการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ การเปลี่ยนสภาพจากผู้รู้เฉพาะด้านเป็นทั้งผู้รู้
เฉพาะด้านและผู้รู้กว้าง การเปลี่ยนสภาพจากการเป็นผู้ได้รับรางวัลจาก
การที่สามารถแก้ปัญหาได้เป็นการอยู่ในตำแหน่งที่ต้องบริหารจัดการการ
แก้ปัญหาเอง และส่ิงท่ียากคือ การต้องคำนึงโดยตลอดว่า ขณะน้ีได้เปล่ียน-
สถานะเป็นผู้นำขององค์กรแล้ว ซึ่งแม้ว่าจะเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมาก
แต่การดำเนินงานต้องขึ้นกับบุคคลอื่นอีกหลายคน ซึ่งบางครั้ง ต้องขึ้น
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กับบุคคลอ่ืนมากกว่าการเป็นอาจารย์ในมหาวทิยาลัย
สำหรับสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนา

ผู้นำสู่สังคมอเมรกัินน้ัน ในทศวรรษหนา้ คาดการณกั์นวา่ประมาณรอ้ยละ
40 ของครูใหญ่จะออกจากสายงาน ดังนั้น จึงอาจเกิดปัญหาครั้งใหญ่
เก่ียวกบัการขาดแคลนครผูู้บรหิาร ซึง่หลายคนเชือ่วา่ การมผีูบ้รหิารและ-
บุคลากรท่ีเหมาะสมจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ในประเทศได้  แต่ในขณะเดียวกัน
ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่-
สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมอเมริกันได้เต็มท่ี  ในด้านการผลิต-
นักศึกษาให้เป็นผู้นำสู่สังคม  แต่สภาวะการแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ
ในการผลิตผู้นำเข้าสู่ภาคธุรกิจยังไม่สูงนัก

งานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งจัดทำโดยผู้บริหารของคณะศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่
ที่สุดคณะหนึ่งในประเทศสหรัฐฯ ได้กล่าวถึงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการ-
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  และการมีมาตรฐานทางวิชาการที่ต่ำในการ
คัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียน  นอกจากนี้  การที่นักศึกษาส่วนใหญ่ทำงาน
กลางวัน และเรียนในช่วงเย็น ส่งผลให้นักศึกษามีความคาดหวังจาก-
มหาวิทยาลัยต่ำ และในขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยก็มีความคาดหวังจาก
นักศึกษาต่ำเช่นกัน

งานวิจัยยังค้นพบว่า คณาจารย์มีประสบการณ์ภาคฝึกปฏิบัติน้อยมาก-
ในด้านการทำวิจัย งานวิจัยที่ทำยังไม่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับสภาพโลก
ความเปน็จรงิของนกัศึกษาและเปน็ประโยชนต่์อการใชง้านนอ้ยมาก  และ-
ยังมข้ีอโตเ้ถียงเกีย่วกบัภาวะวกิฤตใินการผลติผูน้ำในสถานศกึษาวา่ ผูน้ำ-
ในสถานศกึษาเล็กๆ ไม่จำเปน็ต้องเปน็ดุษฎีบัณฑติ
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นอกจากนี ้บทความจากวารสาร Harvard Business Review ยัง-
ได้กล่าวถึงคณะที่สอนทางธุรกิจและการผลิตคนเพื่อเป็นผู้นำในสังคมว่า
หลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) ประสบความล้มเหลวในการฝึกทักษะการ
เป็นผู้นำ การเตรียมผู้นำ การปลูกฝังคุณธรรมและพฤติกรรมที่ดี และ
แม้แต่การทำให้บัณฑิตได้งานในบริษัทที่ดี  สาเหตุของปัญหาเหล่านี้
เกิดจากการที่คณะที่สอนทางธุรกิจได้ละเลยการเตรียมผู้ที่สามารถปฏิบัติ
(practitioner) อีกทั้งเน้นการทำวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์มากเกินไปและจ้าง
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ในโลกแห่งความจริงเพียงจำกัดมาสอนนักศึกษา
และงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ที่จัดทำยึดติดกับทฤษฎีมากเกินไป ยังไม่
สัมพันธ์กับความเป็นจริง  จึงอาจกล่าวได้ว่า  สถาบันการศึกษาประสบความ-
ล้มเหลวในการบริหารจัดการบุคลากร ซ่ึงส่งผลให้มีการอภิปรายกันอย่างมาก-
เก่ียวกับความสอดคล้องของคณะศกึษาศาสตร์ คณะท่ีสอนทางธุรกิจ และ-
คณะอืน่ๆ ทีผ่ลติผูเ้ช่ียวชาญสายวชิาชีพ

ทัง้นี ้Dr. Jerome T. Murphy ไดเ้สนอใหม้หาวทิยาลยัดำเนินการ-
ดังน้ี

1) หาวิธีการสร้างความสมดุลระหว่างหลักสูตรและบุคลากร กล่าวคือ
การจัดหลักสูตรท่ีมีท้ังความเข้มข้นเชิงทฤษฎี และการผลิตผู้นำท่ีสัมพันธ์กับ-
โลกความเปน็จรงิ

2) คิดใหม่ ทำใหม่ เกี่ยวกับนโยบายด้านบุคลากร ทั้งด้านการจ้าง
ส่งเสริม และธำรงรักษาคณาจารย์ เพื่อทำให้ความเข้มข้นเชิงทฤษฎีและ
การผลิตผู้นำที่มีความสัมพันธ์กับโลกความเป็นจริงมีความสมดุลมากขึ้น
โดยที่ความรู้ของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จะทำอย่างไรให้-
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มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มท่ีจะเน้นการทำวิจัยท่ีดีและสามารถผลิตผู้นำท่ีสัมพันธ์-
กับโลกความเปน็จรงิไดใ้นขณะเดยีวกนั หรอืกล่าวอกีนัยหนึง่ คือ การฝกึ-
อบรมเปน็การทำใหผู้้เรียนได้เรียนรู้ส่ิงท่ีสัมพันธ์กับความเปลีย่นแปลง

3) ศึกษาคณะที ่มีระบบการบริหารจัดการดีและนำระบบมาใช้
เนื่องจากในมหาวิทยาลัยหนึ่งๆ ประกอบด้วยคณะต่างๆ หลายคณะ ซึ่ง
ในทางปฏบิตั ิคณะบางคณะหรอืบคุคลบางคนสามารถทำงานไดดี้ในดา้น-
ต่างๆ กัน อาทิ บางคณะกำหนดเกณฑก์ารส่งเสรมิท่ีใหคุ้ณค่ากับการเรยีน-
การสอนมากกว่าคณะอื่น บางคณะให้ความสำคัญกับการทำวิจัยที่เน้น
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง บางคณะเน้นวิธีการรักษาความสมดุล-
ระหวา่งทฤษฎแีละการผลติผูน้ำทีสั่มพันธกั์บโลกความเปน็จรงิ เปน็ตน้

 การอภปิราย
1. ตำแหน่งระดับบริหารที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ-

สหรฐัฯ มี 3 ตำแหนง่ ประกอบดว้ย ประธานสภามหาวทิยาลยั อธกิารบดี
และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยปกติ ภาพลักษณ์ของประธานสภา-
มหาวิทยาลัยจะมาจากนักการเมือง หรือข้าราชการท่ีมีช่ือเสียงท่ีเกษียณอายุ-
ราชการแล้ว ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรืออดีตข้าราชการก็ตาม ส่วนใหญ่-
จะไม่มีภูมิหลังทางวิชาการมากนัก และไม่ได้ยุ่งเก่ียวกับกิจกรรมเชิงวิชาการ
ส่วนตำแหนง่อธกิารบดจีะเปน็ลักษณะของการหมนุเวยีนตำแหนง่ระหวา่ง-
คณาจารยอ์าวโุส ผ่านกระบวนการคดัสรรหรอืเลือกตัง้ โดยคณะกรรมการ
คัดสรรจะทำหนา้ท่ีสรรหาและคดัเลือกผู้ท่ีดีท่ีสุด เพ่ือเชิญมาเป็นอธิการบดี
ซ่ึงกระบวนการคัดสรรอธิการบดีของมหาวิทยาลัยในไทยยังอยู่ในวงแคบเม่ือ-
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เปรียบเทียบกับสหรัฐฯ สำหรับตำแหนง่รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการน้ัน จะมี-
บทบาทอย่างมากเก่ียวกับกิจกรรมเชิงวิชาการ  ผู้ท่ีดำรงตำแหน่งน้ีส่วนใหญ่-
จะมภูีมิหลงัทางวชิาการและเปน็ทีนั่บถอือย่างมากในวงการวชิาการ

2. นายกษิต  ภิรมย์  อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
มีความเห็นว่า  การพัฒนาผู้นำและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในงานวิจัย-
ของ ดร. มานิต บญุประเสรฐิ  รองศาสตราจารย ์ดร. วนัชัย  ดีเอกนามกูล
และ รองศาสตราจารย ์ดร. ประเสรฐิ  ชิตพงษ ์น้ัน ควรเช่ือมโยงสายความ-
เชี่ยวชาญของการผลิตบัณฑิตเข้ากับการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
ทางวิชาการด้วย  ขณะน้ี  ยังขาดการเช่ือมโยงกับหน่วยงานสำคัญท่ีทำหน้าท่ี-
สนับสนุนงบประมาณและจัดสรรทุนการศึกษา  ได้แก่  สำนักงานคณะ-
กรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ก.พ.) และมลูนิธิต่างๆ อาทิ ฟุลไบรท ์รอคก้ี-
เฟลเลอร์ เป็นต้น การเช่ือมโยงจะทำใหเ้ห็นภาพรวมของการผลตินักศึกษา-
ระดบัปรญิญาเอกในโครงการตา่งๆ และการพฒันาผูน้ำไดดี้ข้ึน

นอกจากนี้   มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศควรหารือร่วมกันว่า
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งประสงค์จะสร้างความเชี่ยวชาญในด้านใด และ
เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยที่มีเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศ โดย
อาจให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความ
ร่วมมอืตา่งๆ ซ่ึงจะทำใหก้ารผลติบคุลากรมคีวามเชือ่มโยงกนัมากข้ึนและ-
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

3. ในความเปน็จรงิ บอ่ยครัง้ทีส่ถานการณส์รา้งผูน้ำ กล่าวคอื หาก-
ไม่มีวิกฤติการณ์ ก็จะไม่เกิดภาวะผู้นำ ดังน้ัน จึงมีคำถามว่า โครงการอบรม
การพัฒนาภาวะผู้นำในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มีลักษณะของความเป็น
ฮาร์วารด์ หรอืมีลักษณะพเิศษทางวฒันธรรมอืน่ๆ ปนอยูด้่วยหรอืไม่
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Ms. Mary Clara Price ไดต้อบคำถามดงักลา่ววา่ มหาวทิยาลยั-
ฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญกับการผสมผสานการพัฒนาทักษะพื้นฐานของ
การบรหิารจดัการและการเปน็ผู้นำเข้ากับการพัฒนาคุณลักษณะทีมี่คุณค่า-
ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาโครงการคือ
การสะท้อนส่ิงท่ีต้องการให้ผู้บริหารในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกระทำ อาทิ เม่ือ-
คิดว่าผู้บริหารส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดขาดทักษะการทำงานเป็น-
หมู่คณะและการพัฒนาบุคลากรในสายงาน  ก็จะพัฒนาโครงการท่ีเปิดโอกาส-
ให้มีการทำงานเป็นหมู่คณะและพัฒนาบุคลากรในสายงานมากข้ึน  นอกจากน้ี
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยังให้ความสำคัญกับความหลากหลาย การพัฒนา-
บุคลากรจึงต้องคำนึงถึงการทำให้ผู้บริหารดำเนินตามนโยบายท่ีมหาวิทยาลัย-
ใหค้วามสำคญั โดยสรปุ ประมาณรอ้ยละ 20 ของหลกัสูตรจะมลัีกษณะ-
เฉพาะของความเปน็ฮาร์วาร์ด

4. ในป ี2548 มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์มีจำนวนนกัศึกษารวม 19,730
คน อาจารย ์ 2,430 คน และเจา้หนา้ทีป่ระมาณ 10,000 คน จากขอ้มูล
ดังกล่าว จะเห็นว่า ฮาร์วาร์ดมีจำนวนเจ้าหน้าท่ีค่อนข้างมากเม่ือเปรียบเทียบ-
กับจำนวนนักศึกษาและคณาจารย์ ซึ่งแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ จึง
เป็นที่น่าแปลกใจว่า เหตุใด มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจึงได้จ้างเจ้าหน้าที่
สนับสนุนเป็นจำนวนมาก

Ms. Mary Clara Price ให้ความเห็นว่า สาเหตุประการหนึ่งที่
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมีจำนวนเจ้าหน้าท่ีมาก เน่ืองจากมหาวิทยาลัยจัดจ้าง-
บุคลากรของตนเองดำเนินงานต่างๆ รวมทั้งงานแม่บ้าน ไม่ได้จ้างบุคคล
ภายนอกรับเหมาดำเนินการมากนัก และที่ผ่านมา เมื่อมีปริมาณงานมาก
คณะตา่งๆ จะจา้งเจ้าหน้าท่ีของคณะเพิม่เติมทันที  โดยมหาวทิยาลัยไม่ได้-
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ควบคมุการจา้งงานในสว่นน้ีมากนัก
5. สำหรับวิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการติดตามประเมินผลความ-

สำเร็จของโครงการพฒันาบุคลากรในมหาวทิยาลัยฮาร์วาร์ดน้ัน Ms. Mary
Clara Price ได้กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ดเริ่มต้นโดยไม่ได้มีงบประมาณมาก แต่เกิดจากการตระหนักว่า
หากผูเ้ข้ารว่มอบรม 40 คน  ไดร้บัประสบการณท์ีดี่  จะบอกตอ่ผูร้ว่มงาน-
คนอ่ืนถึงความคุ้มค่าของการเข้าร่วมโครงการ และโชคดีท่ีในช่วงเวลาเดียวกัน
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ซึ่งผลปรากฏว่า เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในเชิงลบอย่างมากต่อผู้บริหาร
ส่งผลให้ผู้บริหารระดับสูงท่ีไม่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ  หันมาสนใจ-
และจัดสรรงบประมาณดำเนนิโครงการใหใ้นปีถัดไป

การประเมินผลความสำเร็จของโครงการในขั้นแรกพิจารณาจาก
จำนวนผูเ้ข้าร่วมโครงการทีเ่พ่ิมข้ึนจาก 40 คน ในปแีรก เปน็ 160 คน ใน
ปีที่ 2 ซึ่งทำให้เกิดข้อดีที่ไม่คาดหวังประการหนึ่งคือ ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความหลากหลายมากข้ึน โดยมาจากคณะและวิทยาลัยอ่ืนๆ ก่อให้เกิดภาวะ-
การผกูมิตรขา้มคณะ/วทิยาลยั และสง่ผลถงึการประสานงานทีร่าบรืน่ข้ึน

นอกจากน้ี  ยังได้มีการติดตามผลผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคนหลังจาก-
ดำเนินโครงการได ้ 2 ป ี  ซ่ึงพบวา่  ผูเ้ข้ารว่มโครงการมโีอกาสไดรั้บการ
ส่งเสริมมากกว่าก่อนเข้าโครงการ  และทุกคนทำงานในส่วนต่างๆ ของ
มหาวทิยาลยั  ทัง้นี ้ การสง่เสรมิบคุลากรในสายการสอนจะประเมนิจาก-
การได้รับความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการ แต่สำหรับบุคลากรที่ไม่ได้
ทำหนา้ท่ีสอนแล้ว จะตอ้งหาวธีิการประเมนิผลอ่ืน อาทิ การไดรั้บตำแหนง่-
หน้าท่ีการงานทีดี่ข้ึน การไดท้ำงานใหม่ๆ  ท่ีดีข้ึน เป็นต้น
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6. ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเจ้าหน้าท่ี อาจพบปัญหาต่างๆ ท่ีเกิด-
เนื่องจากการต่อต้านการฝึกอบรม โดยเฉพาะผู้บริหารที่มีความรู้ความ-
สามารถไม่ยอมเข้ารับการอบรม ซึ่งวิธีการหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว
ทำได้โดยการให้ผู้จัดทำโครงการท่ีเป็นผู้บริหารเข้าร่วมโครงการบางโครงการ
เพ่ือแสดงใหเ้ห็นถึงความสำคญัของโครงการ

7. ปัญหาท่ีพบมากในองค์กรวิชาชีพของประเทศสหรัฐฯคือ มีเจ้าหน้าท่ี-
ท่ีเป็นผู้หญงิและชนกลุม่น้อยจำนวนนอ้ย ซ่ึงอาจเกดิจากการทีผู้่หญงิหรอื-
ชนกลุ่มน้อยไม่ค่อยได้รับการอบรมในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้ ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะลาออกจากงานเมื่อมีบุตร ซึ่งมีวิธีแก้
ปัญหา 2 วิธี คือ การศึกษาข้อมูลสถิติเพื่อดูระดับความสำเร็จ และ
กระตุน้ใหเ้กิดการจา้งงานเพือ่รักษาสมดุล

8. ปัญหาการต่อต้านที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งการต่อต้าน
การบริหารและการต่อต้านบุคคลที่จะมาบริหาร ส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ
เดียวกนั ไม่ว่าจะเปน็มหาวทิยาลัยช้ันนำหรอืธรรมดา การพัฒนาโครงการ-
ฝกึอบรมดา้นการบรหิารจงึอาจแกป้ญัหาดงักลา่วได ้ซึง่มหาวทิยาลยั MIT
ในประเทศสหรัฐฯ ได้พัฒนาโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงและ-
คณาจารย์อื่นๆ ที่มีบทบาทด้านการบริหาร โดยสอนผู้เข้ารับการอบรมให้
เข้าใจความหมายและความแตกตา่งของการเปน็ผู้บรหิารและนกัวิจัย

9. ความแตกต่างของการเป็นอาจารย์และผู้บริหารคือ อาจารย์มีเวลา-
ในการคิดแก้ปัญหา และสามารถทำวจัิยเพ่ือแก้ปัญหาท่ีสงสัยได้ตลอดเวลา
แต่ผู้บริหารจะต้องแก้ปัญหาประจำวันต่างๆ ท่ีเข้ามาโดยมิได้มีข้อมูลมากมาย-
นักและไมมี่เวลาสำหรบัการทำวจิยั ซึง่ Dr. Jerome T. Murphy มีความ-
เห็นว่า ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการเป็นผู้บริหารคือ ผู้บริหารจะต้อง
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เคารพบุคลากรในองค์กร และต้องการการฝึกอบรม โดยหากไม่เคารพ
ความคิดอ่านของบุคลากร จะเกิดปัญหาทั้งจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ในขณะทีก่ารฝึกอบรมจะทำใหผู้้บริหารเกิดการพัฒนาตนข้ึนอย่างชัดเจน

10. ความแตกต่างระหว่างการเป็นผู้นำในองค์กรวิชาชีพและองค์กร-
ธุรกิจ คือ บุคลากรในองค์กรวิชาชีพจะมีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพสูง
การปฏบัิติต่อบุคลากรจงึตอ้งมีความระมดัระวงัเปน็พิเศษ ในสถาบนัอุดม-
ศึกษาหนึ่งๆ จะมีคณาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติการ  ผู้บริหารจึงต้องประพฤติ
เสมือนเป็นผู้จัดการของคณาจารย์แต่ไม่ควรสั่งการว่า จะต้องทำสิ่งใดบ้าง
ในขณะเดียวกัน ก็จะต้องแก้ปัญหารอบด้านไปด้วยโดยให้ความสำคัญ
กับกระบวนการในมหาวิทยาลัยและเชื่อมโยงกระบวนการเข้ากับผลงาน
ท้ังน้ี มีข้อพึงระวงัคือ  การคำนงึถึงวฒันธรรมองคก์ร  หากผูบ้รหิารคดิแต-่
เพียงว่าสามารถบริหารมหาวิทยาลัยได้เพราะมีความคิดดีและละเลยการดูแล-
คณาจารย์ อาจทำให้เกิดแรงต่อต้านได้ ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม
จึงเปน็ส่ิงทีไ่ม่ควรมองขา้ม

   จากการสมัภาษณก์ลุ่มบคุคลทีเ่ปลีย่นงานจากบรษิทัเอกชนเปน็-
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือศึกษาความสามารถในการพยากรณ์การประสบความ-
สำเร็จของบคุคล ผลปรากฏวา่ ความแตกตา่งระหวา่งวฒันธรรมองคก์รม-ี
ความสำคัญมากกว่าความแตกต่างด้านเน้ือหาในงานท่ีทำ กล่าวคือ กระบวนการ
ท่ีเกิดข้ึนในองค์กรมีความสำคัญมาก ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องสร้างกระบวนการ-
ตัดสินใจในองค์กรวิชาชีพให้ทันการ นอกจากนี้ ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานก็เป็นส่ิงท่ีมองข้ามไม่ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับหัวหน้า
เพ่ือน ลูกน้อง บุคคลท่ีไม่น่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใดๆ และบุคคลท่ี-
มีอิทธิพลต่อความก้าวหนา้ในสายงาน
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ประธาน : ดร. กฤษณพงศ ์ กีรตกิร
Prof. Dr. Rebecca  Maynard

เรือ่งที ่1 : การฝึกอบรมครูและการประกันคุณภาพการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา
(Teacher Education and Quality Assurance in
Math and Science Education)

ผู้นำเสนอ : Dr. James A. Kelly

Dr. James A. Kelly  กรรมการในคณะกรรมการควบคมุบัณฑติ-
วิทยาลัยศึกษาศาสตร์ (Graduate School of Education Board of
Overseers) มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ได้นำเสนอเรื่อง การฝึกอบรม
ครูและการประกันคุณภาพการเร ียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ศึกษา โดยได้กล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในประเทศสหรฐัอเมริกา และได้นำเสนอ-
งานวิจัยและข้อเสนอแนะจากนักวิชาการศึกษา นักธุรกิจ และข้าราชการ
ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการประสบภาวะวิกฤตของบัณฑิตจำนวนหนึ่ง
ทีจ่บสาขาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวศิวกรรมศาสตร ์และคณติศาสตร ์ซ่ึง-

(7 พฤศจิกายน 2548)
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ผู้เกี่ยวข้องหลายคนมีความเห็นว่ามีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทาง-
เศรษฐกิจของประเทศท่ีอยู่บนฐานของนวัตกรรมทางเทคนิคและวิทยาศาสตร์
และการพัฒนาผลผลิต

มีความกังวลกันว่า  ปัญหาอาจเกิดจากการท่ีมีจำนวนผู้เลือกเข้าเรียน-
สายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์น้อยทั ้งในระบบมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษา  แตก็่มีผูยื้นกรานวา่ปญัหานีฝ้งัลึกกับสภาวะการขาดแคลนคร-ู
ก่อนประจำการ และความไม่พอเพียงของการพัฒนาครูประจำการ ซ่ึงส่งผล-
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ำในสาขาวิชาเหล่านี้ของนักเรียนระดับ
ประถมศกึษาและมธัยมศึกษา

ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของสหรัฐฯ ได้คำนึงถึงเกณฑ์-
การพฒันา 5 เกณฑ ์ดังนี ้1) การศกึษาสำหรบัครกู่อนประจำการ 2) การ
พัฒนาวชิาชีพครูในระยะยาว  3) การสรา้งแรงจงูใจดา้นการเงนิ  4) การใช-้
ประโยชน์สูงสุดจากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในภาคเอกชนและอุดมศึกษา  และ
5) การพ่ึงพาเทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาวิชาชีพครู

นักปฏิรูปการศึกษา นักธุรกิจ และข้าราชการ ได้เสนอยุทธศาสตร์
เฉพาะทางหลายยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในสาขาวิชาเหล่านี้ อาทิ การยกระดับมาตรฐาน
และวิธีประเมินผลหลักสูตรฝึกหัดครูก่อนประจำการ การเพ่ิมทุนการศึกษา-
และผลตอบแทนอื่นที่ดึงดูดให้คนดีมีความสามารถมาทำงานด้านการสอน
และการทำใหก้ารศกึษาดา้นวทิยาศาสตร ์  เทคโนโลย ี  วศิวกรรมศาสตร์
และคณติศาสตรเ์ป็นวิชาท่ีมีความสำคัญในระดบัชาติอย่างแทจ้ริง เป็นต้น
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เร่ืองท่ี 2 : การนำเทคโนโลยมีาใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ศึกษา
(Technology Initiatives in Science and Math
Education)

ผู้นำเสนอ : Mr. Keith Budge

Mr. Keith Budge  รองผู้อำนวยการอาวุโสของบริษัทออราเคิล
เอเชีย แปซิฟิค (senior vice president) นำเสนอเรือ่ง การนำเทคโนโลยี
มาใชใ้นการเรยีนการสอนวชิาคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรศึ์กษา โดยได-้
กล่าวถึงหัวข้อสำคัญต่างๆ ได้แก่ บทบาทของออราเคิลในชุมชน บทบาท
ของออราเคลิในด้านการศึกษา ทักษะเทคโนโลยสีารสนเทศสำหรบัอนาคต
และการเรยีนรู้ด้วยเทคโนโลย ีสรุปไดดั้งน้ี

บริษัทออราเคิลฯ ให้ความสำคัญกับความต้องการของชุมชนและ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในแหล่งที่ออราเคิลฯ ดำเนินธุรกิจ
และการหาวธีิการแกปั้ญหาเพือ่ให้เกิดการเปลีย่นแปลงเชงิบวกโดยวธีิการ-
ต่างๆ โดยการให้ การเป็นอาสาสมัคร การเป็นหุ้นส่วนกับชุมชน และ
การศึกษา

ในด้านการศึกษาน้ัน ออราเคิลฯ ได้เพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ของนักเรียน-
และการเลือกสายอาชีพ เตรียมการฝึกทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่-
โรงเรียนต่างๆ ท่ัวโลก และสร้างทักษะโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรบัศตวรรษที ่21 ซ่ึงรวมถงึสารสนเทศและการสือ่สาร การคดิและแก-้
ปัญหา และการสรา้งความสมัพันธ์ระหวา่งบคุคลและการกำกบัตนเอง

ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอนาคต ประกอบด้วย การจัดให้มี-
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การอบรมครูและมีหลักสูตร online การสนับสนุนนักเรียน 10,000 คน
ใน 18 ประเทศ การช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนาทักษะ-
ท่ีสอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรม การสนับสนุนโปรแกรมซอฟต์แวร์ หลักสูตร
ใบประกาศนียบัตร และทรัพยากรที่ใช้ในการฝึกอบรมแก่คณาจารย์ใน-
มหาวิทยาลัย

ในด้านการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีนั้น ออราเคิลฯ ได้ก่อตั้งมูลนิธิ
ออราเคิลเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเป้าหมายทางการศึกษาและวิสัยทัศน์ระดับโลก
โดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ Think.com และ ThinkQuest ทั้งนี ้
Think.com เปน็โปรแกรมการสร้างเว็บไซด์และอีเมล์ฟรีสำหรับทุกคนใน
โรงเรยีน เพ่ือสร้างชุมชนแหง่การเรยีนรูภ้ายในและระหวา่งโรงเรยีน ท้ังใน-
ระดับประเทศและระดับโลก สำหรับ ThinkQuest เป็นโปรแกรมที่ให้มี
การแขง่ขนัสรา้งเวบ็ไซดก์ารศกึษาในระดบัโลก  และเปน็เสมอืนหอ้งสมดุ
ทางอินเทอร์เน็ตท่ีนักเรียนสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ ได้มากมาย

เร่ืองท่ี 3 : การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(Development and Promotion of Talents in Science
and Technology)

ผู้นำเสนอ : ดร.พิศาล  สร้อยธุหร่ำ

ดร.พิศาล  สรอ้ยธหุรำ่ ผูเ้ช่ียวชาญโรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ ์ ได้
นำเสนอ เร่ือง การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี ซึ่งจำแนกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมผู ้ที ่มีความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Development and Promotion of Science and Technology Talent
Project : DPST) โรงเรยีนวทิยาศาสตร ์และโครงการอืน่ๆ ในประเทศทีมี่-
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษในด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสรุปไดด้งันี้

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและให้การสนับสนุนผู้ที่มี
ความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง
ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศในอนาคต  โดยมีเป้าหมายในการให้ทุนการศึกษา-
แบบใหเ้ปล่าแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 60 คน ระดับ-
ปรญิญาตร ี 120 คน และใหทุ้นการศกึษาตา่งประเทศแกนั่กศึกษาระดบั-
ปริญญาตรจีำนวนหน่ึง ท้ังน้ี ทุนการศึกษาเหล่าน้ีจะใหแ้ก่ผู้ได้รับทุนจนจบ-
การศกึษาขัน้ตำ่ปรญิญาโท

การดำเนินโครงการแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นโครงการทดลอง
นำรอ่ง จำแนกเปน็ 3 ระยะ ระยะที ่ 1 ช่วงป ี 2527-2533 ระยะที ่ 2 ปี
2534-2539 ระยะท่ี 3 ปี 2540-2541 และช่วงท่ีสองเป็นการดำเนินโครงการ-
แบบถาวรในสถาบนัการศึกษาตัง้แตปี่ 2541 จนถึงปัจจุบัน

ผลการดำเนินโครงการ ณ เดือนพฤศจิกายน 2548 ปรากฏว่า มี
นักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวนรวมทัง้ส้ิน 1,153 คน เป็นทุนท่ีศึกษาใน-
ประเทศ 906 ทุน  และต่างประเทศ 247 ทุน  และจำแนกตามระดับ
การศึกษาไดเ้ป็น มัธยมศกึษา 203 คน ปรญิญาตร ี503 คน ปรญิญาโท
270 คน ปรญิญาเอก 169 คน และหลงัปรญิญาเอก 8 คน
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โรงเรียนวิทยาศาสตร์เป็นทางเลือกหนึ่งในการสอนนักเรียนให้มี
ความสามารถและมีจิตวิญญาณในการเป็นนักวิจัย นักพัฒนา นักคิดค้น
และเป็นผู้นำในแวดวงวิชาการ ในปี พ.ศ. 2543 ประเทศไทยได้ก่อต้ังโรงเรียน-
มหิดลวิทยานุสรณ์ขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสายวิทยาศาสตร์แห่งแรก
ในประเทศ

ลักษณะพิเศษของโรงเรียนนี้ คือ มีหลักสูตรการเรียนการสอนของ
ตนเอง  มีอุปกรณ์การเรียนการสอนและส่ิงอำนวยความสะดวกอย่างพอเพียง
เป็นโรงเรียนประจำที่มีครูและนักจิตวิทยาคอยดูแล/แนะแนวการดำเนิน-
กิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียน มีกระบวนการคัดสรรผู้สมัครเข้าเรียนอย่าง
เข้มงวด ครูทำงานอย่างน้อย 40 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยเป็นเวลาในห้องเรียน-
อย่างน้อย 12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และใช้เวลาท่ีเหลือในการทำวิจัยและพัฒนา-
เพ่ือปรบัปรงุคุณภาพการเรยีนการสอน และโรงเรยีนมีอิสระในการบรหิาร-
จัดการภายใตก้ฎของโรงเรยีนท่ีแตกตา่งจากโรงเรยีนรัฐบาลอ่ืนๆ

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้พัฒนาโครงการหลายโครงการที่มีจุด
มุ่งหมายในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี อาทิ โครงการผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์-
รุ่นเยาว์ โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้น

 การอภปิราย
1. ประเทศสหรฐัฯ สามารถกำหนดสาขาวชิาท่ีอยู่ในความสนใจและ-

เส้นทางอาชีพการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีโครงการทางวิทยาศาสตร์-
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หลายโครงการที ่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
(National Science Foundation) อาท ิ โครงการสนบัสนนุการเงนิเพ่ือ-
การอุดมศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสายวิทยาศาสตร์และ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  และโครงการความร่วมมือกับครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเพื่อพัฒนาหลักสูตรและประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายหลากหลาย เป็นต้น

การดำเนินการดังกล่าวมีเป้าหมายประการแรกคือ เพื่อเปิดโลกทัศน์
ด้านวิทยาศาสตรใ์ห้นักวิชาการรุ่นเยาว์ได้เข้าใจการทำงานในสายอาชพีทาง-
ด้านวิทยาศาสตร์  ซึ่งอาจทำให้บางคนเลือกเป็นนักวิทยาศาสตร์แทนการ
ทำงานในภาคอตุสาหกรรม เป้าหมายประการทีส่องคือ เพ่ือใหค้วามสนใจ
กับวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยพยายามเพ่ิมบทเรียนท่ีเก่ียวกับ-
การเรียนรู้บนพ้ืนฐานสายอาชีพ ซ่ึงอาจเพ่ิมบทเรียนมากข้ึนในระดับอุดมศึกษา
อย่างไรก็ดี ส่ิงท่ียังไม่ได้ดำเนินการคือ การริเร่ิมโครงการความรว่มมือต่างๆ

การกระตุ้นให้เกิดการทำวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนจำเป็นต้อง
ใชเ้งินในการทดลองพฒันาวชิาชีพ โดยมกีารออกแบบ นำระบบไปใช ้และ-
ทดลองรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้น กระแสเงิน
ไหลเข้าไปในระบบผ่านการพัฒนาหลักสูตร การเรียนรู้ของนักเรียน และ
มีส่วนนอ้ยเปน็การทำการตลาด เพ่ือใหเ้ปน็ไปตามนโยบายรฐับาล  "ไมมี่
เด็กคนใดทีถู่กทอดทิง้" (No Child Left Behind)

2. หลักสูตรการเรียนการสอนในประเทศสหรฐัฯ จะกำหนดแผนการ-
และวิธีการสอน กระบวนการ และลำดับขั้นตอนการสอน ที่จัดทำโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น รัฐบาล เอกชน บริษัท โครงการวิจัย-
ของมหาวทิยาลัย ฯลฯ ซ่ึงบางครัง้ ครูจะสอนตามวธีิการสอนท่ีกำหนด แต่-
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ส่วนใหญ่จะเป็นการสอนตามวิธีการที่ครูรู้ว่าจะสอนอย่างไร และสอนตาม
วิธีท่ีสอนในปีท่ีผ่านมา ปัจจุบัน มีข้อถกเถียงกันว่า การเรียนการสอนในระดับ-
มัธยมศกึษาตอนตน้และตอนปลายถกูกำหนดดว้ยโครงสรา้งของหลกัสูตร
ท่ีน่าผิดหวงัมากขึน้

การพัฒนาศักยภาพในการแก้ปัญหาของนักเรียนขึ้นอยู่กับครูผู้สอน
แม้หลักสูตรจะกำหนดวิธีการสอนไว้แล้ว และหลายคนมีความเชื่อว่าครู
จะสอนตามหลักสูตร แต่ในความเป็นจริง ไม่มีผู้ใดรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นใน
ห้องเรียนระหว่างนักเรียนและครู ดังนั้น จึงเกิดการคิดค้นแฟ้มผลงาน
(portfolio) เพ่ือใช้เป็นกระบวนการในการกำกบัดูแลการเรียนรู้ของนักเรียน

แฟ้มผลงานได้รับการพัฒนาข้ึนเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือแบบเปน็ทางการ-
สำหรับการพัฒนาวิชาชีพและประเมินผลการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี ้ 1) เปน็หลกัฐานของครทูีไ่มไ่ดส้อนตามวธีิการสอนในหลกัสูตร เพ่ือ
สาธิตว่าวิธีที่สอนในห้องเรียนสมเหตุสมผลและถูกต้อง หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ เป็นเครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน 2) บันทึกรายการ
ที่ทำนอกเวลาเรียน เพื่อแสดงถึงสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้นอกเวลาเรียนปกติ
3) ใช้ในการคัดเลือกวิธีการสอนที่สามารถช่วยนักเรียนให้ดีขึ้น  และ
4) พัฒนากระบวนการประเมนิผลเพือ่พิจารณาวา่ นักเรียนไดเ้รียนรูใ้นสิง่
ที่ครูได้สอนในห้องเรียนหรือไม่ หากผลปรากฏว่า ไม่ ก็จะเป็นสิ่งที่ครูใช้
ในการคดิต่อไปวา่ จะทำใหนั้กเรียนเรียนรู้ได้อย่างไร

นอกจากการใช้แฟ้มผลงานเป็นเครื่องมือในการศึกษาและวิเคราะห์
การเรียนรู้ของนักเรียนแล้ว  วิธีการสำคัญอีกวิธีหนึ่งของการกำกับดูแล
การเรียนรู ้ของนักเรียนคือ การให้ผู ้บริหารเข้าไปสังเกตในห้องเรียน
เพ่ือดูสภาพการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึนจริงในห้องเรียน
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3. ปจัจบุนั นโยบาย "ไมมี่เด็กคนใดทีถู่กทอดทิง้" (No Child Left
Behind) มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน-
ในประเทศสหรัฐฯ ซึ่งในทางปฏิบัติ บางคนได้แปลงนโยบายเป็น "ไม่มี
เด็กคนใดท่ีสอบไม่ผ่าน" (No Child Left on Test) เน่ืองจากมีความเห็นว่า
หากออกข้อสอบให้เด็กสามารถสอบผ่านได้ ผู้สอนจะเป็นครูที่ปฏิบัติตน-
ตามนโยบายท่ีได้รับการยอมรับกัน  ซ่ึงส่ิงน้ีเป็นท่ีถกเถียงกันว่าจะมีผลเสีย-
ต่อคุณภาพการเรียนการสอนหรือไม่

4. ในช่วงประมาณปี 2540 ประเทศไทยขาดแคลนคนที่มีความรู้
ความสามารถพเิศษด้านวิทยาศาสตร ์ต้องจา้งผูเ้ช่ียวชาญจากตา่งประเทศ-
และเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก สาเหตุของปัญหาดังกล่าวเกิดจากสัมฤทธิผล-
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในประเทศ-
อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ Mr. Alan Ruby จึงได้เสนอว่า การวิเคราะห์
โครงสร้างการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยในระยะยาว
ควรวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของจุดแข็งของประเทศ โดยเร่ิมต้นจากการพิจารณา-
ระดบัอปุสงคข์องประเทศ ส่ิงทีท่ำแลว้ ส่ิงทียั่งไมไ่ดท้ำ และสิง่ทีต่อ้งการทำ
เพื่อมุ่งเป้าไปยังจุดที่ต้องการ และคำนึงว่าจะให้บริการแก่สถาบันต่างๆ
ในภูมิภาคได้อย่างไร ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปร์มีความล้ำหน้าอย่างมากใน
การพยายามใหก้ารศึกษาเปน็ส่วนหนึง่ของการพฒันาประเทศ

5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ที ่มีความสามารถพิเศษในด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(DPST) มีเง่ือนไขให้ผู้สำเร็จการศึกษาท่ีได้รับ-
ทุนต้องทำงานในหน่วยงานของรัฐ จึงทำให้เกิดความกังวลกันว่า อาจมีผู้-
รับทุนการศึกษาบางคนท่ีเรียนจบแล้วไม่ชอบทำงานเป็นอาจารย์หรือทำงานใน-
สายวิทยาศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้น จึงควรกำหนด-
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แผนการเก่ียวกับเส้นทางอาชีพ เพ่ือให้ผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษเหล่าน้ีมีความ-
เข้าใจ และเปน็กำลังคนท่ีมีคุณภาพในการพฒันาประเทศ

โดยที่ทัศนคติในการเลือกสายอาชีพของบุคคลแต่ละคนจะแตกต่าง
กันไป ดังนัน้ การทีจ่ะใหผู้ท้ีไ่ดร้บัทนุการศกึษาในโครงการเลอืกประกอบ-
อาชีพเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นระยะเวลา
นานได ้ รัฐจะตอ้งมบีทบาทสำคญัในการวางแผนพฒันาระดบัชาตเิก่ียวกบั
การผลิตกำลังคนสายวิทยาศาสตร์ การสร้างผลตอบแทน การสนับสนุน
และกระตุน้นักเรยีนทีมี่ความสามารถพเิศษรวมทัง้ผูป้กครอง เพ่ือใหเ้ลือก
ทำงานในสายวทิยาศาสตร์  หากสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องต้ังแต่ช่วงเร่ิมต้น-
โครงการ จะทำใหผู้ร้บัทนุเลือกประกอบอาชพีเปน็นักวทิยาศาสตรท์ีดี่และ
เป็นกำลังสำคัญในการพฒันาประเทศ

นอกจากน้ี ควรมีกระบวนการกำกับดูแลแยกออกมาต่างหาก เน่ืองจาก-
การกำกับดูแลนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเหล่านี้ตั้งแต่ระยะแรกจน-
กระทั่งจบโครงการเป็นสิ่งสำคัญมากต่อการสร้างทัศนคติและเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพซ่ึงจะสง่ผลถึงการเลือกประกอบอาชพีในอนาคต

6. การสนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และ-
วทิยาศาสตรเ์ปน็ส่ิงทีเ่กิดข้ึนใหมใ่นประเทศไทย จึงควรมกีารแลกเปลีย่น-
ประสบการณกั์บประเทศสหรฐัฯ ทัง้ในเรือ่งการแลกเปลีย่นข้อมูล ส่ือการ-
เรียนการสอน บุคลากร และอืน่ๆ

 ท้ังน้ี ในการจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ คร้ังท่ี 1 มีการแลกเปล่ียน-
ประสบการณ์ โดยคณะผู้แทนจากประเทศไทยเดินทางไปศึกษาดูงานใน-
โรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยหลายแห่ง อย่างไรก็ดี ยังมิได้
มีการศึกษาดูงานในสถาบนัท่ีมีการฝึกปฏิบัติดีเด่น (best practice) ดังน้ัน
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ในการดำเนินงานข้ันตอนต่อไปจึงควรจัดโครงการแลกเปลีย่นโดยคัดเลือก-
ครู/อาจารย์จำนวนหน่ึงเดินทางไปศึกษาดูงานการเรียนการสอนในสาขาวิชา-
ทีแ่ตกตา่งกนัในโรงเรยีนหลายประเภท ซ่ึงอาจใชเ้วลาประมาณ 2 สัปดาห-์
ถึง 1 เดือน โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีเป็นการพัฒนาตนเองและส่งเสริมการเรียนการสอน-
ของคณะ/โรงเรยีน ปัจจุบัน ประเทศสหรฐัฯ มีความพยายามท่ีจะสรา้งการ-
เรียนรู้ร่วมกันในระดับสากล โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
โลกภายนอกมากขึ้น ซึ่งมีสถิติชี้ให้เห็นว่านักเรียนอเมริกันที่จบระดับ
มัธยมศกึษาตอนปลายยงัเรยีนรูเ้ก่ียวกบัส่วนอืน่ๆ ของโลกนอ้ยมาก

7. ปัจจุบัน ประเทศไทยมีปัญหาขาดแคลนครูท่ีสอนวิชาคณิตศาสตร์-
และวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา สาเหตุประการหน่ึงของปัญหาน้ีอาจ-
เกิดจากการให้นักศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ร่วมเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ กับนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเน้ือหาสาระมีความเข้มข้น
และเน้นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ แต่เม่ือนักศึกษาเรียนจบแล้ว หากไปสอน-
ในระดับประถมศึกษาจะพบปัญหาทำงานไม่ตรงกับส่ิงท่ีเรียน คือฝึกให้เรียน-
ยากแต่ส่ิงท่ีนำไปใช้ไม่คุ้มค่า ทำให้ครูท่ีสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์-
ในระดบัประถมศกึษาส่วนหน่ึงเปล่ียนงานไปสอนในระดบัท่ีสูงข้ึน

จากการประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย-
ต่างๆ ทั่วประเทศ  มีผู้เสนอว่า  การผลิตครูในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาควรมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ สาระการเรียนรู้ของวิชา
วิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงช้ันท่ี 3-4 ควรเน้นหนักทาง
ด้านวทิยาศาสตร ์ส่วนในระดบัประถมศกึษา ช่วงชัน้ที ่1-2 ควรเนน้เรือ่ง-
จิตวทิยา วิธีสอน และวชิาชีพครู โดยเนน้การสอนดา้นวทิยาศาสตรพ้ื์นฐาน
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และการสอนให้เกิดจิตพิสัยท่ีดี ฝึกการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และเรียนรู้จากรูปธรรม-
สู่นามธรรม เพ่ือปูพ้ืนฐานไปสู่ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาต่อไป

อย่างไรก็ดี ในเรื่องนี้คณะวิทยาศาสตร์มีความเห็นแย้งว่า การปรับ
หลักสูตรดังกล่าวจะมีผลให้เนื้อหาสาระการเรียนรู้ไม่เข้มข้น ซึ่งที่ประชุม
เหน็วา่ หากยงัคงใชว้ธีิการแบบเดมิ ไมว่า่จะสง่เสรมิครใูนระดบัสงูข้ึนมาก-
เท่าไร ก็จะพบปญัหาขาดแคลนครคูณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรใ์นระดบั-
ประถมศึกษาตลอดไป

8. โดยท่ีประเทศไทยมีแผนการที่จะเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาเอกชน
ในภูมิภาค ดังน้ัน การวางแผนและการพฒันาหลักสูตรจึงเป็นงานท่ีอาจารย์-
ในมหาวิทยาลัยต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพื่อให้โรงเรียนในท้องถิ่น-
สามารถพัฒนาหลักสูตร ส่ือการเรียนการสอน และยุทธศาสตร์การประเมิน-
ผลของตนเองได ้ ซ่ึงต้องสร้างความสมดุลระหว่างหลักสูตรภาคบังคับและ-
หลักสูตรทีพั่ฒนาข้ึน

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรภาคบังคับมีการรวบอำนาจอย่างมาก บ่อยคร้ัง-
ที่ผู้บริหารในสถาบันการศึกษาเกิดความกดดันเมื่อเห็นอาจารย์ในสถาบัน
ต้องเรียนรู้วิธีการสอนตามหลักสูตรภาคบังคับท่ีไม่สัมพันธ์กับความต้องการ-
ของท้องถิ่น ดังนั้น การให้ท้องถิ่นสามารถคิดและออกแบบหลักสูตรตาม
ความต้องการของท้องถ่ิน  จึงเป็นความรับผิดชอบอย่างใหญ่หลวงของเขต-
พ้ืนท่ีการศึกษาและเปน็ประโยชนต่์อการกำกับดูแลคุณภาพของนักเรียน

9. ในการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษาในประเทศไทย ควรให้ความ-
สำคัญกับการกำหนดสาขาวชิาท่ีเป็นความต้องการของประเทศ ซ่ึงประเดน็-
สำคัญในปจัจบัุน คือ การปฏรูิประบบการเงนิเพ่ือการอุดมศึกษา จึงควรม-ี
การศึกษากรณีตัวอย่างของประเทศสหรัฐฯ ในด้านการใช้นโยบายการเงิน
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เพื่อปรับปรุงคุณภาพการอุดมศึกษา และริเริ่มโครงการที่เป็นรูปธรรม
เก่ียวกับความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการ-
ของประเทศ รวมทัง้การสรา้งศูนย์ความเปน็เลิศทางวชิาการในประเทศ

10. Dr. James A. Kelly มีความเหน็วา่ ส่ิงทีค่วรดำเนนิการตอ่ไป
ในโครงการความรว่มมือระหว่างไทย-สหรัฐฯ คือ

10.1 หาวิธีการที่จะทำให้เทคโนโลยีช่วยให้สามารถติดต่อสื่อสาร
ได้ง่ายข้ึน โดยไมต้่องใชวิ้ธีการเดิมท่ีต้องเดินทางไปมา

10.2 รัฐบาลควรกำหนดนโยบาย ซึ่งอาจใช้ระยะเวลา 6 เดือน
ถึง 1 ป ีทีใ่หผู้บ้รหิารในวงการศกึษาและผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพ
ครูทุกคนใช้เวลา 1 วันในแต่ละเดือน เข้าสังเกตการเรียนการสอนวิชา
ตา่งๆ ในโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาหลากหลายประเภท
เพื่อให้เข้าใจสภาพการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริง และให้คำแนะนำโดย
อาจเก็บเป็นประวัติในแฟ้มผลงาน เพื่อให้ผู้ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา-
พิจารณาทบทวน ซ่ึงเปน็ส่วนหนึง่ของการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง

10.3 หาวิธีการใช้เทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา  เพื ่อให้เกิดการ
ปฏสัิมพันธอ์ย่างทนัทโีดยผา่นทาง online ในระหวา่งทีมี่การเรยีนการสอน
นอกจากนี้ ควรให้นักวิชาการศึกษามีส่วนร่วมในการสังเกตกระบวนการ
ทีเ่กดิขึน้นี ้  ซึง่กคื็อ การจดัตัง้ชมุชนแหง่การวเิคราะหลั์กษณะการเรยีนรู้
ภายในประเทศและทัว่ประเทศน่ันเอง
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ประธาน : รองศาสตราจารย ์ดร. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบญุ
Prof. Dr. Rebecca Maynard

เร่ืองท่ี 1 : การอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
(Perspectives on US Higher Education and the
Science)

ผู้นำเสนอ : Mr. Alan Ruby

Mr. Alan Ruby นักวิจัยอาวุโส (Senior Fellow) มหาวิทยาลัย
เพนซิลเวเนีย ได้นำเสนอเรื่อง การอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์ศึกษาใน-
ประเทศสหรฐัอเมริกา สรุปได้ดังน้ี

แรงผลักดันสำคัญที่ทำให้นักธุรกิจและนักการเมืองมีความกังวล
เก่ียวกบัการพฒันาวทิยาศาสตรศึ์กษาเกดิจากความเชือ่วา่ ประเทศสหรฐัฯ
ต้องการนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรมากขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขง่ขันของประเทศในศตวรรษที ่21 เน่ืองจากประเทศอืน่ไดใ้หค้วาม-
สำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านทักษะมากขึ้น ประกอบกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาของนักเรียนท้ังระดับ-
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของประเทศสหรัฐฯ อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

(8 พฤศจิกายน 2548)
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เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศทีพั่ฒนาแล้วในแถบเอเชีย
ในระดบั K-12 มีข้อมูลเชิงประจกัษท์ีส่นับสนนุข้อกังวลนี ้ข้อมูลจาก

Third International Mathematics and Science Studies (TIMSS)
ในปี 2546 ชี้ให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 4 ของประเทศสหรฐัฯ ต่ำกว่าประเทศสิงคโปร์
ฮ่องกง จีน และญ่ีปุ่น ประมาณ 50-70 คะแนน ในทำนองเดียวกัน ค่าเฉล่ีย-
ของผลสัมฤทธิ์ของวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ของประเทศสหรฐัฯ ตำ่กวา่ประเทศสงิคโปร ์จนี เกาหล ีฮ่องกง และญีปุ่น่
ประมาณ 20-50 คะแนน

ภาพดังกล่าวยังไม่ชัดเจนในระดับอุดมศึกษา แม้ว่าอัตราการเข้าเรียน-
ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะใน
สาขาท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร ์แต่อัตราการสำเรจ็การศึกษาก็ยังต่ำกว่าท่ีคาด

ในขณะที่ยังไม่มีการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอุปสงค์ในอนาคต
แต่ก็ทราบเป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะเกิดสภาวะการขาดแคลนแรงงานสาย-
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เน่ืองจาก ปัจจุบัน ประชากรอเมรกัินท่ีอยู่ใน-
วยัแรงงานทยอยเกษยีณอาย ุจำเปน็ตอ้งพ่ึงพาแรงงานตา่งชาตมิากข้ึน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งของวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษา คือ พัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาให้ยากข้ึน และ-
ใหทุ้นการศึกษาแกค่รูท่ีสอนวิชาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรศึ์กษา

ในระดับอุดมศึกษา  มีข้อเสนอให้ให้ทุนการศึกษารายปีเพื่อเรียน-
ปรญิญาตรใีนสาขาวทิยาศาสตรศึ์กษา เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร ์และ-
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คณิตศาสตร์ ให้สิทธิพิเศษด้านภาษีเพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจสนับสนุน
การศกึษาของนกัวทิยาศาสตรแ์ละวศิวกรอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ิมเงนิสนับสนนุ
ของภาครัฐในการทำวิจัยพื้นฐานในระยะยาว  และสร้างแรงจูงใจด้าน
การลงทนุเพ่ือการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน

เรือ่งที ่2 : ปฏวิตักิารเรยีนรู ้: พลังเสรมิระหวา่งความรูฝ้งัลกึกับความรู้
แจ้งชัด
(Learning Revolution : Synergy of Explicit to Tacit
Knowledge)

ผู้นำเสนอ : ศาสตราจารย ์นายแพทยวิ์จารณ ์ พานชิ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์  พานิช ผู้อำนวยการสถาบันจัดการ-
ความรูเ้พ่ือสังคม ไดบ้รรยาย เรือ่ง ปฏวิตัิการเรยีนรู ้: พลังเสรมิระหวา่ง-
ความรู้ฝังลึกกับความรู้แจ้งชัด สรุปได้ดังน้ี การศึกษาในอดีตจนถึงปัจจุบัน-
เน้นการเรียนรู้ในห้องเรียนท่ีมีผู้สอนเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงมีข้อดีคือ สามารถขยาย-
เชิงปริมาณได้รวดเร็ว แต่มีข้อเสียคือ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ต่ำ และ
ไมไ่ดส้รา้งวฒันธรรมการเรยีนรูใ้หแ้กท่ัง้ผูเ้รยีนและผูส้อนมากนัก

ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องมนษุย์ทีพั่ฒนาขึน้ในปจัจบุนั พบวา่ การเรยีนรู-้
ท่ีเป็นธรรมชาติ หรือ การเรียนรู้จากการปฏิบัติในชีวิตจริง จะเกิดผลสัมฤทธ์ิ
มากกว่าและสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่ท้ังผู้เรียนและผู้สอน รูปแบบน้ี
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ของมนุษย์  ก่อนมีระบบการศึกษา และด้วยการอาศัย-
เทคโนโลยีสมัยใหมในรูปของการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ จะทําให้การ
เรียนรู้แบบนีส้ามารถขยายในเชิงปรมิาณได้มากเช่นเดียวกัน
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นอกจากการเปล่ียนกระบวนทัศน์ด้านการศึกษา จากเน้นการสอนเป็น-
เน้นการเรียนรู้แล้ว กระบวนทัศน์เกี่ยวกับความรู้ก็เปลี่ยนไป จากเน้น
ความรู้เชิงทฤษฎีหรือความรู้ในตํารา (Explicit Knowledge) เป็นเน้น
ความรู้เพ่ือการปฏิบัติหรือความรู้ในคน (Tacit Knowledge) ซ่ึงส่ิงท่ีสําคัญ-
ที่สุดคือการทําให้การเรียนรู้ทั้งสองแบบช่วยเสริมพลัง (synergy) ซึ่งกัน
และกัน

การปฏิวัติการเรียนรู้ขั้นต่อไปคือ เปลี่ยนจากการเรียนรู้เฉพาะใน-
โรงเรียนหรือการเรียนรู้ในรูปแบบ สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีการสร้าง-
กระบวนทัศน์ ทฤษฎี และทักษะในหลากหลายระดับหลากหลายมิติ
เพ่ือการเรยีนรูข้องคนทัง้ปวง ตัง้แตเ่กิด (หรอืก่อนคลอด) ไปจนตาย ซึง่
ทักษะที่สําคัญที่สุดสําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือทักษะด้านการเรียนรู้
ดังนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาคือ การสร้างนิสัยเป็นบุคคลเรียนรู้
เรยีนวธีิการเรยีนรู ้ รู้จกัวธีิตัง้คาํถามกับตนเองเพือ่ใหต้นเองเรยีนรู ้ เรยีนรู้
วิธีดํารงความกระหายใครรู้่  เรียนรู้วิธีสร้างความม่ันใจและความสนุกสนาน-
ในการเรยีนรู้

ครูควรเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สอนมาเป็นผู้จัดกระบวนการ
เพ่ือให้ผู้เรียนร่วมกันทํากิจกรรม เพ่ือเรียนรู้หลากหลายมิติในเวลาเดียวกัน
และมิติที่สําคัญที่สุดคือเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ โดยเรียนความรู้ในคนและ
ความรู้ในตํารา การจัดการความรู้ที่ดีจะต้องเน้นที่คนและกระบวนการ
โดยมีความสมดุลกับการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี เพื่อเอื ้ออํานวย
ความสะดวกตอ่การแลกเปลีย่นเรียนรู้

จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้นำเสนอกรณี
ศึกษา 2 กรณี ได้แก่ โรงเรียนชาวนา จ.สุพรรณบุรี และโรงเรียนจิระศาสตร์-
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วิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นตัวอย่างของการเรียนรู้จากปฏิบัติการ
ที่ใช้พลังเสริมหรือจัดกระบวนการให้เกิดพลังเสริม ระหว่างบุคคลเรียนรู้
และระหว่างความรู้ในคนกับความรู้ในตํารา ทั้ง 2 กรณีเป็นการรวมกลุ่ม
กันเรยีนรู ้โดยมี "คุณอาํนวย" (knowledge facilitator) คอยช่วยเหลอื-
อํานวยความสะดวก เปน็การเรยีนรูท้ั้งสาระและเรยีนรูทั้กษะในการเรยีนรู้
ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งในกระบวนการนี้มีการเรียนรู้ทั้งความรู้เชิงทฤษฎีและ
ความรูเ้ชิงปฏบัิติ ใหเ้กิดการเสรมิพลังซึง่กันและกนั

เรือ่งที ่3 : สรปุผลการประชมุความรว่มมอืทางวชิาการของคณะคณบดี
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันท่ี 1-14 พฤษภาคม 2548
(Report on Thailand-US Dean Summit, 1-14 May,
2005, The United States of America)

ผู้นำเสนอ : รองศาตราจารย ์ดร.พฤทธิ ์ ศริิบรรณพทิกัษ์

รองศาตราจารย ์ดร.พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ์ คณบดคีณะครศุาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้สรุปผลการประชุมความร่วมมือทางวิชาการ
ของคณะคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ณ
ประเทศสหรฐัอเมริกา ระหว่างวันท่ี 1-14 พฤษภาคม 2548 สรุปได้ดังน้ี

คณะศึกษาดูงานได้ศึกษาดูงานการสอนวิทยาศาสตร์ศึกษาในระดับ-
มัธยมศึกษาวิทยาลัย และศูนย์วิทยาการสนับสนุนการเรียนรู้ (Supporting
and Learning Resources) โดยมกิีจกรรมหลกัๆ ดังนี้

1) ว ิทยาศาสตร ์ศ ึกษาในว ิทยาล ัย ประกอบด้วย โครงการ



131
 ⌫ 

 ⌦⌦

ความร่วมมือทวิภาคีต่างๆ หลักสูตรที่เน้นการใช้ห้องทดลอง หลักสูตร
ความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อขยายผลประสบการณ์การทำงาน การฝึก-
ปฏิบัติทางพุทธิพิสัย (การเรียนรู้ที่แวดล้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ) หลักสูตร
ที่เป็นระบบ (ผสมผสานระหว่างการสอนแบบปฏิบัติร่วมกัน การท่องจำ
การทดลอง และการแก้ปัญหาโดยการฝึกฝนดูแลอย่างใกล้ชิด) โครงการ
สหวชิาการ  การวจิยัในระดบัปรญิญาตร ี  ทนุการศกึษา และกจิกรรมที-่
สร้างสรรค์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การบูรณาการการวิจัยและ
การศึกษาในระดบัปรญิญาตร ีเป็นต้น

2) วิทยาศาสตร์ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  อาทิ  การทำวิจัย
ร่วมกันระหวา่งครูและนักเรียน  การสอนวิชาธรณีวิทยาเบ้ืองต้นด้วยแผนที่
3 มิต ิการทบทวนหลกัสูตรทกุ 7 ป ีการกำหนดมาตรฐานวชิาวทิยาศาสตร์
และทรพัยากรเพือ่การวทิยาศาสตรศึ์กษาแบบ online เปน็ตน้

3) การอบรมครทูีส่อนวชิาวทิยาศาสตร ์  อาท ิการอบรมครโูดยใช-้
โครงการโลกสมัพันธ ์ (Earth Links Project) การบรูณาการเนือ้หาวชิา-
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับวิธีการสอน  การให้เงินสนับสนุนวิทยาลัย-
และเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตรศึ์กษา เปน็ตน้

ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาในประเทศไทย มีดังน้ี
1) การปรบัปรงุวทิยาศาสตรศึ์กษา โดยวธิกีารตา่งๆ ดังนี ้การสรา้ง-

ความรว่มมอืทีเ่ข้มแขง็ระหวา่งมหาวทิยาลยั-โรงเรยีน-บรษัิท เพ่ือยกระดบั
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา การส่งเสริมให้นักเรียนทำวิจัย
และกิจกรรมที่สร้างสรรค์โดยสอดแทรกในหลักสูตรคณิตศาสตร์และ
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วิทยาศาสตร์ศึกษา  การให้ทุนการศึกษาเพ่ือดึงดูดผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษ-
และคร ูและการสนบัสนนุส่ือการเรยีนการสอนและทรพัยากรแกค่รท่ีูสอน
วิชาคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรศึ์กษา เปน็ตน้

2) การปรับปรุงการอบรมครูท่ีสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์-
ศึกษา ได้แก่ การสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างคณะวิทยาศาสตร์
และคณะศึกษาศาสตร์ในด้านการให้การศึกษาแก่ครูท่ีสอนวิชาคณิตศาสตร์-
และวิทยาศาสตร์ศึกษา การเน้นทั ้งวิธีการสอนและสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ศึกษา การทำให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์มาเรียนหลักสูตรครู  การจัดเตรียมห้องทดลองเพื่อ
พัฒนาอุปกรณ์การสอนอย่างต่อเน่ือง  และการจัดเตรียมส่ือการเรียนการสอน-
และทรัพยากรต่างๆ ให้แก่ครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ศึกษา เป็นต้น

 การอภปิราย
ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ต่างๆ จำแนกตามประเดน็การอภิปรายได้ดังน้ี
1. หัวข้อการอภิปราย

Prof. Dr. Rebecca Maynard ประธานฝ่ายสหรัฐฯ มีความ
เหน็วา่ เพ่ือใหก้ารอภปิรายอยูใ่นขอบเขตของประเดน็ทีเ่ก่ียวขอ้ง ควรระบุ
หัวข้อที่จะอภิปรายให้ชัดเจน ซึ่งหัวข้อที่กล่าวบ่อยในการประชุมโต๊ะกลม
ไทย-สหรัฐฯ คร้ังน้ี ได้แก่ 1) จะสอนอะไรและอยา่งไรในระดบัประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา และผลลัพธ์ที่คาดหวังคืออะไร 2) ใครเป็นผู้สอนและ
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จะสอนอย่างไร 3) การสร้างองค์ความรู้และหลักสูตรเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู ้เชิงรุกที ่อยู ่บนพื ้นฐานการทำโครงการ
การประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ และการแบ่งปันความรู ้ให้มากขึ ้น และ
4) การเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา และ
การทำใหผู้ท้ีจ่บสายวทิยาศาสตรท์ำงานดา้นวทิยาศาสตร์

โดยทีป่ระเทศไทยขาดแคลนกำลงัคนทีไ่ด้รับการฝกึอบรมอยา่งดี
ในสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจึงให้ความเห็น
เพิ่มเติมว่า การอภิปรายควรเน้นการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีช่วยใน
การยกระดับการเรียนในสาขาที่ขาดแคลนทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน
การผลิต อาทิ ความพอเพียงของการใช้เทคโนโลยี/อินเทอร์เน็ต/และ
สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตของครู การ
เรียนรู้ของนักเรียน  การเรียนรู้ของคณาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์ท่ีทำหน้าท่ี-
พัฒนาหลกัสูตรคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์เป็นต้น

2. สภาพปัจจุบันของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาในประเทศ-
สหรัฐฯ และไทย

2.1 นโยบายของรัฐบาลกลางประเทศสหรัฐฯ "ไม่มีเด็กคนใดท่ีถูก-
ทอดทิ้ง" (No Child Left Behind) ส่งผลดีในระยะยาว เนื่องจากมี
การกระตุ้นให้เกิดการทำวิจัยเชิงประยุกต์มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเน้นการทำ
วจิยัพ้ืนฐานเปน็ส่วนใหญ่

2.2 การเรยีนการสอนในประเทศสหรฐัฯ มีความหลากหลาย มี-
มาตรฐาน และหลกัสูตรทีแ่ตกตา่งกันข้ึนกับความตอ้งการของแตล่ะมลรัฐ-
และเขตพื้นที่การศึกษา อย่างไรก็ดี การเรียนการสอนส่วนใหญ่จะถูก-
จำกัดด้วยเนือ้หาทีจ่ะสอน ซึง่ในทางทีถู่กแลว้ ควรเนน้การทำใหบ้ทเรยีนมี
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ความน่าสนใจและมปีระสิทธิภาพสำหรับการเรยีนรู้ของนักเรียนมากข้ึน
2.3 ในประเทศสหรฐัฯ ครูท่ีสอนวิชาวิทยาศาสตรศึ์กษาในระดบั-

มัธยมศึกษา จะต้องมีวุฒิการศึกษาขั ้นต่ำระดับปริญญาตรีทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และปริญญาโททางด้านศึกษาศาสตร์ แต่ในประเทศไทย
น้อยกวา่ร้อยละ 20 ของครท่ีูสอนวชิาวทิยาศาสตรจ์บปรญิญาตรทีางดา้น-
วิทยาศาสตร์ ส่วนมากจะเป็นครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ซึ่งแสดงว่า
ผู้ท่ีจบด้านวิทยาศาสตร์เลือกประกอบอาชพีเป็นครูเพียงจำนวนน้อย

2.4 ปัจจุบัน ประเทศสหรัฐฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาวิธีการประเมินผล-
ระหว่างเรียน (formative assessment) หลายวิธี โดยมีจุดประสงค์
เพื่อช่วยให้ครูกำหนดแผนการเรียนการสอนล่วงหน้า อย่างไรก็ดี จนถึง
ปัจจุบัน ยังไม่พบวิธีการที่ยั่งยืน คาดว่าการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ
ครั้งต่อไป  อาจมีความคืบหน้าและสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
มากกว่านี้

2.5 รองศาสตราจารย ์ดร.คุณหญงิสุมณฑา พรหมบญุ ไดแ้จง้-
วา่ Dr. Kevin Niemi จากมหาวทิยาลยัวสิคอนซนิ แมดสัิน ไดด้ำเนินงาน
วจิยั 2 ช้ินทีมี่การตพิีมพ์เปน็หนงัสอืแลว้ ไดแ้ก ่"จะเรยีนวชิาวทิยาศาสตร-์
ศึกษาได้อย่างไร" และ "กรณีตัวอย่างภาคปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนา-
วิชาชีพคร"ู และยนิดีใหผู้้สนใจไดศึ้กษา ซ่ึงอาจเปน็ประโยชนต่์อการทำให-้
อาชีพครูมีความน่าสนใจ และทำใหนั้กเรียนเลือกประกอบอาชพีครูมากข้ึน

2.6 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยกำหนด
ใหนั้กเรยีนเลือกเรยีนได ้ 3 สาย คือ สายวทิยาศาสตร ์ สายคณติศาสตร์
และภาษา และสายศิลปศาสตร์ การแบ่งแยกสายโดยชัดเจนนี้ มีข้อเสีย-
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ประการหนึ่งคือ  โรงเรียนบางโรงกำหนดเกณฑ์ในการเลือกเรียนสาย
วิทยาศาสตร์ว่าจะต้องมีผลการเรียนรวมในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่
ในเกณฑ์ดีเท่านั้น ทำให้ผู้ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ได้เรียนในสาย-
วิทยาศาสตร์ ขณะท่ีในประเทศสหรัฐฯ กำหนดให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา-
ทุกคนจะตอ้งเรียนวิชาวิทยาศาสตรพ้ื์นฐาน เช่น คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร์
ชีววทิยา เคมี ภาษา และวทิยาศาสตรพ้ื์นพิภพ (Earth Science) ก่อน
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

2.7 ปัญหาข้อหนึ่งที่เกิดขึ้น คือ เมื่อกล่าวถึงการเรียนการสอน-
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ครูที่สอนในสายภาษาและ
สังคมศึกษาส่วนใหญ่จะมีความคิดว่า  ตนไม่ต้องทำอะไรกับวิชาคณิตศาสตร์-
และวิทยาศาสตร์ ในทำนองเดียวกัน ครูที ่สอนวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มักไม่สนใจภาษาและการพัฒนามนุษย์เช่นกัน การกล่าวถึง-
เทคโนโลยจึีงมิไดพิ้จารณาในเชงิสังคมศาสตรแ์ละมนษุยศาสตร ์ ซ่ึงทำให-้
เทคโนโลยีขาดคุณค่า ดังนั้น ปัญหาที่เผชิญหน้าอยู่จึงมิใช่วิธีการสอน
สาระการเรียนรู้ แต่อยู่ท่ีการทำให้ครูเห็นภาพการพัฒนานักเรียนในองค์รวม-
ตามระดับการศึกษา

2.8 งานวจัิยที ่ศาสตราจารย ์นายแพทยว์จิารณ ์พานิช นำเสนอ
เกี่ยวกับกรณีศึกษาของกระบวนการเรียนรู ้แนวใหม่ทำให้เห็นภาพว่า
ขณะนี ้โรงเรยีนกำลังทำอะไร  สาเหตสุำคัญของปญัหาทีเ่ผชญิหนา้อยู่ใน-
ขณะน้ี  คือ  การท่ีหลักสูตรฝึกหัดครูเน้นเน้ือหาและวิธีการสอนโดยมิได้คำนึง-
ถึงวิธีการทำให้นักเรียนเรียนรู้สถานการณ์จริงของชีวิต  ส่งผลให้เกิดการขาด
ทักษะชวิีต ซ่ึงเปน็ส่วนหนึง่ของวชิาคณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์และศาสตร-์
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อ่ืนๆ ท่ีสำคัญตอ่การดำรงชพีในสถานการณข์องโลก ณ ขณะใดขณะหนึง่
ทีค่วรมจีติใจทีเ่อ้ืออาร ีสันตสุิข สำหรบัชวีติอืน่ๆ ในโลกดว้ย

3. ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ศึกษาในประเทศไทย

3.1 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ควรหมายถึง การคิดสร้างสรรค์
การคิดวิเคราะห์ และการติดต่อกับบุคคลอื่น ดังนั้น การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ศึกษาจึงควรคำนึงถึงการทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีสร้างสมดุล-
ที่ดีระหว่างจิตใจที่มีความสุขและคน นอกเหนือไปจากการคิดว่าจะสอน
อะไรและสอนอยา่งไร

3.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ศึกษาควรคำนึงถึงธรรมชาติของ
การเรียนรู้ 4 ประเภท ได้แก่ ความเป็นจริง ระดับความรู้ ผู้เรียน และ
กระบวนการเรยีนรู้

3.3 ปัจจุบัน การเรียนรู้ได้แยกออกจากการสอนและการวิจัย
จึงควรบูรณาการทั้ง 3 สิ่งเข้าด้วยกัน แม้ว่าอาจารย์จะทำงานวิจัยมากขึ้น
แต่งานวิจัยที่ทำอาจแตกต่างจากสิ่งที่สอนโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ ผู้วิจัย
ยังไม่ได้ให้ความสนใจกับการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์สอน  และ
แบ่งปันความรู้กับครูคนอื่นในทางที่เป็นประโยชน์เท่าที่ควร จึงต้องแก้ไข
ส่ิงเหลา่น้ีให้ถูกตอ้ง

นอกจากน้ี  การเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ควรสัมพันธ์-
กับชวีติประจำวนั  มิฉะนัน้แลว้  จะทำใหนั้กเรยีนรูสึ้กวา่วชิาคณติศาสตร-์
และวิทยาศาสตร์ศึกษายากเกินไปต่อการเข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่าง
ไปจากสิ่งที่เห็นและได้ยินในชีวิตประจำวันอย่างสิ้นเชิง และเนื่องจาก
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สภาพแวดล้อมในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก แต่มีข้อกังขา
กันว่า เทคนิคการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากเปลี่ยน
จะเป็นการเปลี่ยนตามรูปแบบเดิมที่สอนมานาน ที่ไม่สามารถเข้าไปในใจ
นักเรยีนไดห้รอืไม ่ปญัหาดงักลา่วเปน็ปญัหาใหญท่ีต่อ้งการการทำวจิยั

3.4 สาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับประถม
ศึกษาควรเน้นที่การสร้างจิตพิสัยที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าการเน้น
เน้ือหาท่ีเป็นเชิงวิทยาศาสตร์มากเกินไป  โดยอาจใช้วิธีต้ังคำถามเพ่ือให้เด็ก-
สำรวจตัวเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยครูต้องมีคำตอบให้กับสิ่งที่เด็ก-
สำรวจแล้ว

3.5 โดยที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก การเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร์จึงควรเปลี่ยนให้ทันสภาพการเปลี่ยนแปลงด้วย ยกตัวอย่าง
เช่น ปัจจุบัน วิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพเป็นวิชาท่ีสำคัญสำหรับชีวิตประจำวัน
โดยมีตัวอย่างจากกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติสึนามิ ท่ีเกิดข้ึนท่ีประเทศไทย-
เม่ือเดือนธันวาคม 2548 ท่ีพบว่า เด็กหญิงชาวอังกฤษ อายุ 10 ขวบ สามารถ-
ประยกุตใ์ชค้วามรูท้ีเ่รยีนในหอ้งเรยีนกบัเหตกุารณท์ีเ่กดิข้ึนจรงิ ซึง่ทำให-้
สามารถชว่ยชวีติตนเองและผูอ่ื้นไดอี้กกวา่ 100 คน ดังนัน้ ประเทศไทย
จึงควรเพ่ิมหลักสูตรเก่ียวกับวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพด้วย เพ่ือให้ประชาชนได้-
เรียนรู้ศาสตร์ท่ีเก่ียวกับมหาสมุทรและธรณีวิทยาให้ทันกับการเปล่ียนแปลง-
ของโลก

นอกจากนี้ ควรเพิ่มแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21
เนื่องจากในยุคนี้ เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในโลกที่อยู่รอบตัวได้อย่าง
ง่ายดายเพียงการใช้อินเทอร์เน็ต หากครูยังมีวิธีการสอนที่ตามไม่ทันการ-
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เปลีย่นแปลงของโลก เด็กก็จะลำ้หนา้คร ู ซึง่ไมใ่ชป่ญัหาของเดก็ แตเ่ปน็-
ปัญหาของครูที่ไม่สามารถตามทันการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น การพัฒนา
การเรียนการสอนจึงควรคำนึงถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเคร่ืองมือ-
ประเภทหนึง่ในการเรยีนรู้แบบเชงิรุกให้ได้ประโยชนสู์งสุด

3.6 ครูจำเป็นต้องมีหน้าที่ประเมินผลนักเรียนระหว่างสอนด้วย
ซ่ึงวิธีการท่ีง่ายวิธีหน่ึงคือ  การสังเกตว่านักเรียนมีความสุขในการเรียนและ-
รับรู้สิ่งที่ครูสอนอยู่หรือไม่ นอกเหนือจากการใช้สื่อการเรียนการสอนอื่น
และเทคโนโลยีการเรียนรู้ประกอบ  นอกจากน้ี  วิธีการประเมินผลแบบปรนัย-
ส่งผลใหนั้กเรยีนสามารถคาดเดาคำตอบแทนการเรยีนรูแ้บบฝงัลกึ (tacit)
และแบบแจ้งชัด (explicit) ดังนั้น ควรเปลี่ยนวิธีการประเมินผลเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนได้เรียนรู้
เน้ือหาสาระทีส่อนในหอ้งเรยีน โดยคิดค้นวิธีการประเมนิผลทีมี่คุณภาพดี-
เทียบเท่าแฟ้มผลงาน

 3.7 ข้อมูลอุปสงค-์อุปทานของตลาดแรงงาน และการพยากรณ-์
ความต้องการในอนาคตจัดเป็นข้อมูลสำคัญในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน-
และผูป้กครอง อย่างไรกดี็ การผลกัดันใหเ้ด็กเลือกประกอบอาชพีเปน็ครู
ขึ้นกับปัจจัยสำคัญด้านรายได้ด้วย ซึ่งในสภาพปัจจุบัน นักเรียนต้องการ
ทำงานในภาคอตุสาหกรรมมากกวา่เปน็คร ูเน่ืองจากมรีายไดท่ี้แตกตา่งกัน
มาก รัฐบาลจึงต้องเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหานี้ เพื่อหาวิธีการ
กระตุ้นให้นักเรียนท่ีเรียนสายวิทยาศาสตร์เลือกประกอบอาชีพเป็นครูมากข้ึน
และทำให้อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีน่าสนใจจริงๆ มิฉะน้ันแล้ว คนท่ีมีคุณสมบัติ-
ดีก็จะเลอืกทำงานอืน่ท่ีมีรายไดสู้งกวา่
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4. ส่ิงท่ีควรดำเนนิการในขัน้ต่อไป
 4.1  การพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่างไทย-สหรัฐฯ ที่

เกี่ยวข้องกับการเตรียมและพัฒนาครูประจำการ การปรับปรุงตำราวิชา-
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และสื่อการเรียนการสอน โดยรูปแบบ
ความร่วมมืออาจมีหลายรูปแบบ อาทิ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
องค์ความรู้ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาโทระหว่างไทย--
สหรฐัฯ การจดัหลกัสูตรทีใ่หนั้กศึกษาไทยเรยีนในประเทศไทยและทำงาน
วิจัยในสหรัฐฯ และการศึกษาดูงานในสถานศึกษาของท้ัง 2 ประเทศ ท่ีได้รับ
การยอมรับว่า  มีการฝึกปฏิบัติดีเด่น (best practice) ในด้านต่างๆ
เป็นต้น

4.2 การศึกษากรณีตัวอย่างสถานศึกษาที่มีการฝึกปฏิบัติดีเด่น
อาจทำทั้งกรณีศึกษาเชิงเปรียบเทียบและกรณีศึกษาทางเลือก และเลือก
สาขาเฉพาะดา้นทีต่อ้งการศกึษา อาท ิการจา้งคร ูการฝกึอบรมคร ูการฝกึ-
อบรมสำหรบัการเปน็นักวทิยาศาสตรท่ี์ดี  การฝกึอบรมสำหรบัการเปน็คร-ู
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่ดี พฤติกรรมในห้องเรียน และการวิจัยแบบครบ
วงจร เป็นต้น ทั้งนี้ วิธีการศึกษาคือ การพิจารณากรณีศึกษาแต่ละกรณี
อย่างเป็นระบบในประเด็นท่ีได้อภิปรายกันมาแล้ว  ซ่ึงการศึกษากรณีตัวอย่าง-
ของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง  อาจทำให้ได้ตัวอย่างที่สามารถใช้เป็น
แบบอย่าง (role model) เพ่ือดึงดูดให้มีผู้สนใจเลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์-
มากขึ้น อันจะช่วยแก้ไขปัญหาการลดลงของจำนวนผู้เข้าเรียนและผู้ที่จบ
สายวิทยาศาสตร์
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4.3 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกับหลักสูตรในประเทศสหรัฐฯ
และไทย อาจเปรียบเทียบในประเด็นต่างๆ ดังนี ้ หลักสูตรพื ้นฐาน
ที่ทุกคนควรรู้ การออกแบบเนื้อหาให้ครอบคลุมเรื่องที่เป็นสิ่งเสริมหรือ
กรณีพิเศษ การใช้ประสบการณ์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ก่อนศึกษาต่อ-
ระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น
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University of Pennsylvania

4. Mr. Alan Ruby Senior Fellow,
University of Pennsylvania

5. Dr. Thomas D. Parker Senior Associate, Institute for
Higher Education Policy

6. Dr. Kevin Niemi University of Wisconsin
7. รศ.ดร.พฤทธิ ์ ศิริบรรณพทิกัษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8. ผศ.ดร.ภูเบศร ์ สมุทรจกัร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

พัฒนา มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์
9. ดร.สุทธศร ี วงษส์มาน ผูอ้ำนวยการสำนกันโยบายและ

แผนการศกึษา สกศ.
10. ดร.วรยัพร  แสงนภาบวร หวัหนา้โครงการวจัิยกระจายอำนาจ

ทางการศกึษา สกศ.
11. นางเรอืงรตัน์  วงศป์ราโมทย์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายเพ่ิมขีดความ

สามารถในการแขง่ขันของประเทศ
สกศ.

12. นางสาววรมน  จลุะจารติต์ หัวหนา้กลุ่มยุทธศาสตร์
ระหวา่งประเทศ  สกศ.
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13. นางสาวสมถวิล กาญจนาพงศ์กุล นักวชิาการศกึษา สกศ.
14. นางสาวสุกัญญา สารพล นกัวชิาการศกึษา สกศ.

เริม่ประชมุเวลา 13.30 น.
ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ประธานคณะอนุกรรมการบริหารฝ่ายไทย

โครงการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ กล่าวเปิดการประชุม จากนั้น
ดร.วรัยพร แสงนภาบวร หัวหนา้โครงการวจัิยกระจายอำนาจทางการศกึษา
สกศ.ไดร้ายงานสรปุภาพรวมการประชมุในหอ้งที ่ 1 การปฏรูิปอดุมศึกษา
สรุปได้ดังน้ี

ประเด็นหลักที่เป็นที่สนใจของผู้เข้าร่วมประชุม คือ การเงินเพื่อการ
อุดมศึกษา และการพัฒนาผู้นำในสถาบันอุดมศึกษา ในประเด็นการเงิน
เพ่ือการอุดมศึกษาน้ัน  ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกา  มีความเคล่ือนไหวท่ี-
จะแปรรปูสถาบนัอุดมศึกษา (privatization) และใหผู้ป้กครองตลอดจน
ผู้เรียนเข้ามามีส่วนรว่มรบัภาระคา่ใช้จ่ายทางการศกึษามากข้ึน ซ่ึงประเทศ-
ไทยมีแนวคิดท่ีจะใช้หลักการดังกล่าวในอนาคตอันใกล้น้ีเช่นกัน  โดยจะเร่ิม-
ใช้แผนการปฏิรูปการเงินเพ่ือการอุดมศึกษา หรือท่ีเรียกกันว่า ระบบกองทุน-
เงนิใหกู้้ยืมเพ่ือการศกึษาทีผ่กูกับรายไดใ้นอนาคต (Income Contingent
Loan : ICL) ในปกีารศกึษา 2549 น้ี ดังนัน้ การเรยีนรูป้ระสบการณจ์รงิ-
จากประเทศสหรฐัฯ อาจเป็นประโยชนต่์อการใช้ระบบ ICL ในประเทศไทย

สำหรับประเด็นการพัฒนาผู้นำในสถาบันอุดมศึกษานั้น  ขณะนี้
ประเทศไทยประสบปญัหาหลายประการในด้านท่ีเก่ียวเน่ืองกับกระบวนการ-
คัดสรร การพัฒนาคณาจารย์ วิธีการประเมินผล และการแทรกแซงด้าน
การเมือง  โดยท่ีการบรหิารบคุคลเป็นภารกิจหลักประการหนึง่ของผูบ้ริหาร
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ดังน้ัน  การนำเสนอประสบการณก์ารจัดหลักสูตรต่างๆ เก่ียวกับการพัฒนา-
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจึงเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม-
ประชุม ท้ังน้ี ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ การคัดเลือกบุคคลท่ีมีศักยภาพเข้าร่วม-
โครงการทดลองนำร่องเพื่อให้สามารถสร้างเครือข่ายข้ามสถาบันได้ และ
การจูงใจใหบุ้คคลท่ีมีความรู้ความสามารถยอมเขา้รับการอบรม

จากนั้น รศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่อภิปราย
กันมากในการประชุมในห้องที่ 2 วิทยาศาสตร์ศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
ประเด็นสำคัญ 2 ประเด็น ได้แก่ วิทยาศาสตร์ศึกษาและการอบรมครูท่ีสอน-
วิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งในประเด็นของวิทยาศาสตร์ศึกษานั้น การอภิปราย
จะเกีย่วเนือ่งกับสาระการเรยีนรูข้องวชิาท่ีจะสอน ในขณะทีก่ารอบรมครท่ีู-
สอนวิชาวิทยาศาสตรจ์ะมุง่เน้นท่ีวิธีการสอน

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้เรียนรู้ตัวอย่างการฝึกปฏิบัติดีเด่น
(best practice) ของทัง้ประเทศไทยและสหรฐัฯ และไดอ้ภิปรายเกีย่วกบั-
แนวทางความร่วมมือในอนาคตเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนทั้ง
ในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งมีประเด็นสำคัญคือ การสรรหา-
อาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-
เพ่ือดึงดูดให้นักเรียนเข้ามาเรียนหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มากข้ึน ท้ังในระดบัมัธยมศึกษาและอดุมศึกษา

จากนัน้ ประธานฯ ได้ดำเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุ
โดยท่ีประชุมมีมติให้เล่ือนการพิจารณาวาระท่ี 1 : การปรับปรุงองค์ประกอบ-
ของคณะอนุกรรมการฯ ไปเป็นวาระสุดท้าย และเลื่อนวาระอื่นๆ ขึ้นมา
ตามลำดบั ดังนี้
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วาระที ่1 : แผนการดำเนนิงานตอ่ไป
ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานต่อไป  โดยมีสาระ-

สำคัญสรปุไดดั้งนี้
1. การดำเนินโครงการจดัประชมุโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ในปัจจุบันมุ่ง

เน้นหวัข้อสำคัญ 2 หัวข้อ คือ การปฏรูิปอุดมศึกษาและวทิยาศาสตรศึ์กษา
และการประชมุหลายคร้ังท่ีผ่านมาได้กล่าวถึงการส่งเสริมเด็กท่ีมีปัญญาเลิศ
(gifted student)  อย่างไรก็ดี โดยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ของโครงการฯ ได้ให้ความ
สำคัญกับการพัฒนาเดก็และเยาวชนในทอ้งถ่ินทุรกันดาร เด็กด้อยโอกาส
ซ่ึงอาจรวมถงึการส่งเสรมิเดก็ท่ีมีปัญญาเลศิด้วย ดังน้ัน ในการดำเนินงาน-
โครงการในข้ันต่อไป  ควรสอดคล้องกับแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี โดยอาจเพิม่ประเดน็ดังกล่าวด้วย

2. การจัดหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ดเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการอุดมศึกษาในประเทศไทย ในทางปฏิบัติ ไทย
ควรคำนึงถึงการเรียนรู้ประสบการณ์ในทำนองเดียวกันในหลายสถาบัน
ที่ต่างระดับกัน แล้วปรับให้เข้ากับบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อให้
มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะเรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานประจำวันและ
นำไปพัฒนาสถาบนัได้อย่างแทจ้ริง

3. ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต
(ICL) เป็นระบบการเงินเพ่ือการอุดมศึกษาแนวใหม่ท่ีประเทศไทยได้พัฒนา-
มาจากประเทศออสเตรเลีย  และจะเร่ิมใช้ในสถาบันอุดมศึกษาในปีการศึกษา
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2549 การใชร้ะบบดงักลา่วสง่ผลใหผู้บ้รหิารสถาบนัอุดมศึกษาจำเปน็ตอ้ง-
เสริมสร้างความรู้เพ่ิมเติมหลายด้านเพ่ือเตรียมพร้อมสำหรับการเปล่ียนแปลง
อาทิ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารทรัพย์สิน การวิจัย การสร้างงาน
ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาที่มีฐานะยากจนมีรายได้ระหว่างเรียน
เป็นต้น การปฏรูิปการเงนิอุดมศกึษาจึงเปน็ประเดน็สำคัญในประเทศไทย
ในขณะนี ้ท่ีควรนำมาพจิารณาในการดำเนนิงานโครงการตอ่ไปดว้ย

4. การเงินเพื ่อการอุดมศึกษาเป็นประเด็นที่มีความสัมพันธ์กับ
การเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีบริบทที่แตกต่างกันไปในแต่ละ-
ประเทศ  โดยท่ีประเทศสหรัฐฯ  ได้ใช้ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา-
ท่ีคล้ายคลึงกับ ICL มานานแล้ว  หากไทยได้เรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนา-
และข้อผิดพลาดของระบบ จะเอ้ือให้เกิดความราบร่ืนในช่วงระยะเปล่ียนผ่าน-
ไปใชว้ธิกีารใหเ้งนิอดุหนนุแบบใหมน่ีไ้ด ้ทัง้นี ้การเรยีนรูด้งักลา่วมใิชเ่ปน็
การเปลี่ยนแปลงวิธีการให้เงิน  แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านการปรับ
โครงสรา้งของการอดุมศึกษา

5. จากการประชุมกลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์ศึกษา รศ.ดร.คุณหญิง
สุมณฑา พรหมบุญ รายงานว่า ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ฝากประเด็นว่า
การจดัประชมุทางวชิาการ Dean Summit และ President Summit
ได้ผลท่ีดีและมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการมาก  จึงควรมีการดำเนินงาน-
โครงการในทำนองนี้ต่อไป โดยกำหนดทิศทางให้ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ได้เสนอให้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำเนิน-
โครงการเพ่ือให้ประสบความสำเร็จ  ซ่ึงผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายเก่ียวกับ-
ประเดน็สำคัญท่ีควรดำเนินการในปจัจุบันจนถึงการจดัประชุมโต๊ะกลมคร้ัง
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ตอ่ไป คือ การคดัเลือกมหาวทิยาลยัประมาณ 5 แหง่ และโรงเรยีน 5 โรง
ทั้งในประเทศไทยและสหรัฐฯ ที่ได้รับการยกย่องว่ามีการฝึกปฏิบัติดีเด่น
(best practice) เพ่ือใหค้ณาจารยข์องทัง้สองประเทศไดศึ้กษาดงูานและ-
แลกเปลีย่นประสบการณใ์นดา้นตา่งๆ อาท ิการพฒันาคร ูสาระการเรยีนรู้
การประเมินผลระหว่างเรียน (formative) และการประเมินผลหลังการเรียน
(summative) การปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน และการเช่ือมโยงการเรียน-
การสอนกบัการวจัิย เป็นต้น

6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง
และได้รับประโยชน์จากการดูงานอย่างเต็มที่  ควรจำแนกขั้นตอนการ
ดำเนินงานเป็น 2 ข้ันตอนใหญ่ คือ การหาข้อมูลเบ้ืองต้น และการวางแผน-
การดูงาน ซึ่งการหาข้อมูลเบื้องต้นจะทำให้แต่ละฝ่ายทำความเข้าใจและ-
เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่การกำหนด-
กิจกรรมหรือโครงการท่ีต้องการทำน้ัน จะทำให้ม่ันใจว่า ประเภทของสถาบัน-
การศึกษาและประเด็นท่ีต้องการศึกษาดูงานน้ัน เป็นเร่ืองท่ีเป็นความต้องการ-
จริงๆ ที่จะเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและเป็นการสร้างฐานความรู้ที่เป็น-
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานในอนาคตด้วย

7. ควรกำหนดจดุเน้นและรายละเอยีดของการฝึกปฏิบัติดีเด่น (best
practice) ทีต่อ้งการจะศกึษาดงูานใหชั้ดเจน อาท ิวธิกีารสอน สาระการ-
เรียนรู ้การบรหิารจดัการ การพฒันาคร ูการดำเนนิอาชีพทางเกษตรกรรม
การช่วยเหลือเด็กกลุ่มด้อยโอกาส เป็นต้น โดยทั้งไทยและสหรัฐฯ ควร
คิดให้ถ่องแท้ก่อนว่าการศึกษาดูงานด้านใดจะเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง
โดยอาจคิดถึงปัญหาที่เผชิญอยู่หรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงพิจารณา-
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ว่าการศึกษาดูงานจะสามารถแก้ปัญหาเหล่าน้ันได้หรือไม่ หรือการทำวิจัยจะช่วย
แก้ปัญหาในดา้นใดได้ จากน้ัน จึงวางแผนการคดัเลือกสถานศึกษาท่ีได้รับ-
การยอมรับว่ามีการฝึกปฏิบัติท่ีดีเด่น โดยเน้นให้มีสถานศึกษาท่ีหลากหลาย
ต่างระดับ และเป็นอิสระต่อกัน

8. ในการประชมุระหวา่งประเทศแตล่ะครัง้ ปญัหาทีพ่บมากในชว่ง-
ระหว่างการอภิปราย และการถาม-ตอบ คือ การตอบไม่ตรงคำถามและ
การไม่เข้าใจคำถาม-คำตอบ  สาเหตุใหญ่ของปัญหาดังกล่าวมิได้เกิดจาก
ผู้นำเสนอไม่อยากตอบคำถาม  หากแต่เป็นการไม่เข้าใจภาษาที่ใช้ในการ
สื่อสาร ตลอดจนไม่เข้าใจภูมิหลังทางวัฒนธรรมซึ่งแตกต่างกัน ดังนั้น
ประเดน็ความแตกตา่งทางวฒันธรรมจงึประเดน็สำคญัประการหนึง่ทีค่วร-
คำนึงถงึในการดำเนนิโครงการและการศกึษาดงูาน แตมิ่ใช่ปัญหาใหญ่

ท้ังน้ี แนวทางในการแก้ปัญหาความแตกต่าง/ลดช่องว่างของความ-
แตกตา่งทางวฒันธรรมอาจทำได ้3 แนวทาง ดังนี ้แนวทางแรกคอื การม-ี
ข้อตกลงระหวา่งสถาบันเก่ียวกับการใหเ้งินทุนสนับสนุนแก่นักศึกษาระดับ-
ปริญญาตรีเพ่ือศึกษา/เก็บข้อมูลและเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศ แนวทาง
ที ่ 2 คือ การจดัประชมุโตะ๊กลมฯ ย่อยๆ หลายๆ ครัง้ ในชว่งระยะเวลา
1 ป ีคือ ในป ีพ.ศ. 2549 ก่อนการจดัประชมุโตะ๊กลมฯ ครัง้ที ่4 ในป ีพ.ศ.
2550 การจัดการประชุมย่อยหลายครั้งทำให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้-
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน โดยการประชุมย่อยนี้ ไม่ควรคำนึงถึงพิธีการ
มากนัก แต่ควรใชเ้วลากบัการสนทนา อภิปราย และทำงานมากกวา่ ส่วน-
แนวทางที่ 3 คือ การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตร ทำงาน
ร่วมกันภายใต้ข้อตระหนักถึงความละเอียดอ่อนของวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน
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และเปิดโอกาสให้มีการสนทนาแบบเปิดกว้าง อาทิ ไม่ควรใช้เวลาในการ
นำเสนองานวิจัยหรือบรรยายให้ห้องประชุมเกิน 15 นาทีต่อคน แต่ควร
ให้เวลามากขึ้นสำหรับการอภิปราย  ซึ่งจะทำให้ผู้นำเสนอและผู้เข้าร่วม
ประชุมได้เรียนรู้กันและกันมากข้ึน

9. สำหรับเงินทุนที่จะสนับสนุนการดำเนินโครงการนั้น ฝ่ายไทยมี
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการทำวิจัยและ
สนับสนุนการจัดประชุม และอาจร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ด้วย สำหรับ
ฝา่ยสหรฐัฯ แจง้วา่ สหรฐัฯ มีกองทนุ AIG ซึง่สนบัสนนุการดำเนนิงานใน-
หลายโครงการของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ซึ่งเมื่อได้รายละเอียดของ-
โครงการแล้ว ฝ่ายสหรัฐฯ จะเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอเงินสนับสนุน
จากกองทุน AIG และอาจขอเงินสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนอื่น รวมทั้ง
จากสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

มติ
1. ท่ีประชุมเห็นชอบเก่ียวกับจุดเน้นการดำเนินโครงการตอ่ไป ดังน้ี

1.1 กลุ่มอุดมศกึษา เน้นหัวข้อสำคัญ 2 หัวข้อ คือ การพัฒนา
ผู้นำในสถาบันอุดมศึกษา และการปฏิรูปการเงินเพ่ือการอุดมศึกษาโดยเฉพาะ-
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายไดใ้นอนาคต

1.2 กลุ่มวทิยาศาสตรศึ์กษา เน้นหัวข้อสำคัญ 2 หัวข้อ คือ สาระ-
การเรียนรู้ และการพัฒนาครูท่ีสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเน้นการตอบสนอง-
ต่อความต้องการของนกัเรียนท่ีหลากหลาย

2. การเตรียมจัดการศึกษาดูงานในด้านต่างๆ ให้ดำเนินการเก็บ
รวบรวมและศกึษาข้อมูลก่อน จากนัน้  จึงกำหนดรายละเอยีดทีต้่องการ-
ศึกษา รวมทัง้ประเภทและระดบัของสถานศกึษา เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการ-
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ได้เรียนรู้และได้ใช้ประโยชน์จริง และเมื่อได้แผนการที่ดีแล้ว ให้แจ้ง
ความประสงคพ์ร้อมรายละเอยีดไปยงั Dr. Cheng Davis อนุกรรมการ-
และเลขานุการฝ่ายสหรัฐฯ โดยฝ่ายสหรัฐฯ ยินดีจะประสานงานเพ่ือคัดสรร-
สถาบันการศึกษาทีเ่ป็นผู้นำในด้านท่ีฝ่ายไทยตอ้งการศกึษาดูงาน

วาระที ่2 : การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญ-
พระชนมายุ 50 พรรษา

สืบเนือ่งจากการจดัประชมุโตะ๊กลมฯ ครัง้ที ่ 2 ทีป่ระชมุไดเ้หน็ชอบ
ที่จะจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ในการประชุม-
คราวน้ี  ท่ีประชุมจึงได้ร่วมพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับแนวทางการจดัทำ-
หนังสือดังกล่าว ในดา้นเน้ือหาสาระและการจดัพิมพ์ สรุปไดดั้งน้ี

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้บำเพ็ญ
พระราชกรณยีกิจทีท่รงคณุประโยชนต์อ่ประเทศไทยนานปัการ  โดยพระ
ราชทานพระราชดำริที่เป็นแนวทางที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
คนไทย พระราชทานพระราชานุเคราะห์สำหรับการพัฒนาเยาวชนและ-
ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ตลอดจนพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วน-
พระองค์เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ตา่งๆ ใหแ้กส่ถานศึกษา

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ท่ีประชุม-
จึงเห็นชอบให้บทที่ 1 ของหนังสือดังกล่าว ประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่
เก่ียวกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-
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ซึง่ควรประกอบดว้ย บทความเทดิพระเกยีรต ิ โครงการพระราชดำรติา่งๆ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา พระราชดำรัสที่กล่าวในการประชุมโต๊ะกลมฯ
ทุกครั้ง เพื่อแสดงถึงกระแสความเชื่อมโยงของพระราชดำริในการประชุม
แต่ละคร้ัง ท่ีเร่ิมจากภาคทฤษฎไีปสู่การปฏบัิติ

สำหรับบทอื่นๆ ควรเป็นการรวบรวมงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุม
โตะ๊กลมฯ  ทุกคร้ัง และพจิารณาสาระทีไ่ด้จากการประชมุแตล่ะครัง้ตัง้แต-่
คร้ังแรกจนถงึปจัจบัุน เพ่ือคัดสรรงานวจัิยช้ินมีความโดดเดน่ ปรบัปรงุให้
ทันสมัย และจัดกลุ่มใหม่ ท้ังน้ี ควรเน้นให้เห็นถึงความเข้าใจร่วมกันระหว่าง-
สองประเทศทีก้่าวหน้าข้ึนเร่ือยๆ ในทางทีเ่ป็นประโยชนต่์อการใช้งานจรงิ

2. ในสว่นของประเทศไทย อาจเพิม่เตมิเน้ือหาสาระอืน่ทีสั่มพันธ์กับ
งานวจิยั อาท ิ ในประเดน็การเงนิเพ่ือการอดุมศกึษา นอกจากจะรวบรวม
งานวิจัยท่ีนำเสนอต้ังแต่การประชุมคร้ังแรก จนถึงปัจจุบันแล้ว ยังอาจเสริม-
เนื้อหาอื่นที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีการปฏิบัติจริงในประเทศไทยแล้ว ซึ่ง
แสดงว่า ได้มีการนำความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากการประชุมไปใช้จริง
นอกจากนี ้อาจเพ่ิมบทสงัเคราะหผ์ลการประชมุทัง้ 3 ครัง้ โดยเนน้ส่ิงทีไ่ด้
มีการนำไปปฏบัิติจริง

3. ภาษาที่ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ จะใช้ทั้งภาษาไทยและภาษา-
อังกฤษ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านการศึกษาของสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีใหเ้ปน็ทีป่ระจกัษ์แกบ่คุคลทัว่ไปทัง้ใน-
และต่างประเทศ

4. ประธานฯ ได้เสนอให ้รศ.ดร.คุณหญงิสุมณฑา พรหมบญุ และ
ดร.สิรพิร บญุญานนัต ์ เปน็บรรณาธกิรฝา่ยไทย โดยฝา่ยสหรฐัฯ แจง้วา่
มีความพร้อมด้านบุคลากรท่ีจะคัดเลือกเป็นบรรณาธกิร
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มติ
ที่ประชุมเห็นชอบกับการจัดพิมพ์หนังสือเทิดพระเกียรติดังกล่าว

โดยเนื้อหาสาระหลักประกอบด้วย บทเทิดพระเกียรติ บทงานวิจัย และ
บทสังเคราะห์  และจะจัดพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยมี
รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ และ ดร.สิริพร บุญญานันต์ เป็น-
บรรณาธกิรฝา่ยไทย ส่วนฝา่ยสหรฐัฯ จะสรรหาบรรณาธกิรตอ่ไป

วาระท่ี 3 : การกำหนดการจัดการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ คร้ังท่ี 4
ทีป่ระชมุไดก้ำหนดใหจ้ดัประชมุโตะ๊กลมไทย-สหรฐัฯ ครัง้ที ่ 4 ในปี

2550 โดยใช้ระยะเวลาในช่วงปี 2549 เป็นช่วงการเตรียมการจัดประชุม
โดยประธานฯ มีความเห็นว่า ควรจัดประชุมในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือใบไม้ร่วง
อย่างไรก็ดี จะต้องกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพ่ือขอพระราชทานวนัท่ีและเดือนต่อไป

มติ
ทีป่ระชมุไดก้ำหนดใหจ้ดัประชมุโตะ๊กลมไทย-สหรฐัฯ ครัง้ที ่ 4 ในปี

2550  ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือใบไม้ร่วง  โดยให้กราบบังคมทูลสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอพระราชทานวันที่และ
เดือนต่อไป

วาระท่ี 4 : การขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนๆ ในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยยงัคงใหม้หาวทิยาลยั-
เพนซิลเวเนียเป็นผู้นำความร่วมมือ

ที่ประชุมได้ร่วมหารือเรื ่องการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาช้ันนำอ่ืนๆ ในประเทศสหรัฐฯ นอกเหนือจากมหาวิทยาลัย
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เพนซิลเวเนีย เพ่ือให้สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ได้กว้างขวางข้ึน
ทัง้นี ้ผลการประชมุสรปุไดดั้งนี้

1. ฝ่ายสหรัฐฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
มีโครงการเกี่ยวกับการวิจัยด้านนโยบายการศึกษาที่เรียกกันว่า CPRE
(Consortium for Policy Research in Education) ซึ่งเป็นศูนย์-
โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 5 สถาบัน ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยมิชิแกน มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
มหาวทิยาลัยวิสคอนซิน และมหาวทิยาลัยเพนซิลเวเนีย โดยศูนย์ดังกล่าว-
ต้ังอยู่ท่ีมหาวทิยาลัยเพนซิลเวเนีย

2. CPRE ก่อตั้งขึ ้นในปี 2528 โดยมี Dr. Susan Fuhrman
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เป็น
ผูอ้ำนวยการโครงการ และไดรั้บงบประมาณทัง้จากภาครฐัและเอกชน ทำ
หน้าท่ีเปรียบเสมือนคลังความคิดนโยบายทางการศกึษา และได้ดำเนินงาน-
วิจัยต่างๆ มากมาย ปัจจุบัน CPRE มีงานท่ีอยู่ระหว่างการวิจัยท่ีน่าสนใจมาก
รวมทั้งมีงานวิจัยหลายชิ้นที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่อภิปรายในการประชุม
โตะ๊กลมฯ คร้ังน้ี

3. ในด้านโครงการความร่วมมือทางวิชาการนั้น  มหาวิทยาลัย
เพนซิลเวเนียมีโครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำในประเทศ-
สหรฐัฯ มากกวา่ 10 สถาบนั ดังนัน้ หากฝา่ยไทยมคีวามประสงคจ์ะศกึษา-
ดูงานในโครงการใดๆ ท่ีแม้ว่ามหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียจะไม่มีความร่วมมือ-
กับสถาบันอุดมศึกษาท่ีดำเนินโครงการหรอืมิได้มีส่วนร่วมในโครงการนัน้ๆ
ก็สามารถแจง้ใหท้ราบได้
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4. เน่ืองจากประเทศสหรฐัฯ มีผู้เช่ียวชาญหลายคนในด้านท่ีแตกต่าง-
กัน ดังน้ัน ส่ิงทีค่วรดำเนนิการประการแรกในการศกึษาดงูานคอื การระบ-ุ
สาขาเฉพาะด้านท่ีต้องการศึกษาให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  ซ่ึงควรเช่ือมโยง-
ถึงการจัดประชุมโต๊ะกลมฯ ในคร้ังต่อไปด้วย เม่ือฝ่ายไทยได้ข้อยุติท่ีแน่ชัด-
เก่ียวกบัประเดน็ทีต่อ้งการศกึษาดงูานแลว้ ขอใหแ้จง้ความประสงคพ์ร้อม
รายละเอียดไปยังฝ่ายสหรัฐฯ เพื่อที่ฝ่ายสหรัฐฯ จะได้จัดเตรียมข้อมูลที่
เก่ียวข้อง  พร้อมประสานไปยังสถาบันอุดมศึกษาหรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน-
น้ันๆ โดยฝ่ายสหรัฐฯ ยินดีท่ีจะประสานงานอยา่งเต็มความสามารถเพ่ือให้-
ฝ่ายไทยได้ศึกษาเรียนรู้ในประเด็นท่ีต้องการในสถาบันท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุด

5. สำหรับประเด็นของการศึกษาดูงานวิทยาลัยชุมชนน้ัน ในประเทศ-
สหรัฐฯ มีองค์กรเอกชน (Non-Government Organization) และองค์กร-
ไม่แสวงหาผลกำไร (Non-Profit Organization) หลายองค์กรท่ีมีบทบาท-
สำคัญในการสนับสนุนวิทยาลัยชุมชน ซึ่งหากไทยสนใจเรื่องเกี่ยวกับ-
วิทยาลัยชุมชน ฝ่ายสหรัฐฯ ก็สามารถประสานไปยังหน่วยงานดังกล่าว
หรอืสถาบันอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้

มติ
1. ที่ประชุมเห็นชอบให้ฝ่ายไทยศึกษาและกำหนดรายละเอียดที่

ต้องการศึกษาดูงานของแต่ละประเด็น  รวมทั้งประเภทและระดับของ
สถานศึกษาใหชั้ดเจนและเปน็รูปธรรม จากน้ัน ให้แจ้งความประสงคไ์ปยัง-
อนุกรรมการและเลขานกุารฝา่ยสหรฐัฯ (Dr. Cheng Davis)

2. ฝา่ยสหรฐัฯ ยินดีประสานกบัสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ๆ ในประเทศ
สหรัฐฯ ท้ังสถาบันท่ีมีโครงการความรว่มมือและสถาบันท่ีไม่เคยมีโครงการ-
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ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียมาก่อน เพื่อให้ไทยสามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ได้กว้างขวางขึ้น

วาระที ่ 5 : การปรบัปรงุองคป์ระกอบของคณะอนกุรรมการฯ
เนื่องจากการดำเนินงานโครงการในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิม และอนุกรรมการฯ บางท่านไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินโครงการนี้ต่อไปแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ของฝ่ายไทยและสหรัฐฯ ทั้งในด้าน
ของรายช่ือและจำนวนคน เพ่ือปรับปรุงให้ทันสมัย โดยให้คณะอนุกรรมการฯ
แต่ละฝ่ายพิจารณารายละเอียดในฝ่ายของตน ซึ่งผลการประชุมสรุปได้
ดังน้ี

1. ในการเปล่ียนองค์ประกอบน้ัน  ควรให้ความสำคัญกับอำนาจหน้าท่ี-
ของคณะอนกุรรมการฯ เป็นหลัก จากนัน้ จึงค่อยพิจารณารายละเอยีดใน-
ด้านรูปแบบและโครงสร้าง โดยควรพิจารณาภารกิจที่ต้องทำในอนาคต
จากหวัข้อหรอืประเดน็ต่างๆ ท่ีสนใจจะทำ จากน้ัน จึงสรรหาคนทีเ่หมาะสม
ในแต่ละประเด็น ซ่ึงอาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงจำนวนคณะอนกุรรมการฯ
ด้วย

2. โดยที่ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานราชการของไทยมีบทบาท-
สำคัญมากในการประชมุโตะ๊กลมไทย-สหรฐัฯ ดังนัน้ Dr. Cheng Davis
จึงไดห้ารอืกับเอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิาประจำประเทศไทย (H.E. Mr.
Ralph L. Boyce) ในเรือ่งดงักลา่ว ซึง่ H.E. Mr. Ralph L. Boyce ได-้
แสดงความสนใจทีจ่ะเขา้มามีส่วนรว่มในการดำเนนิโครงการ  อย่างไรกดี็
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โดยที่ Dr. Susan Fuhrman คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้ เนื่องจาก
ติดภารกจิสำคญั คณะอนกุรรมการฯ ฝ่ายสหรฐัฯ จึงขอนำประเดน็สำคัญ-
ทั้งหมดที่ได้จากการประชุมกลับไปรายงานต่อ Dr. Susan Fuhrman
และระดมความคิดเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานต่อไป รวมทั้ง
หารือเรื่องการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ฝ่ายสหรัฐฯ
เมื่อได้ผลประการใดแล้ว  จะแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคณะ
อนุกรรมการฯ ให้ทราบทางจดหมายอเิล็กทรอนิคส์ (e-mail) ต่อไป

มติ
ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะอนุกรรมการฯ ทั้งฝ่ายไทยและสหรัฐฯ

ทบทวนความเหมาะสมของคณะอนุกรรมการฯ ของแต่ละฝ่ายทั้งรายชื่อ
และจำนวนคน แล้วปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย โดยให้คำนึงถึงภารกิจที่ต้อง
ดำเนินการเป็นหลัก ก่อนพิจารณาคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมเข้าเป็นคณะ-
อนุกรรมการฯ และเมื่อแต่ละฝ่ายได้ข้อยุติแล้ว ให้แจ้งรายละเอียดการ
เปล่ียนแปลงใหท้ราบตอ่ไป

ปิดประชมุเวลา 15.20 น.
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คณะศึกษาดูงานทั้งฝ่ายไทยและสหรัฐฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน
ในสถานทีต่่างๆ ณ พ้ืนท่ีจังหวดัเชียงราย ในระหวา่งวนัท่ี 9-11พฤศจิกายน
2548 ทั้งที ่เป็นสถานศึกษา โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี และสถานที่ซึ่งมีคุณค่าทางด้านศิลปะ และ-
วัฒนธรรม ดังน้ี

 สถานศกึษา
l ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

- โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา-
ท่ีจัดกระบวนการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้วิธีการสอนแบบ-
มอนเตสซอรี่ และการสอนแบบบูรณาการ ส่งเสริมการพัฒนาเครือข่าย
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษแก่ครู นักเรียน
และชุมชน

- โรงเรยีนบา้นหว้ยไรส่ามคัค ี เป็นโรงเรยีนระดบัประถมและ-
มัธยมศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย จัดกระบวนการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใชแ้หลง่เรยีนรู้และภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน
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l ระดับอุดมศึกษา
- มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  จัดการศึกษาทั้งในระดับ

อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีการจัดกระบวน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน
และการแพทยท์างเลือก ซ่ึงเปิดหลักสูตรการสอนเพือ่ชุมชน

- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  เป็นมหาวิทยาลัยที ่ส ืบสาน
พระราชปณธิานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนท่ีีจะอนุรักษ์และ-
ฟ้ืนฟูธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม พัฒนาคุณภาพชีวิตผูด้้อยโอกาสด้วยการ-
ให้การศึกษา และธำรงไว้ซ่ึงประเพณีและศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามของชาติพันธ์ุ-
ต่างๆ ในภาคเหนอืและภมิูภาคลุ่มแมน้่ำโขง โดยเปน็ศูนย์การแลกเปลีย่น
ทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีศูนย์ภาษาและ-
วัฒนธรรมจีนสิรินธรที่จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือจากรัฐบาลประเทศ-
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาจีนในประเทศไทย

 โครงการในพระราชดำริ
l พระตำหนักดอยตุง  เป็นสถานที่ที่ผสมผสานความงดงามของ-

ธรรมชาติกับวัฒนธรรมล้านนาอย่างกลมกลืน   ซึ่งประดิษฐานพระ
ฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ห้องบรรทม และ
ห้องทรงงานที่สะท้อนพระราชจริยวัตรอันงดงามเรียบง่าย และเรียนรู้
ปรัชญาในการดำรงพระชนม์ชีพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ณ หอพระราชประวัติ ที่มีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติตั้งแต่
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ช่วงตน้ของพระชนมชี์พ ทรงไดรั้บการยกยอ่งจากยเูนสโกเปน็บุคคลดีเด่น
แห่งศตวรรษที่ 20 จนกระทั่งเสด็จสวรรคต และมีสวนแม่ฟ้าหลวงที่มี
ความสวยงามของไมเ้มืองหนาวนานาพนัธ์ุ

l ไร่แม่ฟ้าหลวง  เป็นอุทยานศิลปะและวัฒนธรรมอันเกิดจาก-
ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น  ซึ่งมีหอคำที่เป็นสถาปัตยกรรม
ล้านนามีทั้งพระพุทธรูปแบบล้านนา พม่า และเครื่องไม้แกะสลักที่ใช้ใน
การพระศาสนา และมีการจัดนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับไม้สัก ทั้งในด้าน
พฤกษศาสตร ์และในดา้นทีเ่ปน็วสัดุท่ีสร้างสรรคง์านศลิปะ

l หอฝิน่  เปน็สถานทีจั่ดแสดงนทิรรศการเกีย่วกบัเรือ่งราวของฝิน่
เริ่มจากธรรมชาติของฝิ่นไปจนถึงการควบคุมปัญหาฝิ่นในประเทศไทย
ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงริเริ่มโครงการพัฒนาดอยตุง
เพื่อฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาที่ยังชีพด้วย
การถางป่าทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่น ด้วยการส่งเสริมให้มีการปลูกป่า
ปลูกพืชเศรษฐกิจ  การทำการเกษตรอย่างมีระบบ  การพัฒนาฝีมือเพื่อ
ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรม และจัดให้มีโครงการบำบดัชาวบ้านท่ีติดยาเสพติด

 พิพิธภัณฑ์ และวดั
l พิพิธภณัฑศ์ลิปะพืน้บา้น เปน็อาคารแบบสถาปตัยกรรมทอ้งถิน่

ภาคเหนือ และอาคารสถาปัตยกรรมท้องถิ่นประยุกต์รวม 35 หลัง และ
มีผลงานศลิปะทีห่ลากหลาย มีลักษณะโดดเดน่และมเีอกลักษณ ์สร้างข้ึน-
จากแรงบันดาลใจปรัชญาธรรมในพุทธศาสนาของอาจารย์ถวัลย์  ดัชนี
ศิลปินผู้มีช่ือเสียงและไดรั้บการยอมรับท้ังในประเทศและตา่งประเทศ
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l วัดร่องขุ่น เป็นศิลปสถานท่ีทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนา มีอุโบสถ-
ที่มีความวิจิตรงดงามและแฝงด้วยคติธรรม สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจ
ในพระพุทธศาสนาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สืบสานงานพุทธศิลป์ของแผ่นดินโดย อาจารย์เฉลิมชัย
โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินผู้มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซ่ึงมผีลงานศลิปะทีเ่ปน็เอกลักษณเ์ก่ียวกบัพระพทุธศาสนา
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ความเป็นมา
สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้

เสด็จพระราชดำเนินเยือนมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อ
วันท่ี 26 ตุลาคม 2541 และทรงมพีระราชปรารภถงึความพยายามในการ
ปฏิรูปการศึกษาไทย จึงทรงมีพระราชดำรัสขอให้มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาไทย จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อส่งเสริม
การจัดการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการเรยีนการสอน
หลักสูตร และการประเมนิผลในวชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรข์องไทย
ต่อมาคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ในการประชุมเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม
2543 จึงไดแ้ตง่ตัง้คณะอนกุรรมการบรหิารโครงการประชมุโตะ๊กลมไทย--
สหรัฐฯ ตามคำสั่งที่ 4/2543 โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารีทรงเปน็องค์ประธานกติิมศักด์ิ มีศาสตราจารย ์ดร.สิปปนนท์
เกตุทัต เป็นประธาน และมีท่ีปรึกษาและอนุกรรมการท้ังชาวไทยและสหรฐัฯ
จำนวน 26 คน โดยมีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นฝ่ายเลขานุการ-
โครงการประชมุโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูล-
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ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของไทยและสหรัฐอเมริกา และ
นำเสนอผลการวิจัยในประเด็นท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ศึกษาและการอุดมศึกษา
รวมทัง้กำหนดแนวทางการดำเนนิงานการประชมุโตะ๊กลมไทย-สหรฐัฯ ใน
ระยะตอ่ไป ในการดำเนนิงานได้มีการจัดประชมุ ดังน้ี

ครัง้ที ่1  จัดข้ึน ณ โรงแรมอมิพีเรยีล  ควนีส์ปารค์ และมหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2544 โดย
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปน็ประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ  โดยฝ่ายไทยได้นำเสนอผล
การวจิยั 6 เรือ่ง ไดแ้ก ่   1. แนวคดิในการพฒันาอดุมศึกษาไทยในรอบ
ศตวรรษ  2. รูปแบบสถาบนัอุดมศึกษาตำ่กวา่ปรญิญา  3. แนวทางการ
พัฒนามหาวทิยาลัยสารสนเทศของประเทศไทย  4. การเงนิอุดมศึกษาไทย
5. วทิยาศาสตรศึ์กษาในประเทศไทย และ  6. การวจิยันโยบายการปฏริปู
วิทยาศาสตรศึ์กษาในประเทศไทย

ครัง้ที ่2  จัดข้ึน ณ มหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา
ระหวา่งวนัท่ี 6 - 10 เมษายน 2547  โดยสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเนื่องในวโรกาสที่มหาวิทยาลัย
เพนซิลเวเนีย  ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล International Education
Leadership Award และเสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
และมีการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยฟินิกซ์ มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน
วิทยาลัยชุมชนแห่งฟิลาเดลเฟีย และมหาวิทยาลัยเทมเปิล โดยฝ่ายไทย
ไดน้ำเสนอผลการวจิยัรวม 4 เรือ่ง ไดแ้ก ่  1. รปูแบบการบรหิารจดัการ
อุดมศึกษาแนวใหม ่ 2. การเงนิอุดมศึกษาไทย  3. การพฒันาคณาจารย์
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ระดับอุดมศึกษา  4. การวิจัยในโครงการวทิยาศาสตรศึ์กษาในประเทศไทย
: ผลการประเมนิ จาก Second International Science Study (SISS)
ถึง Third International Mathematics and Science Studies
(TIMSS)

ครั้งที่ 3  กำหนดจัดขึ้น ณ ประเทศไทย  ระหว่างวันที่ 7 - 8
พฤศจกิายน 2548 ณ มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์ เพ่ือเฉลิมพระเกยีรติ
เน่ืองในโอกาสทีส่มเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี จะทรง
เจริญพระชนมายุ 50 พรรษา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จฯ ทรงเปิดการประชุมและทรงปาฐกถานำ
ภายหลงัเปดิการประชมุ ในวนัที ่ 7 พฤศจกิายน 2548 ณ มหาวทิยาลยั
ธุรกิจบัณฑิตย์ รวมท้ังจะมีการศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายในระหว่าง-
วันท่ี 9 - 11 พฤศจิกายน 2548 ด้วย ท้ังน้ี ก่อนการจัดประชุมโต๊ะกลมไทย--
สหรฐัฯ ได้มีการประชมุความรว่มมอืทางวชิาการของคณะอธกิารบด ีและ-
คณะคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศ-
สหรัฐอเมริกา และจะมีการเชื่อมโยงผลการประชุมดังกล่าวกับการประชุม
โต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ด้วย

สำหรบัการประชมุโตะ๊กลมไทย-สหรฐัฯ ครัง้ที ่3 ฝา่ยไทยจะนำเสนอ
ประเดน็การสงัเคราะห/์ วจัิย 6 ประเดน็ ดังนี ้ 1) ระบบการเงนิอุดมศึกษา
แนวใหม่สำหรับประเทศไทย : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับ
รายได้ในอนาคต  2) รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเอกชนในการจัดการ
อุดมศึกษา 3) โครงการพฒันาภาวะผูน้ำในระดบัอุดมศึกษา 4) โครงการ
เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
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สู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 5) การพัฒนาและ
ส่งเสรมิผูมี้ความสามารถพเิศษดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี และ  6)
ปฏวิตักิารเรยีนรู ้: พลังเสรมิระหวา่งความรูฝ้งัลึกกับความรูแ้จง้ชัด

นอกจากน้ี จะนำเสนอประเด็นความก้าวหน้าจากการประชุมคร้ังท่ี 2 ใน-
เร่ืองภาพรวมการพัฒนาอุดมศึกษาไทยและแผนท่ีนำทางการพัฒนากำลังคน-
ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศไทยดว้ย
         ซ่ึงผลการจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ในแต่ละคร้ังได้นำมาสู่ความ-
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการวิจัยต่อไป-
ในอนาคต และก่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการ-
ปฏิรูปการศึกษา  รวมท้ังนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาล
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กำหนดการประชมุโตะ๊กลมไทย-สหรฐัฯ ครัง้ที ่3
วนัที ่7- 8  พฤศจกิายน 2548
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วันจนัทรท่ี์ 7 พฤศจกิายน 2548
เวลา กจิกรรม สถานที่

7.30 - 8.30 น. ลงทะเบยีน
8.30 - 8.45 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ

คณะอนุกรรมการบริหารโครงการจัดประชุม
โต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ คณะอธิการบดี
แขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน
ณ ห้องประชมุปรีดี พนมยงค์

8.45 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ
คณะอนุกรรมการบริหารฯ ฝ่ายไทย และ
สหรัฐอเมริกาและคณะ
รอเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนิน

9.00 น. v รถยนต์พระท่ีน่ังถึงมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
(วงดริุยางคบ์รรเลงเพลงมหาชยั)

v นางสมศร ี ลัทธพพัิฒน์
กรรมการอำนวยการมหาวทิยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย

v สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกมุารี เสด็จฯ เข้าภายใน

ห้องประชุม
ปรดีี พนมยงค์

ชั้น 6
อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ
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อาคารเฉลิมพระเกียรติ
v เสด็จฯ ข้ึนช้ัน 6 (โดยลฟิท)์
v เสด็จฯ เข้าภายในห้องประชุม
ปรดีี พนมยงค์
(ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชยั)

v ประทบัพระราชอาสน ์(บนเวที)
9.00 - 9.15 น. v รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
และเอกสารประกอบการประชมุ

v ศาสตราจารย ์ดร.สิปปนนท ์ เกตุทัต
ประธานอนุกรรมการบริหารฯ ฝ่ายไทย
กราบบังคมทูลถวายรายงาน

v สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
ของท่ีระลึกแก่ ดร.สิริพร บุญญานันต์
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
อนุกรรมการและเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบริหารฯ ฝ่ายไทย
ในนามผู้แทนฝ่ายไทย

v สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
ของทีร่ะลกึแก ่Dr.Cheng Davis
อนุกรรมการและเลขานุการ

เวลา กจิกรรม สถานที่

ห้องประชุม
ปรดีี พนมยงค์

ชั้น 6
อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ
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คณะอนุกรรมการบริหารฯ ฝ่ายสหรัฐฯ
ในนามผู้แทนฝ่ายสหรัฐฯ

9.15 - 9.45 น. v สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัส
เปิดการประชุม

v เสด็จฯ ประทับพระราชอาสน์
ท่ีโต๊ะทรงงาน (ด้านบน)

v สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงปาฐกนำ

v เสด็จฯ ประทับพระราชอาสน์
ท่ีโต๊ะทรงงานดา้นล่าง (หน้าเวที)

9.45 - 10.00 น. นายจาตุรนต์ ฉายแสง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ
บรรยายนำ ยุทธศาสตรก์ารปฏรูิป
การศึกษาไทย

10.00 - 10.15 น. His Excellency Mr. Ralph L.Boyce
เอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา
ประจำประเทศไทย
กล่าวสรุปความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ไทยและสหรฐัอเมรกิาด้านการศึกษา

10.15 - 10.30 น. Prof.Dr. Rebecca Maynard, Professor
of Education and Social Policy,
Graduate School of Education,

เวลา กจิกรรม สถานที่

ห้องประชุม
ปรดีี พนมยงค์

ชั้น 6
อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ
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University of Pennsylvania
นำเสนอ เรือ่ง ภาพรวมการพฒันา
การศึกษาของประเทศสหรฐัอเมริกา

10.30 - 10.45 น. ดร.กฤษณพงศ ์กีรติกร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อนุกรรมการบริหารฯ ฝ่ายไทย
นำเสนอ เรือ่ง ภาพรวมการพฒันา
อุดมศึกษาของประเทศไทย

10.45 - 11.00 น. รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนากำลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นำเสนอ เรือ่ง แผนทีน่ำทางการพฒันา
กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศไทย (พ.ศ. 2549 - 2556)

11.00 น. v สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ออกจากห้องประชุมปรีดี
พนมยงค์ ไปยังห้องรับรอง
(ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชยั)

v เสด็จฯ พระราชดำเนินผ่านหน้าห้อง
ปรดีี พนมยงค ์ทรงทกัทายกบั
ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่

v เสด็จฯ เข้าสู่ท่ีประทบั ณ โตะ๊เสวย
หอประวติั ดร.ไสว สุทธพิิทักษ์ ช้ัน 7

เวลา กจิกรรม สถานที่

ห้องประชุม
ปรดีี พนมยงค์

ชั้น 6
อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ
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(เสวยพระกระยาหารรว่มกับ
ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่)

v เสด็จฯ ลงช้ัน 1 (โดยลฟิท์)
v เสด็จฯ ไปยังอุทยานลานธรรม
v ทรงตัดแถบแพรเสด็จเปิด
อุทยานลานธรรม
(วงมโหรบีรรเลงเพลงมหาฤกษ)์

v เสด็จฯ ไปประทบัรถยนต์พระท่ีน่ัง
v เสด็จฯ พระราชดำเนนิกลับ

(วงดริุยางคบ์รรเลงเพลงมหาชยั)

11.00 - 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 - 13.15 น. การบรรยาย เรือ่ง Declining by
Degrees : Higher Education at Risk
โดย Mr. John Merrow

Executive Producer/Host and
President of Learning Matters
Inc.

อภิปราย - ซักถาม

เวลา กจิกรรม สถานที่

ห้อง 7308, 7309
ช้ัน 3 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ
และหอ้ง DPUIC

ชั้น 6
อาคาร ดร.ไสว
สุทธิพิทักษ์

ห้องประชุม
ปรดีี พนมยงค์

ชั้น 6
อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ
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13.15 - 16.00 น. ห้องที ่1  การปฏรูิปอุดมศกึษา
ประธานรว่ม : Dr. Jerome T. Murphy

และ ดร.พรชยั  มงคลวนชิ
การนำเสนอผลการวจัิย
1. Current Issues in Higher Education

Finance in the U.S.
โดย Dr. Thomas D. Parker,

Senior Associate, Institute for
Higher Education Policy

2. Research Funding in American
Universities
โดย Dr. Perry B.Molinoff,

Vice Provost for Research,
University of Pennsylvania

3. ระบบการเงินอุดมศึกษาแนวใหม่สำหรับ
ประเทศไทย : กองทนุเงนิใหกู้้ยืม
เพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต
โดย ศ.ดร.เมธ ี ครองแกว้

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาความยากจน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4. รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจ
เอกชนในการจัดการอุดมศึกษา
โดย ผศ.ดร.จันทร์จิรา  วงษ์ขมทอง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน
16.00 - 16.30 น. อภิปราย - ซักถาม

เวลา กจิกรรม สถานที่

หอประวัติ
ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
ช้ัน 7 อาคาร

ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
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13.15 - 16.00 น. ห้องที ่2 วิทยาศาสตรศึ์กษา :
ประธานรว่ม : Prof.Dr. Rebecca

Maynard   และ
ดร.กฤษณพงศ ์กีรติกร

การนำเสนอผลการวจัิย
1. Teacher Education and Quality

Assurance in Math and Science
Education
โดย Dr. James A. Kelly,

University of Pennsylvania,
Graduate School of
Education Board of Overseers

2. Technology Initiatives in Science
and Math Education
โดย Mr. Keith Budge,

Senior Vice President
Oracle Asia Pacific

3. การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความ
สามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
โดย ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ำ

ผู้เช่ียวชาญโรงเรยีนมหิดล
วิทยานุสรณ์

16.00 - 16.30 น. อภิปราย - ซักถาม

เวลา กจิกรรม สถานที่

ห้อง 7514
ชั้น 5
อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ
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เวลา กจิกรรม สถานที่
16.30 น. เดินทางกลับโรงแรมทีพั่ก
18.00 น. ออกจากโรงแรมท่ีพักไปทำเนียบ

ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจำประเทศไทย

18.30 - 20.00 น. เล้ียงรับรอง โดย สถานเอกอัครราชฑตู
สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ณ ทำเนียบ ฯพณฯ ท่านเอกอัครราชฑตู
สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

วันอังคารที ่8 พฤศจกิายน  2548
เวลา กจิกรรม สถานที่

9.00 - 12.30 น. ห้องที ่1  การปฏรูิปอุดมศกึษา :
ประธานรว่ม : Dr. Jerome T.Murphy

และ
ศ.นพ.อดุลย์ วริิยเวชกลุ

9.00 - 10.30 น. การนำเสนอผลการวจัิย
1. การพัฒนาภาวะผู้นำในระดับอุดมศึกษา
โดย ดร.มานิต  บุญประเสรฐิ

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

2. โครงการเครอืข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือ
การพัฒนาบุคลากรอาจารย์สถาบัน
อุดมศึกษาสู่การเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

ห้อง 7514
ชั้น 5
อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ

หอประวัติ
ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
ช้ัน 7 อาคาร

ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
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โดย รศ.ดร.วนัชัย  ดีเอกนามกลู
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยสมุนไพร
และเทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ

3. สรุปผลการประชุมความร่วมมือ
ทางวิชาการของคณะอธิการบดี
(President Summit)
ณ ประเทศสหรฐัอเมริกา
ระหวา่งวนัที ่ 10-21 เมษายน 2548
โดย รศ.ดร.ประเสรฐิ  ชิตพงศ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
ประธานท่ีประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย

10.30 - 12.30 น. การอภปิราย เรือ่ง Developing Leaders
in Higher Education : Faculty and Staff
ผู้อภิปราย :
1. Dr. Jerome T. Murphy,

Visiting Professor of Education,
University of Pennsylvania:
Moderator

2. Dr. Perry B. Molinoff,
Vice Provost for Research,
University of Pennsylvania

เวลา กจิกรรม สถานที่

หอประวัติ
ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
ช้ัน 7 อาคาร

ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์
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3. Ms.Mary Clara Price,
former Associate Vice President
of Human Resources, Harvard
University (ret.)

9.00 - 12.30 น. ห้องที ่2  วิทยาศาสตรศึ์กษา :
ประธานร่วม : Prof. Dr. Rebecca Maynard

และ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา
พรหมบุญ

การนำเสนอผลการวจัิย
1. Perspectives on Higher Education

and the Sciences
โดย Mr. Alan Ruby,

Senior Fellow, University
of Pennsylvania

2. ปฏวัิติการเรยีนรู ้: พลังเสรมิระหวา่ง
ความรู้ฝังลึกกับความรู้แจ้งชัด
โดย ศ.นพ.วจิารณ ์ พานิช

ผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้
เพ่ือสังคม (สคส.)

3. สรุปผลการประชุมความร่วมมือทาง
วิชาการของคณะคณบดี
คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์
ณ ประเทศสหรฐัอเมริกา
ระหวา่งวนัที ่1-14 พฤษภาคม 2548

เวลา กจิกรรม สถานที่

ห้อง 7514
ชั้น 5
อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ
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โดย รศ.ดร.พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพทัิกษ์
คณบดีคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 15.00 น. ประชุมอนุกรรมการบริหารฯ ฝ่ายไทยและ
สหรัฐฯ เพ่ือสรุปผลจากการประชมุและ
กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ
ในปีต่อไป
ประธานรว่ม : Dr.Cheng Davis  และ

ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต

เวลา กจิกรรม สถานที่

ห้องประชุม
ปรดีี พนมยงค์
ช้ัน 6 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ

ห้องประชุม
สัจจา เกตุทัต 1

ชั้น 1
อาคาร

สำนักอธิการบดี



185
 ⌫ 

 ⌦⌦

กำหนดการศึกษาดูงาน
ประชมุโตะ๊กลมไทย-สหรฐัฯ ครัง้ที ่3

วนัที ่9-11 พฤศจกิายน 2548 ณ จังหวดัเชยีงราย

วนัพธุที ่9 พฤศจกิายน 2548
08.25 น. -  ออกเดินทางจากท่าอากาศยานกรุงเทพฯ - เชียงราย

โดยเทีย่วบนิ TG 130
09.50 น. -  ถึงท่าอากาศยานเชียงราย
10.00 น. -  เดินทางจากท่าอากาศยานเชียงรายไป

โรงเรยีนบ้านห้วยไรส่ามัคคี
10.40 น. -  ถึงโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
10.40-11.15 น. -  เย่ียมชมโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
11.15-11.30 น. -  เดินทางไปโรงเรยีนบ้านขาแหย่งพัฒนา
11.30 น. -  เย่ียมชมโรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา
12.30 น. -  เดินทางไปโครงการพฒันาดอยตุง
12.30-13.30 น. -  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ครัวตำหนัก
13.30 น. -  ฟังบรรยายสรปุ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

โดย ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล
14.00 น. -  เย่ียมชมพระตำหนักดอยตุง และสวนแม่ฟ้าหลวง
15.00-16.00 น. -  เดินทางไปบา้นอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี
16.00-18.00 น. -  เย่ียมชมบ้านอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี



186
 ⌫ 

 ⌦⌦

18.00-18.30 น. -  เดินทางไปมหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง
18.30-20.30 น. - รับประทานอาหารเยน็ และชมการแสดงดา้น

วัฒนธรรม ณ มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง
20.30-21.00 น. - เดินทางกลับโรงแรมทีพั่ก

ณ โรงแรมดสิุต ไอสแ์ลนด ์รีสอรท์

วันพฤหัสบดีท่ี 10 พฤศจกิายน 2548
07.00-08.00 น. - รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม
08.00 น. - รถออกจากโรงแรมไปมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย
08.30 น. - ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
08.30-09.45 น. - เย่ียมชมมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย

และวทิยาลัยการแพทยพ้ื์นบ้าน
09.45-10.15 น. - เดินทางไปมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง
10.15-12.00 น. - รับฟังบรรยายสรปุ และเยีย่มชมศูนย์ภาษา

และวฒันธรรมจนีสิรินธร
12.00-13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวนั

ณ มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง
13.00-13.45 น. - เดินทางไปหอฝิน่ อ.เชียงแสน
13.45-15.15 น. - เย่ียมชมหอฝ่ิน
15.15-17.30 น. - เดินทางกลับโรงแรมทีพั่ก ระหว่างทางชมทัศนียภาพ

บริเวณสามเหล่ียมทองคำ ผ่านอุทยานประวัติศาสตร์
อ.เชียงแสน
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17.30 น. - ถึงโรงแรมทีพั่ก
17.30-18.30 น. - พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.30 น. - รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรมทีพั่ก

วนัศกุรท์ี ่11 พฤศจกิายน 2548
07.30-08.30 น. - รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม
08.30 น. - รถออกจากโรงแรมทีพั่กไปวัดร่องขุ่น
09.00 น. - ถึงวัดร่องขุ่น
09.00-10.30 น. - เย่ียมชมวัดร่องขุ่น
10.30-11.00 น. - เดินทางไปไรแ่ม่ฟ้าหลวง
11.00-12.15 น. - เย่ียมชมไรแ่ม่ฟ้าหลวง
12.15-12.45 น. - เดินทางไปรา้นอาหารสลงุคำ
12.45-13.45 น. - รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านสลุงคำ
13.45-14.15 น. - เดินทางไปทา่อากาศยานเชียงราย
14.15 น. - ถึงทา่อากาศยานเชยีงราย
15.50 น. - ออกเดินทางจากทา่อากาศยานเชียงราย

โดยเทีย่วบนิ TG 141
17.05 น. - ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ
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รายนามผูเ้ข้ารว่มประชมุโตะ๊กลมไทย-สหรฐัฯ ครัง้ที ่3
ระหวา่งวนัที ่7 - 8 พฤศจกิายน 2548

ณ มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑิตย ์ กรงุเทพมหานคร

คณะอนุกรรมการบริหาร
1. ศ.นพ.อดุลย์  วิริยะเวชกลุ ท่ีปรกึษา
2. ศ.ดร.สิปปนนท ์ เกตุทัต ประธานอนกุรรมการฝา่ยไทย
3. รศ.ดร.คุณหญงิสุมณฑา พรหมบญุ รองประธาน

อนุกรรมการฝา่ยไทย
4. ดร.กฤษณพงศ ์ กีรตกิร อนุกรรมการ
5. ม.ล.ชัยวฒัน ์ ชยางกรู อนุกรรมการ
6. ดร.ชุมพล  พรประภา อนกุรรมการ
7. ดร.พรชัย  มงคลวนชิ อนุกรรมการ
8. ดร.ธงชยั  ชิวปรชีา อนุกรรมการ
9. Prof. Dr. Rebecca  Maynard อนุกรรมการ

10. ดร.สิริพร  บญุญานนัต์ อนุกรรมการ
และเลขานุการฝ่ายไทย

11. Dr.Cheng Yan Davis อนุกรรมการ
และเลขานุการฝ่ายสหรัฐฯ

พระภิกษุสงฆ์
12. พระสุธีวรญาณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
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13. พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผูอ้ำนวยการสถาบนัวจิยัพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

14. พระมหาสมจนิต์ สมฺมาปญโฺญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

15. พระมหายทุธนา นรเชฎโฐ กรรมการสภา
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

นักวิจัย
16. Mr.Alan  Ruby Senior Fellow, Graduate School

of Education, University of
Pennsylvania USA.

17. Dr.James A. Kelly Graduate School for Education
Board of Overseers, University of
Pennsylvania USA.

18. Dr.Jerome T. Murphy Visiting Professor of Education,
Graduate School for Education
University of Pennsylvania USA.

19. Mr.John Merrow Executive Producer/Host and
President of Learning Matters
Inc., WC  USA.
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20. Mr.Keith Budge Senior Vice President,
Oracle Asia Pacific

21. Ms.Maria Gabriela GSE International
Femenia Programs University of

Pennsylvania  USA.
22. Prof.Dr.Kevin Niemi Science Education,

Wisconsin University USA.
23. Ms.Mary Clara Price Former Associate Vice President

of Human Resources,
Harvard University USA.

24. Dr.Perry B. Molinoff Vice Provost for Research,
University of Pennsylvania USA.

25. H.E.Mr.Ralph L. US Ambassador to the
Boyces Kingdom of Thailand

26. Dr.Thomas D. Parker Senior Associate, Institute for
Higher Education Policy

27. ผศ.ดร.จันทร์จิรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน
วงษ์ขมทอง

28. รศ.ดร.ประเสรฐิ  ชิตพงศ์ อธิการบดมีหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์
29. รศ.ดร.พฤทธ์ิ คณบดีคณะครุศาสตร์

ศิริบรรณพทัิกษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30. ดร.พิศาล  สรอ้ยธหุรำ่ ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
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31. ดร.มานิต  บุญประเสรฐิ คณบดคีณะศกึษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

32. ศ.ดร.เมธี  ครองแกว้ ผูอ้ำนวยการศนูย์ศึกษาความยากจน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

33. รศ.ดร.วันชัย หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยสมุนไพร
ดีเอกนามกูล และเทคโนโลยชีีวภาพ

ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34. ศ.นพ.วิจารณ ์ พานิช ผูอ้ำนวยการสถาบนัจดัการความรู้
เพ่ือสังคม

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
35. นายจาตรุนต ์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
36. ดร.รุ่ง  แกว้แดง รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ
37. นายปยิะบตุร  ชลวจิารณ์ ผู้ช่วยรฐัมนตรปีระจำ

กระทรวงศึกษาธิการ
38. ดร.พีรพนัธุ ์ พาลุสุข ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจำ

กระทรวงศึกษาธิการ
39. ดร.เจอืจนัทร ์ จงสถติอยู่ ทีป่รกึษารฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงศึกษาธิการ
40. ดร.คุณหญิงกษมา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วรวรรณ ณ อยุธยา
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41. นายประเสรฐิ  งามพันธ์ุ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ

42. นายทรงสวสัด์ิ  ทพิย์คงคา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
43. นายบญุสนอง  บุญมี ผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย
44. นางสาวพจนา ว่องตระกลู ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
45. ดร.เกรียงศักด์ิ กรรมการสภาการศกึษา

เจริญวงศ์ศักดิ์
46. นางพรนภิา  ลิมปพยอม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน
47. นายพารณ  อิศรเสนา กรรมการสภาการศกึษา

ณ อยุธยา
48. ศ.พิเศษ ดร.ภาวิช เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศึกษา

ทองโรจน์
49. นายมานะ  สุดสงวน กรรมการสภาการศกึษา

ผู้อำนวยการโรงเรยีนบ้านแก้ว จ.จันทบุรี
50. ดร.เลขา  ปิยะอัจฉรยิะ กรรมการสภาการศกึษา
51. ศ.ดร.วจิิตร  ศรสีอ้าน กรรมการสภาการศกึษา นายกสภา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
52. ศ.ดร.วิรุณ ต้ังเจรญิ กรรมการสภาการศกึษา อธิการบดี

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ
53. ภราดา ดร.วิศิษฐ์ กรรมการสภาการศกึษา รองอธกิารบดี

ศรีวิชัยรัตน์ ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
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54. ศ.ดร.สมหวงั พิธิยานุวัฒน์ กรรมการสภาการศกึษา ผูอ้ำนวยการ
สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมนิคุณภาพการศึกษา

55. ดร.สุเมธ  ตันตเิวชกลุ เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
นายกสภามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

56. นายอมเรศ  ศิลาอ่อน กรรมการสภาการศกึษา
57. นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี

นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
58. ดร.อำรงุ  จันทวานชิ เลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชมุจากหนว่ยงานตา่งๆ
59. นางสาวกฤษณา  ศักด์ิศรี วิทยาลัยการฝึกหัดครู

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
60. นายกวนิ  อ่อนแก้ว หัวหนา้งานพัสดุ

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
61. ดร.คุณหญิงกัลยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรงุเทพฯ

โสภณพนชิ
62. นางสาวกาญจนา  บุญสง่ รองคณบดคีณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
63. รศ.ดร.กาญจนา ผู้ช่วยอธิการบดี

วัฒนาสุนทร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
64. นางกานดา  วัชราภัย รองปลดักระทรวงการพฒันาสงัคม

และความม่ันคงของมนุษย์ฯ
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65. รศ.ดร.ก่ิงฟ้า  สินธวุงษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
66. ศ.พล.อ.ต.ดร.แก้ว สงขาว อธกิารบดมีหาวทิยาลัยเวสเทร์ิน
67. ดร.คเณศ  ด๊อบสัน มหาวทิยาลัยคริสเตียน
68. นางแคทเธอรนี  เจนสกิ์นส์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์

(ประเทศไทย)
69. ศ.นพ.จรสั  สุวรรณเวลา นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
70. ดร.จรยิา  ทัพพะกุล หัวหน้ากลุ่มวิจัยอาชีวศึกษาเปรียบเทียบ

ณ อยุธยา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
71. นางจรยิา  หาสติพานชิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ
72. ผศ.ดร.จกัร  จนัทลกัขณา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

73. ผศ.จันทนา  กาญจนก์มล คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

74. ผศ.ดร.จันทร์ประภา รองอธกิารบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
พลชาติ และประชาสมัพันธ์ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
75. ดร.จนัทรา  ชัยพานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ
76. ผศ.จาตรุนต ์ ธนะสมบรูณ์ รองอธกิารบดีฝ่ายนโยบายและแผน

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รัตนโกสินทร์
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77. นางสาวจติจำนง  ทุมแสน รองคณบดคีณะวทิยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

78. นางสาวจติตมิา รองอธกิารบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
อมรพิเชษฐกุ์ล มหาวทิยาลยัศลิปากร

79. ดร.จนิตวรี ์ ม่ันสกุล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
80. ผศ.จิระรัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์

คุปตก์าญจนากลุ มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี
81. นายจิโรจน์  โชติพันธ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
82. นางจไุรรตัน ์ แสงบญุนำ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
83. นายเจษฎา ผูส่ื้อข่าวหนงัสอืพิมพ์คม ชัด ลึก

ไพศาลพจิิตรสดใส
84. นายเฉลิม  มัติโก อธกิารบดมีหาวทิยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ
85. ผศ.ดร.ชนะศักด์ิ  บ่ายเท่ียง รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ สถาบนั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
86. ดร.ชนากานต ์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี
87. รศ.ดร.ชยันต ์ บุณยรกัษ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์

มหาวทิยาลัยนเรศวร
88. ดร.ชลันดา  อริยเดช คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี
89. ผศ.ดร.ช่วงโชต ิ พันธุเวช อธิการบดี

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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90. นายชัยยง  เอ้ือวริยิานุกูล อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

91. ศ.ดร.ชัยวัฒน์ รองคณบดคีณะวทิยาศาสตร์
ต่อสกุลแก้ว มหาวทิยาลัยมหิดล

92. รศ.ดร.ชาติชาย คณบดคีณะวทิยาศาสตร์
ตระกูลรังสี มหาวิทยาลัยรังสิต

93. นายชูศิลป ์ อัตชู รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(สสวท.)

94. ผศ.ดร.ณรงค ์ พุทธชีิวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี

95. ดร.ณรงค ์ สินสวสัด์ิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
96. ผศ.ณฐัพชัร ์ ลงกานี คณบดีคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
97. ดร.ณัฐภสัสร  รักเล้ียง อธิการบดีวิทยาลัยพิษณุโลก
98. พล.ต.อ.ดรุณ  โสตถพัินธ์ุ นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช
99. นางดรณีุ  ฟุ้งสาคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วทิยาลยัรชัตภ์าคย์
100. นางดารณ ี โชตกัินตะ รองคณบดคีณะวทิยาศาสตร์

และศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา
วิทยาเขตจนัทบุรี
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101. รศ. ดร.ดาวรุง่ กังวานพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

102. รศ.ดร.เดช  พุทธเจรญิทอง คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

103. นายทนงศกัด์ิ  มณีวรรณ รองอธกิารบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา

104. นายทรงวฒิุ  เพ็ชรประดบั รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวทิยาลัยแม่โจ้

105. ผศ.ดร.ทรงศกัด์ิ  นิธิปรชีา คณบดีคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

106. ผศ.ทวพีร  เนียมมาลัย คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

107. ดร.ทองฉัตร หงสล์ดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

108. นางสาวทติตมิา วิชัยรตัน์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือการศกึษา (กยศ.)

109. นายเทิดศักด์ิ รองคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์
โกไศยกานนท์ มหาวทิยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

110. ผศ.ดร.ธงชยั  เครอืหงษ์ คณบดีคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี

111. รศ.ดร.ธวชั  ชิตตระการ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
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112. รศ.ดร.ธรีวฒัน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
มงคลอัศวรัตน์ พระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั

113. นายธรีวฒัน ์ วังมณี ผูอ้ำนวยการกองวเิทศสมัพันธ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย

114. ศ.ดร.ธีรวฒิุ  บุณยโสภณ อธกิารบดีสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

115. ดร.นงนุช วิทยาลัยดุสิตธานี
ชาญปริยวาทีวงศ์

116. ผศ.ดร.นนทลี ผู้อำนวยการกองแผนงาน
พรธาดาวทิย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

117. นายนพรัตน์ รองคณบดฝ่ีายบริหาร
พฤกษท์วศัีกด์ิ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
118. นางนพวรรณ ผู้อำนวยการกองแผนงาน

จารุโรจน์เนาวรัตน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
119. นางสาวนนัทกานต์ หัวหนา้หลักสูตรระยะสัน้

จิรังกรณ์ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
120. นางนยันา  จนัจริะสกลุ ผูอ้ำนวยการสำนกับรหิาร

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
121. ผศ.ดร.นาฏสุดา  เชมนะสิริ รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบาย แผน และวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
122. ผศ.ดร.นำยุทธ อธกิารบดมีหาวทิยาลัย

สงค์ธนาพิทักษ์ เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ
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123. รศ.ดร.นิติศักด์ิ สวัสด์ิจิรกิจ คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
วิทยาลัยนอร์ทกรงุเทพ

124. ผศ.ดร.นิรมิต คุณานุวัฒน์ รองอธกิารบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสิุต

125. นางสาวนิลุบล เครือนพรัตน์ เจ้าหนา้ท่ีวิเคราะหง์บประมาณ 9 ชช.
สำนักงบประมาณ

126. นางสาวนรีนุช ภาชนะทพิย์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

127. ภราดา ดร.บัญชา แสงหรัิญ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัอัสสัมชัญ
128. นางสาวบุญญรัตน์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์

กมลรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
129. รศ.ดร.บุญทพิย์ สิริธรงัศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
130. ศ.ดร.บุญเสรมิ  วีสกุล อธิการบดีกิตติคุณ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
131. นายปฐม แหยมเกตุ รองปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
132. นายประดษิฐ์ บุดดีจีน ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัชุมชนพิจติร
133. นางสาวประภาพร พันสุไว สำนักงานรัฐมนตรี
134. รศ.ประสาท อิศรปรีดา คณบดคีณะศกึษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
135. ดร.ประเสริฐ ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ
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136. นายประหยัด อ่ิมอุดม รองอธกิารบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
พระนคร

137. ผศ.ดร.ปราณ ีนิลกรณ์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลยัศลิปากร
วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์

138. ผศ.ดร.ปราณี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สังขะตะวรรธน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

139. นางสาวปราน ีพรรณวเิชียร รองอธกิารบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

140. นายปรชีา สุวรรณทตั นายกสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
141. นายปรชีาญ เดชศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริม

การสอน วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
(สสวท.)

142. ผศ.ดร.ปัญญา การพานชิ อธิการบดี
มหาวทิยาลัยราชภัฏกาญจนบรีุ

143. ดร.ปาน พิมพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

144. รศ.ปิติ ทฤษฎคุิณ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์

145. นางสาวเปรมจติ บุญธรรม ผู้ช่วยหัวหน้าแผนงานและโครงการ
วทิยาลยัชมุชนตาก

146. รศ.ดร.เปร่ือง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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147. ศ.ดร.เป่ียมศักด์ิ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์
เมนะเศวต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

148. ดร.ผดุงชาต ิ สุวรรณวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎรธ์านี

149. นางผานิต นิติทัณฑ์ประภาศ อุปนายก
สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

150. ศ.ดร.พงษศั์กด์ิ อังกะสทิธิ์ อธิการบดมีหาวทิยาลัยเชียงใหม่
151. นายพงษ์อินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รักอริยะธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
152. นางสาวพจมาน เครือสินธ์ุ ผูอ้ำนวยการสำนกัจดัทำงบประมาณ

สังคม 1 สำนักงบประมาณ
153. นายพนม พรกุล ผู้อำนวยการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรตันโกสนิทร ์วิทยาเขต
เพาะชา่ง

154. นางพรพรรณ โภไคยอุดม รองอธกิารบด ีมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีมหานคร

155. รศ.ดร.พรรณภา ศักด์ิสูง ผูอ้ำนวยการสำนกังานบรหิารกลุม่
ภารกิจวิชาการ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

156. ดร.พรเลิศ อ่วมพ่วง ผู้เช่ียวชาญ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
157. นางสาวพชันี ลีลาดี หวัหนา้งานวจัิยสถาบนั กองแผนงาน

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
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158. นางสาวพชัราวด ีแพรตักุล ผูอ้ำนวยการกองวเิทศสมัพันธ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

159. ผศ.พิชิต ฤทธิจ์รญู คณบดวีทิยาลยัการฝกึหดัครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

160. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการและนวตักรรม
ผู้อำนวยการศนูย์นวัตกรรมนโยบาย
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

161. ดร.พิมล หรอืตระกลู ผู้อำนวยการฝา่ยอบรมประชาสมัพันธ์
สถาบันพระปกเกลา้

162. นางสาวพรัีชฌา แกว้แจม่ หัวหน้างานติดตามและประเมนิผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

163. นางพึง่พร เนียมทรพัย์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลัยแม่โจ้

164. รศ.ไพบลูย์ มากจนัทร์ อธิการบดมีหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก

165. ผศ.ดร.ไพโรจน ์ด้วงวเิศษ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา
166. นางสาวภาวิณี ผูส่ื้อข่าวสถานวีทิยโุทรทศัน์ไอทวีี

ติวนันท์มงคล
167. ดร.ภูเบศร์ สมุทรจกัร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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168. ดร.มงคล รายะนาคร คณบดคีณะวทิยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

169. รศ.ดร.มังกร ทองสขุดี อุปนายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม

170. นางมณัฑนย์ี เศรษฐภกัด์ิ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
สุวรรณภูมิ

171. นายเมธาว ีตันวัฒนะพงษ์ ผูอ้ำนวยการสำนกังานอธกิารบดี
มหาวทิยาลยัราชธานี

172. ผศ.ยุทธนา หรริกัษาพทิกัษ์ รองอธกิารบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

173. รศ.ยุพดี วัยคุณา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

174. ดร.ยุพเยาว ์ดรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
175. นางยพุเยาว ์เมืองหมดุ ผูช่้วยอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิทยาเขตพระนครศรอียุธยา วาสุกรี

176. ดร.ยุวด ีนาคะผดงุรตัน์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

177. ม.ร.ว.รมณยีฉตัร รองอธกิารบดีฝ่ายบริหาร
แก้วกิริยา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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178. รศ.ดร.รวิวรรณ คณบดคีณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ชินะตระกลู สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบงั
179. รศ.ระววิรรณ ศรีคร้ามครัน คณบดคีณะศกึษาศาสตร์

มหาวทิยาลัยรามคำแหง
180. นายรังสรรค ์เนียมสนิท รองอธกิารบดฝ่ีายพัฒนาบคุลากร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
181. นางรชันี รักวีรธรรม คณบดคีณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

มหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ
182. ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม

พุกกะมาน
183. ผศ.ดร.เรศ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยรังสิต
184. ผศ.ดร.ฤาเดช เกิดวชัิย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย

มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา
185. ศ.ดร.ลออศรี  เสนาะเมอืง คณบดคีณะวทิยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
186. ผศ.ดร.วรรณา มุสิก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
187. ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี
188. ผศ.วรวรรณ สังแกว้ มหาวทิยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
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189. รศ.ดร.วรากรณ ์สามโกเศศ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

190. ศ.วัฒนา จูฑธวภิาต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
191. ดร.วันชัย ศิริชนะ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
192. นางสาววนัดี ปทมุเมือง หัวหน้างานนโยบายและยทุธศาสตร์

กองแผนงาน มหาวทิยาลยั
สุโขทยัธรรมาธริาช

193. รศ.ดร.วิชัย ชำนิ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

194. รศ.วิเชียร ชิวพิมาย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
195. ดร.วิบูลย์ แช่มช่ืน สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
196. นายวบิลูย์ วฒันาธร รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและ

ประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลัยนเรศวร
197. นางวยิะณ ีดังก้อง หวัหนา้ศูนย์การเรียนรู้ทางภาษา

ด้วยตนเอง (ศูนย์ภาษานานาชาต)ิ
วทิยาลยัชมุชนตาก

198. ผศ.วสิิฏฐ ์กิจปรชีา มหาวทิยาลัยราชภฏัรำไพพรรณี
199. นายวรีะ  มหาวจิิตร คณบดคีณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
200. รศ.ดร.วีระพงศ์ รองอธกิารบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ปรัชญาสิทธิกุล มหาวทิยาลัยมหิดล
201. นางวรีา พาสพัฒนพาณชิย์ อธิการบดวิีทยาลยัดุสิตธานี
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202. ศ.ดร.วุฑฒ ิพันธุมนาวิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวทิยาลยัชนิวตัร

203. นายวฒิุเทพ อินทปญัญา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์

204. ผศ.ดร.ศรปราชญ์ รองอธกิารบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา
ธไนศวรรยางกูร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

205. ดร.ศรณัย ์อินทกลุ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา
206. รศ.ดร.ศรีราชา รองอธกิารบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา

 เจรญิพานิช ระบบงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
207. นางสาวศรีสรรค์ รองอธกิารบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ประสทิธ์ิธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร
208. ศ.ดร.ศรีสิน คูสมิทธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

มหาวทิยาลัยมหิดล
209. พลเอกศิริ ทิวะพนัธ์ุ นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์
210. ดร.ศิริพร ตันติพูลวินัย อธิการบดวิีทยาลัยมิชชัน
211. นางศิริรัตน์ ภาศักดี ผู้อำนวยการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาเขตบพติรพมุิข จักรวรรดิ

212. นายศุภกฤต กันต์ธีราทร หวัหนา้กลุ่มงานแผนงานและโครงการ
วทิยาลยัชมุชนตาก

213. ผศ.นสพ.ศุภชัย ศรธิีวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตร
มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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214. ศ.ดร.ศุภมาศ นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร
พณิชศักด์ิพัฒนา

215. ผศ.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

216. ดร.สกุลรัตน์ กมุทมาศ รองอธกิารบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
วิทยาลัยโปลีเทคนิค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

217. ดร.สถาพร มอญโพพาน รองอธกิารบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา
วทิยาลยัเซาธอิ์สทบ์างกอก

218. รศ.ดร.สมเกียรต ิสายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
219. นายสมเจตน์ ภูศรี อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
220. นายสมชัย คำดี คุรุสภา
221. ดร.สมทรวง อัศวกุล รองอธกิารบดวิีชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
222. ศ.ดร.สมบติั กาญจนกจิ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
223. รศ.ดร.สมบัติ นพรัก คณบดคีณะศกึษาศาสตร์

มหาวทิยาลัยนเรศวร
224. รศ.ดร.สมพงษ ์ธรรมถาวร รกัษาการแทนคณบดี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
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225. นางสมศร ีลัทธพพัิฒน์ กรรมการอำนวยการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

226. ผศ.ดร.สมศักด์ิ ทองงอก รกัษาการอธกิารบดี
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

227. นายสมศักด์ิ นาวายทุธ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

228. ศ.ดร.สมศักด์ิ พันธุวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
มหาวทิยาลัยบูรพา

229. นายสมศักด์ิ เอ่ียมคงสี รองอธกิารบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

230. ดร.สมหมาย ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

231. นายสมหมาย เจ้าหนา้ท่ีวิเคราะหง์บประมาณ 8 ว
ลักขณานุรักษ์ สำนักงบประมาณ

232. นายสราวธุ เดชมณี รักษาการคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

233. ดร.สวัสด์ิ อุดมโภชน์ นายกสภาวิทยาลัยพิษณุโลก
234. ผศ.สายตา ประเสรฐิภกัด์ิ มหาวทิยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
235. รศ.สำรวย กมลายุตต์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
236. ดร.สิทธพิร ประวตัรุ่ิงเรอืง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ
237. ผศ.สิทธพัินธ ์ศิรริตันชยั ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน

มหาวทิยาลัยบูรพา
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238. นางสริิรักษ ์รัชชุศานติ ผูอ้ำนวยการสำนกัมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

239. ผศ.ดร.สิริลักษณ์ คณบดคีณะศกึษาศาสตร์
หาญวัฒนานุกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

240. ดร.สุเจตน ์จันทรงัษ์ รองอธกิารบดมีหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

241. ศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กีระนันทน์

242. นายสุชาต ิบญุเจรญิ กระทรวงศึกษาธิการ
243. นายสุดสาคร สุทธาวรรณ์ เลขานุการอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรงัสติ
244. นางสาวสดุาพร ไชยา มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
245. นายสุทิน ประเสรฐิสุนทร รองอธกิารบดฝ่ีายยุทธศาสตรแ์ละแผน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
246. นายสุนทร รกัเล้ียง นายกสภาวิทยาลัยพิษณุโลก
247. ผศ.ดร.สุนทร วิทยาคณุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
248. ดร.สุภกิจ โสทดั อธกิารบดวีทิยาลยัทองสขุ
249. นางสาวสภุาพร ดาวดี รองอธกิารบดีฝ่ายบริหารและพฒันา

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
250. นางสมุาลี จุลเจิม ท่ีปรกึษาด้านมาตรฐานอาชวีศึกษาธรุกิจ

และบรกิาร  สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
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251. นายสุรชัย มัจฉาชพี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและกิจการ
นักศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ

252. นางสรุภ ีศิลปาจารย์ รองอธกิารบดฝีา่ยกิจการนกัศึกษา
วิทยาลัยมิชชัน

253. นายสุรศักด์ิ ปัญญารอด ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์สี
กองทพับกชอ่ง 5

254. นายสุรศกัด์ิ วตัเนสก์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

255. นายสุริยา เหมตะศลิป คณบดคีณะศกึษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

256. รศ.ดร.สุลัดดา ลอยฟ้า คณบดคีณะศกึษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

257. นางสาวสวุร ียอดฉิม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
258. นายเสน่ห์ ระหวา่งบา้น รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
259. ดร.เสมอ ถาน้อย ผูช่้วยอธกิารบดมีหาวทิยาลยันเรศวร
260. ศ.ดร.เสริมศักด์ิ นายกสภามหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา

วิศาลาภรณ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา
261. ผศ.เสาวณ ี ใจรกัษ์ รองอธกิารบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
262. ผศ.เสาวนย์ี โยธาภริมย์ มหาวทิยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
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263. นายโสรจั กายบรบิรูณ์ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

264. นายอนุชา อินพุ่ม เลขานุการ ผศ.ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง
265. นางอรชาต ิสืบสทิธิ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
266. ผศ.ดร.อรชุน ไชยเสนะ ผูอ้ำนวยการศนูย์กิจการนานาชาติ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสุีรนารี
267. ดร.อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยทางการ

ศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา
268. นางอัญญา ทวโีคตร ผูอ้ำนวยการวทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
269. ดร.อัมรัตน์ โกมลมาศ รองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก
270. นายอัศวิน พรหมโสภา รองอธกิารบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
271. รศ.อาคม กาญจนประโชติ รองอธกิารบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
272. ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรงัสติ
273. นางอาภรณ ์เจียมไชยศรี คณบดีคณะครุศาสตร์

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
274. นางสาวอาภรณ์ รองอธิการบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา

บางเจรญิพรพงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
275. ผศ.ดร.อารย์ี วชริวราการ อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
276. ดร.อารีวรรณ เอ่ียมสะอาด รองคณบดคีณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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277. ดร.อำนวย วีรวรรณ นายกสภามหาวิทยาลัยสยาม
278. นายอำนวย อังกาบสี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

วทิยาเขตรม่เกล้า
279. ผศ.ดร.อำนาจ  ศิลวัต รองอธกิารบดฝีา่ยบรหิาร มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลสวุรรณภมิู
วิทยาเขตพระนครศรอียุธยา วาสุกรี

280. รศ.ดร.อิสสรีย์ อธิการบดมีหาวทิยาลัย
หรรษาจรญูโรจน์ เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

281. นางอุมาภรณ ์ยศเจรญิ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
282. นางสาวอุไรวรรณ เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบาย

นำแสงวาณิช และแผนชำนาญการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

283. นางสาวอษุา แก้วศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและ
บรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรีุ

284. ดร.อุสิรา โสตภพัินธ์ุ นายกสมาคมครูสถานศึกษาเอกชน
285. รศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์ คณะมัณฑนศลิป์ มหาวทิยาลัยศิลปากร
286. นายเอนก เทพสุภรณกุ์ล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์
หน่วยงานระหว่างประเทศ
287. Dr.Alfonso  Orsini Headmaster of the School,

International School, Shangrai
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288. Dr.Chalintorn  Burian Regional Director-Southeast Asia
Institute of International
Educational  Bangkok

289. Dr.Chantavit Deputy Director (Administation
Sujatanond and Communication) SEAMEO

Secretariat Bangkok
290. Mr.Kasit Piromya Former Ambassador of Thailand

to the United States of America
291. Mr.Kenneth Foster Cultural Affairs Offices,

U.S. Embassy
292. Mr.Natasak Managing Director, Oracle

Rodjanapiches Corporation (Thailand) Co.,Ltd.
293. Mr.Paul Wedel Executive Director

Kenan Institute ASM Bangkok
294. Ms.Porntip Executive Director, Thailand-US.

Kanjananiyot Educational Foundation
295. Mr.Richard Cotton Director Education and Science

British Council
296. Prof.Said Irandoust President  Asian Institute of

Technology Bangkok Thailand
297. Ms.Stephanie Beatriz Second Secretary, Philippine

O.Valera Embassy, Bangkok
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298. Mr.Tim Guo Chairman, Board of the
International School, Shangrai

299. Ms.Varnee Chairman of the Board of the
Ceharavonont ROSS Concordian Academy

สำนักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา
300. ดร.สมเกียรต ิชอบผล รองเลขาธิการสภาการศึกษา
301. ดร.รุ่งเรอืง สุขาภิรมย์ ท่ีปรึกษาด้านวิจัยและประเมนิการศึกษา
302. ผศ.ดร.เชาวเลิศ ที่ปรึกษาสำนักงานเลขาธิการ

เลิศชโลฬาร สภาการศึกษา
303. นายนพพร สุวรรณรจิุ ผูอ้ำนวยการสำนกัพัฒนากฎหมาย

การศึกษา
304. นางนริมล กิตตวิบิลูย์ ผู้อำนวยการกลุม่พัฒนาระบบบรหิาร
305. ดร.สุทธศร ีวงษส์มาน ผูอ้ำนวยการสำนกันโยบาย

และแผนการศกึษา
306. นางสาววัฒนา อาทิตย์เท่ียง ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

และพฒันาการศกึษา
307. ดร.ประภาพรรณ ไชยวงษ์ หวัหนา้กลุ่มนโยบายสง่เสรมิ

การกระจายอำนาจทางการศกึษา
308. ดร.พิณสุดา สิริธรงัศรี หัวหนา้กลุ่มนโยบายและ

แผนการศึกษามหภาค
309. ดร.วรยัพร แสงนภาบวร หวัหน้ากลุ่มนโยบายทรพัยากร

เพ่ือการศึกษา
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310. นางสาวประภาพรรณ หวัหนา้กลุ่มนโยบายการศกึษา
วงศาโรจน์ สำหรบัผูด้้อยโอกาส

311. นางเรืองรัตน์ วงศ์ปราโมทย์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

312. นางทพิย์สุดา สุเมธสนย์ี หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐาน
การศกึษาแหง่ชาติ

313. นางเพญ็พรรณ จิตตะเสนย์ี หัวหนา้กลุ่มเลขานุการ
สภาการศึกษา

314. นางสาวสมรชันีกร อ่องเอิบ หัวหนา้กลุ่มพัฒนานโยบาย
การเรียนรู้ฯ

315. นางสาวเพญ็ศร ีอรุณรุง่เรอืง หัวหนา้กลุ่มนโยบายและ
แผนผลติและพฒันากำลงัคน

316. นางสาวพฒิุสาร์ อัคคะพู นักวิชาการศึกษา
317. นางทพิย์อนงค์ เล่ือนพุควัฒน์ สำนักประเมนิผล

การจดัการศกึษา
318. นางภทัณดิา พันธุมเสน ศูนย์พัฒนาการศกึษา

ระหวา่งประเทศ
319. นางสาววรมน จุละจารติต์ หัวหนา้กลุ่มยุทธศาสตร์

ระหวา่งประเทศ
320. นางวนดิา วรรณศริิ นักวิชาการศึกษา
321. นางสาวนวลจนัทร ์ปยุะกลุ นักวิชาการศึกษา
322. นางจนัทิมา พงษส์มาน นักวิชาการศึกษา
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323. นางรชันี พ่ึงพาณชิย์กุล นักวิชาการศึกษา
324. นายบญุจง เรืองสะอาด นักวิชาการศึกษา
325. นางสาวสวีุณา เกนทะนะศลิ นักวิชาการศึกษา
326. นางรชันี ศิลปบรรเลง นักวิชาการศึกษา
327. นางพรพิมล เมธิรานันท์ นักวิชาการศึกษา
328. นางสาวสอาดลกัษม ์จงคลา้ยกลาง นักวิชาการศึกษา
329. นางสาวสมพร พรมดี นักวิชาการศึกษา
330. นางสาวสมถวลิ กาญจนาพงศกุ์ล นักวิชาการศึกษา
331. นางสาวดารณ ีอรุณวราภรณ์ นักวิชาการศึกษา
332. นางสาวคทัรยิา แจง้เดชา นักวิชาการศึกษา
333. ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์ นักวิชาการศึกษา
334. นางสาวณตุตรา แทนขำ นักวิชาการศึกษา
335. นางสาวกรกมล จึงสำราญ นักวิชาการศึกษา
336. นางสาวดวงทพิย์ วบิลูย์ศักด์ิชัย นักวิชาการศึกษา
337. นางสาวกาญจนา หงษรั์ตน์ นักวิชาการศึกษา
338. นางสาวโรจนา ถัดทะพงษ์ นักวิชาการศึกษา
339. นางสาวสกัุญญา สารพล นักวิชาการศึกษา
340. นายสมยศ พันธ์โอฬารกลุ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป
341. นางสาวธญัลกัษณ์ ภู่กัน เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล
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รายนามผูร้ว่มคณะศกึษาดงูาน  ณ  พ้ืนทีจั่งหวดัเชยีงราย
ระหวา่งวนัที ่9 - 11 พฤศจกิายน 2548

1. ศ.ดร.สิปปนนท ์ เกตุทัต ประธานคณะอนกุรรมการบรหิาร
โครงการฯ

2. รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา รองประธานฯ
พรหมบุญ

3. Mr.Alan Ruby Senior Fellow, Graduate School
of Education, University of
Pennsylvania USA.

4. Dr.Jerome T. Murphy Visiting Professor of Education,
Graduate School for Education
University of Pennsylvania
USA.

5. Dr.John Merrow Executive Producer/Host and
President of Learning Matters
Inc., WC USA.

6. Prof.Dr.Kevin Niemi Science Education, Wisconsin
University USA.

7. Dr.Thomas D. Parker Senior Associate, Institute for
Higher Education Policy

8. Dr.Perry B. Molinoff Vice Provost for Research,
University of Pennsylvania USA.
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9. Ms.Mary Clara Price Former Associate Vice President
of Human Resources,
Harvard University USA. (ret.)

10. Ms.Maria Gabriela University of Pennsylvania USA.
Femenia

11. Mrs.Marlene Molinoff University of Pennsylvania USA.
12. Ms.Eileen Ogimachi University of Pennsylvania USA.
13. Ms.Joan Lonergan University of Pennsylvania USA.
14. รศ.ดร.วรากรณ ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
15. รศ.ดร.เปรือ่ง  กิจรตันภ์ร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
16. รศ.ดร.รววิรรณ  ชินะตระกลู คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบงั

17. ผศ.ดร.ทรงศกัด์ิ  นิธิปรชีา คณบดคีณะวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา

18. ดร.ยุวดี  นาคะผดงุรตัน์ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

19. ดร.สิริพร  บญุญานนัต์ รองเลขาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

20. ผศ.ดร.เชาวเลิศ  เลิศชโลฬาร ทีป่รกึษา สำนักงานเลขาธกิาร
สภาการศึกษา
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21. ดร.สุทธศร ี วงษส์มาน ผูอ้ำนวยการสำนกันโยบายและ
แผนการศกึษา สำนักงานเลขาธกิาร
สภาการศึกษา

22. นางเรอืงรตัน์  วงศป์ราโมทย์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขง่ขันของ
ประเทศ สำนักงานเลขาธกิาร
สภาการศึกษา

23. นางสาววรมน  จลุะจารติต์ หวัหนา้กลุ่มยุทธศาสตรร์ะหวา่ง
ประเทศ สำนักงานเลขาธกิาร
สภาการศึกษา

24. นางสาวสมถวิล สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กาญจนาพงศ์กุล

25. นางสาวสกัุญญา สารพล สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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คำส่ังคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ
ท่ี 4/2543

เร่ือง แต่งต้ังท่ีปรึกษาและคณะอนกุรรมการบรหิารโครงการ
ประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ เร่ือง การวิจัยนโยบายการจดัการศึกษา

ด้านวิทยาศาสตร์ และการปฏิรูประบบอุดมศึกษา
_______________

ตามท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ-
การศึกษาแห่งชาติ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในฐานะเจ้าภาพฝ่ายไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (University of
Pennsylvania) และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
จัดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารการศึกษา
นักวิชาการ คณาจารย์ และตัวแทนภาคธุรกิจของท้ังสองประเทศ ได้มีโอกาส-
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดนโยบายการ-
จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งการ
ปฏิรูประบบอดุมศึกษาของไทยและสหรฐัฯ น้ัน

เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
อาศัยความตามมาตราที ่15 แหง่พระราชบญัญติัคณะกรรมการการศกึษา-
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมติคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2543 มีมติให้แต่งตั้ง
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ท่ีปรึกษาและอนุกรรมการบริหารโครงการประชมุโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ เร่ือง
การวิจัยนโยบายการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และการปฏิรูประบบ
อุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและอเมริกัน  จำนวน
26 คน  ดังน้ี

ท่ีปรกึษา
1. H.E. Mr. Richard E. Hecklinger ท่ีปรกึษา

U.S. Ambassador to Thailand
2. Mr. Thomas A. Seale ท่ีปรกึษา

Executive Director
American Chamber of Commerce
in Thailand

3. Mr. Warren C. Gerig ท่ีปรกึษา
General Manager
The United Airlines Thailand

4. ศาสตราจารย ์อดุลย์ วริยิเวชกลุ ท่ีปรกึษา
ราชบัณฑิต

คณะอนุกรรมการ
1. ศาสตราจารย ์สิปปนนท ์เกตทุตั ประธานอนุกรรมการ

ประธานกรรมการพฒันาการ ฝ่ายไทย
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ
และกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ
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2. Ms. Susan Fuhrman ประธานอนุกรรมการ
Dean, University of ฝ่ายสหรัฐฯ
Pennsylvania,
Graduate School of Education

3. รองศาสตราจารย ์สุมณฑา รองประธานอนกุรรมการ
พรหมบุญ ฝ่ายไทย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ

4. Ms. Judith Eaton รองประธานอนกุรรมการ
President, The National ฝ่ายสหรัฐฯ
Council of Higher Education
Accreditation

5. นายกฤษณพงศ ์กีรตกิร อนุกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

6. ศาสตราจารย ์เกษม วัฒนชยั อนุกรรมการ
อธกิารบดมีหาวทิยาลยัหวัเฉยีว
เฉลิมพระเกียรติและกรรมการ
การศกึษาแหง่ชาติ

7. หม่อมหลวงชยัวฒัน์ ชยางกรู อนุกรรมการ
ประธานกรรมการบรษัิท
สามารถอินเตอร์เน็ต จำกัด

8. นายชุมพล พรประภา อนกุรรมการ
ประธานกรรมการบรษัิท
เอส.พี.อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
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9. นายธงชยั ชิวปรชีา อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

10.นายพรชัย มงคลวนชิ อนุกรรมการ
อธิการบดมีหาวทิยาลยัสยาม

11.นายรุง่ แกว้แดง อนุกรรมการ
เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ

12.นายสงบ ลักษณะ อนุกรรมการ
เลขาธิการสภาสถาบนัราชภัฏ

13.Mr. Erling Boe อนุกรรมการ
Professor, University of Pennsylvania
Graduate School of Education

14.Mr. Peter Cappelli อนุกรรมการ
Professor, University of Pennsylvania
Wharton School of Business

15.Mr. Marvin Lazerson อนุกรรมการ
Professor, University of Pennsylvania
Graduate School of Education

16.Ms. Rebecca Maynard อนุกรรมการ
Professor, University of Pennsylvania
Graduate School of Education
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17.Mr. George D. Nelson อนุกรรมการ
Director, Project 2061,
The American Association for
Advancement of Science

18.Mr. Andrew Porter อนุกรรมการ
Professor, University of Wisconsin
Graduate School of Education

19.Ms. Elisabeth Zinser อนุกรรมการ
Chancellor, University of Kentucky

20.Cultural Attache
The Embassy of the
United States of America

21.นางสิริพร บุญญานนัต์ อนุกรรมการและเลขานกุาร
รองเลขาธกิารคณะกรรมการ ฝ่ายไทย
การศกึษาแหง่ชาติ

22.Ms. Cheng Y. Davis อนุกรรมการและเลขานกุาร
Director, University of ฝ่ายสหรัฐฯ
Pennsylvania, Graduate School
of Education International Program

ทัง้นี ้ใหค้ณะอนกุรรมการชดุดังกลา่ว มีหนา้ที่
1. เป็นผู้แทนแต่ละประเทศในการประชุมโต๊ะกลมฯ รวมทั้งการ

ประชมุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
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2. วางแผน เตรียมการ และกำหนดแนวนโยบายในการจัดประชุม
โตะ๊กลมฯ และกจิกรรมทีเ่ก่ียวขอ้ง

3. กำหนด กำกับ และดูแลงานวิจัย รวมท้ังรวบรวมความคิดเห็นจาก-
ผู้สังเกตการประชมุเพ่ือจัดทำขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเกีย่วกบัการจดัการ-
ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งการปฏิรูป
ระบบอดุมศึกษาของไทยและสหรฐัฯ

4. จัดทำโครงการความรว่มมอืทางวชิาการระหวา่งไทย-สหรฐัฯ เพ่ือ
การปฏรูิปการจดัการศกึษาดา้นวทิยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และเทคโนโลยี
รวมท้ังการปฏิรูประบบอดุมศึกษา

5. กำหนดแนวทางการระดมทนุสนับสนนุโครงการฯ ท้ังจากภาครฐั-
และเอกชนของไทยและสหรฐัฯ

6. แตง่ตัง้คณะทำงานชดุต่างๆ ตามทีเ่ห็นสมควร

ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

ส่ัง ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2543

พลตำรวจโท
(วิโรจน์ เปาอินทร์)
รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ
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คำส่ังคณะอนุกรรมการการบริหารโครงการประชมุโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ
เร่ือง การวิจัยนโยบายการจดัการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์

และการปฏิรูประบบอุดมศึกษา
ท่ี 1/2547

เร่ือง แต่งต้ังคณะทำงานเตรียมการจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ คร้ังท่ี 3
_______________

ตามมติคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประชมุโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ
ในการประชมุเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2547 ณ มหาวทิยาลยัเพนซลิเวเนยี
ประเทศสหรัฐอเมริกา เห็นชอบให้มีการจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ คร้ัง-
ท่ี 3 ณ ประเทศไทย และอนุกรรมการบรหิารฯ ฝ่ายไทย ในการประชมุเม่ือ-
วนัที ่3 กันยายน 2547 เหน็ชอบใหมี้การจดัประชมุดังกลา่วในป ี2548 ใน-
ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี จะทรงเจรญิพระชนมาย ุ50 พรรษา

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ท่ีกำหนดไว ้คณะอนกุรรมการบรหิารฯ จึงเหน็สมควรแตง่ตัง้คณะทำงาน-
เตรียมการจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ คร้ังท่ี 3 โดยมีองค์ประกอบและ-
อำนาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี

องค์ประกอบ
1. ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ทีป่รกึษาคณะทำงาน
2. เลขาธิการสภาการศึกษา ทีป่รกึษาคณะทำงาน
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3. ดร.สิริพร บุญญานนัต์ ประธานคณะทำงาน
4. ม.ร.ว.รมณยีฉัตร แกว้กริิยา ประธานคณะทำงานรว่ม
5. ศ.ดร.บุญเสรมิ วีสกุล คณะทำงาน
6. ผู้แทนสถานทตูสหรัฐอเมริกา คณะทำงาน

ประจำประเทศไทย
7. ผู้แทนสำนกังานคณะกรรมการ คณะทำงาน

การอุดมศึกษา
8. ผู้แทนสำนกังานคณะกรรมการ คณะทำงาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
9. ประธานท่ีประชุมอธิการบดี คณะทำงาน

แห่งประเทศไทย
10. อธิการบดมีหาวทิยาลัย คณะทำงาน

ธรุกจิบณัฑติย ์หรอืผูแ้ทน
11. ประธานสภาคณบดคีณะครุศาสตร์ คณะทำงาน

ศึกษาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย
12. ประธานท่ีประชุมคณบดี คณะทำงาน

คณะวทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย
13. นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คณะทำงาน

แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
14. นายกสมาคมการศกึษา คณะทำงาน

แห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
15. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอน คณะทำงาน

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหรือผู้แทน
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16. ผูอ้ำนวยการศนูย์พัฒนาการศกึษา คณะทำงาน
ระหวา่งประเทศ สกศ.

17. ผูอ้ำนวยการสำนกันโยบายและ คณะทำงานและ
แผนการศกึษา สกศ. เลขานุการ

18. นางเรอืงรตัน์ วงศป์ราโมทย์ คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

19. นางสาววรมน จุลละจารติต์ คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

20. ผูแ้ทนมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ คณะทำงานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าท่ี
1. เตรยีมการจดัประชมุโตะ๊กลมไทย-สหรฐัฯ ครัง้ที ่ 3 ณ ประเทศ

ไทย ทัง้ในดา้นวชิาการและการบรหิารจดัการทัว่ไป
2. ประสานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ

จัดประชมุสำเรจ็ลลุ่วง และบรรลตุามวตัถปุระสงคท์ีก่ำหนดไว้
3. ดำเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการจัดประชุม-

โต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ มอบหมาย
ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

ส่ัง ณ วนัที ่9 ธันวาคม พ.ศ. 2547

ศาสตราจารย์
(สิปปนนท์ เกตุทัต)

ประธานอนุกรรมการบริหาร
โครงการจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ฝ่ายไทย
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คำส่ังสำนักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา
ท่ี 191/2548

เร่ือง แต่งต้ังคณะทำงานจดัประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ คร้ังท่ี 3
_______________

ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ
เห็นสมควรจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ
50 พรรษา ในป ีพ.ศ. 2548 น้ัน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้แต่งตั้งคณะ
ทำงานจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 3 รวม 4 คณะ  โดยมี
องค์ประกอบและอำนาจหนา้ท่ีดังต่อไปน้ี

1. คณะทำงานดำเนนิการจัดประชุม
องค์ประกอบ
1. นางเรอืงรตัน์ วงศ์ปราโมทย์ ประธานคณะทำงาน
2. นางสาววรมน จุละจารติต์ คณะทำงาน
3. นางสาวคทัรยิา แจง้เดชา คณะทำงาน
4. นางสาวสมถวลิ กาญจนาพงศกุ์ล เลขานุการคณะทำงาน
5. นางสาวสกัุญญา สารพล ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
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มีหน้าท่ี
1. อำนวยการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการ

จัดประชุม
2. ประสานงานกับราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตน

ราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีและกองพระราชพธีิ สำนักพระราชวงั และ-
หนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง ในเรือ่งทีเ่ก่ียวกบัพระราชพธีิ

3. ดำเนินการเกีย่วกบัการศกึษาดงูาน ณ พ้ืนทีจั่งหวดัเชียงราย
4. จัดทำเอกสารประกอบการประชมุ และรายงานสรุปผลการประชุม-

โต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ คร้ังท่ี 3
5. ดำเนินการเกีย่วกบัการขออนมัุต ิและเบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยตา่งๆ ใน

การจดัประชมุ และศกึษาดูงาน
6. ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่มิใช่เป็นหน้าที่ของคณะทำงานคณะใด

คณะหน่ึงโดยเฉพาะ
2. คณะทำงานฝา่ยลงทะเบียน
องค์ประกอบ
1. นางสาวประภาพรรณ วงศาโรจน์ ประธานคณะทำงาน
2. นางสาวจนัทมิา พงษส์มาน คณะทำงาน
3. นางรชันี พ่ึงพาณชิย์กุล คณะทำงาน
4. นายสมยศ พันธ์โอฬารกลุ คณะทำงาน
5. นางพรพิมล เมธิรานันท์ คณะทำงาน
6. นางสาวสอาดลกัษม ์จงคลา้ยกลาง คณะทำงาน
7. นางสาวดารณ ีอรุณวรากรณ์ คณะทำงาน
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8. นางสาวดวงทพิย์ วบิลูย์ศักด์ิชัย คณะทำงาน
9. นางสาวโรจนา ถัดทะพงษ์ คณะทำงาน

10. นางสาวธญัลกัษณ ์ ภู่กัน คณะทำงาน
มีหน้าท่ี
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียน การจัดทำป้ายชื่อผู้เข้าร่วม-

ประชุม การจัดทำป้ายช่ือประจำโต๊ะสำหรับวิทยากร และป้ายช่ืออนุกรรมการ-
บริหารโครงการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ

2. ประสานงานในการใช้สื่อทัศนูปกรณ์ การบันทึกเทปตลอดการ-
ประชมุ และอำนวยความสะดวกในการใชส่ื้ออุปกรณต่์างๆ

3. คณะทำงานฝา่ยต้อนรับ อาคารสถานท่ี และอ่ืนๆ
องค์ประกอบ
1. นางทพิย์สุดา สุเมธเสนย์ี ประธานคณะทำงาน
2. นางเพญ็พรรณ จิตตะเสนย์ี คณะทำงาน
3. นางสาวสมรชันีกร อ่องเอิบ คณะทำงาน
4. นางวนดิา วรรณศริิ คณะทำงาน
5. นางสาวนวลจนัทร ์ปยุะกลุ คณะทำงาน
6. นางสาวสวีุณา เกนทะนะศลิ คณะทำงาน
7. นางสาวสมพร พรหมดี คณะทำงาน
8. นางสาวณตุตรา แทนขำ คณะทำงาน
9. นางสาวกรกมล จึงสำราญ คณะทำงาน
มีหน้าท่ี
1. ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแกวิ่ทยากรและผูเ้ข้าร่วมประชมุ
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2. ประสานงานเรื่องพาหนะ สถานที่ การจัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม
สำหรบัผูเ้ข้าร่วมประชมุ

4. คณะทำงานฝา่ยวิชาการ
องค์ประกอบ
1. นางสาววรยัพร แสงนภาบวร ประธานคณะทำงาน
2. นางเรอืงรตัน์ วงศป์ราโมทย์ คณะทำงาน
3. นางสาววรมน จุละจารติต์ คณะทำงาน
4. นางสาวคทัรยิา แจง้เดชา คณะทำงาน
5. นางสาวฐติิมดี อาพัทธนานนท์ คณะทำงาน
6. นางสาวสมถวลิ กาญจนาพงศกุ์ล เลขานุการคณะทำงาน
7. นางสาวสกัุญญา สารพล ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน
มีหน้าที่สรุปประเด็นการประชุมในแต่ละวัน   เพื่อนำเสนอคณะ

อนุกรรมการบริหารโครงการจัดประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ

ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

ส่ัง ณ วนัที ่2 พฤศจกิายน พ.ศ. 2548

(นายอำรงุ จันทวานชิ)
เลขาธิการสภาการศึกษา
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คณะผู้จัดทำรายงาน

ท่ีปรึกษา
ดร.อำรงุ  จันทวานชิ เลขาธิการสภาการศึกษา
ดร.สิริพร  บญุญานนัต์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ดร.สุทธศร ี วงษส์มาน ผูอ้ำนวยการสำนกันโยบาย

และแผนการศกึษา

ผู้ตรวจพิจารณารายงาน
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประชมุโต๊ะกลมไทย-สหรัฐฯ

ผู้จัดทำรายงาน
นางเรอืงรตัน์  วงศป์ราโมทย์ นักวชิาการศึกษา 8 ว.

หัวหน้ากลุ่มนโยบายเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขง่ขัน
ของประเทศ

นางสาวสมถวลิ  กาญจนาพงศกุ์ล นักวชิาการศกึษา 6 ว.
นางสาวสกัุญญา  สารพล นกัวชิาการศกึษา 4

หน่วยงานรบัผิดชอบ
กลุ่มนโยบายเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ
สำนักนโยบายและแผนการศกึษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรของชาติให้คุ้มค่า
หากท่านไม่ใช้หนังสือเล่มนี้แล้ว

โปรดมอบให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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